

คำชี้แจง

หนังสือสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย ภาค ๓ ว่าด้วย มหาวรรค วรรณา จุลวรรค วรรณา และปริวาร วรรณา ท่านจัด เป็นหลักสูตรบาลีประโยค ๕ ซึ่งนักเรียนชั้นนี้ต้องศึกษาโดยตรง เนื้อ เรื่อง พระวินัยปกรณ์ อธิบายความทั้งหมดแห่งปฏิบัติทั้งปัญหา ที่ห่าง ออกไป ซึ่งนักวินัยและนักธรรมควรศึกษาเพื่อให้ความรู้กว้างขวาง ยิ่งขึ้น.

หนังสือนี้ว่าโดยประโยคก็ไม่สู้ยากนัก แต่เป็นเรื่องวินัยจึงต้อง ระมัดระวังไม่ให้เคลื่อนคลาด ว่าโดยศัพท์ก็มีศัพท์ที่แปลยาก ๆ อยู่ไม่ น้อย ข้าพเจ้าเคยเป็นกรรมการตรวจบาลีประโยค ๕ ได้พบนักเรียน แปลผิดความ ผิดศัพท์ เป็นจำนวนไม่น้อยเลย ถึงแม้ปรากฏว่า นัก เรียนประโยคนี้นี้มีจำนวนตกน้อยกว่าประโยคอื่น แต่ถ้ามีคู่มือที่ดี ก็ควร จะได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้.

หนังสือสมันตปาสาทิกา แปลนี้ ย่อมเป็นอุปการะโดยตรงแก่ นักเรียนบาลีประโยค ๕ และเป็นอุปการะแก่นักวินัยและนักธรรมด้วย เพราะฉะนั้น พระราชเวที (จวน อุฏฐายี ป. ๘) วัดมกุฏกษัตริยาราม จึงแปลและให้พิมพ์ขึ้นแต่ พ.ศ. ๒๔๖๘ ครั้งยังเป็นเปรียญ นับว่าได้ อำนาจประโยชน์แก่บุคคลหลายจำพวกดังกล่าวแล้ว เมื่อพระราชเวที เป็นกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย จึงได้มอบลิขสิทธิ์ให้มหามกุฏ- ราชวิทยาลัย ข้าพเจ้าทราบว่าหนังสือพิมพ์ครั้งแรกขาดคราว นักเรียน หาใช้ยาก จึงจัดการให้พิมพ์ขึ้นต่อไป.

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้ตั้งข้อย่อหน้าไว้ข้างตั้งที่เป็นคำบาลีด้วย อักษรใหญ่ และได้บอกเลขหน้าสมันตปาสาทิกา ภาค ๓ ไว้ภายใน วงเล็บเหลี่ยมแทรกลงในระหว่างคำแปลตรงนั้น ๆ เพื่อให้ค้นดูคำบาลี ที่ต้องการได้ง่าย นอกจากนี้ได้บอกที่มาแห่งเรื่องไว้ในเชิงหน้านั้น ๆ เพื่อให้ นักศึกษาจะได้ดูควาพิสดารในที่อื่นด้วย ส่วนคำบาลีเชิงหน้า

เป็นของท่านผู้แปลทำให้แต่เดิม ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านผู้แปลได้
ตรวจแก้ด้วยตนเองจนตลอด แต่ท่านติตราขการคณะมณฑล จึง
ถวายตรวจได้แต่ยกต้น ๆ ส่วนต่อไปคณะกรรมการกองตำราได้ช่วย
กันจัดการโดยตลอด ได้แก้ไขคำแปลบางคำไปจากเดิมตามที่ยุติใน
เวลานี้บ้าง ลงบันทึกบอกความและบอกที่มาบ้าง ข้าพเจ้าเชื่อว่
การพิมพ์ครั้งนี้ ด้วยวางระเบียบเช่นนี้ จักอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนบาลีประโยค ๕ และนักศึกษาทั่วไป.

คณะกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอขอบใจพระราชเวท
ผู้แปลด้วยอุตสาหวิริยภาพ และมอบลิขสิทธิ์หนังสือนี้แก่มหามกุฏ
ราชวิทยาลัย.

พระศรีวิสุทธิวงศ์

หัวหน้ากองตำรา

มหามกุฏราชวิทยาลัย

๒๒ เมษายน ๒๔๘๐

๑-๒ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช.

คำนำ

(พิมพ์ครั้งที่ ๒/๒๔๘๐)

พระวินัยปิฎก แบ่งเป็น ๕ คัมภีร์ คือ มหาวิภังค์ ภิกขุณีวิภังค์
มหาวรรค จุลวรรค ปรีวาร มีอรรถกถาชื่อสมันตปาสาทิกา ที่
พรรณนาคความในมหาวิภังค์เฉพาะปาสาชิก ๔ ที่เรียกว่าอาทิกกรรม
เรียกว่าปฐมสมันตปาสาทิกา พรรณนาคความในมหาวิภังค์ ตั้งแต่
สังฆาทิเสสถึงเสขยวัตรและในภิกขุณีวิภังค์ รวมเป็นคัมภีร์เดียวกัน

เรียกว่าทศสมันตปาสาทิกา พรรณนาความในมหาวรรค เรียกว่า
ตติยสมันตปาสาทิกา พรรณนาความในจุลวรรค เรียกว่าจตุตถ-
สมันตปาสาทิกา พรรณนาความในปรีวาร เรียกว่าปัญจสมันต-
ปาสาทิกา รวมเป็น ๕ คัมภีร์เหมือนกัน อรรถกถาวินัยทั้ง ๕ คัมภีร์นี้
เมื่อชำระลงพิมพ์ด้วยอักษรไทย ท่านแบ่งเป็น ๓ ภาค คือ ปฐม-
สมันตปาสาทิกาเป็นภาคที่ ๑ ทศสมันตปาสาทิกาเป็นภาคที่ ๒
ทั้ง ๒ ภาคใช้เป็นหลักสูตรประโยค ๗ ตติย จตุตถ ปัญจสมันต-
ปาสาทิการวมกันเป็นภาคที่ ๓ ใช้เป็นหลักสูตรประโยค ๕ ประกาศใช้
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕.

เมื่อประกาศใช้สมันตปาสาทิกาภาคที่ ๒ เป็นหลักสูตรบาลี
ประโยค ๕ แล้ว ข้าพเจ้าได้แปลอรรถกถาคัมภีร์นี้เป็นภาษาไทยด้วย
เหตุ ๒ ประการ ตามที่ปรากฏในคำนำครั้งแรก คือ ประการที่ ๑
ตนเองต้องการความรู้ ทั้งยังไม่เคยดู ประการที่ ๒ มีหน้าที่ช่วยผู้อื่น
ในความรู้ชั้นนี้ เพราะเป็นครู เพียงแต่ดูหาความรู้เฉพาะตัวและสอน
นักเรียนบ้าง คงดูไม่ทั่วถึง ความตั้งใจที่จะดูให้ทั่วถึงและให้สำเร็จ
ประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย ช่วยให้อุตสาหะแปลคัมภีร์นี้สำเร็จเป็นตอน ๆ
ชั้นเดิมไม่ได้คิดจะพิมพ์ เพราะหนังสือมากต้องใช้ทรัพย์มาก คิดเพียง
แต่จะพิมพ์ดีดไว้ให้มากสำเนา พอนักเรียนในสำนักวัดมกุฏกษัตริย์
ได้ดูเป็นแบบเรียนเท่านั้น ภายหลังพระศรีวิสุทธิวงศ์ ซึ่งในเวลานั้น
ยังเป็นพระมหาทองสีบ ทราบเรื่องและเห็นว่า ถ้าได้พิมพ์จักสำเร็จ
ประโยชน์แก่นักเรียนบาลีประโยค ๕ ทั่วไป จึงได้แจ้งให้ขุนโสภิต-
อักษรการ เจ้าของโรงพิมพ์ไทยทราบและแสดงประโยชน์ให้ฟัง ขุน
โสภิต ๆ พอใจ ประรณานาจะรับพิมพ์ จึงได้ขออนุญาตพิมพ์ โดย
ยอมให้หนังสือแก่ข้าพเจ้าสำหรับแจกนักเรียน จึงเป็นอันตกลงให้
ขุนโสภิต ๆ พิมพ์ แต่มิได้มอบลิขสิทธิ์ให้แก่ขุนโสภิต ๆ เพียงแต่ยอม
ให้พิมพ์เท่านั้น ข้อนี้แล เป็นอันแก้ความสงสัยของบางท่านที่ว่า

เหตุไรข้าพเจ้าจึงยอมให้โรงพิมพ์ไทยพิมพ์.

ส่วนหนังสือที่โรงพิมพ์ให้ฉัน ข้าพเจ้าได้แจกแก่นักเรียน มิตร
สหาย กรรมการบางท่าน และให้เป็นสมบัติของสำนักเรียนใหญ่ ๆ
ทั้งในกรุงและหัวเมือง แต่ไม่ทั่วไป.

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ ข้าพเจ้าได้รับเลือกเป็นกรรมการมหา
ราชวิทยาลัย จึงคิดว่า จักมอบลิขสิทธิ์หนังสือนี้แก่มหา
ราชวิทยาลัย ข้าพเจ้าได้รับความรู้ความฉลาดในธรรมเนียมนี้ เพราะมหา
ราชวิทยาลัยเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทให้ โดยสร้างตำราเรียนให้ข้าพเจ้าได้อ่านได้ดู จึง
ใคร่จะสนองคุณ ได้แจ้งความดำรินี้แก่พระศรีวิสุทธิวงศ์ หัวหน้า
กองตำรา แห่งมหาราชวิทยาลัย เมื่อหนังสือนี้ขาดคราว พระ
ศรีวิสุทธิวงศ์ จึงได้จัดการให้พิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ส่งใบพิสูจน์ให้
ข้าพเจ้าตรวจสอบทาน ทำให้ได้ไม่ก็ยกต้องมอบให้เจ้าหน้าที่กองตำรา
ช่วยตรวจและสอบทานแทน เพราะข้าพเจ้ามีภาระในหน้าที่เจ้าคณะ
ต้องออกหัวเมืองในเวลากำลังตรวจ เป็นอันว่าหนังสือนี้ พิมพ์สำเร็จ
เป็นสมบัติของมหาราชวิทยาลัย สมความปรารถนาของข้าพเจ้า
ด้วยการอุปการะของเจ้าหน้าที่กองตำรา มีพระศรีวิสุทธิวงศ์ เป็นหัวหน้า
ขอขอบใจอย่างสูงไว้ในที่นี้ด้วย.

พระราชเวที

วัดมกุฏกษัตริยาราม

๒ พฤษภาคม ๒๔๘๐

คำนำ

(พิมพ์ครั้งที่ ๑/๒๔๖๕)

บรรณาธิการทั้งหลาย ซึ่งแก่ความแห่งบาดี พระอาจารย์ผู้รจนา

มีความมุ่งหมายเพียงจะเปิดเผยเนื้อความที่ยังลึกลับโดยอรรถหรือโดยพยัญชนะ ให้ปรากฏชัดเท่านั้น หากได้มุ่งหมายจะอธิบายบทบาทดีทุกข้อทุกกระทงไม่, เพราะฉะนั้น สภาพของอรรถถกเถียงจึงมีทางดำเนินเป็น ๒ แพร่ง คือ อธิบายบทพยัญชนะอย่าง ๑ อธิบายความอย่าง ๑. และทั้ง ๒ อย่างนี้ ก็ทำได้จัดสรรให้เป็นหมวดเป็นหมู่ไม่, ท่านทำคฤกละกันไปตามลำดับแห่งบทบาทที่มาถึงเข้า. ที่อธิบายไว้เป็นเรื่องสั้น ๆ ก็มี เป็นเรื่องยาวก็มี, ล้วนเป็นเรื่องที่เกื้อกูลแก่ความรู้ความเข้าใจของผู้ใคร่ศึกษาทุกอย่าง, ไม่เฉพาะแต่ในทางศาสนา, ยังเป็นเครื่องส่องให้เห็นความเป็นไปของคนในสมัย ๒,๐๐๐ ปี ล่วงแล้วอีกด้วยว่า "ชนในครั้งนั้น มีความประพฤติดังไร ? มีความนิยมอย่างไร ? มีจารีตประเพณีสืบเนื่องมาถึงชนในครั้งนี้อย่างไร ?" ข้อเหล่านี้เป็นเครื่องเทียบความเจริญความเสื่อมของหมู่ชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนา โยงอดีตกับปัจจุบันให้ต่อกัน. เพราะฉะนั้น ปกรณ์อรรถถกเถียงจึงไม่จัดว่า "เก่าเกินสมัย" สำหรับคนยุคปัจจุบัน, จัดว่าเป็นเรื่องน่าอ่านน่าสนใจอย่างยิ่งทีเดียว.

อีกประการหนึ่ง แบบแผนต่าง ๆ ทั้งทางธรรมและทางวินัยที่ใช้อยู่ในสมัยนี้ โดยมากท่านผู้รจนา ได้ถือเอาขนานตามเค้าอรรถถกเถียงรวบรวมปรุงขึ้นเป็นเรื่อง โดยเชื่อถือกันว่า ปกรณ์อรรถถกเถียงเป็นปกรณ์ที่มีหลักฐานควรเชื่อมากเป็นที่ ๒ รองพระบาลีลงมาด้วยยืนยันว่า "ท่านพระอรรถถกจารย์เป็นผู้รู้พระพุทธานุชาธิบายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า." แม้คัมภีร์บาลีมุตตาวิญญินจลยสังคหะ, ซึ่งได้เคยใช้เป็นหลักสูตรสำหรับบาลีประโยค ๕ แห่งสนามหลวง, ท่านผู้รจนาได้เก็บรวบรวมเนื้อความในคัมภีร์มันตปาสาทิกาอ้างไปกล่าวเกือบทั้งนั้น. เพราะฉะนั้นคัมภีร์มันตปาสาทิกาจึงเป็นคัมภีร์ที่น่าอ่านน่าสนใจสำหรับผู้ใคร่ศึกษา ไม่แพ้คัมภีร์บาลีมุตตคัมภีร์ทีเดียว และบัดนี้ คัมภีร์มันตปาสาทิกาภาคที่ ๑ ก็ได้ประกาศใช้เป็นหลักสูตรสำหรับบาลี

ประโยค ๕ แห่งสนามหลวง แทนคัมภีร์บาลีมุตตกแล้ว เริ่มใช้แต่ พ.ศ. ๒๔๖๕ นี้เป็นต้นไป. อาศัยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงเป็นบุคคลผู้หนึ่ง ซึ่งจำเป็นต้องดูหนังสือคัมภีร์นี้ ด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ ประการ ที่ ๑ ตนเองต้องการความรู้ทั้งยังไม่เคยอ่าน, ประการที่ ๒ โดยมีหน้าที่ต้องช่วยผู้อื่นในความรู้ชั้นนี้. และเหตุ ๒ ประการนี้แล เป็นปัจจัยสนับสนุนแรงจูงใจโดยลำดับ จนถึงให้แปลสมันตปาสาทิกาภาคที่ ๓ นี้ กลับเป็นภาษาไทย ด้วยหมายใจว่า "จักอาจให้สำเร็จประโยชน์ท่าน ผู้ปรารถนาได้บ้าง."

การแปลนั้น ได้ขอแรงท่านผู้อื่นช่วยบ้าง, เจ้มของการแปล มุ่งให้ได้ความตามโวหารวินัย, เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ในทางปฏิบัติ วินัย, แปลเต็มภาคเท่าที่มีอยู่, ไม่ตัดเติมแก้ไข, ตามวิธีที่ใช้กันอยู่ในโรงเรียนทั่วไป, เพื่อสำเร็จประโยชน์ในทางแปลสำหรับนักเรียน อาศัยปกรณ์สารัตถทีปนี, วิมตฺวิโนทนี, และโยนา, เป็นเครื่องมือ เพื่อสะดวกแก่การค้นหา ได้อาศัยพระบาลีเดิมเป็นหลัก ตั้งเป็นหัวข้อ ขึ้นใหม่ โดยชื่อว่า "กถา" เช่น โปธกถาเป็นต้นบ้าง, โดยชื่อว่า "วัตถุ" เช่นยสวัตถุเป็นต้นบ้าง. [และเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นอีก ชั้น ๑, ได้พิมพ์คำบาลีแห่งอรรถกถาชื่อไว้ในการเล่นเดียวกันเป็นคู่กับ คำแปล, คำบาลีอยู่ตอนหน้า, คำแปลอยู่ตอนหลัง, เป็นไทวพากย์ ทุก ๆ ตอนซึ่งจักมีต่อไป].

เมื่อว่าถึงประโยชน์เกื้อกูลของหนังสือนี้, นอกจากที่นักเรียน บาลีประโยค ๕ จะพึงได้แล้ว, ย่อมเป็นภูมิรู้ที่จำเป็นสำหรับท่านผู้มี อายุพรรษาอยู่ในชั้นมัชฌิมะ และชั้นพระเถระโดยตรงเทียว เช่นเรื่อง นิสสัย, อุโบสถ, สิมา, และสังฆกรรมต่างชนิดมีอุปสมบท, ภูฏฐานวิธีเป็นต้น เพราะฉะนั้น หนังสือนี้จึงนับว่าเป็นประโยชน์ เกื้อกูลในทางวินัยแก่นักธรรมเป็นอย่างดีอีกส่วนหนึ่ง.

พระมหาจวน

วัดมกุฏกษัตริยาราม

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. มีไทวพากย์เฉพาะเล่ม ๑ พิมพ์ครั้งแรก.

ตติยสมันตปาสาทิกา

[อปโลกกา]

พระมหาเถระทั้งหลาย ผู้รู้เนื้อความในชั้นชก ได้สังคายนา
ชั้นชกอันใด เป็นลำดับแห่งการสังคายนาปาฏิโมกข์ทั้ง ๒. บัดนี้ถึง
ลำดับสังวรณนาแห่งชั้นชกนั้นแล้ว, เพราะฉะนั้น สังวรณนานี้
จึงเป็นแต่อธิบายความยังไม่ชัดเจนแห่งชั้นชกนั้น, เนื้อความเหล่าใด
แห่งบทเหล่าใด ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประกาศแล้วในบทภาษณีย์, ถ้าว่า
ข้าพเจ้าจะต้องกล่าวซ้ำเนื้อความเหล่านั้น แห่งบทเหล่านั้นอีกไซ้,
เมื่อไรจักจบ. ส่วนเนื้อความเหล่าใดชัดเจนแล้ว จะมีประโยชน์อะไร
ด้วยการสังวรณนาเนื้อความเหล่านั้น. ก็แลเนื้อความเหล่าใด ยังไม่
ชัดเจน ด้วยอธิบายและอนุสนธิ และด้วยพยัญชนะ เนื้อความเหล่านั้น
ไม่พรรณนาไว้ ใคร ๆ ก็ไม่สามารถจะทราบได้, เพราะฉะนั้น จึงมี
สังวรณนานัยเนื้อความเหล่านั้น ดังนี้ :-

มหาชั้นชก วรรณนา

[โพธิกถา]

[๑] ในคำว่า "เตน สมเยน พุฑุโธ ภควา อรุเวลายั

วิหริติ นชชา เหนรณชราย ตีเร โโพธิรุกขมุเล ปจมาภิกสมพุฑุโธ"
นี้

ถึงจะไม่มีเหตุพิเศษเพราะตติยวิภคติ เหมือนในคำที่ว่า "เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวนฺธุชาเย" เป็นต้น ก็จริงแล, แต่โวหารนี้ ท่านยกขึ้นด้วยตติยวิภคติเหมือนกัน เพราะเพ่งวินัย [๒] เพราะ ฉะนั้น ผู้ศึกษาพึงทราบสันนิษฐานว่า คำนั้นท่านกล่าวตามทำนอง โวหารที่ยกขึ้นแต่แรกนั่นเอง. ในคำอื่น ๆ นอกจากคำนี้ แม้อื่นอีก แต่เห็นปานนี้ก็กั้นยั้น.

ถามว่า "ก็อะไรเป็นประโยชน์ในการกล่าวคำนั้นเล่า?"

ตอบว่า "การแสดงเหตุตั้งแต่แรกแห่งวินัยกรรมทั้งหลาย มี บรรพชา เป็นต้น เป็นประโยชน์."

จริงอยู่ ผู้ศึกษาพึงทราบว่า ประโยชน์ในการกล่าวคำนั้น ก็ คือการแสดงเหตุตั้งแต่แรกแห่งวินัยกรรมทั้งหลาย มีบรรพชา เป็นต้น เหล่านั้น อย่างนี้ว่า บรรพชาและอุปสมบทอันใด ซึ่งพระผู้มีพระภาค ทรงอนุญาตอย่างนี้ว่า "ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบรรพชาและ อุปสมบทด้วยไตรสรณคมน์เหล่านี้" ดังนี้ และวัตรทั้งหลายมี อุปัชฌายวัตร อาจารย์วัตร เป็นต้นเหล่าใด ซึ่งทรงอนุญาตในที่ทั้งหลาย มีกรุงราชคฤห์ เป็นต้น, บรรพชาอุปสมบทและอุปัชฌายวัตร เป็นต้น เหล่านั้น พระผู้มีพระภาคทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณแล้ว ให้ ๗ สัปดาห์ผ่านพ้นไปที่โพธิมณฑล ทรงประกาศพระธรรมจักรในกรุง พาราณสีแล้ว เสด็จถึงสถานนี้ ๆ โดยลำดับนี้ ทรงบัญญัติแล้ว เพราะเรื่องนี้ ๆ.

ในบทเหล่านั้น บทว่า อรุเวลา ยได้แก่ที่แดนใหญ่. อธิบาย
ว่า ที่กองทรายใหญ่. อีกประการหนึ่ง ทราย เรียกว่าอรุ. เขตคัน
เรียกว่าเวลา. แลพึงเห็นความในบทนี้ อย่างนี้ว่า "ทรายที่เขาขนมา
เพราะเหตุที่ล่วงเขตคัน ชื่ออรุเวลา."

ได้ยินว่า ในอดีตสมัย เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติ
กุลบุตรหมื่นคนบวชเป็นดาบสอยู่ที่ประเทศนั้น วันหนึ่งได้ประชุมกัน
ทำกติกาวัตรไว้ว่า "ธรรมกายกรรม วิจิตรกรรม เป็นของปรากฏแก่
ผู้อื่นได้, ฝ่ายมโนกรรม หาปรากฏไม่, เพราะฉะนั้น ผู้ใดตริ
กามวิตกหรือพยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตก คนอื่นที่จะโจทผู้นั้นย่อม
ไม่มี, ผู้นั้นต้องโจทตนด้วยตนเองแล้ว [๗] เอาห่อแห่งใบไม้ ขนทราย
มาเกลี่ยในที่นี้ ด้วยตั้งใจว่า 'นี่พึงเป็นทัณฑกรรม.' จำเดิมแต่นั้นมา
ผู้ใดตริกวิตกเช่นนั้น ผู้นั้นย่อมใช้ห่อแห่งใบไม้ขนทรายมาเกลี่ยในที่นั้น.
ด้วยประการอย่างนี้ กองทรายในที่นั้นจึงใหญ่ขึ้นโดยลำดับ. ภายหลัง
มา ประชุมชนในภายหลัง จึงได้แวดล้อมกองทรายใหญ่นั้นทำให้เป็น
เจดีย์สถาน.

ข้าพเจ้าหมายเอากองทรายนั้นกล่าวว่า บทว่า อรุเวลา ยได้
แก่ที่แดนใหญ่. อธิบายว่า ที่กองทรายใหญ่. หมายเอากองทรายนั้น
เองกล่าวว่า อีกประการหนึ่ง ทราย เรียกว่าอรุ. เขตคัน เรียกว่า

๑. หรือว่าใบไม้สำหรับห่อ ตามนัยอรรถกถา สุตติคัมภชาตก ที่ท่านชกมาไว้ใน
มงคลสูตรที่ป็นว่า ปตฺตปฺภูตฺสฺสฺวาทิ---ปฺลิวฺเจณปณฺณตฺสฺสฺว. น่าจะเป็นอย่างทีเรียกว่า
กระทง คือเอาใบไม้มาเย็บมากลัดติดทนเป็นภาชนะใส่ของได้. ในโยชนา ภาค ๒
หน้า ๑๖๗ แก้วว่า ปตฺตปฺภูนาติ ปณฺณปฺภูเน.

เวลา. และพึงเห็นความในบทนี้ อย่างนี้ว่า "ทรายที่เขานมา เพราะเหตุที่ล่วงเขตคัน ชื่ออุระเวลา."

บทว่า โภชิรุกขมุล มีความว่า ญาณในมรรค ๔ เรียกว่า โภชิญาณ พระผู้มีพระภาคทรงบรรลุโพชิญาณนั้นที่ต้นไม้นี้ เพราะฉะนั้นต้นไม้อันนี้จึงพลอยได้นามว่า โภชิพฤกษ์ด้วย, ที่โคนแห่งโพชิพฤกษ์นั้นชื่อว่า โภชิรุกขมุล.

บทว่า ปรมภิสสมพุทโธ ได้แก่แรกตรัสรู้. อธิบายว่า เป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเสร็จก่อนทุกอย่างทีเดียว.

บทว่า เอกปลุลุงเคน มีความว่า (ประทับนั่ง) ด้วยบัลลังก์อันเดียว ตามที่ทรงคู่แล้วเท่านั้น ไม่เสด็จลุกขึ้นแม้ครั้งเดียว.

บทว่า วิมุตตีสุขปฏิสัเวที มีความว่า เสวยวิมุตตีสุข คือสุขที่เกิดแต่ผลสมาบัติ.

บทว่า ปฏิจฺจสมฺปปาท์ ได้แก่ปัจจยาการ. จริง ปัจจยาการ ท่านเรียกว่า ปฏิจฺจสมฺปปาท์ เพราะอรรถวิเคราะห์ว่า อาศัยกันและกันยังธรรมที่สืบเนื่องกันให้เกิดขึ้น. ความสังเขปในบทว่า ปฏิจฺจสมฺปปาท์นี้ เท่านั้น. ส่วนความพิสดาร ผู้ปรารถนาวินิจฉัยที่พร้อมมูลด้วยอาการทั้งปวง พึงถือเอาจากวิสุทธิมรรค และมหาปกรณ์.

บทว่า อนุโลมปฏิโลม มีวิเคราะห์ว่า ตามลำดับด้วย ทวนลำดับด้วย ชื่อว่าทั้งตามลำดับทั้งทวนลำดับ. ผู้ศึกษาพึงเห็นความในบทอย่างนี้แล้ว ในอนุโลมและปฏิโลมทั้ง ๒ นั้น ปัจจยาการมีวิชา

เป็นต้น ที่ท่านกล่าวโดยนัยเป็นต้นว่า **อวิชาปจฺจยา สงฺขารา**
ดังนี้ เรียกว่า อนุโลม เพราะทำกิจที่ตนพึงทำ. ปิจจยการนั้นนั่นเอง
ที่ท่านกล่าวโดยนัยเป็นต้นว่า **อวิชาเย เตวฺว อเสสฺวโรคา**
[๔] **สงฺขารนิโรธ** ดังนี้ เมื่อดับเพราะนิโรธ คือไม่เกิดขึ้นย่อมไม่ทำ
กิจนั้น เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า ปฏิโลม เพราะไม่ทำกิจนั้น. อีก
อย่างหนึ่ง ปิจจยการที่กล่าวแล้ว ตามนัยก่อนนั้นแล เป็นไปตาม
ประพตฺติเหตุ, นอกนี้เป็นไปย้อนประพตฺติเหตุ. ก็แลความเป็นอนุโลม
และปฏิโลม ในปิจจยการนี้ ยังไม่ต้องด้วยเนื้อความอื่นจากนี้ เพราะ
ท่านมิได้กล่าว ตั้งแต่ต้นจนปลาย และตั้งแต่ปลายจนถึงต้น.

บทว่า **มนสกาถิ** ตตฺตบทว่า มนสิ อกาถิ แปลว่า ได้ทำใน
พระหฤทัย. ในอนุโลมและปฏิโลมทั้ง ๒ นั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรง
ทำในพระหฤทัยด้วยอนุโลมด้วยประการใด เพื่อแสดงประการนี้ก่อน
พระธรรมสังคากาจารย์จึงกล่าวคำว่า "**อวิชาปจฺจยา สงฺขารา**"
เป็นต้น. ในคำนั้นผู้ศึกษาพึงทราบความในบททั้งปวงโดยนัยนี้ว่า
อวิชานันด้วย เป็นปัจจัยด้วย เพราะฉะนั้น ชื่อว่า อวิชาเป็น
ปัจจัย, สังขารทั้งหลายย่อมเกิดพร้อม เพราะอวิชาอันเป็นปัจจัยนั้น
ความสังเขปในบทว่า **มนสกาถิ** นี้เท่านั้น. ส่วนความพิสดารผู้ต้อง
การวินิจฉัยที่พร้อมมูลด้วยอาการทุกอย่าง พึงถือเอาจากวิสุทฺธิมรรค
สัมโมหวิโนทนิ^๒ และอรรถกถาแห่งมหาวิภังค์. และพระผู้มีพระภาค
ได้ทรงทำในพระหฤทัย โดยปฏิโลมด้วยประการใด เพื่อแสดง

ประการนี้ ท่านจึงกล่าวคำว่า "อวิชชา เตว อเสสวราคนิโรธา
สงฺขารนิโรธา" เป็นต้น.

ในคำนั้นพึงทราบวินิจฉัยดังนี้ บทว่า อวิชชา เตว ตัถบพว
อวิชชา ตุ เอว.

บทว่า อเสสวราคนิโรธา มีความว่า เพราะดับไม่เหลือด้วย
มรรค กล่าวคือวิราคะ.

บทว่า สงฺขารนิโรธา ได้แก่ความดับ คือความไม่เกิดขึ้น
แห่งสังขารทั้งหลาย. ก็แลเพื่อแสดงว่า ความดับแห่งวิญญาน จะมี
ก็เพราะดับแห่งสังขารทั้งหลายที่ดับไปแล้วอย่างนั้น และธรรมทั้งหลาย
มีนามรูป เป็นต้น จะเป็นธรรมที่ดับดีแล้วทีเดียว ก็เพราะดับแห่งธรรม
ทั้งหลายมีวิญญาน เป็นต้น ท่านจึงกล่าวคำว่า "สงฺขารนิโรธา
วิญญานนิโรธา" เป็นต้น แล้วกล่าวคำว่า "กองทุกข์ทั้งสิ้นนี้
เป็นอันดับไปด้วยประการอย่างนี้"

ในบทเหล่านั้น บทว่า เกวลสุตฺต ได้แก่ทั้งมวลหรือล้วน ความ
ว่า ปราศจากสัตว์.

[๕] บทว่า ทุกฺขกฺขนฺธสุตฺต ได้แก่กองทุกข์.

สองบทว่า นิโรธา โหติ มีความว่า ความไม่เกิดย่อมมี.

สองบทว่า เอตมตฺถํ วิทิตฺวา มีความว่า เนื้อความนี้ใด
ที่พระธรรมสังคากาจารย์กล่าวว่า "กองทุกข์มีสังขารเป็นต้น เป็น
อันเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งปัจจัยมีวิชาเป็นต้น และเป็นอันดับไป
ด้วยอำนาจดับแห่งปัจจัยมีวิชาเป็นต้น" ดังนี้ ทรงทราบเนื้อความ

นั้นด้วยอาการทั้งปวง.

สองบทว่า ตายี เวลายี ได้แก่ ในเวลาที่ทรงทราบเนื้อความนั้น ๆ.

บทว่า อิมํ อุทานํ อุทานนฺติ มีความว่า ทรงเปล่งอุทานซึ่งมีญาณอันสัมปยุตด้วยโสมนัสเป็นแดนเกิด มีคำว่า ยทา หเว ปาตุภวนฺติ เป็นต้นนี้ ซึ่งแสดงอานุภาพแห่งความทรงทราบเหตุและธรรมที่เกิดแต่เหตุ ในเนื้อความที่ทรงทราบแล้วนั้น มีคำอธิบายว่า ทรงเปล่งพระวจาแสดงความเบิกบานพระหฤทัย.

เนื้อความแห่งอุทานนั้นว่า บทว่า ยทา หเว ได้แก่ ในกาลใดแล.

บทว่า ปาตุภวนฺติ ได้แก่ ย่อมเกิด. โภธิปักขิยธรรม ซึ่งให้สำเร็จความตรัสรู้ปัจจุการโดยอนุโลม ชื่อว่าธรรม.

อีกอย่างหนึ่ง บทว่า ปาตุภวนฺติ มีความว่า แจ่มแจ้ง คือเป็นของชัดเจน ปรากฏด้วยอำนาจความรู้ตรัสรู้. ธรรมคืออริยสัจ ๔ ชื่อว่าธรรม. ความเพียรเรียกว่า อาตาปะ เพราะอรรถว่าอย่างกิเลสให้ร้อน.

บทว่า อาตาปิโน ได้แก่ ผู้มีความเพียรอันบุคคลพึงตั้งไว้ชอบ.

บทว่า ฌายโต มีความว่า ผู้เพ่งด้วยฌาน ๒ คือ ด้วยลักษณะคืออาร์มณูปนิชฌาน ๑ ด้วยลักษณะคือลักขณูปนิชฌาน ๑.

บทว่า พุราหุมนฺตฺส ได้แก่ พระจีณาสพผู้ลอยบาปแล้ว.

หลายบทว่า อตฺตฺส กงฺขา วปฺยนฺติ มีความว่า เมื่อนั้นความ

สงสัยของพราหมณ์นั้น คือผู้มีธรรมปรากฏแล้วอย่างนั้นย่อมสิ้นไป.

บทว่า สพุพา มีความว่า ความสงสัยในปัจฉยาการที่ท่านกล่าวไว้โดยนัยเป็นต้นว่า เมื่อเขาถามว่า ใครเล่าหนอ? ย่อมถูกต้องพระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า 'ปัญหาไม่สมควรแก่' ดังนี้ และโดยนัยเป็นต้นว่า เมื่อเขาถามว่า 'ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ชราและมรณะเป็นอย่างไรหนอ ก็แลชราและมรณะนี้จะมีแก่ใคร? พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า 'ปัญหาไม่สมควรแก่.' ดังนี้ [๖] และความสงสัย ๑๖ อย่างเป็นต้นว่า "ในอดีตกาลเราได้มีแล้วหรือหนอ?" ซึ่งมาแล้วเพราะยังไม่ได้ตรัสรู้ปัจฉยาการนั่นเอง (เหล่านี้) ทั้งหมดย่อมสิ้นไป คือย่อมปราศจากไป ย่อมดับไป. เพราะเหตุไร? เพราะเหตุที่มาทราบธรรมพร้อมทั้งเหตุ. มีอธิบายว่า เพราะทราบ คือทราบชัด ตรัสรู้ธรรมคือกองทุกข์ทั้งหมด มีสังขารเป็นต้นนี้พร้อมทั้งเหตุด้วยเหตุมีอวิชชาเป็นต้น.

พึงทราบวินิจฉัยในทศิวาร :-

สามบทว่า อิมํ อุทานํ อุทานนฺติ มีความว่า ทรงเปล่งอุทานมีประการดังกล่าวแล้วนี้ ซึ่งแสดงอานุภาพแห่งความตรัสรู้ ความสิ้นปัจฉัย กล่าวคือนิพพานซึ่งปรากฏแล้วอย่างนี้ว่า อวิชชาย เตว อเสสวिरาคนิโรธา สงฺขารนิโรธา ในเนื้อความที่ทรงทราบแล้วนั้น.

ความสังเขปในอุทานนั้นดังต่อไปนี้ :-

เพราะได้รู้ คือได้ทราบชัดได้ตรัสรู้นิพพานกล่าวคือความสิ้น

ปัจจัยทั้งหลาย เมื่อใดกรรมทั้งหลายมีประการดังกล่าวแล้วปรากฏแก่พราหมณ์นั้น ผู้มีเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้น ความสงสัยทุกอย่างที่จะพึงเกิดขึ้นเพราะไม่รู้นิพพาน ย่อมสิ้นไป.

พึงทราบวินิจฉัยในตติยวาร :-

สามบทว่า อิมํ อุทานํ อุทานนติ มีความว่า ทรงเปล่งอุทานมีประการดังกล่าวแล้วนี้ ซึ่งแสดงอนุภาพแห่งอริยมรรคที่เป็นเหตุทรงทราบเนื้อความกล่าวคือความเกิดและความดับแห่งกองทุกข์นั้น ด้วยอำนาจกิจ และด้วยทำให้เป็นอารมณ์.

ความสังเขปในอุทานนั้นดังต่อไปนี้ :- เมื่อใดและ กรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้น พราหมณ์นั้นยอมกำจัดเสนามารด้วยโพธิปักขิยธรรมซึ่งเกิดแล้วเหล่านั้น หรือด้วยอริยมรรคเป็นเครื่องปรากฏแห่งจตุสัจธรรมดำรงอยู่ ชื่อว่า วิรูปยํ ติฏฐติ มारเสนํ ความว่า ย่อมกำจัด คือผจญ ปราบเสนามาร มีประการดังกล่าวแล้ว โดยนัยเป็นต้นว่า การทั้งหลาย เป็นเสนาที่ ๑ ของท่านดังนี้^๑ ดำรงอยู่.

ถามว่า "กำจัดอย่างไร ?"

ตอบว่า "เหมือนพระอาทิตย์ส่องอากาศให้สว่างฉะนั้น."

[๗] อธิบายว่า พระอาทิตย์ขึ้นไปแล้ว เมื่อส่องอากาศให้สว่างด้วยรัศมีของตนแล ชื่อว่ากำจัดมืดเสีย ชื่อนี้ฉันใด. พราหมณ์เมื่อนั้นเมื่อตรัสรู้สัจจะทั้งหลายด้วยธรรมเหล่านั้นหรือด้วยมรรคนั้นแล ชื่อว่ากำจัดเสนามารเสียได้ ชื่อนี้ก็ฉันนั้น เพราะฉะนั้น ผู้ศึกษาพึงทราบ

๑. แปลเสร็จแล้ว ก็ยกเป็นบทตั้งอีกครั้ง.

๒. พุ. สุ. ๔๐๕.

สันนิษฐานว่าใน ๓ อุทานนี้ อุทานที่ ๑ เกิดขึ้นด้วยอำนาจความพิจารณา
ปัจจัยการ อุทานที่ ๒ เกิดขึ้นด้วยอำนาจความพิจารณาพระนิพพาน
อุทานที่ ๓ เกิดขึ้นด้วยอำนาจความพิจารณามรรค ด้วยประการฉะนี้.

ส่วนในอุทาน ท่านกล่าวว่า (ทรงพิจารณา) ปฏิจจสมุปบาท
โดยอนุโลมตลอดยามต้นแห่งราตรี โดยปฏิโลมตลอดยามที่ ๒ โดย
อนุโลมและปฏิโลมตลอดยามที่ ๓ คำนั้นท่านกล่าวหมายเอามณสิการ
ที่พระผู้มีพระภาคทรงให้เกิดขึ้นตลอดราตรี ด้วยทรงตั้งพระหฤทัยว่า
"พรุ่งนี้เราจักหลุดจากอาสนะ เพราะครบ ๗ วัน." จริงอยู่ ครั้งนั้น
พระผู้มีพระภาค ได้ทรงพิจารณาส่วนอันหนึ่ง ๆ เท่านั้น ตลอดปฐม-
ยาม และมัชฌิมยาม ด้วยอำนาจแห่งความทราบชัดซึ่งปัจจัยการ
และความบรรลุความสิ้นปัจจัย ซึ่งมีอนุภาพอันอุทานคาถา ๒ เบื้อง
ต้นแสดงไว้ แต่ในที่นี้ พระผู้มีพระภาคได้ทรงพิจารณาอย่างนั้น
ในราตรีวันปาฏิบพ. จริงอยู่ ในราตรีเพ็ญวิสาขมาส พระผู้มีพระภาค
ทรงระลึกปุพเพนิวาสในปฐมยาม ทรงชำระทิพยจักขุในมัชฌิมยาม
ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลมในปัจฉิมยาม ทรง
บรรลุความเป็นพระสัมพันธูในขณะที่จะพึงกล่าวว่า "อรุณจักขึ้น
เดี๋ยวนี้." อรุณขึ้นในเวลาติดต่อกับเวลาที่ได้ทรงบรรลุความเป็น
พระสัมพันธูทีเดียว. แต่นั้นพระองค์ทรงปล่อยวันนั้นให้ผ่านพ้น
ไปด้วยการนั่งขัดสมาธินั้นแล แล้วทรงพิจารณาอย่างนั้น เปล่งอุทาน

๑. ปุ. อุ. ๗๓.

๒. โยชนภาค ๒ หน้า ๑๗๐ ให้เติมคำว่า วตตพุกุญเณ เข้ามารับอติศัพท์.

เหล่านี้ ในยามทั้ง ๓ แห่งราตรีวันปาฏิบพที่ถึงพร้อมแล้ว. พระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาอย่างนั้นในราตรีวันปาฏิบพ ให้ ๗ วันที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่า "ประทับนั้นด้วยบัลลังก์อันเดียว ที่โพธิรุกขมุตตลอด ๗ วัน" นั้นผ่านพ้นไปที่โพธิรุกขมุตนั้นนั่นแล ด้วยประการฉะนี้แล.

[อชปาลนิโครธกถา]

[๘] ในคำว่า อถ โข ภควา ตสฺส สตุตทาหสฺส อจฺจเยน ตมฺหา สมามิหฺมา วุฏฺฐหิตฺวา โปธิรุกขมฺูลา, เยน อชปาลนิโครโธ เตนฺอุปฺสจฺจมิ นี ผู้ศึกษาพึงทราบวินัยฉะนี้ :-

พระผู้มีพระภาคออกจากสมาธินั้นแล้ว เสด็จเข้าไปที่คั่นอชปาลนิโครธ จากโคนโพธิพฤกษ์ ในทันทีที่เดียวหามิได้ เหมือนอย่างว่า ในคำที่พูดกันว่า "ผู้นี้กินแล้วก็นอน" จะได้มีคำอธิบายอย่างนี้ว่า "เขาไม่ล้างมือ ไม่บ้วนปาก ไม่ไปใกล้ที่นอน ไม่ทำการเจรจาปราศรัยอะไรบ้าง อย่างอื่น แล้วนอน" หามิได้ แต่ในคำนี้ มีความหมายที่ผู้กล่าวแสดงดังนี้ว่า "เขานอนภายหลังแต่การรับประทาน, เขาไม่ได้นอนหามิได้" ข้อนี้ฉันใด, แม้ในคำนำก็ฉันนั้น จะได้คำอธิบายว่า "พระผู้มีพระภาคออกจากสมาธินั้นแล้ว เสด็จหลีกไปในทันทีที่เดียว" หามิได้ ที่แท้ในคำนี้ มีความหมายที่ท่านผู้กล่าวแสดงดังนี้ว่า "พระองค์เสด็จหลีกไปภายหลังแต่การออก, ไม่ได้เสด็จหลีกไปหามิได้."

ถามว่า "ก็พระผู้มีพระภาคไม่เสด็จหลีกไปในทันทีแล้ว ได้ทรงทำอะไรเล่า?"

ตอบว่า "ได้ทรงให้ ๓ สัปดาห์แม่อื่นอีกผ่านพ้นไปในประเทศ
ใกล้เคียงโพธิพฤกษ์นั่นเอง."

ในข้อนั้น มีอนุปพิภพิกถาดังนี้ :- ได้ยินว่า เมื่อพระผู้มีพระภาค
ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ประทับนั่งด้วยการนั่งขัดสมาธิอันเดียว
สัปดาห์ ๑ เทวดาบางพวกเกิดความแคลงใจขึ้นว่า "พระผู้มีพระภาค
ไม่เสด็จลุกขึ้น ธรรมที่ทำความเป็นพระพุทธเจ้า แม่อื่น จะมีอีกละ
กระมัง ?" ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคออกจากสมาบัติในวันที่ ๘ ทรง
ทราบความแคลงใจของเหล่าเทวดา เพื่อตัดความแคลงใจจึงทรงเหาะ
ขึ้นในอากาศ แสดงยมกปาฏิหาริย์ กำจัดความแคลงใจของเหล่า
เทวดาเหล่านั้นแล้ว ประทับยืนจ้องดูด้วยพระเนตรมิได้กระพริบ ซึ่ง
พระบัลลังก์และโพธิพฤกษ์ อันเป็นสถานที่บรรลุมงคลแห่งพระบารมีที่
ทรงสร้างมาตลอด ๔ อสงไขยกำไรแสนกัลป์ ให้สัปดาห์ ๑ ผ่านพ้นไป
ทางด้านทิศอุดรเฉียงไปทางทิศปรายจिनหน้อยหนึ่ง (ทิศอีสาน) แต่
พระบัลลังก์ สถานที่นั้น ชื่ออนิมมิสเจติย์.

ลำดับนั้น [๕] เสด็จจงกรม ณ รัตนจงกรมอันยาวยัดไปข้าง
หน้าและข้างหลังระหว่างพระบัลลังก์กับที่เสด็จประทับยืน (อนิมมิส-
เจติย์) ให้สัปดาห์หนึ่งผ่านพ้นไป. สถานที่นั้น ชื่อรัตนจงกรมเจติย์.

ต่อจากนั้น เทวดาทิ้งหลายนิรมิตเรือนแก้วขึ้นทางด้านทิศปัจฉิม
พระผู้มีพระภาคเสด็จนั่งขัดสมาธิ ณ เรือนแก้วนั้น ทรงพิจารณา
อภิธรรมปิฎกและสมันตปิฎกฐาน ซึ่งมีนัยไม่สิ้นสุดในอภิธรรมปิฎกนี้
โดยพิสดารให้สัปดาห์ ๑ ผ่านพ้นไป. สถานที่นั้น ชื่อรัตนฆรเจติย์.

พระผู้มีพระภาคให้ ๔ สัปดาหฺ์ผ่านพ้นไป ในประเทศโกสฺลียะ
โพธิพุกฺกณฺ์นั้นเอง จึงในสัปดาหฺ์คํารบ ๕ เสด็จจากโคนโพธิพุกฺกณฺ์
เข้าไปที่ตํนอชปาลนิโครธ ด้วยประการฉะนี้.

ไฉนว่า คนเลี้ยงแพะไปนั่งที่ร่มเงาแห่งตํนนิโครธนั้น เพราะ
เหตุนี้ ตํนนิโครธจึงเกิดชื่อว่า "อชปาลนิโครธ"

สองบทว่า สตุตฺตาหิ วิมุตฺติสฺสขปฏิตฺตเวทึ มีความว่า เมื่อ
ทรงพิจารณาธรรมอยู่ที่ตํนอชปาลนิโครธเมื่อนั้นนั้นแล ชื่อว่าประทับ
เสวยวิมุตฺติสฺสข ตํนไม้นั้น อยู่ด้านทิศตะวันตกจากตํนโพธิ. ก็แล
เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับนั่งอย่างนั้นที่ตํนอชปาลนิโครธนี้ พราหมณฺ์
คนหนึ่งได้มาทูลถามปัญหากะพระองค์. เพราะเหตุนี้ พระธรรม-
สังคากาจารย์จึงกล่าวคำว่า อถ โข อญฺญตโร เป็นต้น.

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า หุํหุํชชาติโก มีความว่า ไฉนว่า
พราหมณฺ์นั้นชื่อทักฺขลุมังคฺลิกะ เทียบตวาดว่า หึหึ ด้วยอำนาจความ
ถือตัว และด้วยอำนาจความโกรธ เพราะฉะนั้น เขาจึงเรียกแก่ว่า
"พราหมณฺ์หุํหุํชชาติ." บางอาจารย์ก็กล่าวว่า "พราหมณฺ์หุํหุํชชาติ"
บ้าง.

สองบทว่า เอตมตฺถํ วิทิตฺวา มีความว่า พระผู้มีพระภาคทรง
ทราบใจความสำคัญแห่งคำที่แกกล่าวนั้น จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลา
นั้น.

เนื้อความแห่งอุทานนั้นว่า พราหมณฺ์ใด ชื่อว่าเป็นพราหมณฺ์
เพราะมีบาปกรรมอันลอยเสียแล้ว จึงได้เป็นผู้ประกอบด้วยบาปกรรม

มีกิเลสเป็นเครื่องขู่ผู้อื่นว่า หีหี และกิเลสคุน้ำฝาดเป็นต้น เพราะคำ
ที่มาถือว่า สิ่งได้เห็นแล้วเป็นมงคล ปฏิญาณข้อที่ตนเป็นพราหมณ์
ด้วยเหตุสักว่าชาติอย่างเดียวหาไม่ได้, พราหมณ์นั้น ชื่อว่าเป็นผู้มีบาป-
กรรมอันลอยแล้ว เพราะเป็นผู้ลอบบาปกรรมเสีย ชื่อว่าผู้ไม่มีกิเลส
เป็นเครื่องขู่ผู้อื่นว่า หีหี เพราะมาละกิเลสเป็นเครื่องขู่ผู้อื่นว่า หีหี
เสียได้ [๑๐] ชื่อว่าผู้ไม่มีกิเลสคุน้ำฝาด เพราะไม่มีกิเลสคุน้ำฝาด
มีรากะเป็นต้น ชื่อว่ามีตนตำรวมแล้ว เพราะเป็นผู้มีจิตประกอบ
ด้วยภวานานุโยค อนึ่ง ชื่อว่าผู้มีตนตำรวมแล้ว เพราะเป็นผู้มีจิต
ตำรวมแล้วด้วยศีลสังวร ชื่อว่าผู้จบเวทแล้ว เพราะเป็นผู้ถึงที่สุด
ด้วยเวททั้งหลาย กล่าวคือ จตุมรรคญาณ หรือเพราะเป็นผู้เรียนจบ
ไตรเพท ชื่อว่าผู้จบพรหมจรรย์แล้ว เพราะพรหมจรรย์คือมรรค ๔ อัน
ตนได้อยู่เสร็จแล้ว.

บาทพระคาถาว่า **ธมฺเมน โส พุรฺหมฺวาทำ วเทยฺย** มีความว่า
กิเลสเครื่องฟูขึ้น ๕ อย่างนี้ คือ รากะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ
ในเพราะอารมณ์น้อยหนึ่ง คือว่า แม้ในเพราะอารมณ์อย่างหนึ่ง ในโลก
ทั้งหมดไม่มีแก่พราหมณ์ใด พราหมณ์นั้นโดยทางธรรม ควรกล่าว
วาทีว่า "เราเป็นพราหมณ์."

เมฆที่เกิดขึ้นในเมื่อยังไม่ถึงฤดูฝน ชื่อว่า อกาลเมฆ, ก็แลเมฆ
นี้เกิดขึ้นในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อน.

บทว่า **สตฺตฺตฺวาหฺวทฺทฺลิกา** มีความว่า เมื่ออกาลเมฆนั้นเกิดขึ้น
แล้ว ได้มีฝนตกพรำตลอด ๖ วัน.

บทว่า สิตวตททุทฺธิ นี้มีความว่า ก็แลฝนตกพรำตลอด ๗ วัน นั้น ได้ชื่อว่า ฝนเจือลมหนาว เพราะเป็นวันที่ลมหนาวเจือเม็ดฝน พัดวนไปโดยรอบโกรกแล้ว.

[มัจจลินทกถา]

หลายบทว่า อธ โข มัจจลินฺโท นาคราชา มีความว่า พระยานาคผู้มีอานุภาพใหญ่ เกิดขึ้นที่สระโบกขรณีใกล้ต้นไม้จิกนั่นเอง.

หลายบทว่า สตฺตกฺขตฺตํ โภเคหิ ปริกฺขิปิตฺวา มีความว่า เมื่อพระยานาคนั้นวางรอบ (พระกาย) ด้วยขนด (๗ รอบ) แผ่พังพานใหญ่ปกเบื้องบนพระเศียรอยู่อย่างนั้น ร่วมในแห่งวงขนดของพระยานาคนั้น มีประมาณเท่าห้องเรือนคลังในโลหปราสาท, เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคจึงเป็นเหมือนประทับนั่งในปราสาทอันอับลม มีประตูหน้าต่างปิด."

คำว่า "มา ภควนฺตุ สิตํ" เป็นต้น แสดงเหตุที่พระยานาค นั้นทำอย่างนั้น. จริงอยู่ พระยานาคนั้นได้ทำอย่างนั้น ก็ด้วยตั้งใจว่า "หนาวอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาค. ร้อนอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาค. และสัมผัสเหลือบเป็นต้น อย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาค" [๑๑] อันที่จริงเมื่อมีฝนตกพรำตลอด ๗ วัน ในที่นั้น ไม่มีความร้อนเลย, ถึงอย่างนั้น ก็สมควรที่พระยานาคนั้นจะคิดอย่างนี้ว่า "ถ้าผมจะหายไปในระหว่าง ๆ ความร้อนคงจะมี แม้ความร้อนนั้น อย่าได้เบียดเบียนพระองค์เลย."

๑. แปลกันว่า มีวันอันลมเย็นประทุษร้ายแล้วก็มี, ว่ามีวันชั้วด้วยลมหนาวก็มี.

บทว่า วิทุฐิ ได้แก่ หายแล้ว อธิบายว่า เป็นของมีไกลเพราะ

หมดเมฆ.

บทว่า วิคตวลาหัง ได้แก่ ปราศจากเมฆ.

บทว่า เทว ได้แก่ อากาศ.

บทว่า สกवलณั ได้แก่ รูปของตน.

สองบทว่า สุโข วิเวโก มีความว่า อุปธิวิเวก กล่าวคือ นิพพาน เป็นสุข.

บทว่า ตุณฺณสุตฺต มีความว่า ผู้สันโดษด้วยความยินดีใน จตุมรรคญาณ.

บทว่า สุตฺตมฺมุสฺส ได้แก่ ผู้มีธรรมปรากฏแล้ว.

บทว่า ปสฺสโต มีความว่า ผู้เห็นอยู่ซึ่งวิเวกนั้น หรือธรรม อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะพึงเห็นได้ทั้งหมด ด้วยดวงตา คือ ญาณ ซึ่ง ได้บรรลุด้วยลำดับความเพียรของตน.

ความไม่เกี่ยวกราดกัน ชื่อว่าความไม่เบียดเบียนกัน.

ธรรมเป็นส่วนเบียดเบียนแห่งเมตตา พระผู้มีพระภาคทรงแสดง ด้วยบทว่า ความไม่เบียดเบียนนั้น.

สองบทว่า ปาณญเตสุ สญฺญโม มีความว่า และความสำรวม ในสัตว์ทั้งหลาย อธิบายว่า ความที่ไม่เบียดเบียนกัน เป็นความสุข.

ธรรมเป็นส่วนเบียดเบียนแห่งกรุณา พระผู้มีพระภาคทรงแสดง

๑. สุต ศัพท์ในที่นี้ ท่านให้แปลว่า ปรากฏ. เช่น อังไว้ใน สุมงฺคฺลวิลาสิณี ภาค ๑ หน้า ๓๗.

บาทกาลาว่า **สุขา วิจารณ์ โลเก** มีความว่า แม่ความ
ปราศจากกำหนด ก็จัดเป็นความสุข.

ถามว่า "ความปราศจากกำหนดเป็นเช่นไร?"

ตอบว่า "คือความว่างงามทั้งหลายเสีย."

อธิบายว่า ความปราศจากกำหนดอันใด ที่ท่านเรียกว่าความ
ว่างงามทั้งหลายเสีย แม่ความปราศจากกำหนดอันนั้น ก็จัดเป็น
ความสุข. อนาคามิมรรค พระผู้มีพระภาคตรัสด้วยบทว่า ความ
ปราศจากกำหนดนั้น.

ส่วนพระอรหัต พระผู้มีพระภาคตรัสด้วยคำนี้ว่า ความกำจัด
อัสสมิมานะเสีย. จริงอยู่ พระอรหัตท่านกล่าวว่าเป็นความกำจัดด้วยระงับ
อัสสมิมานะ. ก็ขึ้นชื่อว่าสุขอื่นจากพระอรหัตนี้ไม่มี เพราะเหตุนี้
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า "ข้อนี้แลเป็นสุขอย่างยิ่ง."

[ราชายตนกถา]

บทว่า **มัจจุลินทุมฺพลา** ได้แก่ จากโคนต้นไม้จิก (?) ซึ่งตั้ง
อยู่ในแถบทิศปรมาจินแต่มหาโพธิ์.

บทว่า **ราชายตน** มีความว่า เสด็จเข้าไปยังโคนไม้เกิด ซึ่ง
ตั้งอยู่ด้านทิศทักษิณ.

ชื่อว่า **เตน โข ปน สมเยน** มีคำถามว่า โดยสมัยไหน?

[๑๒] ตอบว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับนั่งด้วยการนั่งขัดสมาธิ
อย่างเดียวตลอด ๗ วันที่โคนต้นไม้เกิด ท้าวสักกเทวราชทรงทราบ
ว่า "ต้องมีกิจเนื่องด้วยพระกระยาหาร" จึงทรงน้อมถวายผลสมอเป็น

พระโอสถ ในเวลาอรุณขึ้น ณ วันที่ทรงออกจากสมาธิทีเดียว. พระผู้มีพระภาคเสวยผลสมอพระโอสถนั้น, พอเสวยเสร็จเท่านั้น ก็ได้มีกิจเนื่องด้วยพระสรีระ ท้าวสักกะได้ถวายน้ำบ้านพระโอสถแล้ว. พระผู้มีพระภาคทรงบ้านพระโอสถแล้วประทับนั่งที่โคนต้นไม้ที่นั่นนั่นแล. เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในเมื่ออรุณขึ้นแล้ว ด้วยประการอย่างนั้น. ก็โดยสมัยนั้นแล.

สองบทว่า **ตปฺสุสฺสกลฺลิกา วาณิชา** ได้แก่ พานิชสองพี่น้อง คือ ตปฺสุสสะหนึ่ง ภัลลิกะหนึ่ง.

บทว่า **อุกฺกฺลา** ได้แก่ จากอุกฺกฺลชนบท.

สองบทว่า **ตฺ เตสํ** มีความว่า ผู้ประเทศเป็นที่เสด็จอย่างของพระผู้มีพระภาค.

ถามว่า "ก็พระผู้มีพระภาคเสด็จอยู่ในประเทศไหนเล่า?"

ตอบว่า "ในมัจฉิมประเทศ. เพราะฉะนั้น ในคำนี้จึงมีเนื้อความดังนี้" สองพานิชนั้น เป็นผู้เดินทางไกล เพื่อไปยังมัจฉิมประเทศ.

สองบทว่า **ณฺดาติสฺวาโลหิตา เทวตา** ได้แก่ เทวดาผู้เคยเป็นญาติของสองพานิชนั้น.

สองบทว่า **เอตทโวจ** มีความว่า ได้ยินว่า เทวดานั้น ได้บันดาลให้เกวียนทั้งหมดของพานิชนั้นหยุด. ลำดับนั้น เขาทั้งสองมาใคร่ครวญดูว่า "นี่เป็นเหตุอะไรกัน?" จึงได้ทำพิธีกรรมแก่เทวดาผู้เป็นเจ้าทางทั้งหลาย. ในเวลาทำพิธีกรรมของเขา เทวดานั้น

สำแดงกายให้เห็น ได้กล่าวคำนี้.

สองบทว่า มนุเถน จ มฐิปญฺทิกาย จ ได้แก่ ข้าวสัตตผล และข้าวสัตตुक้อน ปรุงด้วยเนยใส น้ำผึ้งและน้ำตาลเป็นต้น.

บทว่า ปฏิมานธ มีความว่า จงบำรุง.

สองบทว่า ตํ โว มีความว่า ความบำรุงนั้น จักมีเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ท่านทั้งหลายตลอดกาลนาน.

สองบทว่า ยํ อมุหํกํ มีความว่า การรับอันใดจะพึงมีเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เหล่าข้าพระองค์ตลอดกาลนาน.

สองบทว่า ภควโต เอตทโหติ มีความว่า ได้ยินว่า บาดรใด ของพระองค์ได้มีในเวลาทรงประกอบความเพียร บาดรนั้นได้หายไปแต่เมื่อนางสุชาดาถวายข้าวปายาส. เพราะเหตุนี้ พระองค์จึงได้ทรงมีพระรำพึงนี้ว่า บาดรของเราไม่มี, ก็แลพระตถาคตทั้งหลาย องค์ก่อน ๆ ไม่ทรงรับด้วยพระหัตถ์เลย. เราจะพึงรับข้าวสัตตผล และข้าวสัตตुक้อนปรุงน้ำผึ้งด้วยอะไรเล่าหนอ?"

บทว่า ปริวิตกมณฺเฑย [๑๓] มีความว่า กระยาหารที่นางสุชาดาถวายแด่พระผู้มีพระภาคในกาลก่อนแต่นี้ ยังคงอยู่ด้วยอำนาจที่หล่อเลี้ยงโอชะไว้, ความหิว ความกระหาย ความเป็นผู้มีกายอิดโรยหาได้มีไม่ ตลอดกาลเท่านี้, ก็บัดนี้พระรำพึงโดยนัยเป็นต้นว่า "น โข ตถาคตา" ได้เกิดขึ้น ก็เพราะพระองค์ใคร่จะทรงรับพระกระยาหาร. ทราบพระรำพึงในพระหฤทัยของพระผู้มีพระภาคซึ่งเกิดขึ้นอย่างนั้นด้วยใจของตน.

บทว่า **จตุทฺทิส** คือจากสี่ทิศ.

สองบทว่า **เสลมเย ปตุเต** ได้แก่ บาตรที่แล้วด้วยศิลามี
พรรณคล้ายถั่วเขียว. พระผู้มีพระภาคทรงรับบาตรนี้แล. คำว่าบาตร
แล้วด้วยศิลา ท่านกล่าวหมายเอาบาตรเหล่านั้น. ก็ท้าวมหาราช
ทั้งสี่ ได้น้อมถวายบาตรแล้วด้วยแก้วอินทนิลก่อน. พระผู้มีพระภาค
ไม่ทรงรับบาตรเหล่านั้น. ลำดับนั้นจึงน้อมถวายบาตรแล้วด้วยศิลา
มีพรรณดังถั่วเขียวทั้งสี่บาตรนี้. พระผู้มีพระภาคได้ทรงรับทั้งสี่บาตร
เพื่อต้องการจะรักษาความเลื่อมใสของท้าวมหาราชทั้งสี่นั้น ไม่ใช่
เพราะความมักมาก. ก็แลครั้งทรงรับแล้ว ได้ทรงอธิษฐานบาตร
ทั้งสี่ให้เป็นบาตรเดียว. ผลบุญแห่งท้าวเธอทั้งสี่ได้เป็นเช่นเดียวกัน.
พระผู้มีพระภาคทรงรับข้าวสัตตุงและข้าวสัตตुक้อนปรุงน้ำผึ้งด้วยบาตร
ศิลามีค่ามาก ที่ทรงอธิษฐานให้เป็นบาตรเดียวด้วยประการฉะนี้.

บทว่า **ปจฺจกฺเข** คือ มีค่ามาก อธิบายว่า แต่ละบาตรมีค่ามาก.

อีกอย่างหนึ่ง บทว่า **ปจฺจกฺเข** ได้แก่ ใหม่เอี่ยม คือ เพิ่ง
ระบมเสร็จ, ความว่า เกิดในขณะนั้น. เขาเชื่อว่ามีวาจาสอง เพราะ
อรรถวิเคราะห์ว่า ได้เป็นผู้มีวาจาสอง. อีกอย่างหนึ่ง ความว่า
สองพานิชนั้น ถึงความเป็นอุสาสก ด้วยวาจาสอง. สองพานิชนั้น
ครั้งประกาศความเป็นอุสาสกอย่างนั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระ
ภาคว่า "ทีนี้ ตั้งแต่วันนี้ไป ข้าพระองค์พึงทำการอภิวัตและยื่นรับ

๑. มีพรรณเขียวเลื่อมประภัสสร ดังแสดงปีกแมลงทับ ในคำหีบไสยศาสตร์ชื่อว่า
แก้วมรกต.

ใครเล่า พระเจ้าข้า ?" พระผู้มีพระภาคทรงลูบพระเศียร. พระเกศา
ติดพระหัตถ์ ได้ประทานพระเกศาเหล่านั้นแก่เขาทั้งสอง ด้วยตรัสว่า
"ท่านจงรักษาผมเหล่านี้ไว้." [๑๔] สองพานิชนั้น ได้พระเกศาตุ
ราวกะได้อภิเษกด้วยอมตธรรม รื่นเริงยินดีถวายบังคมพระผู้มีพระภาค
แล้วหลีกไป.

[พรหมยาจนกถา]

ครั้งนั้นแล พอล่วงเจ็ดวัน พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธิ
นั้น เสร็จกิจทั้งปวงมีประการดังกล่าวแล้วนั้นแล ออกจากโคนต้น
ไม้เกต เสด็จเข้าไปยังคันทนอชปาลนิโครธแม่อีก.

สองบพว่า ปริวิตกโก อุทปาติ มีความว่า ความรำพึง
แห่งใจนี้ ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงประพุดติกันมาเป็นอาจิม
เกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคผู้ประทับนั่งที่โคนต้นอชปาลนิโครธนั้น
เท่านั้น.

ถามว่า "ก็เพราะเหตุไร ความรำพึงแห่งใจนี้ จึงเกิดขึ้นแก่
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ?"

ตอบว่า "เพราะทรงพิจารณาข้อที่พระธรรมเป็นคุณใหญ่ เป็น
คุณเลิศลอย เป็นของหนัก และเพราะเป็นผู้ใคร่จะทรงแสดงตามคำ
ที่พรหมทูลวิงวอน."

จริงอยู่ พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงทราบว่ เมื่อพระองค์
ทรงรำพึงอย่างนั้น พรหมจักมาทูลเชิญแสดงธรรม. ที่นั่น สัตว์
ทั้งหลายจักให้เกิดความเคารพในธรรม, เพราะว่า โลกสันนิวาสเคารพ

พรหม. ความรำพึงนี้ เกิดขึ้นเพราะเหตุสองประการนี้ ด้วยประการ
ฉะนี้แล.

บรรดาบทเหล่านั้น หลายบทว่า อธิคโต โจ มายย ตัดบทว่า
อธิคโต โจ เม อัย ความว่า ธรรมนี้ อันเราบรรลุแล้วแล.

บทว่า อาลยรามา มีความว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมพัวพันใน
กามคุณห้าอย่าง เพราะเหตุนั้น กามคุณห้าเหล่านั้น ท่านจึงเรียก
ว่า "อาลัย" หมูสัตว์ย่อมมีนรมย์ด้วยกามคุณเป็นที่พัวพันเหล่านั้น
เหตุนี้ จึงชื่อว่า ผู้มีนรมย์ด้วยอาลัย. หมูสัตว์ยินดีแล้วในกามคุณ
เป็นที่พัวพันทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าผู้ยินดีในอาลัย. หมูสัตว์
เพลินด้วยดีในกามคุณเป็นที่พัวพันทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า
ผู้เพลินในอาลัย.

บทว่า ยทิท เป็นนิบาต ความแห่งบทว่า ยทิท นั้น หมายถึง
เอาฐานะ พึงเห็นอย่างนี้ว่า ย อิท หมายถึงเอาปฏิจสุมุปปาท พึง
เห็นอย่างนี้ว่า โอ อัย.

บทว่า อิทปฺปจฺจยาตาปฏิจฺจสุมุปปาโท มีอรรถวิเคราะห์ว่า
ธรรมเหล่านี้ เป็นปัจจัยแห่งธรรมเหล่านี้ ชื่อ อิทปฺปจฺจยา อิทป-
ปจฺจยา นั้นชื่อว่า อิทปฺปจฺจยาตา, ธรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยแห่งธรรม
เหล่านี้ นั้น เป็นธรรมอาศัยกันเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า ธรรม
เหล่านี้เป็นปัจจัยแห่งธรรมเหล่านี้ เป็นธรรมอาศัยกันเกิดขึ้น.

ชื่อว่า โส มมลิส กิลมโธ มีความว่า ขึ้นชื่อว่าเทศนา
แก่เหล่าชนผู้ไม่รู้ พึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยแก่เรา พึงเป็นความ

ลำบากแก่เรา.

[๑๕] บทว่า ภควนฺตํ แปลว่า แก่พระผู้มีพระภาค.

บทว่า อนนฺจฺจริยา ได้แก่ ที่เป็นอสังวรย์นักษณา.

บทว่า ปฏิภังสุ มีความว่า ได้เป็นอารมณ์แห่งญาณกล่าวคือ ปฏิภาณ คือถึงความเป็นคาถาอันพระองค์พึงรำพึง. ห อักษรใน บทว่า หลํ นี้ สักว่าเป็นนิบาต, ความว่า ไม่ควร.

บทว่า ปกาสิตุ ได้แก่เพื่อแสดง. มีคำอธิบายว่า บัดนี้ไม่ควรแสดงธรรมที่เราบรรลุได้โดยยากนี้.

บาทกาลาว่า นาย ธมฺโม สุตมฺพุทฺโธ มีความว่า ธรรมนี้ทำได้ง่าย ๆ เพื่อจะตรัสรู้หามิได้, อธิบายว่า การที่จะรู้มิใช่ทำได้ง่าย ๆ.

บทว่า ปฏิโสตกามี มีความว่า ให้ถึงนิพพานที่ท่านเรียกว่า ธรรมอันทวนกระแส.

บทว่า ราครตฺตา มีความว่า สัตว์ทั้งหลาย ผู้อันเครื่องข้อม คือกาม เครื่องข้อมคือภพ และเครื่องข้อมคือทิฏฐิข้อม (ใจ) แล้ว.

บทว่า น ทกฺขนฺติ ได้แก่ข้อมไม่เห็น.

สองบทว่า ตโมกฺขนฺเรน อาวุธฺวา มีความว่า ผู้อันกองแห่งอวิชชาปกคลุมไว้แล้ว.

บทว่า อปฺปิสฺสุทฺถกฺตาย มีความว่า เพื่อความเป็นผู้ไม่ประสงค์จะแสดง เพราะค่าที่เป็นผู้ปราศจากความขวนขวาย.

๑. แปลเอาความตามนัยฎีกา สารคดีที่ปณี ภาค ๑ หน้า ๕๓๐ ซึ่งแก้ไขไว้ว่า อนนฺจฺจริยาติ สวณกาลเ อฺปรปริ วิมฺหฺยกราติ อตุโธ.

บทว่า ยตุร หิ นาม มีความว่า ในโลกชื่อใด.

บทว่า ภควโต ปุโรโต ปาตุรโหสิ มีความว่า ทำวสห้ามบตี-
พรหมได้พามหาพรหมทั้งหลาย ในหมื่นจักรวาล มาปรากฏเฉพาะ
พระพักตร์พระผู้มีพระภาค เพื่อทูลวิงวอน ให้ทรงแสดงธรรม.

บทว่า อปฺปรชกฺขชาติกา มีอรรถวิเคราะห์ว่า ฐลี คือ ราชะ
โทสะ โมหะ น้อย ในจักขุ มีแล้วด้วยปัญญา เป็นปกติแห่งตน
ของสัตว์เหล่านี้ เหตุนี้สัตว์เหล่านี้ ชื่อผู้มีชาติแห่งสัตว์ผู้มีฐลีน้อย
ในจักขุ.

บทว่า ภิวิสฺสนฺติ ฐมฺมสฺส ได้แก่ ธรรมคือ สัจจะ ๔.

บทว่า อญฺญาตาโร ได้แก่ ผู้ตรัสรู้.

บทว่า ปาตุรโหสิ ได้แก่ มีปรากฏ.

สองบทว่า สมฺเลหิ จินฺตฺติโต มีความว่า อันครุ้ทั้งหกผู้มี
มลทินมีราคาเป็นต้น คิดแล้ว.

บทว่า อปาปุเรตฺติ มีความว่า ของงเปิดประตูนั้น.

สองบทว่า อมตสฺส ทฺวารํ มีความว่า อริยมรรคเป็นประตู
แห่งนิพพานซึ่งเป็นธรรมไม่ตาย.

บาทพระคาถาว่า สฺถนฺนํ ฐมฺมํ วิมฺเลนาหุพฺพุทฺธํ มีความว่า
สัตว์เหล่านี้จึงฟังธรรมคือสัจจะ ๔ ที่พระสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้ปราศจาก
มลทินเพราะไม่มีมลทินมีราคาเป็นต้น ตรัสสมควรแล้ว.

บทพระคาถาว่า เสเล ยถา ปพฺพตฺตมฺพุทฺธนิฏฺฐจฺจิโต [๑๖]
มีความว่า เหมือนอย่างว่า บุรุษผู้มีดวงตานั้น ยืนบนยอดภูเขาซึ่ง

ล้วนแล้วด้วยศิลาเป็นเทือกเดียวกัน จะพึงเห็นประชุมชนได้รอบด้าน
นั้นใด; ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีเมธาดี คือผู้มีปัญญาดี ผู้มี
พระจักรพรรดอบคอบด้วยพระสัพพัญญุตญาณ แม้พระองค์เสด็จขึ้นสู่
ปราสาท ซึ่งแล้วด้วยธรรม คือ ล้วนด้วยพระปัญญา พระองค์เอง
ปราศจากความโศกแล้ว ขอจงทรงแลดู คือทรงพิจารณาประชุม
ชนผู้คับคั่งด้วยความโศก ถูกความเกิดและความแก่ครอบงำแล้ว
นั้นนั้นเกิด. ท้าวสหัมบดีพรหมเมื่อจะทรงวิงวอนให้พระผู้มีพระภาค
เสด็จจาริกไปเพื่อทรงแสดงธรรม จึงทูลว่า "ขอจงเสด็จลุกขึ้น
เกิด."

พึงทราบวินิจฉัยในบทว่า วีร เป็นต้น ดังนี้ พระผู้มีพระภาค
มีพระนามว่า วีระ เพราะทรงมีความเพียร, ทรงพระนามว่า วิชิตสงคราม
เพราะทรงชนะเทวบุตรมาร มัจจุมาร กิเลสมาร และอกิสังขารมาร,
ทรงพระนามว่า สัตถวาหะ เพราะทรงสามารถช่วยหมู่สัตว์ให้พ้นจาก
กัณดารมีชาติกัณดารเป็นต้น, ทรงพระนามว่า ผู้ไม่มีหนี้ เพราะไม่มี
หนี้ คือ กามฉันท.

บทว่า อชฺฌณฺสนํ ได้แก่ คำวิงวอน.

บทว่า พุทฺธจกฺขุณา คือ ด้วยอินทริยปโรปริยัตติญาณ และ
อาสยานุสยญาณ. จจริงอยู่ คำว่า "พุทฺธจกฺขุ" เป็นชื่อแห่งพระญาณ
๒ อย่างนี้.

บทว่า อปฺปรชฺกฺเข เป็นต้น มีความว่า ฐลิมิราคะเป็นต้นใน
ปัญญาจักขุของสัตว์เหล่าใดมีน้อย สัตว์เหล่านั้น ชื่อผู้มีฐลีนจักขุ

น้อย; ของสัตว์เหล่าในมีมาก สัตว์เหล่านั้น ชื่อผู้มีที่รู้ในจักขุมาก.
อินทรีย์มีศรัทธาเป็นต้น ของสัตว์เหล่าใดกล้า สัตว์เหล่านั้น ชื่อผู้มี
อินทรีย์กล้า, ของสัตว์เหล่าใดอ่อน สัตว์เหล่านั้น ชื่อผู้มีอินทรีย์
อ่อน. อาการมีศรัทธาเป็นต้น ของสัตว์เหล่าใดดี สัตว์เหล่านั้น ชื่อ
ผู้มีอาการดี; ของสัตว์เหล่าใดไม่ดี สัตว์เหล่านั้น ชื่อผู้มีอาการชั่ว.
สัตว์เหล่าใด กำหนดเหตุที่ท่านกล่าวได้ คือเป็นผู้มีสามารถจะให้รู้ได้
โดยง่าย สัตว์เหล่านั้น ชื่อผู้ที่ให้ฟังสอนให้รู้ได้โดยง่าย. สัตว์เหล่าใด
ไม่เป็นเช่นนั้น สัตว์เหล่านั้น ชื่อผู้ที่ให้ฟังสอนให้รู้โดยยาก.
สัตว์เหล่าใดเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัย สัตว์เหล่านั้น ชื่อ
ผู้มีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัย.

บทว่า **อุปฺปลินฺย** ได้แก่ ในกอบุบล. แม้ในบทนอกจากนี้ ก็นัย
นี้เหมือนกัน.

บทว่า **อนฺโตนิมฺกุคฺโปสฺนินิ** ได้แก่ ดอกบัวที่ยังจมอยู่ภายใน
น้ำ อันน้ำเลี้ยงไว้.

บทว่า **สโมทกฺกฺจฺจิตานิ** ได้แก่ ดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอน้ำ.

หลายบทว่า **อุทกํ อจฺจุคฺคฺมมฺ ติฏฺฐนฺตฺติ** ได้แก่ ตั้งอยู่บนน้ำ.

[๑๗] บทว่า **อปารุตา** ได้แก่ เปิดแล้ว.

สองบทว่า **อมตสฺส ทฺวารา** ได้แก่ อริยมรรค. จริงอยู่ อริย-
มรรคนั้น เป็นประตูแห่งพระนิพพาน กล่าวคือ อมตธรรม.

สองบทว่า **ปมฺลฺลจฺนฺตฺ สทฺธึ** มีความว่า ชนทั้งปวงจงปล่อย
คือ จงสละความเชื่อของตน. ในสองบทข้างท้าย มีเนื้อความดังนี้

นี้เอง: เพราะเราเป็นผู้มีความที่จะต้องลำบากกายวาจา จึง
ไม่ได้แสดงธรรมที่อุดมประณีตนี้ แม้ที่เป็นไปได้แล้วคล่องสำหรับตน
ในหมู่มนุษย์ คือ ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.

[อุโภตปาสาทิกา]

บทว่า **ปญฺหุติโต** ได้แก่ ผู้ประกอบด้วยคุณเครื่องเป็นบัณฑิต.

บทว่า **พฺยตุโต** ได้แก่ ผู้ประกอบด้วยคุณเครื่องเป็นผู้ฉลาด.

บทว่า **เมธาวิ** ได้แก่ ผู้ประกอบด้วยปัญญาอันเกิดขึ้นลับล้น.

บทว่า **อุปฺปรชฺชชชาติโก** มีความว่า จัดว่าเป็นผู้มีชาติแห่ง
คนไม่มีกิเลส คือ เป็นคนหมดจด เพราะข่มกิเลสไว้ด้วยสมบัติ.

บทว่า **อาชานิสฺสูติ** ได้แก่ จักกำหนดได้ คือ จักแทงตลอด.

หลายบทว่า **ภควโตปิ โข ฌาณํ อุทฺปาติ** มีความว่า
พระสัพพัญญุตญาณได้เกิดขึ้นว่า "อาพารดาบส กาลามโคตรนั้น ทำ
กาลกิริยาแล้วไปเกิดในอากิญจัญญายตนภพ ในเวลา ๗ วัน ตั้งแต่
วันนี้ไป."

บทว่า **มหาชานินโย** มีอรรถวิเคราะห์ว่า ความเสื่อมใหญ่ชื่อว่า
มีแก่เธอ เพราะเป็นผู้เสื่อมเสียจากมรรคผลที่จะพึงบรรลู่ ในภายในเจ็ด
วัน เพราะฉะนั้น เธอจึงชื่อผู้มีความเสื่อมใหญ่. อนึ่งชื่อผู้มีความ
เสื่อมใหญ่ เพราะเกิดในอักษณะ".

๑. ฐานศัพท์ลงในอรรถว่า ขณ คือ พลัง, ทันทิทันใด เช่นในคำว่า จานโส อุปกปฺปติ.

อนึ่ง คำนี้ก็มิคำไขไว้ในแก้อรรถ บทว่า วิมฺสาย หน้า ๘๕ ข้างหน้า.

๒. สมัยมิใช่คราวมีพระพุทธเจ้า.

บทว่า อภิโทสกาลโกโต มีความว่า ได้ทำกาลกิริยาเสียเมื่อวันวาน. พระผู้มีพระภาคได้ทรงเห็นว่า "เมื่อทุกคาบสนั่น ก็เกิดแล้วในเนวสัจญานาสัจญายตนภพ."

บทว่า พหุปลการา คือ ผู้มีอุปการะมาก.

บทว่า ปธานปหิตตุดโต มีความว่า ผู้ยอมตัวเพื่อประโยชน์แก่ความเพียร.

บทว่า อุปฐฐหีสุ มีความว่า ได้บำรุงด้วยวัตรมีในน้ำบัววนปากเป็นต้น.

หลายบทว่า อนุตรา จ โโพธิ์ อนุตรา จ คย มีความว่า อาชีวกชื่อ อุปกะ ได้พบพระผู้มีพระภาคที่ระหว่างโพธิ์มณฑลกับแม่น้ำคยาต่อกัน.

บทว่า อทฺธานมคฺคปฺปฏิปนฺน มีความว่า เสด็จดำเนินทางไกล.

บทว่า สพฺพภาสิญฺญ มีความว่า เราครอบงำไตรภูมิภกรรมทั้งปวง.

บทว่า สพฺพวิฑู มีความว่า ได้รู้ คือได้เข้าใจธรรมที่มี ๔ ภูมิทั้งหมด.

บาทพระคาถาว่า สพฺพเพสุ ฐมฺเมสุ อญฺชลิตฺโต ความว่า อันเครื่องฉาบทา คือ อภิเสก ฉาบทาไม่ได้ในไตรภูมิภกรรมทั้งปวง.

[๑๘] บทว่า สพฺพพญฺชโห ความว่า ตัดไตรภูมิภกรรมทั้งปวงได้ขาด.

บทว่า ตณฺหกุขเย วิมุตฺโต ความว่า เป็นผู้พ้นวิเศษ เพราะธรรมเป็นที่สิ้นตัณหา คือ นิพพาน ด้วยอำนาจทำให้เป็นอารมณ์.

บทว่า สยํ อภิญฺญาเย ได้แก่ เราผู้ธรรมมี ๔ ภูมิทั้งหมดด้วย

ตนเอง.

บทว่า **กมฺหฺมฺหิเสยฺย** ความว่า จะพึงอ้างเอาใคร ก็คนอื่น
ว่า ผู้นี้เป็นอาจารย์เราเล่า.

หลายบทว่า **น เม อจฺริโย อคฺคฺติ** มีความว่า ขึ้นชื่อว่า
อาจารย์ในโลกุตตรธรรมของเราย่อมไม่มี.

หลายบทว่า **นคฺคฺติ เม ปฺปฺปฺกคฺคฺโล** มีความว่า ขึ้นชื่อว่า
บุคคลผู้เปรียบปานกับเรา่อมไม่มี.

บทว่า **ลิตฺถิโถ** มีความว่า จัดว่าเป็นผู้มีความเห็นใจ เพราะ
ดับไฟคือกิเลสเสียทั้งหมด.

บทว่า **นิพฺพุโถ** มีความว่า จัดว่าเป็นผู้ดับแล้ว เพราะกิเลส
ทั้งหลายนั้นเองดับไป.

สองบทว่า **กาสิํ ปฺริ** ได้แก่ เมืองหลวงในแคว้นของชาว
กาสิ.

บาทคาถาว่า **อหฺลฺลํ อมตฺตุนฺนํ** มีความว่า เราจะไปด้วย
คิดว่า "จักดีกลองอมฤตเพื่อได้ดวงตาเห็นธรรม."

สองบทว่า **อรหฺลิ อนนฺตฺชิน** มีความว่า ท่านสมควรเป็น
ผู้ชนะไม่มีที่สุดจริง.

บทว่า **หฺเวยฺยาสุโ** มีความว่า ผู้มีอายุ พึงเป็นได้ถึงอย่างนั้น
เทียวนะ.

สองบทว่า **ลิตฺ โกมฺเปตฺวา** ได้แก่ สิ้นศิระษะ.

๑. ในปฐมสมโพธิว่า **คฺก่อนอฺวาสุ** นามว่า **อนันตฺชิน** พึงเป็นชื่อได้.

บทว่า **สณฺหเปตุ** คือ ได้ทำกตিকা.

บทว่า **พาหุลโลก** ได้แก่ ผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ความเป็นผู้มีจิตรมากเป็นต้น.

บทว่า **ปธานวิพฺสนโต** ได้แก่ เป็นผู้คลายเสียแล้ว คือตกเสียแล้ว เสื่อมเสียแล้ว จากความเพียร.

สองบทว่า **อวตฺโต พาหุลาย** ได้แก่ ผู้เวียนมาเพื่อประโยชน์แก่ความเป็นผู้มักมากด้วยปัจจัยมีจิตรเป็นต้น.

หลายบทว่า **โอทฺถ ภิกฺขเว โสต** มีความว่า ภิกษุทั้งหลาย ท่านจงเงี้ยโสต คือจงทำโสตนทรีย์ให้บ่ายหน้า เพื่อฟังธรรม.

ด้วยสองบทว่า **อมตมธิตฺต** พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า พระนิพพานเป็นธรรมไม่ตาย เราได้บรรลุแล้ว.

บทว่า **จริยาย** คือด้วยความประพฤติที่ทำได้ยาก.

บทว่า **ปฏิปทาย** ได้แก่ ด้วยข้อปฏิบัติที่ทำได้ยาก

หลายบทว่า **อภิขานาถ เม โน** มีความว่า ท่านทั้งหลาย จำได้อยู่ คือเล็งเห็นอยู่หรือ (ซึ่งภายิตเห็นปานนี้) ของเรา.

บทว่า **เอวรูป ภาสิตเมตฺต** ได้แก่ ความเพยกล่าวเห็นปานนี้.

ชื่อว่า **อสฺสฺชิ โข ภควา ปญฺจวคฺคิย ภิกฺขุ สณฺหาเปตุ** มีความว่า พระผู้มีพระภาคได้ทรงอาจให้ภิกษุเบญจวคคีย์ทราบว่ พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว.

บทว่า **จกฺขุภรณิ** [๑๕] พระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาดวงตา คือ ปัญญา. ต่อจากนี้ไปทุกบท ว่าโดยใจความเฉพาะบทแล้ว

เป็นคำขึ้น ๆ ทั้งนี้ ว่าโดยต่างแห่งอธิบายอนุสนธิและคำประกอบ
พึงทราบตามนัยที่กล่าวไว้ในอรรถกถาแห่งมัชฌิมนิกาย ชื่อปปัญจ-
สุทนี* เกิด. และตั้งแต่นั้นไป เมื่อข้าพเจ้าจะคอยรักษาน้ำใจของมหาชน
ผู้ขาดต่อความพิสดารเกินไป จำต้องไม่พรรณนาสุดต้นตอถก จัก
พรรณนาแต่วินัยกถาเท่านั้น.

ชื่อว่า ภา ว ตสุต อายสุมโต อุปสมุปทา อโหสิ มีความ
ว่า ในวันเพ็ญเดือนแปด เมื่อพระผู้มีอายุโกณฑัญญะกับเทวดาสิบแปด
โกฏิ ตั้งอยู่ในโศคาปัดติผลแล้ว พระวาจาอันนั้นแล ซึ่งสำเร็จด้วย
พระพุทธรพจน์ของพระผู้มีพระภาคว่า "ท่านจงเป็นภิกษุมารเกิด" ดังนี้
ได้เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาของพระผู้มีอายุนั้น.

ในคำว่า อด โข อายสุมโต จ วปฺปสุต เป็นต้น มีวินิจฉัย
ว่า ในวันแรมค่ำหนึ่ง ดวงตาเห็นธรรมได้เกิดขึ้นแก่พระวปฺปเถระ
ในวันแรม ๒ ค่ำ ได้เกิดขึ้นแก่พระภททียเถระ ในวันแรม ๓ ค่ำ
ได้เกิดแก่พระมหานามเถระ ในวันแรม ๔ ค่ำ ได้เกิดขึ้นแก่พระอัสสชิ-
เถระ. ก็แลเพื่อชำระมลทินซึ่งเกิดขึ้นในกัมมัญฐานของภิกษุเหล่านี้
พระผู้มีพระภาคได้เสด็จอยู่ภายในวิหารเท่านั้น. เมื่อมลทินแห่ง
กัมมัญฐานเกิดขึ้นที่ไร ก็ได้เสด็จลงมาทางอากาศแล้วทรงชำระเสีย.
ก็แลในวันแรม ๕ ค่ำ แห่งปีกษฺพระองค์ให้เธอทั้งหมดประชุมพร้อมกัน
แล้วตรัสสอนด้วยอนัตตสูตร*. เพราะเหตุนี้ พระธรรมสังคากาจารย์
จึงกล่าวคำว่า อดโข ภควา ปญจวคฺคิเย เป็นต้น.

๑. ป. ส. ๑๔๔, ๒. อนัตตลักขณสูตร มหาวคฺค. ปจฺม. ๒๔.

ชื่อว่า เตน โข ปน สมเยน ฉ โลเก อรหุโต
โหนติ มีความว่า ในวันแรม ๕ ค่ำ มนุษย์ ๖ คน เป็นพระอรหันต์
ในโลก.

[ยสวัตถุ]

บทว่า ปุพฺพานุพุพฺพกาณฺหํ มีความว่า เก่าแก่เป็นลำดับด้วย
อำนาจความสืบสายกัน.

ชื่อว่า เตน โข ปน สมเยน เอกสฺมฺมจฺฉิ โลเก
อรหุโต โหนติ มีความว่า ภายในพรรษาเท่านั้น มีมนุษย์เป็น
พระอรหันต์ ๖๑ องค์ คือ พวกก่อน ๖ องค์ และพวกนี้อีก ๕๕ องค์.
บรรดามนุษย์เหล่านั้น ยสกุลบุตรเป็นต้น [๒๐] มีบรรพประโยคดังต่อ
ไปนี้ :-

ดังได้ยินมา ในอดีตกาล สหาย ๕๕ คน จะทำบุญร่วม
พวกกัน จึงเที่ยวช่วยกันจัดการศพคนอนาถา. วันหนึ่งพวกเขาพบ
หญิงมีครรภ์ทำกาลกิริยา คิดว่า "จักเผา" จึงนำไปยังป่าช้า. ใน
พวกเขา เว้นไว้ที่ป่าช้า ๕ คน สั่งว่า "จงช่วยกันเผา" ส่วนที่เหลือ
พากันเข้าบ้าน. พ่อยศผู้ทรามวัย แทงและพลิกศพนั้นให้ไหม้อยู่ ก็
ได้อุสฺกสฺสญฺญา. เขาได้แสดงแก่อีก ๔ คนด้วยว่า ผู้เจริญจงเห็นของ
ไม่สะอาด น่าเกลียดนี้. อีก ๔ คนนั้นก็ได้อุสฺกสฺสญฺญาในศพนั้นบ้าง.
เขาทั้ง ๕ พากันไปบ้านแล้วบอกแก่สหายที่เหลือ. ฝ่ายพ่อยศผู้ทรามวัย
ไปบ้านแล้วได้บอกแก่มารดาบิดาและภรรยา. ชนเหล่านั้นทั้งหมด
ได้เจริญอุสฺกสฺสญฺญาบ้าง. บรรพประโยคของชนเหล่านี้เท่านั้น. เพราะเหตุ

นั้นความสำคัญในเหล่าชนพื่อนว่า เป็นป่าช้านั้นแล จึงได้เกิดขึ้นแก่
พระยสผู้มีอายุ. และด้วยอุปนิสัยสมบัตินั้น ความบรรลุธรรมพิเศษได้
เกิดแก่ทุกคนแล.

ชื่อว่า **อถโฆ ภควม ภิกขุ อามนุเตสิ** มีความว่า พระ
ผู้มีพระภาคเสด็จอยู่ที่กรุงพาราณสีจนถึงเพ็ญเดือนกัตติกาหลัง วัน
หนึ่งตรัสเรียกภิกขุ ๖๐ รูป ซึ่งเป็นพระชีนาสพเหล่านั้น. บ่วง คือ
ความโลภในอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นทิพย์ จัดเป็นของทิพย์. บ่วง
คือ ความโลภ ในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นของมนุษย์ จัดเป็นของ
มนุษย์.

หลายบทว่า **มา เอเคน เทว** มีความว่า ท่านทั้งหลาย
อย่าได้ไปรวมกัน ๒ รูปโดยทางเดียวกัน.

บทว่า **อสุสวนตา** มีความว่า เพราะเหตุที่ไม่ได้ฟัง.

บทว่า **ปรีหายนุติ** มีความว่า เมื่อไม่ได้บรรลุธรรมพิเศษที่ยัง
ไม่ได้บรรลุ ชื่อว่าย่อมเสื่อมจากความบรรลุธรรมพิเศษ.

บทว่า **อนุตก** ได้แก่คู่ก่อนมารผู้เลยทราม คือเป็นสัตว์ต่ำช้า.
พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาบ่วง คือ รากะ ตรัสว่า เทียวไปใน
อากาศ. จริงอยู่ พระองค์ทรงทราบบ่วง คือ รากะนั้น จึงตรัสว่า
เทียวไปในอากาศ.

บรรพชาวินิจฉัย

สองบทว่า **นानาธิสา นานาชนปทา** มีความ จากทิศ

ต่าง ๆ และจากชนบทต่าง ๆ. [๒๑]

คำว่า อนุชานิมิ ภิกขเว อุมุเหวทานิ ตาสู ตาสู

ทิสาสู เตสุ เตสุ ชนปเทสุ ปพพาเสถติ เป็นต้น มีวินิจฉัย

ว่า เมื่อจะให้กุลบุตรผู้เพ่งบรรพชาบวช ฟังเว้นบุคคลที่ทรงห้าม

ไว้ เริ่มต้นว่า "ภิกษุทั้งหลาย คนที่ถูกอาพาธ ๕ อย่างเบียดเบียน

แล้ว อันท่านทั้งหลายไม่ควรให้บวช" ดังนี้ จนถึงอย่างนี้ว่า "คน

ตาบอดหรือใบ้หรือหนวก อันท่านทั้งหลายไม่ควรให้บวช" ดังนี้ ข้าง-

หน้าฟังให้บุคคลเว้นจากบรรพชาโทษบวช. บุคคลเมื่อนั้น อันมารดา

บิดาอนุญาตแล้วเท่านั้น ; ลักษณะแห่งการอนุญาตซึ่งบุคคลผู้สมควรนั้น

ข้าพเจ้าพรรณนาในสูตรนี้ว่า "ภิกษุทั้งหลาย บุตรที่มารดาบิดา

ไม่อนุญาต อันท่านทั้งหลายไม่ควรให้บวช ภิกษุใดฟังให้บวช ภิกษุ

นั้นต้องทุกกฎ." ก็แลเมื่อจะให้บวชกุลบุตรผู้เว้นจากบรรพชาโทษ

ซึ่งมารดาบิดาอนุญาตแล้วอย่างนั้น ถ้าว่ากุลบุตรผู้เว้นจากบรรพชาโทษ

ซึ่งมารดาบิดาอนุญาตแล้วอย่างนั้น ถ้าว่ากุลบุตรนั้น ยังไม่ได้ปลง

ผม. และภิกษุแม้เหล่าอื่นมีอยู่ในสีมาเดียวกัน. ฟังบอกภิกษุกรรม

เพื่อประโยชน์แก่การปลงผม, อาการบอกภิกษุกรรมนั้น ข้าพเจ้า

จักพรรณนาในสูตรนี้ว่า "ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุบอก

เล่ากะสงฆ์ เพื่อทำภิกษุกรรม." ถ้ามีโอกาส, ฟังให้บวชเอง. ถ้าต้อง

ชวนชวายเป็นด้วยกิจการมีอุทเทศและปริปัฏฐาเป็นต้น, ไม่ได้โอกาส, ฟัง

ตั้งภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งว่า "คุณจงให้กุลบุตรนี้บวช." ถ้าภิกษุหนุ่ม

ซึ่งอุปัชฌาย์ไม่ได้ตั้งเลย แต่เธอให้บวชแทนอุปัชฌาย์ การทำอย่าง

๑. คำว่า ชนบท หมายความว่าประเทศหรือราชอาณาจักร. ๒. พิธีโกนผม.

นั้นสมควร. ถ้าภิกษุหนุ่มไม่มี, อุปัชฌาย์พึงบอกสามเณรก็ได้ว่า "เธอจงนำผู้นี้ไปยังจัณฑลสีมาให้ปลงผม ให้นุ่งห่มผ้ากาสาเยเสร็จแล้วจึงมา." ส่วนสวณฺเณอุปัชฌาย์พึงให้เอง. กุลบุตรนั้น เป็นอันภิกษุนั้นเองให้บวชแล้วด้วยประการฉะนี้. จริงอยู่ คนอื่นจากภิกษุไม่ได้เพื่อให้บวช. คนอื่นจากภิกษุณีไม่ได้เพื่อให้มาตุคามบวชเหมือนกัน. ส่วนสามเณรหรือสามเณรี ใต้เพื่อให้ผ้ากาสาเยตามคำสั่ง. [๒๒] การปลงผมผู้ใดผู้หนึ่งทำแล้ว ก็เป็นอันทำแล้วด้วยดี. ก็ถ้าว่า กุลบุตรเป็นผู้มีรูปสมควร มีกุศลกรรมเป็นเหตุ มีชื่อเสียง มียศ อุปัชฌาย์แม้ทำโอกาสแล้ว ก็ควรให้บวชเองแท้. ทั้งไม่ควรปล่อยไปว่า "จงถือเอาดินเหนียวกำมือหนึ่ง อาบแล้วชุบผมแล้ว จงมา." เพราะว่า อุตสาหะของผู้ที่ใครจะบวช เป็นของรุนแรงก่อน, แต่ภายหลังได้เห็นผ้ากาสาเยและมีคโคณผมเข้า จะตกใจ, จงหนีไปเสียจากที่นั่นก็ได้. เพราะเหตุนี้อุปัชฌาย์เอนั้นแลควรนำไปยังทำสำหรับอาบ ถ้ากุลบุตรนั้นไม่เป็นเด็กนัก พึงบอกว่ 'จงอาบเสีย' ส่วนผมของเขา พึงถือเอาดินเหนียวสะให้เองทีเดียว. ฝ่ายกุลบุตรที่ยังเป็นเด็กย่อม อุปัชฌาย์พึงลงน้ำ ชักสีด้วยโคลมัยและดินเหนียวอาบให้เอง. ถ้าว่า เขาเป็นหิดด้านหรือฝอยูบ้าง" มารดาไม่เกลียดบุตรฉันใด อุปัชฌาย์ ไม่พึงเกลียดฉันนั้นทีเดียว พึงให้อาบชักสีตั้งแต่มือและเท้าจนถึงศีรษะเป็นอันดี.

ถามว่า "เพราะเหตุไร?"

๑. เป็นลัทธินิยมของคนบางพวก. ๒. นี่เป็นโรคที่ต้องห้าม นับเป็นอุปสมบทโทษ.

ตอบว่า "เพราะว่า ด้วยอุปการะเพียงเท่านี้ กุลบุตรทั้งหลาย
จะเป็นผู้มีความรักแรงกล้ามีความเคารพมากในอาจารย์และอุปัชฌาย์
และในพระศาสนา จะเป็นผู้ไม่หวนกลับเป็นธรรมดา, จะบรรเทาความ
เบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นเสีย อยู่ไปจนเป็นพระเถระ จะเป็นผู้กตัญญู-
กตเวที." แลในเวลาที่ทำให้อาบน้ำหรือในเวลาปลงผมและหนวด ด้วย
อาการอย่างนั้น อุปัชฌาย์ไม่ควรพูดกะเขาว่า "เธอเป็นคนมีชื่อ
เสียง มียศ บัดนี้ พวกฉันได้อาศัยเธอแล้ว จักไม่ลำบากด้วย
ปัจจัย." ถ้อยคำที่ไม่ใช่คำชักนำอย่างอื่น ก็ไม่ควรพูดเหมือนกัน.
ที่ถูกควรพูดแก่เขาว่า "ผู้มีอายุ เธอจงใคร่ครวญดูให้ดี จงคุมสติ"
แล้วพึงสอนตบปัญญาจากัมมัฏฐานให้, และเมื่อบอก พึงชี้แจงให้ชัด
เจนถึงข้อที่ส่วนทั้ง ๕ นั้น เป็นของไม่สะอาด น่าเกลียด ปฏิกุศล ด้วย
อำนาจศีลัตถฐานกลั่นที่อาศัยและโอกาส [๒๑] หรือข้อที่ส่วนทั้ง ๕ นั้น
ไม่ใช่ผู้เป็นอยู่ ไม่ใช่สัตว์. ก็ถ้าในกาลก่อน เขาเป็นผู้เคยพิจารณา
สังขาร เจริญภาวนามา เป็นเหมือนผีที่แก่เต็มทีคอยรอกการบ่งด้วย
หนาม และเป็นเหมือนคอกปทุมที่แก่ คอยรอพระอาทิตย์ขึ้น, ที่นั้น
เมื่อการพิจารณากัมมัฏฐาน สักว่าเขาปรารถแล้ว ญาณที่จะบด
กิเลสเพียงดังภูเขาให้แหลกไปนั้นแล ย่อมเป็นไป ราวกะอาวุธของ
พระอินทร์แลงภูเขาให้แหลกละเอียดไปฉะนั้น. เขาย่อมบรรลุพระ
อรหัตในเวลาปลงผมเสร็จทีเดียว. จริงอยู่ แต่แรกทีเดียว กุล-
บุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ได้สำเร็จพระอรหัต ในขณะที่ปลงผมเสร็จ

๑. ผม, ขน, เล็บ, ฟัน, หนัง.

กุกฺกบุตรเหล่านั้นทั้งหมด ได้การฟังเห็นปานนี้ อาศัณฺณํซึ่งอาจารย์
ผู้เป็นกัมมัตถมิตราให้ จึงได้สำเร็จ, ไม่ได้อาศัณฺณํแล้วหาสำเร็จไม่,
เพราะเหตุนี้ อุปัชฌาย์จึงควรกล่าวถ้อยคำเช่นนั้นแก่เขา, อนึ่ง เมื่อ
ปลงผมเสร็จแล้ว ควรใช้ขมิ้นผงหรือกระแจะทาศีรษะและร่างกาย
กำจัดกลิ่นคฤหัสถ์เสียแล้ว ฟังให้รับผ้ากาสาเย ๓ ครั้ง หรือ ๒
ครั้ง หรือครั้งเดียวก็ได้. แต่ถ้าอาจารย์หรืออุปัชฌาย์ จะไม่มอบให้
ในมือของเขา จะนุ่งห่มให้เอาทีเดียว ข้อนั้นก็สมควร แม้ถ้าว่า
จะตั้งคนอื่นเป็นภิกษุหนุ่มก็ตาม สามเณรก็ตาม อุบาสกก็ตาม ว่า
"ผู้มีอายุ ท่านจงถือเอาผ้ากาสาเยเหล่านี้ นุ่งห่มให้ผู้นี้," หรือจะ
ตั้งกุกฺกบุตรนั้นแหละว่า "เธอจงถือเอาผ้ากาสาเยเหล่านี้ ไปนุ่งห่ม
ควรทุกอย่าง." จริงอยู่ ผ้ากาสาเยนั้นทั้งหมดเป็นอันภิกษุนั้นเที่ยว
ให้แล้ว. แต่เขานุ่งหรือห่ม ผ้านุ่งหรือผ้าห่มอันใด โดยไม่ได้สั่ง,
ฟังเปลื้องผ้านุ่งหรือผ้าห่มนั้นเสียแล้วให้ใหม่. เพราะผ้ากาสาเยที่
ภิกษุให้ด้วยมือของตนหรือด้วยสังเท่านั้น จึงควร, ที่ภิกษุไม่ได้ให้
ไม่ควร, แม้ว่า ผ้ากาสาเยนั้น จะเป็นของเขาเอง ก็ต้องเป็นเช่น
นั้น. และจะต้องกล่าวอะไรในผ้ากาสาเยที่มีอุปัชฌาย์เป็นมูลเล่า. นี้
เป็นวินิจฉัยในข้อว่า "ฟังให้ปลงผมและหนวดก่อนแล้ว ให้นุ่งห่ม
ผ้ากาสาเย ให้ทำอุตตราสงค์เฉวียงบ่า" นี้.

[๒๔] ข้อว่า ฟังให้ไหว้ทำภิกษุทั้งหลายเป็นต้น มีความว่า
ภิกษุเหล่าใด ประชุมกันในที่นั้น ฟังให้ไหว้ทำภิกษุเหล่านั้นแล้ว
ลำดับนั้น ฟังให้นั่งกระโห่งประคองอัญชลีแล้วบอกว่า เอว วเทหิ

คือพึงสั่งว่า ยมหิ วทามิ ตํ วเทหิ เพื่อรับสรณะ. ลำดับนั้น
อุปัชฌาย์หรืออาจารย์พึงให้สรณะแก่เขา โดยนัยเป็นต้นว่า พุทฺธ
สรณํ จจฺจามิ ดังนี้. พึงให้ตามลำดับที่กล่าวแล้วอย่างไรเทียว ไม่
พึงให้สับลำดับ. ถ้าสับลำดับเสีย บทหนึ่งก็ดี อักษรหนึ่งก็ดี,
หรือให้ พุทฺธ สรณํ เท่านั้น ถ้วน ๓ ครั้งแล้ว ภายหลังจึง
ให้สรณะนอกนี้อีก ๓ ครั้ง, สรณะไม่จัดว่าได้ให้. ก็แลอุป-
สัมปทาที่พระผู้มีพระภาคทรงห้ามสรณะคมนูปสัมปทานี้เสียแล้ว ทรง
อนุญาตไว้ บริสุทฺธิ์ฝ่ายเดียวก็ควร. ส่วนสามเณรบรรพชาบริสุทฺธิ์
ทั้ง ๒ ฝ่ายจึงควร. บริสุทฺธิ์ฝ่ายเดียวไม่ควร; เพราะเหตุนั้น ใน
อุปสัมปทา ถ้าอาจารย์ทำกรรมเวไนญฺตติโทษ และกรรมวาจาโทษ
แล้ว กรรมเป็นอันทำถูกต้อง. ส่วนในบรรพชา ทั้งอาจารย์ทั้ง
อันเตวาสิก ต้องว่าสรณะ ๓ เหล่านี้ ไม่ให้เสียความพร้อมมูลแห่ง
ฐานกรรมของพญฺชนะทั้งหลาย มี พุ อักษรและ ฐ อักษรเป็นต้น.
ถ้าอาจารย์อาจว่าได้ แต่อันเตวาสิกไม่อาจ, หรืออันเตวาสิกอาจ
แต่อาจารย์ไม่อาจ. หรือทั้ง ๒ ฝ่ายไม่อาจ, ไม่ควร. แต่ถ้าทั้ง
สองฝ่ายอาจ ข้อนั้นจึงควร. ก็แลเมื่อให้สรณะเหล่านี้ พึงให้ว่าบท
ที่มีนิคหิตเป็นที่สุด ให้คิดเนื่องเป็นอันเดียวกันอย่างนี้ว่า พุทฺธ
สรณํ จจฺจามิ, หรือพึงให้ว่าบทที่มี ม อักษรเป็นที่สุด ให้ขาด
ระยะกันอย่างนี้ว่า พุทฺธมฺ สรณมฺ จจฺจามิ ในอันธกัฏฐกถา
[๒๕] ท่านแก้วว่า "อันเตวาสิกพึงประกาศชื่อรับสรณะอย่างนี้ว่า

๑. เป็นสำเนียงว่าอย่างสันสกฤต บัดนี้เราไม่ใช้แล้ว.

อหิ ภนุเต พุทฺธกุจิโต ยาวชีว พุทฺธ สรณฺ คจฺฉามิ ดังนี้.
คำนั้นไม่มีแม้ในอรรถกถาเดียว ทั้งในพระบาลีก็ไม่กล่าวไว้. เป็นแต่
เพียงความชอบใจของพระอาจารย์เหล่านั้น, เพราะฉะนั้น ไม่ควร
ถือเอา. แท้จริง เมื่อไม่ว่าอย่างนั้น สรณะจะกำเริบก็ห้ามได้.

ชื่อว่า อนุชานามิ ภิกฺขเว อิมหิ ตีติ สรณคมเนหิ ปพฺพชฺช
อุปสมฺบตฺถิ มีความว่า เราอนุญาตบรรพชาและอุปสมบทด้วยไตร-
สรณคมน์เหล่านี้ ซึ่งว่าหมดจดทั้ง ๒ ฝ่าย ครบ ๓ ครั้ง อย่างนี้ว่า
พุทฺธ สรณฺ คจฺฉามิ เป็นต้น. ในบรรพชาและอุปสมบททั้ง ๒ นั้น
อุปสมบท พระผู้มีพระภาคทรงห้ามเสียด้านหน้าแล้ว เพราะฉะนั้น
บัดนี้ อุปสมบทนั้น จึงไม่ขึ้นด้วยมาตราว่าสรณะเท่านั้น. ส่วน
บรรพชาทรงอนุญาตเฉพาะไว้ข้างหน้าว่า "ภิกษุทั้งหลาย เรา
อนุญาตสามเณรบรรพชาด้วยไตรสรณคมน์เหล่านี้" เพราะฉะนั้น
ถึงในบัดนี้ บรรพชานั้น ย่อมขึ้นด้วยมาตราว่าสรณะเท่านั้น. จริงอยู่
กุกฺกนฺตเป็นอันตั้งอยู่ในภูมิแห่งสามเณรด้วยอาการเพียงเท่านี้. และ
ถ้าสามเณรนั้นเป็นผู้มีปัญญา มีชาติแห่งคนฉลาด, ลำดับนั้น พึง
แสดงสิกขาบททั้งหลายแก่เธอในที่นั้นทีเดียว. แสดงอย่างไร? แสดง
เหมือนที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว. จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคได้ตรัส
ไว้ดังนี้ว่า "ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสิกขาบท ๑๐ แก่สามเณรทั้งหลาย
และอนุญาตเพื่อให้สามเณรศึกษาในสิกขาบท ๑๐ เหล่านั้น คือ :-

เว้นจากทำสัตว์มีชีวิตให้ตกลงไป ๑.

เว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้ ๑.

เว้นจากกรรมมิใช่พรหมจรรย์ ๑.

เว้นจากพุดเท็จ ๑.

เว้นจากค้ำน้ำเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความ
ประมาท ๑.

เว้นจากบริโภคอาหารผิดเวลา ๑.

เว้นจากฟ้อนขับประโคมและดูการเล่น ๑.

เว้นจากการทัดทาระเบียบดอกไม้ของหอมและเครื่องทาอันเป็น
ฐานแต่งตัว ๑.

เว้นจากนอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ ๑.

เว้นจากรับทองและเงิน* ๑.

ส่วนในอรรถกถา พระอรรถกถาจารย์ กล่าวแม้ซึ่งการให้
สิกขาบทเหมือนการให้สรณะอย่างนี้ว่า อหิ ภนฺเต อิตฺตุนฺหาโม
ยาวชีว ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมทียามิ ดังนี้. [๒๖]
แม้วิธีนั้น ก็ไม่มีในบาลี ทั้งไม่มีในอรรถกถาทั้งหลาย, เพราะฉะนั้น
ควรแสดงแต่พอสมควรแก่บาลี จริงอยู่ บรรพชาสำเร็จด้วยสรณคมนัน
เท่านั้น. ส่วนสิกขาบททั้งหลาย อันสามเณรควรทราบเพื่อทำสิกขา
ให้บริบูรณ์อย่างเดียว, เพราะฉะนั้น เมื่อสามเณรไม่สามารถจะเรียน
สิกขาบทเหล่านั้นตามนัยซึ่งมาในพระบาลีได้ จะบอกแต่เพียงใจความ
ด้วยภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ควร. และสามเณรยังไม่รู้สิกขาบทที่ตน
ควรศึกษา, ยังไม่ฉลาดในการทรงผ้าสังฆาฏิ บาตร และจีวร การขึ้น

๑. หมาวกุล ป. ม. ๑๓๐

๒. สามเณรก็มีสังฆาฏิเหมือนกัน.

และการนั่งเป็นต้น และในวิธีมีคัมและฉันเป็นอาทิเพียงใด ยังไม่ควร
ปล่อยเธอไปสู่อหณัน หรือที่แจกสลาท หรือสถานเช่นนั้นอื่นเพียงนั้น.
ควรให้เธอเที่ยวอยู่ในสำนักเท่านั้น, ควรสงวนเธอเหมือนเด็กอ่อน.
ควรบอกสิ่งไม่ควรและไม่ควรทุกอย่างแก่เธอ, ควรแนะนำเธอในอภิสมา-
จาริกวัตรมีนุ่งห่มเป็นต้น. แม้สามเณรนั้นเล่า ก็ควรเว้นให้ไกลซึ่งนาส-
นังคะ ๑๐ ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ข้างหน้าอย่างนี้ว่า "ภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตให้นาสนะสามเณรผู้ประกอบด้วยองค์ ๑๐" ดังนี้ ทำ
อภิสมาจาริกวัตรให้บริบูรณ์ ฟังศึกษาให้ดีในศีล ๑๐ อย่าง ฉะนี้แล.

บรรพชาวินิจฉัย จบ

[ภัททวัคคิยสหายนกัถตุ]

หลายบทว่า มยุห์ โข ภิกขเว มีอรรถว่า มยา โข.

อีกอย่างหนึ่ง มีความว่า ความทำในใจโดยแบบคายของเรา^๑ อธิบาย
ว่า เพราะความทำในใจโดยแบบคายของเราเป็นเหตุ. ครั้นเปลี่ยนวิภัติ
แล้วก็พึงกล่าวว่คำว่า มยา (เป็นอนภิตกัตตา) ในบทว่า **อนุปุตตา**
นี้อีก (เพราะ มยุห์ เป็นสามีสัมพันธ์ไปแล้ว.)

บทว่า **ภัททวัคคิยา** มีความว่า ได้ยินว่า สหายเหล่านั้นเป็น
ราชกุมาร ผู้มีความเจริญด้วยรูปร่างและจิต เทียวไป ด้วยคุมกัน
เป็นพวกเดียวกัน, เพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่า "ภัททวัคคิย" [๒๗]
โว อักษรในบทว่า **เตนหิ โว** ดังนี้ สักว่านิบาต.

๑. มหาวคฺ. ปจฺม. ๑๗๓. ๒. ปาจะในอรรถกถาน่าเป็น มยุห์ โยนิโสมนสิการา
เพราะ--- เมื่อแปลเสร็จแล้วเอาเป็นบทตั้งอีกครั้งว่า ข้อว่า มยุห์ โยนิโสมนสิการา
ความว่า---

สองบทว่า **ธมฺมจกฺขุ อุตฺปาติ** มีความว่า โสดาปัตติมรรค
ได้เกิดขึ้นแก่บางพวก สกทาคามิมรรคได้เกิดขึ้นแก่บางพวก อนาคามิ-
มรรคได้เกิดขึ้นแก่บางพวก, จริงอยู่ มรรคเหล่านี้ทั้ง ๓ ท่านเรียกว่า
"ธรรมจกฺขุ." ได้ยินว่า สหายเหล่านั้นได้เป็นนักเลง ๓๐ คนในตุมภิล-
ชาดก*. ครั้งนั้นพวกเขาได้ฟังตุมภิลโถวาทแล้วรักษาศีล ๕. บุญกรรม
ของสหายเหล่านั้นเท่านี้.

[อุรุเวลกัสสปาทิวัตถุ]

บทว่า **ปมฺุโข** คือเป็นหัวหน้า.

บทว่า **ปาโมกฺโข** มีความว่า เป็นผู้สูงสุด คือมีปัญญาส่องแผ้ว

บทว่า **อนุปหฺจ** ได้แก่ไม่ให้เสีย.

สองบทว่า **เตชสา เตชํ** มีความว่า (ข่ม) เฉซแห่งนาค
ด้วยเดชของตน.

บทว่า **ปริยาเทยฺย** มีความว่า พึงครอบงำเสีย หรือพึงให้
วอดวายไป.

บทว่า **มกฺขํ** ได้แก่ความโกรธ.

ข้อว่า **น เตว จ โข อรฺหา ยถา อหํ** มีความว่า บุคคล
ผู้เช่นดังเราสำคัญตนว่า "เราเป็นอรหันต์ อวดอ้างอยู่นั้นใด จะได้เป็น
อรหันต์ฉันนั้น" หามิได้ทีเดียว."

สองบทว่า **อชฺชฺชฺญเห อคฺคิสฺสณฺมุหิ** มีความว่า เราพึง
อยู่ตลอดวันทั้งในวันนี้.

บทว่า **ผาสฺสกาโม** คือมุ่งจะเกื้อกูล.

บทว่า **สุมานโส** ได้แก่ผู้มีใจประกอบพร้อม ด้วยปีติและ
โสมนัส.

บทว่า **น วิมโน** ได้แก่ผู้มีใจดี อธิบายว่า ใจที่โทสะไม่
ครอบงำ.

สองบทว่า **อคุยาการิ อุกิจฺจเร** มีความว่า เรือนไฟลูกโพลง.

บทว่า **ชฎิลา** เชื่อมกับบทนี้ว่า **ภณฺนติ**.

หลายบทว่า **อหิณาคสุส อจฺจโย น โหนฺติ** มีความว่า
เปลวไฟแห่งนาคมีแสงไม่รุ่งเรือง มีสีผิดรูป.

บทว่า **ผลิกวณฺณาโย** คือมีวรรณะเหมือนแก้วผลึก.

บทว่า **องฺคิรสสุส** มีความว่า พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่า
อังคิรส เหตุมีพระองค์เป็นแดนสร้านอกแห่งรัศมี, แห่งพระผู้มีพระ
ภาคผู้ทรงพระนามว่า อังคิรสพระองค์นั้น.

สองบทว่า **อภิกฺกนฺตตาย รตฺติยา** มีความว่า เมื่อราตรีสิ้นไป
มากแล้ว อธิบายว่า ยังเหลืออยู่น้อย.

บทว่า **อภิกฺกนฺตวณฺณา** คือมีวรรณะงาม ได้แก่มีวรรณะน่า
ชอบใจนัก.

บทว่า **เกวลกปฺป** ได้แก่ทั้งสิ้น คือสิ้นเชิง.

ชฎิลอฺรุเวลกัสสปะ หมายถึงรัศมีแห่งวรรณะของท้าวมหาราช
ทั้ง ๔ กล่าวว่ **ปุริมาหิ วณฺณนิภาหิ**.

๑. ตั้งวิเคราะห์ให้บทปลงเป็นปจมาวิกติก่อนแล้ว จึงใช้สรรพนามโยคตามรูปเดิมทีหลัง.
อนึ่ง ในวิเคราะห์นี้สงสัยว่าจะตกศัพท์ ๓ จักวิกิติไปศัพท์หนึ่ง.

[๒๘] บทว่า ปาณินา คือด้วยมือ.

หลายบทว่า กกุเช อธิวตุตา เทวตา ได้แก่เทวดาผู้สิงอยู่ที่
ต้นรกฟ้า.

บทว่า วิสฺสขุเขยฺย มีความว่า ฟังคลี่ผิงไว้เพื่อต้องการจะให้
แห้ง. ต้นรกรกฟ้านั้น น้อมลงราวจะว่าจะทูลอย่างนี้ว่า "พระเจ้าข้า
ของพระองค์ทรงเอื้อมพระหัตถ์มาเกิด" เพราะฉะนั้น ต้นรกรกฟ้านั้นจึง
ชื่อว่า อาหารหตุโธ (น้อมลงคจทูลว่า ของทรงเอื้อมพระหัตถ์มา).

บทว่า อูโยเชตฺวา ได้แก่ทิ้ง. ภาชนะสำหรับติดไฟ เรียก
มณฑามุชชี.

บทว่า จิรปฏิภา มีความว่า จำเดิมแต่กาลนาน.

บทว่า เกสมิสฺสํ เป็นต้น มีความว่า ผมทั้งหลายนั่นเอง
ชื่อว่า เกสมิสฺสํ มวยผม. ทุกบทมีนัยเหมือนกัน. หาบสำหรับ
ใส่บริจารของคาบส ชื่อว่า ขาริกาชะ.

[พิมพ์ิสารวัตตุ]

บทว่า ลฺภฺจิวเน ได้แก่สวนตาล.

สองบทว่า สุปฺปติฏฺฐเ เจติเย ได้แก่ที่ต้นไทรต้นใดต้นหนึ่ง
ได้ยินว่า คำว่า "สุประคิษฐเจติย" นี้ เป็นชื่อของต้นไทรนั้น. หมิ่น ๑
เป็น ๑ นหุต ในคำว่า ทฺวาทสนหฺมุเตหิ นี้.

บทว่า อปฺเปกฺจฺเจ ตตฺตบทว่า อปี เอกฺจฺเจ.

บทว่า อชฺฌภาสิ มีความว่า ได้ตรัสสำหรับ เพื่อตัดความ

๑. พระบาลีเป็น มนฺทามุชชีโย โบราณว่า เชิงกราน.

สงสัยของพราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้น.

สองบทว่า กิเมว ทิสฺวา มีความว่า เห็นอะไรเล่า?

บทว่า อูรูเวลวาสี คือผู้มีปกติอยู่ที่อูรูเวลประเทศ. ท่านยอมเป็นผู้ละไฟที่ตนบูชาแล้วบวช, มีอุบายอะไร?

บทว่า กิสโกวทาโน มีความว่า เป็นผู้ตักเตือนพราสาทอนคาบสทั้งหลาย ซึ่งได้นามว่า ผู้หอม เพราะมีร่างกายหอม ด้วยความประพฤติกของผู้อ่างกิเลส.

อีกอย่างหนึ่ง มีความว่า เป็นคาบสผู้หอมเอง และเป็นผู้ให้โอวาท อธิบายว่า ตักเตือนพราสาทอนคาบสผู้หอมเหล่านี้ด้วย.

สองบทว่า ถล ปหิโน มีความว่า เพราะเหตุไรจึงละเสีย?

มีคำอธิบายว่า ท่านอยู่อูรูเวลมานาน ตนเองเคยเป็นอาจารย์สั่งสอนเหล่าคาบสผู้บำเรอไฟ เห็นอุบายอะไรเล่า จึงละไฟเสีย? เราถามเนื้อความนี้กะท่าน เหตุไฉน ท่านจึงละการบูชาเพลิงของท่านเสีย?

ในคาถาที่ ๒ มีเนื้อความดังนี้ :-

ยัญทั้งหลาย กล่าวสรรเสริญกามทั้งหลาย มีรูปเป็นต้นเหล่านี้ และสตรีทั้งหลาย ข้าพเจ้านั้น ได้ทราบชนิดของกามมีรูปเป็นต้นทั้งหมดนี้ว่า "เป็นมลทินในจันท์เป็นที่หอบทุกข์ไว้" [๒๕] จึงมิได้ยินดีในการเช่นและการบูชา อธิบายว่า ได้ถือกรรมแล้วในการเช่นหรือการบูชา เพราะยัญทั้งหลาย ต่างโดยการเช่นและการบูชาเหล่านี้กล่าวสรรเสริญผลเป็นมลทินทั้งนั้น.

วินิจฉัยในคาถาที่ ๓:-

บทว่า อถ โภจรหิ มีความว่า ก็ที่นั่น... ในสิ่งไรเล่า? บทที่
เหลือคตินั้น

วินิจฉัยในคาถาที่ ๔:-

บทว่า ปทํ เป็นต้น มีความว่า ทางคือพระนิพพาน จักว่า
สงบ และมีความสงบเป็นสภาพ, จักว่าไม่มีกิเลสอันเป็นเหตุหอบ
ทุกข์ เพราะไม่มีกิเลสทั้งหลายที่เข้าไปหอบเอาทุกข์ไว้, จักว่าหากังวล
มิได้ เพราะไม่มีกิเลสเครื่องกังวลทั้งหลายมีรากะ เป็นต้น, จักว่า
ไม่ติดข้องแม้ในกามภพ ซึ่งเป็นที่กล่าวสรรเสริญแห่งัญญ์ทั้งหลาย
เพราะไม่ติดอยู่ในภพทั้ง ๓ แล้ว จักว่ามีอันจะไม่แปรเป็นอย่างอื่น
เพราะไม่มีเกิด แก่ ตาย, จักว่าไม่ใช่กรรมที่ผู้อื่นจะพึงแนะนำให้ได้
เพราะต้องบรรลุด้วยมรรคซึ่งตนเองเจริญแล้วเท่านั้น อันคนอื่นจะเป็น
ใครก็ตามจะพึงให้บรรลุไม่ได้, ข้าพเจ้าไม่ยินดีแล้วในการเช่นและการ
บูชา ก็เพราะเห็นทางเช่นนี้. พระอรุเวลกัสสปะแสดงอย่างไร? ด้วย
คำว่า "ได้เห็นทางอสังข" เป็นต้นนั้น? แสดงว่า "ข้าพเจ้ามิได้
ยินดีแล้วในการเช่นและการบูชา ซึ่งให้สำเร็จสมบัติในเทวโลกและ
มนุษยโลก ข้าพเจ้านั้นจะกล่าวอย่างไร?"

ครั้งนั้นแล พระอรุเวลกัสสปะผู้มีอายุ ครั้นประกาศความไม่ยินดี
ในโลกทั้งปวงอย่างนี้ว่า "ใจของข้าพเจ้าไม่ยินดีแล้วในเทวโลก
และมนุษยโลก ชื่อนี้" ดังนี้แล้ว จึงประกาศข้อที่ตนเป็นสาวกของ
พระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่า "ข้าพเจ้าเป็นสาวก." ก็แลท่านแสดง

ปาฏิหาริย์หลายอย่างในอากาศ เพื่อประกาศข้อที่ตนเป็นสาวกของ
พระผู้มีพระภาคนั้นแล แล้วลงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง
ณ ส่วนเข้าหนึ่ง.

บทว่า **ชมฺมจกฺขุ** ได้แก่โศดาปัตติมรรคญาณ.

บทว่า **อสุตาสกา** ได้แก่ความหวัง อธิบายว่า ความปรารถนา.

ก็วินิจฉัยในข้อว่า **เอสาหิ ภนฺเต** นี้ ผู้ศึกษาพึงทราบดังต่อไปนี้ :-

อันที่จริง สรรคมณ์ของพระเจ้าพิมพิสารนั้น, สำเร็จแล้วด้วยความตรัสรู้มรรคเป็นแท้, แต่ว่าท้าวเธอทรงตัดสินตกลงพระหฤทัยใน
สรรคมณ์นั้นแล้ว, บัดนี้จึงทรงทำการมอบพระองค์ถวายด้วยพระ
วจา (คือว่า) พระเจ้าพิมพิสารนี้ ได้ทรงถึงสรรคมณ์ที่แน่นอน ด้วย
อำนาจแห่งมรรคที่เดียวแล้ว, เมื่อจะทรงทำการถึงสรณะนั้นให้ปรากฏ
แก่ผู้อื่นด้วยพระวจา และเมื่อจะทรงถึงด้วยความนอบน้อม จึงตรัส
อย่างนั้น.

[๓๐] บทว่า **สิงฺคินิกฺขสุวณฺโณ** มีความว่า มีวรรณะเสมอ
ด้วยลิมทองคำชื่อสิงคี.

บทว่า **ทสวาโส** ได้แก่ทรงอยู่ประจำในธรรมเป็นที่อยู่ของพระ
อริยเจ้า ๑๐ ประการ.

บทว่า **ทสฺสมฺมวិฑู** ได้แก่ทรงทราบกรรมบถ ๑๐ ประการ.

สองบทว่า **ทสฺสิ จุบฺโต** ได้แก่ทรงประกอบด้วยองค์ของ

พระอเสขบุคคล ๑๐ อย่าง.

สองบทว่า สพุทธิ ทนุโต ได้แก่ผู้ทรมานแล้วในอินทรีย^๑
ทั้งปวง.

จริงอยู่ บรรดาอินทรียมีจักขุเป็นต้นของพระผู้มีพระภาค อินทรีย^๒
ไร ๆ ที่ชื่อว่า ยังไม่ได้ทรมาน ย่อมไม่มี.

ชื่อว่า ภควนิต์ ภูตตาวี โอนิตปตฺตปาณี เอกมนุตฺต นิสิตี
มีความว่า สังเกตเห็นพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้ว ชักพระหัตถ์ออก
จากบาตรแล้ว จึงประทับนั่งที่ประเทศแห่งหนึ่ง

บทว่า อตุถิกานัน มีความว่า ผู้มีความต้องการด้วยการไป
เฝ้าพระพุทธเจ้า และด้วยการฟังธรรม.

บทว่า อภิกุมนนีย มีความว่า พึงอาจไปเฝ้าได้.

บทว่า อปฺปภิกุณฺณ คือไม่พลุกพล่าน.

บทว่า อปฺปสทฺทํ ได้แก่เจียบเสียงที่พูดจากัน.

บทว่า อปฺปนิกฺโขมถํ ได้แก่เจียบเสียงถึกก้อง ด้วยเสียงอ้ออึง
ในพระนคร.

บทว่า วิชนวาทิ ได้แก่ปราศจากลมในสระระของชนที่สัญจร
เนื่อง ๆ

บาลีว่า ปราศจากการพูดจาของชนบ้าง. อธิบายว่า ปราศจาก
การพูดจาของคนภายใน.

บาลีว่า ปราศจากการเที่ยวไปของชนบ้าง. อธิบายว่า เว้น

๑. สัมมาทิฏฐิ. ๑๓๑ ๒. สัมมาสมาธิ ๓. สัมมาญาณ. ๑๐. สัมมาวิมุตติ. ม. ม. ๑๗๗.

จากการท่องเที่ยวของชน.

บทว่า มนุสสุตราหเสยยกั ได้แก่ควรเป็นที่กระทำกรรมลับ
ของหมู่มนุษย์.

บทว่า ปฏิสตุลานสารูปป์ คือสมควรเป็นที่สังค.

[สาริปุตตโมคคัลลานบรรพชา]

บทว่า สาริปุตตโมคคัลลานา ได้แก่พระสารีบุตร ๑ พระ
โมคคัลลานะ ๑. ท่านทั้ง ๒ ได้ทำกติกากันไว้ว่า "ผู้ใดพบอมตธรรม
ก่อน ผู้นั้นจงบอกแก่อีกฝ่ายหนึ่ง."

ได้ยินว่าท่านทั้ง ๒ นั้น ในเวลาเป็นภุหุสถมีชื่อปรากฏอย่างนี้
ว่า อุปติสสะ โกลิตะ มีมาณพ ๒๕๐ เป็นบริวาร ได้ไปคุมหรรสพ
ซึ่งมี ณ ยอดเขา. สองสหายเป็นมหาชนในที่นั้นแล้ว ได้มีความรำพึง
ว่า "จีนชื่อว่าหมู่มหาชนอย่างนี้ ๆ ยังไม่ทันถึง ๑๐๐ ปี ก็จักตกอยู่
ในปากแห่งความตาย."

[๓๑] ลำดับนั้น สหายทั้ง ๒ เมื่อบริษัทลุกขึ้นแล้ว ได้ไต่ถาม
กันและกัน มีอชยาศัยร่วมกัน มีความสำคัญว่าความตายปรากฏ
เฉพาะหน้า ปรึกษากันว่า "เพื่อน เมื่อความตายมี ธรรมที่ไม่ตาย
ก็ต้องมีด้วย. เอาเถิด เราค้นหาธรรมที่ไม่ตายกันเถิด" ดังนี้.

เพื่อค้นหาธรรมที่ไม่ตาย จึงพร้อมด้วยบริษัทบวชในสำนักสญชัย

๑. kirukksamxux mhrstphnlngprajapī n krungraxkathī, mhrstphayodcha Name
of a festival celebrated yearly at Rajagaha, a festival
on the mountain top.

ปริพาชกผู้มุ่งฆ่า ไม่กี่วันนักก็ถึงฝั่งในลัทธินิยมซึ่งเป็นวิสัยแห่งญาณของสญชัยนั้น.

เมื่อมองไม่เห็นอมตธรรม จึงถามว่า "ท่านอาจารย์ กระผม ขอลามแก่นสารแม่อื่นในบรรพชาลัยยังมีอยู่หรือ?"

ได้ฟังคำตอบของท่านว่า "ไม่มี ผู้มีอายุ" และว่า "ลัทธินี้ มีเท่านั้นแล"

จึงได้ทำตึกาไว้ว่า "ผู้มีอายุ ลัทธินี้เหลวไหลไม่มีแก่นสาร ที่นี้ในพวกเรา ผู้ใดพบอมตธรรมก่อน ผู้นั้นจงบอกแก่อีกฝ่ายหนึ่ง."

เพราะเหตุนี้ พระธรรมสังคากาจารย์จึงกล่าวคำเป็นต้นว่า "ท่านทั้ง ๒ ได้ทำตึกากันไว้."

ตติยวิภคติ ในลักษณะแห่งอิตถัมภูต ผู้ศึกษาพึงทราบในบททั้งหลายว่า ปาสาทิกน อภิกกนุเตน เป็นต้น. คำนี้ว่า อตฺติเกหิ อุปฺปาทํ มคฺคํ เป็นคำแสดงเหตุแห่งการติดตาม. จริงอยู่ มีคำที่ท่านอธิบายไว้ดังนี้ว่า "อย่ากระนั้นเลย เราพึงตามติดภิกษุนี้ไปข้างหลัง ๆ. เพราะเหตุไร? เพราะเหตุว่า ธรรมดาการตามติดไปข้างหลัง ๆ นี้ เป็นทางที่ผู้มีความต้องการทั้งหลายรู้จักเข้าหาแก้วอธิบายว่า เป็นมารดา อันชนทั้งหลายผู้มีความต้องการรู้แล้ว และดำเนินเข้าหาแล้ว.

อีกอย่างหนึ่ง พึงเห็นความในคำนี้ว่า "ขึ้นชื่อว่า นิพพาน อันเราทั้งหลายผู้มีความต้องการ รู้ชัดแล้วว่า มีอยู่แน่นอน ด้วยอนุমানอย่างนี้ว่า 'เมื่อความตายมี ธรรมที่ไม่ตายก็ต้องมีด้วย'

อย่างกระนั้นเลย เราเมื่อแสวงหาคือเมื่อค้นหา นิพพานนั้น พึงตามติด
ภิกษุนี้ไปข้างหลัง ๆ

หลายบทว่า **ปัญฺทปาดํ อาทาย ปฏิกฺกมิ** มีความว่า พระ
อัสสชิผู้มีอายุ เข้าไปนั่งชิดเชิงฝาแห่งใดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีประการดัง
กล่าวแล้วในสุทินนกัณฑ์. แม่นารีบุตรเล่า ยืนคอยเวลาอยู่ว่า "ยัง
ไม่ใช่เวลาที่จะถามปัญหาก่อน" เพื่อจะบำเพ็ญวัตตปฏิบัติ จึงถวายนํ้า
จากคนโทของตน แก่พระเถระผู้เสร็จภักตกิจแล้ว [๑๒] กระทำ
ปฏิสันถารกับพระเถระผู้ล้างมือและเท้าแล้ว ถามปัญหา.

เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคากาจารย์จึงกล่าวว่า **อถ โข
สาริปฺตุโต ปริพฺพาชโก** เป็นต้น.

สองบทว่า **น ตฺยาคํ สกฺโกมิ** ตัดบทว่า **น เต อหํ สกฺโกมิ**
แปลว่า สำหรับท่าน เราไม่อาจ.

แต่ว่า พระเถระถึงปฏิสัมภิทาญาณในธรรมวินัยนี้ จะไม่อาจ
เพื่อแสดงธรรมเพียงเท่านั้นหามิได้, โดยที่แท้ ท่านคิดว่า 'เราจักปลุก
ความเคารพในธรรม แก่ผู้นี้' ได้ถือเอาข้อที่การแสดงธรรมในพุทธ-
วิสัยโดยอาการทั้งปวงไม่ใช่วิสัย (ของท่าน) จึงกล่าวอย่างนั้น.

บทกาลาว่า **เย ธมฺมา เหตุปฺปกฺวา** มีความว่า เบญจขันธ์
ชื่อว่า ธรรมมีเหตุเป็นแดนเกิด. พระเถระแสดงทุกขสัจ แก่นารีบุตร
นั้นด้วยคำนั้น.

บทกาลาว่า **เตสํ เหตุํ ตถาคโต อาท** มีความว่า สมุทัยสัจ

ชื่อว่าเหตุแห่งเบญจขันธ์นั้น พระเถระแสดงว่า พระตถาคตตรัส
สมุทัยสังขันธ์ด้วย.

บาทคาถาว่า **เตสญ โย นิโรธ** มีความว่า พระตถาคต
ตรัสความดับคือความไม่เป็นไปแห่งสังขะแม่ทั้ง ๒ นั้นด้วย. พระ
เถระแสดงนิโรธสังแก่สารีบุตรนั้นด้วยคำนั้น. ส่วนมคคสัง แม่ท่าน
ไม่ได้แสดงรวมไว้ในคาถานี้ ก็เป็นอันแสดงแล้วโดยนัย. เพราะ
ว่าเมื่อกล่าวนิโรธ มรรคซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิโรธนั้น ก็เป็นอันกล่าว
ด้วย.

อีกอย่างหนึ่ง ในบาทคาถาว่า **เตสญ โย นิโรธ** นี้ สังขะ
แม่ ๒ เป็นอันพระเถระแสดงแล้ว อย่างนี้ว่า "ความดับแห่งสังขะ
ทั้ง ๒ นั้น และอุบายแห่งความดับแห่งสังขะทั้ง ๒ นั้น" ฉะนั้นแล.
บัดนี้ พระเถระเมื่อจะยังเนื้อความนั้นนั้นแลให้รับกัน จึงกล่าวว่า
"พระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้."

บาทคาถาว่า **เอเสว ธมฺโม ยทุ ตาวเทว** มีความว่า แม่
ถ้าว่า ธรรมที่ยิ่งกว่านี้ไม่มีไซ้, ธรรมเพียงเท่านี้เท่านั้น คือคุณมาตรว่า
โสคาปิตติผลนี้เท่านั้น อันข้าพเจ้าจะพึงบรรลุ, ถึงอย่างนั้นธรรมนี้นั้น
แล อันข้าพเจ้าค้นหาแล้ว.

บาทคาถาว่า **ปจฺจพฺยุถา ปทมโสภ** มีความว่า พวกข้าพเจ้า

๑. ปาฐะในอรรถกถาว่า ตถาปิ เอโสเอว ธมฺโม. โยชนาหน้า ๑๘๔ แก้อบายความ
ว่า ตถาปิ เอโสเอว มยา คเวสิโต นิพฺพานสงฺขาโต ธมฺโม อตุโธ. จึงได้แปล
ไว้อย่างนี้ หรืออีกนัยหนึ่งว่า ธรรมที่ข้าพเจ้าค้นหาแล้ว ก็ธรรมนี้นั้นแล.

เที่ยวค้นหาทานอันไม่มีความโศกใด, ท่านทั้งหลายนั้นแล ย่อมตรัสรู้
ทางอันไม่มีความโศกนั้น, อธิบายว่า ทางนั้น อันท่านทั้งหลาย
บรรลุแล้ว.

กึ่งคาถาว่า อทฺฐัง อพฺภูติตํ พหุเกหิ กปฺปนหฺมุเตหิ มี
ความว่า ทางอันไม่มีความโศกนี้ ชื่ออันข้าพเจ้าทั้งหลาย ไม่เห็น
แล้วทีเดียว ล่วงไปนักหนาตั้งหลายนหุตแห่งกัลป์ [๓๗] สารีบุตร-
ปริพาชกแสดงข้อที่ตนมีความเลื่อมใญ่ตลอดกาลนาน เพราะเหตุ
ที่ไม่ได้เห็นทางนั้นด้วยประการดังนี้.

บาทคาถาว่า คมฺภีเร ฅาณวิสเย มีความว่า เป็นธรรม
อันลึกซึ้งด้วย เป็นวิสัยแห่งญาณอันลึกซึ้งด้วย.

บาทคาถาว่า อนฺนุตฺตเร อฺปฺริสฺงฺขเย ได้แก่นิพพาน.

บาทว่า วิมุตฺเต มีความว่า ผู้นั้นพ้นแล้วด้วยวิมุตติมีนิพพาน
นั้นเป็นอารมณ์.

บาทว่า พุยาภาสิ มีความว่า พระศาสดาเมื่อตรัสว่า "คู่แห่ง
สหายนั้นจักเป็นคู่อัศวิน เป็นคู่ที่เจริญของเรา" ดังนี้ ชื่อว่าทรง
พยากรณ์แล้วซึ่งคู่แห่งสหายในสาวกบารมีญาณ.

ชื่อว่า สว เตลฺลํ อายสฺมฺนฺตานํ อฺปฺสมฺปทา อโหสิ มี
ความว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทานั้นแล ได้เป็นอุปสัมปทาของท่านทั้ง ๒
พร้อมทั้งบริษัท,

ก็แลในพระเถระทั้ง ๒ ซึ่งอุปสมบทแล้วอย่างนั้น พระมหา-
โมคคัลลานเถระ ๗ วัน จึงได้สำเร็จพระอรหัต, พระสารีบุตรเถระ

ถึงเดือนจึงได้สำเร็จพระอรหัต.

ได้ยินว่า ในอดีตกาล พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าอินทสสีเสด็จอุบัติในโลก. ดาบสชื่อสวระ กระทบฉัพพด้วยดอกไม้ต่างๆ ที่อาศรมของตน เพื่อพระพุทธเจ้านั้น อัญเชิญพระผู้มีพระภาคให้ประทับบนอาสนะดอกไม้เหล่านั้นเที่ยว กระทบฉัพพอย่างนั้นแล ตั้งแต่งอาสนะดอกไม้สำหรับภิกษุสงฆ์ด้วย แล้วปรารธนาเป็นอัครสาวก. ก็แลครั้นปรารธนาแล้ว จึงส่งข่าวไปบอกแต่เศรษฐีชื่อสิริวัฒน์ว่า "ข้าพเจ้าได้ปรารธนาตำแหน่งอัครสาวกแล้ว, ถึงท่านก็จงมาปรารธนาตำแหน่งหนึ่ง." เศรษฐีกระทบฉัพพดอกไม้อุบลเขียว นิมนต์ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขฉันในมณฑปนั้น, ครั้นให้ฉันเสร็จแล้ว ได้ปรารธนาเป็นสาวกที่ ๒ ในชนทั้ง ๒ นั้น สรทดาบส เกิดเป็นพระสารีบุตรเถระ สิริวัฒน์เศรษฐีเกิดเป็นพระมหาโมคคัลลานเถระ ฉะนี้แล. บุรพกรรมของพระอัครสาวกทั้ง ๒ นั้น เท่านั้น.

วินิจฉัยในบทว่า **อุปตุตตกตาย** เป็นต้น ดังต่อไปนี้ :-

พระสมณโคดมปฏิบัติเพื่อความที่ชนทั้งหลาย ผู้มีบุตรบวชต้องเป็นคนไร้บุตร. เพื่อความที่หญิงทั้งหลายผู้มีผัวบวชต้องเป็นหม้าย คือ ต้องเป็นคนร้างผัว. เพื่อเข้าไปตัดสกุลเสีย แม้ด้วยอาการทั้ง ๒ อย่าง.

บทว่า **สณฺขยานิ** คือผู้เป็นอันเตवासิกของสณฺขชัย.

๑. ชื่อนี้ตรงกับอรรถกถาธรรมบท แต่ในอปทานว่า เดิมพระสารีบุตรชื่อ สุรุจิตาบส พระโมคคัลลานะเป็นพระยานาคชื่อ อรุณ.

[๓๔] สองบพว่า **มาคชานํ คิริพุพฺพํ** มีความว่า สู่พระ
นครมีเขาเป็นคอกแห่งชนบทของชาวคหทั้งหลาย.

บพว่า **มหาวิรา** ได้แก่ผู้มีความเพียรใหญ่.

บพว่า **นียมานานํ** มีความว่า ครั้นเมื่อกุลบุตรทั้งหลาย อัน
พระองค์ทรงแนะนำอยู่.

บพว่า **นียมานานํ** นี้เป็นฉัฏฐีวิภคตติใช้ในอรรถแห่งสัตตมีวิภคตติ
อีกนัยหนึ่ง ใช้ในอรรถแห่งทุตติยาวิภคตติ.

บาทกาลาว่า **กา อุตฺตฺสุยา วิชานตํ** มีความว่า จะต้องริษยา
อะไรด้วยเล่า เมื่อรู้อยู่อย่างนี้ว่า "พระตถาคตทั้งหลาย ทรงแนะนำ
โดยธรรม."

[อุปัชฌายวัตตกถา]

บพว่า **อนุปชฌายา** มีความว่า เว้นจากครูผู้คอยสอดส่อง
โทษน้อยโทษใหญ่.

บพว่า **อนากปฺปสมฺปนฺนา** ได้แก่ ผู้ไม่ถึงพร้อมด้วยมารยาท.
อธิบายว่า ปราศจากมารยาทซึ่งสมควรแก่สมณะ.

บพว่า **อุปริโกชเน** "ได้แก่ เบื้องบนแห่งโกชนะ.

บพว่า **อุตฺตฺตฺสุรปฺตฺตํ** "ได้แก่ บาทสำหรับเที่ยวไปเพื่อบิณฑะ
จริงอยู่ มนุษย์ทั้งหลายมีความสำคัญในบาตรนั้นว่าเป็นแดน, เพราะเหตุ
นั้น ท่านจึงกล่าวว่า **อุตฺตฺตฺสุรปฺตฺตํ**. อีกอย่างหนึ่ง ผู้ศึกษาพึงเห็น
ความในบพว่า **อุตฺตฺตฺสุรปฺตฺตํ** นี้อย่างนี้ว่า "ภิกษุทั้งหลายยื่นขึ้น
น้อมบาตรเข้าไป."

ชื่อว่า **อนุชานามิ ภิกขเว อุปัชฌาย์** มีความว่า เรา
อนุญาตบัดนี้ เพื่อให้ภิกษุถืออุปัชฌาย์.

สองบทว่า **ปุตตจิตฺติ อุปฺปฏฺฐเปสฺสตี** มีความว่า พระ
อุปัชฌาย์จักเข้าไปตั้งจิตไว้ด้วยอำนาจความรักนันทินบิดากับบุตรอย่างนี้ว่า
"ผู้นี้เป็นบุตรของเรา." แม้ในบทที่สองก็เช่นนี้.

สองบทว่า **สคารวา สปรปฺตีสฺสา** มีความว่า อุปัชฌาย์กับ
สังฆวิहारิก จักเข้าไปตั้งความเป็นผู้หนัก และความเป็นผู้ใหญ่
(กะกันและกัน).

บทว่า **สภากวุตฺติกา** ได้แก่ ความเป็นอยู่ถูกส่วนกัน.

๕ บท มีบทว่า **สาหุติ วา** เป็นต้น เป็นไวพจน์แห่งคำรับเป็น
อุปัชฌาย์.

สองบทว่า **กาเยน วิญญาเปตี** มีความว่า เมื่อสังฆวิहारิก
กล่าว ๓ ครั้งว่า "ขอท่านจงเป็นอุปัชฌาย์ของผมเถิดขอรับ." อย่าง
นั้นแล้ว, ถ้าพระอุปัชฌาย์รับรองการถืออุปัชฌาย์ว่า "อุปัชฌาย์อัน
ท่านถือแล้ว" ดังนี้ ด้วยกายหรือวาจา หรือทั้งกายวาจา ด้วยอำนาจ
แห่งบท ๆ หนึ่ง ใน ๕ บทมี **สาหุ** เป็นต้น อุปัชฌาย์เป็นอันสังฆ-
วิहारิกถือแล้ว.

จริงอยู่ การใช้วาจาประกาศหรือการใช้กายเคลื่อนไหวให้ทราบ
เนื้อความ แห่งบทใดบทหนึ่ง ใน ๕ บทนี้ ของพระอุปัชฌาย์ นี้แล
เป็นการถืออุปัชฌาย์ ในชื่อว่า "พึงถืออุปัชฌาย์" นี้. [๓๕] ฝ่าย
พระเกจิอาจารย์ กล่าวหมายเอาคำรับว่า **สาหุ**. คำของพระเกจิ-

อาจารย์นั้น ไม่เป็นประมาณ. เพราะว่าอุปัชฌาย์ยอมเป็นอันสิทธิ-
วิหาริกถือแล้ว ด้วยเหตุมาตราว่าคำขอและคำให้; คำรับไม่นับว่า
เป็นองค์ในการถืออุปัชฌาย์นี้. ฝ่ายสังฆวิหริกจะควรทราบแต่เพียงว่า
"อุปัชฌาย์เป็นอันเราถือแล้วด้วยบทนี้" หามิได้, ความทราบความ
ข้อนี้ด้วยคำว่า "บัดนี้มีวันนี้เป็นต้น พระเถระเป็นภาระของเรา ถึง
เราก็เป็นภาระของพระเถระ."

ชื่อว่า ตตฺตฺรายํ สมฺมาวตฺตนา มีความว่า คำใด ซึ่งเรา
กล่าวแล้วว่า ฟังประพฤติชอบ, ความประพฤติชอบในคำนั้น ดังนี้.

หลายบทว่า กาลสุเสว อฏฺฐาย อุปฺพนา โอมฺมุจฺจิตฺวา
มีความว่า ถ้าวรณะของสังฆวิหริกนั้น อันเธอสวมอยู่ คือ เป็น
ของที่อยู่ในเท้า เพื่อประโยชน์แก่การจงกรมในเวลาใกล้รุ่ง หรือ
เพื่อประโยชน์แก่การรักษาเท้าซึ่งล้างแล้ว. ฟังลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ ถอด
รองเท้าเหล่านั้นเสีย.

ชื่อว่า ทนฺตกฺกฺจฺ ทยพฺพํ มีความว่า ฟังน้อมถวายไม้
สี่ฟืน ๓ ขนาด คือขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก จาก ๓
ขนาดนั้น ท่านถือเอาขนาดใดครบ ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๔ ไป ฟังถวาย
ขนาดนั้นเท่านั้น. ถ้าว่าท่านถือเอาตามมีตามได้ ไม่มีกำหนดลงไป,
ต่อไปได้ชนิดใด ฟังถวายชนิดนั้น.

ชื่อว่า มุจฺจกฺกํ ทาทพฺพํ มีความว่า ฟังนำเข้าไปทั้งน้ำเย็น
และน้ำร้อน ท่านใช้อย่างใดจากน้ำ ๒ อย่างนั้น ครบ ๓ วัน ตั้งแต่
วันที่ ๔ ไป ฟังถวายน้ำล้างหน้าชนิดนั้นเท่านั้น. ถ้าว่าท่านใช้ตามมี

ตามได้ไม่กำหนดลงไป, ต่อไปได้ชนิดใดพึงถวายชนิดนั้น. ถ้าว่า
ท่านใช้ทั้ง ๒ อย่าง. พึงนำเข้าไปถวายทั้ง ๒ อย่าง. พึงตั้งน้ำไว้ในที่
ล้างหน้าแล้ว พึงกวาดตั้งแต่เว็จกุฎีมา. เมื่อพระเถระไปเว็จกุฎี พึง
กวาดบริเวณ. [๓๖] ด้วยประการอย่างนี้ บริเวณเป็นอันไม่ว่าง. พึง
แต่งตั้งอาสนะไว้ แต่เมื่อพระเถระยังไม่ออกจากเว็จกุฎีทีเดียว. เมื่อ
ท่านทำสรีริกเสร็จแล้วมานั่งบนอาสนะนั้น, พึงทำวัตรตามที่กล่าวไว้
โดยนัยเป็นต้นว่า "ถ้าข้าวต้มมี พึงถวาย."

บทว่า **อุกถลาโป** มีความว่า เคลื่อนกล่นด้วยหยากเชือกบาง
อย่าง, แต่ถ้าไม่มีหยากเชือกอื่น มีแต่น้ำหยด, ประเทศนั้นควรเช็ด
แม้ด้วยมือ.

สองบทว่า **สคุณํ กตุวา** มีความว่า พึงซ้อนจีวร ๒ ผืนเข้า
ด้วยกันแล้ว ถวายสังฆาฏิทั้ง ๒ ผืนที่ซ้อนแล้วนั้น. จริ่งอยู่ จีวร
ทั้งหมด เรียกว่า สังฆาฏิ เพราะซ้อนกันไว้.

เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า "พึงถวายสังฆาฏิ
ทั้งหลาย."

ในข้อว่า **นาติทุเร คนุตพุพฺ** **นาจุจาสนุเน** นี้ มีวินิจฉัย
ว่า ถ้าด้วยอย่างเท้าเพียงก้าวเดียวหรือ ๒ ก้าว จะไปถึงอุปัชฌาย์ ซึ่ง
เหลียวมามอง, ด้วยระยะเพียงเท่านี้ พึงทราบว่าเป็นผู้เดินไม่ห่าง
นัก ไม่ชิดกัน."

ข้อว่า **ปตฺตปฺริยาปนฺนํ ปฏฺิกุคฺคเหตุพฺ** มีความว่า ถ้า
อุปัชฌาย์ได้ข้าวต้มหรือข้าวสวยในที่ภิกษุจารแล้ว บาตรร้อนหรือ

หนัก ฟังถวายบาตรของตนแก่ท่าน รับบาตรนั้นมา.

ชื่อว่า น อุปัชฌายสุต ภณมานสุต อนุตรนุตรา กถา
โอปาเตตพุกา มีความว่า เมื่ออุปัชฌาย์กำลังนั่งพูดอยู่ในระแวกบ้าน
หรือในที่อื่น เมื่อคำของท่านยังไม่จบ ไม่ควรพูดสอดเรื่องอื่นขึ้น.

ก็แลตั้งแต่นี้ไป ในที่ใด ๆ ท่านทำการห้ามไว้ด้วย น อักษร
(ที่แปลว่า ไม่ หรือ อย่า) ในที่นั้นทุกแห่งพึงทราบว่าเป็นอาบัติ
ทุกกฎ. จริงอยู่ ข้อนี้เป็นธรรมดาในชั้นชกษะ.

ชื่อว่า อาปตติสามนุตา ภณมาโน มีความว่า เมื่ออุปัชฌาย์
กล่าววาจาใกล้ต่ออาบัติ ด้วยอำนาจปทโสรัหมสลิกขาบท และทฎฐุลล-
สลิกขาบทเป็นต้น.

บทว่า นิวารตพโท ความว่า ๓๗ ฟังห้ามเป็นเชิงถาม
อย่างนี้ว่า "พูดเช่นนี้ควรหรือขอรับ ไม่เป็นอาบัติหรือ? แต่ตั้งใจ
ว่าจักห้ามแล้ว ก็ไม่ควรพูดกะท่านว่า "ท่านผู้ใหญ่อย่าพูดอย่างนั้น."

ชื่อว่า ปรมตร อากนุติวา มีความว่า ถ้าบ้านอยู่ใกล้หรือ
ในวิหารมีภิกษุใช้ ฟังกลับจากบ้านเสียก่อน. ถ้าบ้านอยู่ไกลไม่มีใคร
มากับอุปัชฌาย์ ควรออกจากบ้านพร้อมกับท่านนั้นแล แล้วเอาจีวร
ห่อบาตรสะพายรีบมาก่อนแต่กลางทาง. เมื่อกลับอย่างนี้ มาถึงก่อน
แล้วพึงทำวัตรทุกอย่างมีปูอาสนะเป็นต้น.

สองบทว่า ลินุน โทตุ มีความว่า เป็นของชุ่ม คือ เปียก
เหงื่อ.

ชื่อว่า จติรงกุลิ กณณิ อุตสาเทตฺวา มีความว่า ฟัง

เหลื่อมมุมให้เกินกันประมาณ ๔ นิ้ว ต้องพับจีวรอย่างนี้. เพราะเหตุ
ไร? เพราะตั้งใจจะมีให้หักตรงกลาง. จริงอยู่ จีวรที่พับให้มุมเสมอกัน
ย่อมหักตรงกลาง. จีวรที่ชอกเข้าเป็นนิตยเพราะพับคืบนั้น ย่อมชำรุด.
พระผู้มีพระภาคตรัสข้อนี้ ก็เพื่อป้องกันความชำรุดนั้น. เพราะเหตุนี้
ในวันรุ่งจีวรจะไม่ชอกเข้าเฉพาะตรงที่หักในวันนี้ ด้วยวิธีใด พึงพับ
ให้เหลื่อมกันวันละ ๔ นิ้วด้วยวิธีนั้น.

ชื่อว่า โอลุเก กายพณฺฐนํ กาทพฺพิ มีความว่า พึงพับ
ประคดเอว สอดเก็บไว้ในขนดจีวร.

ชื่อว่า สเจ ปิณฺฑปาโต โหติ นี้ มีวินิจฉัยว่า อุปัชฌาย์
ใด ฉนในบ้านนั่นเอง หรือในละแวกบ้าน หรือในหอฉน แล้วจึง
มา หรือไม่ได้บิณฑะ. บิณฑะของอุปัชฌาย์นั้น ชื่อว่าไม่มี แต่ของ
อุปัชฌาย์ผู้ไม่ได้ฉนในบ้าน หรือผู้ได้ภิกษา ชื่อว่ามี

เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสคำเป็นต้นว่า "ถ้าบิณฑะ
บาคมี." ถ้าแม่บิณฑะของท่านไม่มี และท่านใคร่จะฉน พึงถวาย
น้ำแล้ว น้อมถวายบิณฑะที่ตนได้แล้ว.

[๓๘] ชื่อว่า ปานีเยน ปุจฺฉิตฺตพฺโพ มีความว่า พึงถาม
อุปัชฌาย์ซึ่งกำลังฉน ถึงน้ำฉน ๓ ครั้งว่า "ผมจะนำน้ำฉนมาได้หรือ
ยังขอรับ?" ถ้าเวลาพอ เมื่ออุปัชฌาย์ฉนเสร็จแล้ว ตนเองจึงค่อย
ฉน. ถ้าเวลาจวนหมด พึงตั้งน้ำฉนไว้ในที่ใกล้อุปัชฌาย์แล้วตนเองพึง
ฉนบ้าง.

ชื่อว่า อนนฺตรหิตาย มีความว่า ไม่ควรวางบาตรบนพื้นซึ่ง

เจือด้วยฝุ่นและกรวด ไม่ได้ปลุกด้วยบรรดาเครื่องปลุกามีเสื่ออ่อน และท่อนหนังเป็นต้น ชนิดใดชนิดหนึ่ง. แต่ถ้าพื้นเป็นที่อันเขาลงรัก หรือโบริกปูน หรือไม่มีละอองและดิน จะวางบนพื้นเห็นปานนั้นควร อยู่. จะวางแม้บนทรายที่สะอาดก็ควร. จะวางบนดินร่วนฝุ่นและกรวด เป็นต้นไม่ควร. แต่พึงวางใบไม้หรือเชิงบาตรบนสิ่งเหล่านั้นแล้ว เก็บ บาตรบนใบไม้หรือเชิงบาตรนั้นเถิด.

คำว่า "เอาชายไว้ข้างนอกเอาขนคว้างข้างใน" นี้ พระผู้มี- พรภาคตรัสไว้ เพื่อให้สอคมมือไปได้ราวจีวรเป็นต้นแล้ว ค่อยๆ พาดด้วยมือซึ่งอยู่ตรงหน้า. ก็เมื่อจับ ๒ ชายเอาขนพาดขึ้นไปบน ราวจีวรเป็นต้น ขนด้อมกระทบฝ่า, เพราะเหตุนี้ จึงไม่ควรทำ อย่างนั้น.

ชื่อว่า จุณฺณ สนฺเนตฺตพฺพํ มีความว่า จุณฺณสำหรับอาบน้ำ พึงให้ชุ่มด้วยน้ำแล้วป้อนแห้งไว้.

ชื่อว่า เอกมนฺตํ นิกฺขิปิตพฺพํ มีความว่า จีวรพึงวางเฉพาะ ในที่ซึ่งไม่มีควันไฟแห่งหนึ่ง. กิจทั้งปวง มิให้ถ่านไฟ ดินและน้ำร้อน เป็นต้น ชื่อบริกรรมในเรือนไฟ.

ชื่อว่า อุทฺเทปิ ปริกมฺมํ ได้แก่กิจทุกอย่างมีอุตุเป็นต้น.

ชื่อว่า ปานีเยน ปุจฺจิตพฺโพ มีความว่า ความกระหายย่อม มี เพราะความร้อนอบอ้าวในเรือนไฟ เพราะฉะนั้น จึงควรถาม ท่านถึงน้ำนั้น.

ชื่อว่า สเจ อุตฺสหติ มีความว่า ถ้าสัตว์วิหาก็ยังสามารถ

๑. ปาจะโนรรถกาว่า กาวณฺณกตา ทำแล้วให้มีสีดำ.

คือ เป็นผู้ไม่ถูกความเจ็บไข้บางอย่างครอบงำ. จริ่งอยู่ สัทธวิหาริก
ผู้ไม่เจ็บไข้แม้มีพรรษา ๖๐ ก็ควรทำอุปัชฌายวัตรทุกอย่าง. [๓๕] เมื่อ
ไม่ทำ ด้วยไม่เอื้อเพื่อต้องทุกกฎ เพราะวัตถุเภท, และเมื่อสัทธ-
วิหาริกผู้เป็นไข้ไปทำการที่ทรงห้าม ในบททั้งหลายที่มีอักษรว่า "ไม่"
กำกับอยู่ ก็เป็นทุกกฎเหมือนกัน.

บทว่า อปริมนฺสนฺเตน มีความว่า อย่าลากลไปบนพื้น.

บทว่า กวณฺณปฏิญฺจฺติ มีความว่า อย่าให้กระทบกระทั่งบานประตู
และกรอบประตู.

บทว่า สนฺตทานกํ ได้แก่ รังคักเตนและโยแมลงมูมเป็นต้น
อย่างไรอย่างหนึ่ง.

ชื่อว่า อุลฺลกา ปรมํ โอลาเรตพฺพํ มีความว่า ฟิงกวาด
แต่เพดานลงมาก่อน คือ ลงมือกวาดเพดานเป็นต้นลงมา.

บทว่า อาโลกสนฺธิกณฺณภาคา ได้แก่ส่วนหน้าต่างประตูและ
ส่วนมุมห้อง. อธิบาย ฟิงเจ็ดบานหน้าต่างและบานประตูทั้งข้าง
ในข้างนอก และ ๔ มุมห้อง.

ชื่อว่า ยถาปญฺญตฺตํ ปญฺญาเปตพฺพํ มีความว่า เครื่องลาด
พื้นเดิมเขาปูลาดไว้อย่างไร ฟิงปูไว้เหมือนอย่างนั้น. จริ่งอยู่ เพื่อ
ประโยชน์นี้แล จึงทรงบัญญัติวัตรข้อแรกไว้ว่า "ฟิงสังเกตที่ปูเดิม
ไว้แล้วขนออกไปวางไว้ส่วนหนึ่ง." แต่ถ้าเครื่องลาดพื้นนั้นเป็นของ
บางคนซึ่งไปเข้าใจได้ปูลาดไว้ก่อน, ฟิงปูให้ห่างฝาโดยรอบ สัก ๒ นิ้ว
หรือ ๓ นิ้ว.

อันธรรมเนียมการปลูกลดมีดังนี้ :-

ถ้ามีเสื่อลำแพนแต่ใหญ่เกินไป ฟังตัดพับชายเย็บผูกแล้วจึงปู
ถ้าไม่เข้าใจพับชายเย็บผูก อย่าตัด.

ชื่อว่า ปุรตุลลิตมา วตปานา ฤคตพุกา มีความว่า ฟังเปิด
หน้าต่างทิศตะวันออก. หน้าต่างแม่ที่เหลือ ก็ฟังปิดอย่างนั้น.

บทว่า รูปกาเสตพุกา มีความว่า ตนเองฟังนำไปที่อื่น.

บทว่า รูปกาสาเปตพุกา มีความว่า ฟังวานภิกษุอื่นว่า
"ขอท่านช่วยพาพระเถระไปที่อื่นเถิด."

บทว่า วิเวเจตพุกา มีความว่า ตนเองฟังพูดให้ท่านสละเสียด.

บทว่า วิเวจาเปตพุกา มีความว่า ฟังวานผู้อื่นว่า "ขอท่าน
ช่วยพูดให้พระเถระสละทักขณิที่เกิด."

[๔๐] ชื่อว่า อุตตุกกิ กาคพุกา มีความว่า ภิกษุนั้นอัน
สังฆวิหาริกฟังเข้าไปหาสงฆ์ขอร้องเพื่อให้ปริวาส ถ้าสังฆวิหาริกเป็น
ผู้สามารถด้วยตน ฟังให้ปริวาสด้วยตนเอง ถ้าไม่สามารถ ฟังวาน
ภิกษุอื่นให้ช่วยให้.

ชื่อว่า กิณฺฺติ นฺฺ โช มีความว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอแล.
มีนัยเหมือนกันทุกแห่ง.

ชื่อว่า สหุกาย วา ปริณามมยฺย มีความว่า สงฆ์อย่าฟัง
ทำอุกเขปนียกรรมเลย ฟังทำคัชฌนียกรรมหรือนียสกรรมแทน.

จริงอยู่ สังฆวิหารินั้นได้ทราบว่ "สงฆ์ปรารถนาจะทำ
อุกเขปนียกรรมแก่อุปัชฌาย์ของเรา" ฟังเข้าไปหาทีละรูป อ้อนวอน

ว่า "ขออย่าทำกรรมแก่อุปัชฌาย์ของผมเลยขอรับ."

ถ้าภิกษุทั้งหลายจะทำตชฌนียกรรมหรือนิยสกรรมให้ได้. พึง
อ้อนวอนเธอทั้งหลายว่า "โปรคอย่าทำเลย."

ถ้าภิกษุทั้งหลายจำทำจริง ๆ, ที่นั้น พึงอ้อนวอนอุปัชฌาย์ว่า
"ขอจงกลับประพฤติชอบเถิดขอรับ."

ครั้งอ้อนวอนให้ท่านกลับประพฤติชอบได้อย่างนั้นแล้ว พึง
อ้อนวอนภิกษุทั้งหลายว่า "โปรคระงับกรรมเถิดขอรับ"

สองบทว่า สมบุริวัตตกั สมบุริวัตตกั ได้แก่พลิกกลับไป
รอบ ๆ.

ชื่อว่า น จ อจฺฉินฺเน เทเว ปกฺกมิตพฺพํ มีความว่า ถ้า
น้ำข้อมแม้เพียงเล็กน้อย ยังหยดอยู่ อย่าพึงหลีกไปเสีย.

วัตรทุกข้อ เป็นต้นว่ายังไม่ได้เรียนอุปัชฌาย์ อย่าให้บาตรแก่
คนบางคน ดังนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสสำหรับบุคคลซึ่งเป็นวิสภาค
ของอุปัชฌาย์.

ชื่อว่า น อุปชฌายํ อานาปุจฺฉา คาโม ปวิสิตพฺโพ มิ
ความว่า สัททวิหาริกปรารถนาจะเข้าไปด้วยบิณฑบาต หรือด้วย
กรณีะอย่างอื่น พึงบอกลาก่อนจึงเข้าไป.

ถ้าอุปัชฌาย์ประสงค์จะลุกขึ้นแต่เข้าไปภิกษุจารโกถ, พึงสั่งว่า
"พวกภิกษุหนุ่มจงเข้าไปบิณฑบาตเถิด" แล้วจึงไป.

เมื่ออุปัชฌาย์ไม่ได้สั่งไว้ไปเสีย สัททวิหาริกไปถึงบริเวณ
ไม่เห็นอุปัชฌาย์จะเข้าบ้านก็ควร.

ถ้าแม่กำลังเข้าไปในบ้านและพบเข้า, [๔๑] ควรจะบอกลาตั้งแต่
ที่ที่พบทีเดียว.

ชื่อว่า น สุธานัน คนุตพุพ มีคำว่า "ไม่ไปเพื่อต้องการ
อยู่ หรือเพื่อต้องการดู."

ในชื่อว่า น ทิสสา ปกุกมิตพุพา นี้ มีวินิจฉัยว่า สัททวิหาริก
ผู้ประสงค์จะไป ฟังชี้แจงถึงกิจการแล้วอ่อนนวยเพียงครั้งที่สาม.
ถ้าท่านอนุญาต เป็นการสำเร็จ, ถ้าไม่อนุญาต เมื่อเธออาศัยท่าน
อยู่ อุทเทศกัถิ ปริปุจฉากัถิ กัมมัฏฐานกัถิ ไม่สำเร็จ (เพราะ)
อุปัชฌาย์เป็นคนโง่ไม่เฉียบแหลม ไม่ยอมให้ไปเช่นนั้น เพราะมุ่ง-
หมายจะให้อยู่ในสำนักของตนถ่ายเดียว, เมื่ออุปัชฌาย์เช่นนี้แม้ห้าม
จะขึ้นไป ก็ควร.

ชื่อว่า วุฏฐานุตส อากเมตพุพ มีความว่า ฟังรอนหาย
จากความเจ็บไข้, ไม่ควรไปข้างไหนเสีย. ถ้ามีภิกษุอื่นเป็นผู้พยาบาล
ฟังหายมามอบไว้ในมือของเธอ แล้วเรียนท่านว่า "ภิกษุนี้จัก
พยาบาลของรับ" แล้วจึงไป.

อุปัชฌายวัตตกถา จบ.

[สัททวิหาริกวัตตกถา]

ฟังทราบวินิจฉัยในการที่อุปัชฌาย์ประพฤติชอบในสัททวิหาริก
ต่อไป :-

ชื่อว่า สงกเหตุพุโพ อนุคเหตุพุโพ มีความว่า อุปัชฌาย์

พึงทำการช่วยเหลือและอุคหนุนเธอด้วยกิจมีอุทเทศเป็นต้น. ในกิจมี
อุทเทศเป็นต้นนั้น อุทเทศนั้น ได้แก่การบอกบาป. ปริปัญจานั้น
ได้แก่อธิบายความแห่งบาป. โอวาทนั้น ได้แก่การกล่าวว่า "จงทำ
อย่างนี้ อย่าทำอย่างนี้" ในเมื่อเรื่องยังไม่เกิด. อนุศาสนินั้น ได้แก่
การว่ากล่าวอย่างนั้น ในเมื่อเรื่องเกิดแล้ว. อีกประการหนึ่ง เรื่อง
จะเกิดหรือไม่เกิดก็ตาม การว่ากล่าวครั้งแรก ชื่อโอวาท, การว่า
กล่าวพร่ำเพรื่อ ชื่ออนุศาสนี.

ชื่อว่า สเจ อุปชฌายสุต ปตฺโต โหติ มีความว่า ถ้า
อธิเรกบาตรมี. มีนัยเหมือนกันทุกแห่ง. สมณบริวารผู้อื่น ชื่อว่า
บริวาร. ความคั่นคำว่าหาอุบายซึ่งเกิดขึ้นโดยนัยอันชอบธรรม ชื่อว่า
ความชวนชวาย ในสังฆวิहारิกวัตรนี้. [๔๒] ถัดจากนี้ไป วัตร
ตั้งต้นแต่ให้ไม้สีฟัน ถึงที่สุดเต็มน้ำในหม้อชำระ อุปัชฌาย์ควร
ทำแก่สังฆวิहारิกเฉพาะผู้เป็นไข้. อนึ่ง กิจมีพาเทียวเพื่อระงับความ
กระสันเป็นต้น แม้สังฆวิहारิกไม่เป็นไข้ อุปัชฌาย์ก็ควรทำแท้.

ชื่อว่า จิวริ รชนฺเตน มีความว่า เมื่อได้ฟังอุบายจาก
อุปัชฌาย์ว่า "พึงข้อมอย่างนี้" แล้วจึงข้อม. คำที่เหลือ พึงทราบ
ตามนัยที่กล่าวแล้วนั้น.

สังฆวิहारิกวัตตกถา จบ.

[สัมมวัตตนาทิกถา]

ชื่อว่า น สมฺมา วตฺตุนฺติ มีความว่า ไม่ทำอุปัชฌายวัตร
ตามที่ทรงบัญญัติไว้ให้เต็ม.

ชื่อว่า โย น สมฺมา วุตฺเตยฺย มีความว่า สัทธวิหาริกใด
ไม่ทำวัตรตามที่ทรงบัญญัติไว้ให้เต็ม, สัทธวิหาริกนั้นต้องทุกกฎ.

บทว่า ปณฺณเมตฺตพฺโพ ได้แก่ ฟังรุกราน.

ชื่อว่า นาธิมตฺตํ เปมํ โหติ มีความว่า ไม่มีความรักฉัน
บุตรกับธิดาซึ่งนักในอุปัชฌาย์.

ชื่อว่า นาธิมตฺตา ภาวนา โหติ มีความว่า ไม่ปลูกไม่ตรี
ยิ่งนัก. ฝ่ายดีฟังทราบโดยปฏิบัติกับขันธ์กับที่กล่าวแล้ว.

ชื่อว่า อลํ ปณฺณเมตฺตํ มีความว่า สมควรประณาม.

ชื่อว่า อปฺปณฺณเมนุโต อุปฺชฌายโ สาทิสารโ โหติ มี
ความว่า (เมื่ออุปัชฌาย์ไม่ประณาม) ย่อมเป็นผู้มีโทษ คือย่อม
ต้องอาบัติ, เพราะเหตุฉะนั้น เมื่อสัทธวิหาริกไม่ประพฤติชอบ ควร
ต้องประณามแท้. ก็ในการไม่ประพฤติชอบ มีวินัยจักษุดังนี้ :-

เมื่อสัทธวิหาริกไม่ทำวัตรเพียงย่อมนิจจร ความเสื่อมย่อมมีแก่
อุปัชฌาย์. เพราะเหตุนั้น เมื่อสัทธวิหาริกผู้พ้นนิสัยแล้วก็ดี ยังไม่
พ้นก็ดี ไม่ทำวัตรนั้น เป็นอาบัติเหมือนกัน. ตั้งแต่ให้บาตรแก่คน
บางคนไป เป็นอาบัติแก่ผู้ยังไม่พ้นนิสัยเท่านั้น. เหล่าสัทธวิหาริก
ประพฤติชอบ, อุปัชฌาย์ไม่ประพฤติชอบ เป็นอาบัติแก่อุปัชฌาย์.
อุปัชฌาย์ประพฤติชอบ, พวกสัทธวิหาริกไม่ประพฤติชอบ เป็น
อาบัติแก่พวกเธอ. เมื่ออุปัชฌาย์ยินดีวัตร พวกสัทธวิหาริก [๔๑]
ถึงมืออยู่มาก, เป็นอาบัติทุกรูป. ถ้าอุปัชฌาย์กล่าวว่า "อุปัชฌาย์
ของฉันมี, พวกเธอจงทำความเพียรในสาธยายและมนสิการเป็นต้น

ของตนเกิด," ไม่เป็นอาบัติแก่พวกสัตถุวิหาริก, ถ้าอุปัชฌาย์ไม่รู้จัก
ความยินดีหรือไม่ยินดี เป็นผู้เขลา, สัตถุวิหาริกมีมากรูป ในพวกเธอ
ถ้าภิกษุถึงพร้อมด้วยวัตรรูปหนึ่ง ปล่อยภิกษุนอกนั้นเสีย รับเป็น
ภาระของตนอย่างนี้ว่า "ผมจักทำกิจของอุปัชฌาย์แทน, พวกท่านจง
เป็นผู้มีความขวนขวายน้อยอยู่เถิด" ดังนี้ ไม่เป็นอาบัติแก่เธอทั้งหลาย
จำเดิมแต่ไว้ภาระแก่ภิกษุนั้นไป.

สัมมาวัตตนาทิกถา จบ.

[บัญญัติจตุตถกัมมอุปสัมปทา]

วินิจฉัยในเรื่องรชพรหมณ์ต่อไป. พระสารีบุตรผู้มีอายุย่อม
ทราบบรรพชาและอุปสมบท ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตด้วยไตร-
สรณคมน์ ที่กรุงพาราณสี แม้โดยแท้, ถึงกระนั้น พระผู้มีพระภาค
ทรงประสงค์จะห้ามอุปสมบทอันเพลานั้นแล้ว ทรงอนุญาตอุปสมบท
ทำให้กวดขัน ด้วยบัญญัติจตุตถกรรม คราวนั้น พระเถระทราบพระ
อัธยาศัยของพระองค์ จึงทราบทูลว่า "พระเจ้าข้า ข้าพระองค์
จะให้พรหมณ์นั้นบรรพชาอุปสมบทอย่างไร?"

จริงอยู่ บริษัทของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมเป็นผู้ฉลาดใน
อัธยาศัย. และพระผู้มีอายุสารีบุตรนี้ เป็นผู้ประเสริฐเป็นยอดของ
พุทธบริษัท.

ในคำว่า พุยุตฺเตน ภิกฺขุณา ปฎิพฺพเสน นี้ มีวินิจฉัยว่า วินัย-
ปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถาของภิกษุใด ชำของคล่องปาก ภิกษุนั้น จักว่า
ผู้ฉลาด, เมื่อภิกษุเช่นนั้นไม่มี พุทธวจนะ โดยที่สุด แม้เพียง

ญัตติจตุตถกัมมวาจา^๑นี้ ของภิกษุใด เป็นของที่จำได้ถูกต้องซ้ำของ
คล่องปาก แม้ภิกษุนี้ ก็จัดว่าเป็นผู้ฉลาดในอรรถนี้ได้. ฝ่ายภิกษุใด
ไม่สามารถสวดกัมมวาจาด้วยบทและพยัญชนะอันเรียบร้อย คือ ว่า
พยัญชนะหรือบทให้เสีย หรือควรจะว่าอย่างอื่น ว่าเป็นอย่างอื่นไป
เสีย เพราะความเจ็บไข้ มีไอ หืด และเสมหะ เป็นต้น หรือเพราะ
อวัยวะริมฝีปาก ฟันและลิ้น เป็นต้น ใ้ใช้การไม่ได้ หรือเพราะไม่
ได้ทำความสังฆม^๒ไว้ในพระปริยัติ ภิกษุนี้จัดว่า เป็นผู้ไม่สามารถ
ภิกษุผู้แยกจากนั้น พึงทราบว่าเป็นผู้สามารถในอรรถนี้.

[๔๔] ชื่อว่า **สงฺโฆ** **ถาเปตพฺโท** มีความว่า สงฆ์อัน
ภิกษุนั้นพึงให้ทราบ.

เบื้องหน้าแต่นี้ พระผู้มีพระภาคตรัสคำว่า **สุณฺหาตุ** **เม** **ภนฺเต**
เป็นต้น เพื่อแสดงข้อที่ภิกษุนั้นควรให้สงฆ์ทราบ.

ชื่อว่า **อุปสมฺปนฺนสมนฺนุตรา** มีความว่า เป็นผู้พออุปสมบท
แล้ว (ย่อมประพฤติอนาจาร*) ในกาลเป็นลำดับต่อดัดกันไป.

ชื่อว่า **อนาจารี** **อาจรติ** มีความว่า ย่อมทำความละเมิด
พระบัญญัติ.

บทว่า **อุลฺลุมฺปตุ** **มํ** มีความว่า ขอจงยกข้าพเจ้าขึ้นเถิด
อธิบายว่า ขอให้ข้าพเจ้าของจากอกุศล ให้ตั้งเฉพาะในกุศลเถิด.
หรือว่า ขอจงยกขึ้นจากความเป็นสามเณร ให้ตั้งเฉพาะในความ

๑. ถ้า อุปสมฺปนฺโน หุตฺวา... อจรติ เป็นประโยคเดียวกันก็จะงาม เพราะเมื่อแปล
เสร็จแล้ว เอา อนาจารี อจรติ มาเป็นบทตั้งแก้่อรรถอีกครั้ง.

เป็นภิกษุเกิด.

สองบทว่า **อนุกรมปิ อุปาทาย** ได้แก่อาศัยความสงสาร
อธิบายว่า กระทบความเอ็นดูในข้าพเจ้า.

สองบทว่า **อฏฐิตา โหติ** มีความว่า เป็นของเป็นไปเป็น
นิตย์.

สองบทว่า **จตุตถโร นิสฺสเย** ได้แก่ปัจจัยสี่. ปัจจัยสี่
พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า "นีสัย" เพราะเหตุว่า เป็นที่อาศัยเป็น
ไปของอัตภาพ.

[ว่าด้วยองค์แห่งอุปัชฌาย์]

คำว่า **ภิกฺขุทาย ภิกฺขุ โหติ** มีความว่า ภิกษุนี้ เป็นอะไร
กับท่าน.

ชื่อว่า **อญฺเณหิ โอรทโย อนุสาสิโย** มีความว่า ท่าน
อันภิกษุเหล่านี้ต้องตักเตือนและต้องพรัาสอน.

ชื่อว่า **พาหุสฺสลาเย อวตฺตโต, ยทิตฺถ คณพฺนุริกํ** มีความ
ว่า ความพัวพันด้วยหมู่ ของความเป็นผู้มักมากนี้มีอยู่ เหตุนี้
ความเป็นผู้มักมากนี้ ชื่อว่า "มีความพัวพันด้วยหมู่" มีคำอธิบาย
ว่า "ความเป็นผู้มักมากที่ชื่อว่า 'มีความพัวพันด้วยหมู่' นี้อันใด ท่าน
เวียนมาเพื่อประโยชน์แก่ความเป็นผู้มักมากอันนั้น เรือนัก."

บทว่า **อพฺยตฺตตา** ได้แก่ ผู้ปราศจากปัญญาเครื่องเป็นผู้ฉลาด.

สองบทว่า **อญฺลตโรปิ อญฺลตฺติคฺคฺติยปฺพุทฺโ** ได้แก่ปริพาชก
ชื่อปสุระ. ได้ยินว่า เขาคิดว่า "จักขโมยธรรม" จึงบวชในสำนัก

พระอุทายีเถระ ผู้อันท่านว่ากล่าวอยู่โดยชอบธรรม ได้ยกวาทะของท่าน.

ภิกษุผู้ฉลาดในคำว่า **อนุชานามิ ภิกฺขเว พุยฺหฺมเตน ภิกฺขุณา** เป็นต้น [๔๕] มีลักษณะดังกล่าวแล้วในอรรถกถาแห่งภิกษุโนวาทก-
ติกาบาทในหนหลังนั้นแล. ส่วนภิกษุผู้สามารถทำกิจเป็นต้นว่า 'พยา-
บาลอันเตวาสิก หรือสัทธีวิหาริกซึ่งอาพาธ' พระผู้มีพระภาคทรง
ประสงค์ว่า "ผู้สามารถ" ในที่นี้. จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคได้ตรัส
แม้คำนี้ไว้ว่า "ดูก่อนอุบาสิกา ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ควรให้กุล-
บุตรอุปสมบท, ควรให้นิสัย, ควรให้สามเณรอุปฐาก, ด้วยองค์ ๕
เหล่านี้หน?, เหล่านี้คือ เป็นผู้สามารถพยาบาลเอง หรือให้ผู้อื่นช่วย
พยาบาลอันเตวาสิกหรือสัทธีวิหาริกผู้อาพาธ, เป็นผู้สามารถระงับเอง
หรือให้ผู้อื่นช่วยระงับความกระสันของอันเตวาสิก หรือสัทธีวิหาริก,
เป็นผู้สามารถบรรเทาเองหรือให้ผู้อื่นช่วยบรรเทาความรังเกียจ ซึ่งเกิด
ขึ้นแล้วเสียโดยธรรม, เป็นผู้สามารถแนะนำในอภิธรรม. แนะนำ
ในอภิวินัย.

[ว่าด้วยทรงอนุญาตินิสยาจารย์]

บทว่า **ปฺกฺขสงฺกนฺตฺส** ได้แก่ ไปเข้าพวกเดียรถีย์

ชื่อว่า **อนุชานามิ ภิกฺขเว อจฺริย** มีความว่า เราอนุญาต
อาจารย์ผู้ฝึกหัดอาจารย์และสมาจาร.

คำทั้งปวงเป็นต้นว่า **อจฺริโย ภิกฺขเว อนุเตวาสิกมฺหิ** พึง

๑. สมนต. ทุตติย. ๔๕๐.

๒. ดูคำอธิบายหน้า ๘๐ ข้างหน้า

ทราบด้วยอำนาจคำที่กล่าวแล้วโดยนัยเป็นต้นว่า **อุปัชฌายो ภิกขเว**
สัทธีวาทริกมฺหิ นั้นแล. เพราะว่า ในคำว่า **อาจารย์** เป็นต้น
ต่างกันแต่เพียงชื่อเท่านั้น.

ส่วนในคำว่า "อันตวาสิกทั้งหลายไม่ประพฤติชอบในอาจารย์
ทั้งหลาย" นี้ผู้ศึกษาพึงทราบว่า เป็นอาบัติแก่นิสสัยนตวาสิก โดย
ลักษณะที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วในหนหลัง* นั้นแลว่า "ก็ในการไม่ประ-
พฤติชอบ มีวินิจฉัยดังนี้ :- เมื่อสัทธีวาทริกไม่ทำวัตรเพียงยอมจิวร
ความเสื่อมยอมมิแก่อุปัชฌาย์, เพราะเหตุนี้ จึงเป็นอาบัติเหมือนกัน
ทั้งผู้พ้นนิสัยแล้ว ทั้งผู้ยังไม่พ้น ซึ่งไม่ทำวัตรนั้น" แลว่า "ตั้งแต่ให้
บาตรแก่คนบางคนไป เป็นอาบัติแก่ผู้ยังไม่พ้นนิสัยเท่านั้น" เพราะว่า
นิสสัยนตวาสิก ควรทำอาจารย์วัตรทั้งปวง เพียงเวลาที่ตนอาศัยอาจารย์
อยู่. ฝ่ายปัพพช้นตวาสิก อุปสัมปท้นตวาสิกและชัมมันตวาสิก [๔๖]
แม้พ้นนิสัยแล้ว ก็คงทำวัตรตั้งแต่ต้นจนถึงยอมจิวร, แต่ไม่เป็นอาบัติ
แก่นตวาสิกเหล่านั้น ในเพราะเหตุมิไม่เรียนถามก่อนแล้วให้บาตร
เป็นต้น, และในอันตวาสิกเหล่านี้ ปัพพช้นตวาสิกและอุปสัมปท้นต-
วาสิก เป็นภาระของอาจารย์ตลอดชีวิต นิสสัยนตวาสิกและชัมมันต-
วาสิก ยังอยู่ในสำนักเพียงใด เป็นภาระของอาจารย์เพียงนั้นทีเดียว
เพราะเหตุนี้ ฝ่ายอาจารย์จึงต้องประพฤติในอันตวาสิกเหล่านั้นด้วย
เพราะว่า ทั้งอาจารย์ ทั้งอันตวาสิก ฝ่ายใด ๆ ไม่ประพฤติชอบ
ยอมเป็นอาบัติแก่ฝ่ายนั้น ๆ.

๑. ในหนหลัง ก็คือที่กล่าวไว้หน้า ๖๗ ที่แล้วมา.

[ว่าด้วยองค์เป็นเหตุระงับนิสสัย]

ในองค์เป็นเหตุระงับนิสสัยจากอุปัชฌาย์ เป็นต้นว่า "อุปัชฌาย์ หลีกไปเสียก็ดี" มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ :-

บทว่า **ปกฺกนฺโต** มีความว่า อุปัชฌาย์ใครจะย้ายไปจาก อาวาสนั้น หลีกไปเสีย คือ ไปสู่ทิศ. ก็แลเมื่อท่านไปแล้วอย่าง นั้น, ถ้าในวิหารมีภิกษุผู้ให้นิสสัย, หรือแม้ในกาลอื่น ตนเคยถือนิสสัยในสำนักภิกษุใด, หรือภิกษุใดมีสมโภคและบริโภคเป็นอย่างเดียวกัน, ฟังถือนิสสัยในสำนักภิกษุนั้น. แม้วันเดียวกันก็คุ้มอาบัติไม่ได้. ถ้าภิกษุเช่นนั้นไม่มี, ภิกษุอื่นที่เป็นลัทธิมีศีลเป็นที่รักมีอยู่, เมื่อทราบว่าเป็นลัทธิ มีศีลเป็นที่รัก ฟังขอนิสสัยในวันนั้นทีเดียว. ถ้าเธอให้ การให้อย่างนั้นนั้นเป็นการดี, แต่ถ้าเธอถามว่า "อุปัชฌาย์ของท่านจกกลับเร็วหรือ" และอุปัชฌาย์ได้พูดไว้อย่างนั้น ฟังตอบว่า "ถูกละขอรับ" และถ้าเธอกล่าวว่า "ถ้ากระนั้น จงคอยอุปัชฌาย์มาเถิด" จะรออุปัชฌาย์กลับก็ควร. แต่ถ้าโดยปกติ ทราบไม่ได้ว่า เธอเป็นผู้มีศีลเป็นที่รัก ฟังสังเกตสัก ๔-๕ วันที่ ภิกษุนั้นจะเป็นสภาคกันหรือไม่ แล้วให้เธอทำโอกาส ขอนิสสัย. แต่ถ้าในวัดที่อยู่ ไม่มีภิกษุผู้ให้นิสสัย [๔๗] ทั้งอุปัชฌาย์ได้สั่งว่า "ฉันจักไปสัก ๒-๓ วัน พวกคุณอย่าทรมนทรมายใจเลย" ดังนี้จึงไป ได้ความคุ้มอาบัติจนกว่าท่านจะกลับมา. ถ้าแม้ชาวบ้านในที่นั้น เขานิมนต์ให้ท่านอยู่เกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้บ้าง ๕ วันหรือ ๑๐ วันไซ้, อุปัชฌาย์นั้นพึงส่งข่าวไปวัดที่อยู่ว่า "พวกภิกษุหนุ่มอย่าทรมนทรมายใจเลย ฉันจักกลับในวัน

โน้น." แม้อย่างนี้ ก็ได้รับความคุ้มอาบัติ. ภายหลังเมื่ออุปัชฌาย์กำลังกลับมา มีความคิดขัดในระหว่างทาง ด้วยน้ำเต็มแม่น้ำ หรือด้วยโจรเป็นต้น, พระเถระคอยนำลดหรือหาเพื่อน, ถ้าพวกภิกษุหนุ่มทราบข่าวนั้น, ได้รับความคุ้มอาบัติจนกว่าท่านจะกลับมา. แต่ถ้าท่านส่งข่าวมาว่า "ฉันจักอยู่ที่นี้แหละ" ดังนี้ คุ้มอาบัติไม่ได้. จะได้นิสัยในที่ใด ฟังไปในที่นั้น. แต่เมื่ออุปัชฌาย์สึกหรือมรณภาพ หรือไปเข้ารีตเดิยรติเสีย แม้วันเดียว ก็คุ้มอาบัติไม่ได้. จะได้นิสัยในที่ใด ฟังไปในที่นั้น.

บทว่า วิพฺภนฺโต ได้แก่ เคลื่อนจากศาสนา. การประณาม- นิสัย ท่านเรียกว่า อาณัติ คือ สั่งบังคับ. เพราะเหตุนั้น ภิกษุใด ถูกอุปัชฌาย์ผลักออกด้วยประณามนิสัย โดยนัยพระบาลีนี้ว่า "ฉันประณามเธอ" หรือว่า "อย่างเข้ามา ณ ที่นี้" หรือว่า "จงขนบาตรจีวรของเธอออกไปเสีย" หรือว่า "เธอไม่ต้องอุปฐากฉันดอก" ดังนี้ก็ดี โดยนัยพินจากบาลีเป็นต้นว่า "เธออย่าบอกลาเข้าบ้านกะฉันเลย" ดังนี้ก็ดี, ภิกษุนั้น ฟังขอให้อุปัชฌาย์อดโทษ. ถ้าท่านไม่ยอมอดโทษให้แต่แรก; ฟังยอมรับทัณฑกรรมแล้ว ขอให้ท่านอดโทษด้วยตนเอง ๓ ครั้งก่อน, ถ้าท่านไม่ยอมอดโทษให้, ฟังเชิญพระมหาเถระที่อยู่ในวัดนั้นให้ช่วยขอโทษแทน. ถ้าท่านไม่ยอมอดโทษ, ฟังวานภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในวัดใกล้เคียงให้ช่วยขอโทษแทน. ถ้าถึงอย่างนั้นแล้ว ท่านก็ยังไม่ยอมอดโทษให้ [๔๘] ฟังไปในที่อื่นแล้วอยู่ในสำนักของภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสภาคแก่อุปัชฌาย์ ด้วยคิดว่า "แม่โจน

อุปัชฌาย์ได้ทราบว่าเป็น "อยู่ในสำนักของภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสภาคของเรา จะพึงอดโทษให้บ้าง." ถ้าถึงอย่างนั้นแล้ว ท่านก็ยังไม่ยอมอดโทษให้, พึงอยู่ในที่นั้นเสียเถิด, ถ้าไม่อาจอยู่ในที่นั้นได้ด้วยโทษมีข้าวแพงเป็นต้น. จะมายังวัดที่อยู่เดิมนั้นแล้ว ถือนิสัยอยู่ในสำนักภิกษุอื่นก็ควร. วินิจฉัยในการสั่งบังคับเท่านี้.

[ว่าด้วยองค์เป็นเหตุระงับนิตยจากอาจารย์]

บรรดาองค์ ๖ ซึ่งเป็นเหตุให้นิตยระงับจากอาจารย์ ในองค์นี้ คือ อาจารย์หลีกไปเสียก็ดี มีวินิจฉัยว่า อาจารย์บางองค์บอกลาแล้วหลีกไป บางองค์ไม่บอกลา. ถึงอันเตวาสิกก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน. ในอาจารย์และอันเตวาสิก ๒ ฝ่ายนั้น ถ้าอันเตวาสิกบอกลาอาจารย์ว่า "ผมอยากไปที่โน้น ด้วยกรณีกิจเฉพาะบางอย่างขอรับ" และเธออันอาจารย์ถามว่า "จักไปเมื่อไร?" จึงตอบว่า "จักไปในเวลาเย็น หรือจักลุกขึ้นไปในกลางคืน" พออาจารย์รับว่า "ดีละ" นิตยระงับในทันที. แต่ถ้า เมื่อเธอกล่าวว่า "ผมอยากไปที่โน้น ขอรับ" อาจารย์ตอบว่า "เธอจักเที่ยววิณฑาตที่บ้านโน้นก่อน ภายหลังจักรู้" และภิกษุนั้นรับว่า "ดีแล้ว" ถ้าเธอไปจากบ้านนั้น เป็นอันไปด้วยดี, แต่ถ้าไม่ไป นิตยไม่ระงับ. ถ้าแม้ เมื่ออันเตวาสิกกล่าวว่า "ผมจะไป" แต่อาจารย์สั่งว่า "อย่าเพิ่งไปก่อน กลางคืนหรือกันแล้วจึงคอยรู้" ดังนี้ ครั้นหรือกันแล้วจึงไป. เป็นอันไปด้วยดี, ถ้าไม่ไป นิตยไม่ระงับ. แต่สำหรับอันเตวาสิกผู้ไม่บอกลาอาจารย์ก่อนหลีกไป นิตยระงับใน

เมื่อล่วงอุปจารสีมาไป, เมื่อกลับเสียแต่ภายในอุปจารสีมา นิสัยยังไม่ระงับ, ก็ถ้า [๔๕] อาจารย์บอกลาอันเตวาสิกว่า "ฉันจักไปที่โน้นนะคุณ," และเมื่ออันเตวาสิกถามว่า "จักไปเมื่อไร ?" ตอบว่า "เวลาเย็น หรือตอนกลางคืน," พออันเตวาสิกรับว่า "ดีแล้ว" นิสัยระงับทันที. แต่ถ้าอาจารย์บอกว่า "พรุ่งนี้ฉันจักเที่ยวบิณฑบาตแล้วเลยไป," ฝ่ายอันเตวาสิก รับว่า "ดีแล้ว" นิสัยยังไม่ระงับก่อนตลอดวันหนึ่ง ต่อวันรุ่งขึ้นจึงระงับ. อาจารย์บอกว่า "ฉันจักไปบิณฑบาตที่บ้านโน้นแล้ว จึงจะรู้ว่า จะไปหรือไม่ไป" ถ้าไม่ไป, นิสัยไม่ระงับ. ถ้าแม้เมื่ออาจารย์บอกว่าจะไป แล้วถูกอันเตวาสิกหน่วงไว้ว่า "อย่าเพิ่งไปก่อน กลางคืนหารือกันแล้ว จึงค่อยทราบ," แม้หารือกันแล้วไม่ไป, นิสัยก็ไม่ระงับ. ถ้าอันเตวาสิกและอาจารย์ทั้ง ๒ ต่างออกนอกสีมาไป ด้วยกรณีกิจบางอย่าง, ลำดับนั้น ถ้าเมื่อจิตคิดจะไปเกิดขึ้น อาจารย์ไม่ทันบอกลา ไปเสีย แล้วกลับแต่เพียงใน ๒ เลททุกุบาท. นิสัยยังไม่ระงับ ถ้าล่วง ๒ เลททุกุบาทออกไปแล้วจึงกลับ, นิสัยยอมระงับ. อาจารย์และอุปัชฌาย์ อยู่ในวัดที่อยู่อื่น ล่วง ๒ เลททุกุบาทออกไป นิสัยระงับ. อาจารย์ลาสิกขา มรณภาพ ไปเข้าริตเสีย นิสัยระงับทันที.

ส่วนในการ संबังคับมีวินิจฉัยว่า ถ้าแม้อาจารย์เป็นผู้มีปรารถนาจะสลัดจริง ๆ จึงผลัดออกเสียด้วยประณามนิสัย, แต่อันเตวาสิกยังเป็นผ้าถืออาลัยอยู่ว่า "อาจารย์ประณามเราเสียก็จริง แต่ว่าท่านยังเป็น

ผู้อ่อนโยนด้วยน้ำใจ" ดังนี้, นิสสัยยังไม่ระงับ. [๕๐] ถ้าแม่อาจารย์ มีอาลัย แต่อันเตวาสิกหมคอาลัยทอดธุระว่า "คราวนี้ เราจักไม่ อาศัยอาจารย์นี้อยู่" แม้อย่างนั้น นิสสัยยอมยังไม่ระงับ. และด้วย ข้อที่ทั้ง ๒ ฝ่ายยังมีอาลัย นิสสัยยอมไม่ระงับแท้. ในเมื่อทั้ง ๒ ฝ่าย ทอดธุระ นิสสัยจึงระงับ. อันเตวาสิกผู้ถูกประณาม ควรยอมรับ ทัณฑกรรม. แล้วขอให้อาจารย์อดโทษ ๓ ครั้ง ถ้าท่านไม่อดโทษให้, ฟังปฏิบัติโดยนัยที่กล่าวแล้วในอุปัชฌาย์.

ในข้อซึ่งว่า "หรือถึงความพบปะกับอุปัชฌาย์" นี้ ฟังทราบการ พบปะกัน ด้วยอำนาจการได้เห็นและได้ยิน. ก็ถ้าสัททิวาหาริกอาศัย อาจารย์อยู่ เห็นอุปัชฌาย์ไหว้พระเจดีย์อยู่ในวัดที่อยู่เดียวกัน หรือ เทียววิณฑบาตอยู่ในบ้านเดียวกัน นิสสัยยอมระงับ. อุปัชฌาย์เห็น แต่สัททิวาหาริกไม่เห็น นิสสัยไม่ระงับ สัททิวาหาริกเห็น อุปัชฌาย์เดิน ทางไป หรือไปทางอากาศ ทราบว่า "เป็นภิกษุ" แต่ไกล แต่ไม่ ทราบว่า "อุปัชฌาย์" นิสสัยไม่ระงับ. ถ้าทราบ นิสสัยระงับ อุปัชฌาย์ อยู่บนปราสาท สัททิวาหาริกอยู่ข้างล่างแต่ไม่ทันเห็นท่าน คืบยาคุแล้ว หลีกไป หรือไม่ทันเห็นท่านซึ่งนั่งที่หอนั้น ฉัน ฌ ส่วนข้างหนึ่งแล้ว หลีกไป หรือไม่ทันเห็นท่านเมื่อนั่งในมณฑปที่ฟังธรรม ฟังธรรมแล้ว หันไป, นิสสัยไม่ระงับ ฟังทราบการพบปะกันด้วยอำนาจการเห็นก่อน ด้วยประการฉะนี้.

ส่วนการพบปะกันด้วยอำนาจการได้ยิน ฟังทราบดังนี้ :-

ถ้าเมื่ออุปัชฌาย์กล่าวธรรมอยู่ หรือทำอนุโมทนาอยู่ ในวัดที่อยู่

ก็ดี ในละแวกบ้านก็ดี สัทธวิหาริกได้ยินเสียงแล้วจำได้ว่า "เสียง
อุปัชฌาย์ของเรา" นิสัยระงับ เมื่อจำไม่ได้ ไม่ระงับ. วินิจฉัยในการ
พบปะกันเท่านั้น.

[โศปสปัญจกวินิจฉัย]

[๕๑] ลักษณะแห่งอุปัชฌาย์อาจารย์ โดยย่ออันใด ที่พระผู้มี
พระภาคตรัสไว้ในหนหลังว่า "ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้
ฉลาดสามารถที่พรรษาครบ ๑๐ หรือเกินกว่า ๑๐ ให้กุลบุตรอุปสมบท
ให้นิสัย" ดังนี้, บัดนี้ เพื่อแสดงลักษณะอันนั้นโดยพิสดาร จึงตรัสคำ
ว่า ปญจหิ ภิกขเว องฺคหิ สมณินาคเตน เป็นต้น.

บรรดาบทเหล่านั้น สอนบทว่า ปญจหิ องฺคหิ ได้แก่องค์ไม่
เป็นคุณ ๕. จริงอยู่ ภิกษุนั้นเป็นผู้ชื่อว่าประกอบด้วยองค์ไม่เป็นคุณ
ก็เพราะไม่ประกอบด้วยกองแห่งธรรม ๕ มีกองศีล เป็นต้น.

ชื่อว่า น อุปสมฺปาเทตพฺพํ ได้แก่ ไม่พึงเป็นอุปัชฌาย์ให้
กุลบุตรอุปสมบท.

ชื่อว่า น นิสฺสโย ทาทพฺโพ ได้แก่ ไม่พึงเป็นอาจารย์ให้
นิสสัย.

ก็คำว่า อเสฺเวน เป็นต้น ในองค์ ๕ นี้ พระผู้มีพระภาค
ตรัสหมายเอา ศีล สมาธิ ปัญญา ผล และ ปัจจเวกขณญาณแห่งพระ
อรหันต์. ก็สามปัญจจะข้างต้นเหล่านี้ พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว
ด้วยอำนาจแห่งภิกษุผู้ไม่สมควร, หาได้ตรัสด้วยอำนาจองค์แห่ง
อาบัติไม่.

ก็แล บรรดาปัญญาจะเหล่านี้ เฉพาะ ๓ ปัญญา มีคำเป็นต้นว่า

อเสخن สีสกฺขนุเชน ๑ อุตฺตนา น อเสخن ๑ อสฺสทฺโธ ๑

ทรงทำการห้ามด้วยอำนาจแห่งภิกษุผู้ไม่สมควร, หาได้ทรงทำด้วยอำนาจองค์แห่งอาบัติไม่. จริงอยู่ ภิกษุใด ไม่ประกอบด้วยกองกรรม ๕ ของพระอเสขะมีกมลเป็นต้น, ทั้งไม่สามารถชักนำผู้อื่นในกองกรรมเหล่านั้น, แต่เป็นผู้ประกอบด้วยโทษมีอัสสัทธินะเป็นต้น ปกครองบริษัท, บริษัทของภิกษุนั้น ย่อมเสื่อมจากคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นแท้ ย่อมไม่เจริญ. เพราะเหตุนี้ คำเป็นต้นว่า "อันภิกษุนั้นไม่พึงให้กุลบุตรอุปสมบท" ดังนี้ จึงชื่อว่า ตรีสด้วยอำนาจแห่งภิกษุผู้ไม่สมควร หาได้ตรีสด้วยอำนาจองค์แห่งอาบัติไม่. อันการที่พระเจ้าจิณาสพเท่านั้น เป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์ได้ พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตแล้วหามิได้, ถ้าจักเป็นอันทรงอนุญาตเฉพาะพระเจ้าจิณาสพเท่านั้นไซ้ พระองค์คงไม่ตรีสคำว่า "ถ้าความเบื้อหนายเกิดขึ้นแก่อุปัชฌาย์" ดังนี้ เป็นต้น. ก็เพราะเหตุที่บริษัทของพระเจ้าจิณาสพ ไม่เสื่อมจากคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้น พระผู้มีพระภาคจึงตรีสคำเป็นต้นว่า "ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้" ดังนี้.

[๕๒] ในองค์ทั้งหลายเป็นต้นว่า อธิสฺสเถ สีสวิปฺปนฺโน มีวินิจฉัยว่า ภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิกสังฆาทิเสส ชื่อว่าผู้วิบัติด้วยศีลในอธิสเถ. ผู้ต้องอาบัติ ๕ กองนอกจากนี้ ชื่อว่าผู้วิบัติด้วยอาจารย์ในอชฌาจารย์. ผู้ละสัมมาทิฏฐิเสีย ประกอบด้วยอันตคาหิก-

มิจฉาทิกฺขุ ชื่อว่าผู้วิบัติด้วยทิกฺขุในอดีตกาล. สุตะมีประมาณเท่าใด
อันภิกษุผู้ปกครองบริษัทพึงปรารถนา เพราะปราศจากสุตะนั้น ชื่อว่า
ผู้มีสุต่น้อย. เพราะไม่รู้ส่วนที่เธอควรรู้มีอาบัติเป็นต้น จึงชื่อว่า
ผู้มีปัญญาทึบ. ก็ในปัญจกะนี้ สามบทเบื้องต้น พระผู้มีพระภาค
ตรัสด้วยอำนาจแห่งภิกษุผู้ไม่สมควรเท่านั้น, สองบทเบื้องปลายตรัส
ด้วยอำนาจองค์แห่งอาบัติ.

ชื่อว่า อापตฺติ น ชานติ มีความว่า เมื่อสัทธิวิหาริกหรือ
อันเตวาสิกบอกว่า "กรรมเช่นนี้ ผมทำเข้าแล้ว" ดังนี้ เธอไม่
ทราบ ว่า "ภิกษุนี้ต้องอาบัติชื่อนี้."

ชื่อว่า วุฏฺฐานํ น ชานติ มีความว่า "ไม่รู้จักว่า "ความ
ออกจากอาบัติ ที่เป็นวุฏฺฐานคามินี หรือเทศนาคามินี เป็นอย่างไร."
ในปัญจกะนี้ สองบทเบื้องต้น พระผู้มีพระภาคตรัสด้วยอำนาจ
แห่งภิกษุผู้ไม่สมควร สามบทเบื้องปลาย ตรัสด้วยอำนาจองค์
แห่งอาบัติ.

ชื่อว่า อภิสมัจจริกาย ลิกฺขาย มีความว่า เป็นผู้ไม่สามารถ
เพื่อจะแนะนำในชั้นภววรรค.

ชื่อว่า อาทิพฺรหฺมจริกาย มีความว่า เป็นผู้ไม่สามารถเพื่อ
จะแนะนำในพระบัญญัติที่ควรศึกษา.

ชื่อว่า อภิธมฺเม มีความว่า เป็นผู้ไม่สามารถเพื่อจะแนะนำ
ในนามรูปปริจเฉท.

ชื่อว่า อภิวินเย มีความว่า เป็นผู้ไม่สามารถจะแนะนำใน

วินัยปิฎกถ้วน. ส่วนสองบทว่า วิเนตุ น ปฏิฟโล มีความว่า
ย่อมไม่อาจเพื่อให้ศึกษาในทุกอย่าง.

ชื่อว่า ฌมฺโต วิเวเจตุ มีความว่า เพื่อให้สละเสีย โดยธรรม
คือตามเหตุ.

ในปัญจกะนี้ ปรับอาบัติทุก ๆ บท. แม้ในปัญจกะซึ่งมีบทต้น
ว่า "ไม่รู้จักอาบัติ" ก็ปรับอาบัติทุก ๆ บท.

[๕๑] ในปัญจกะนั้น ชื่อว่า อุกฺขาณิ โข ปนสฺส ปาฎิโมก-
ขานิ วิตุฏฺทาเรน สุวคฺคทานิ โหนฺตุ ได้แก่ ปาฎิโมกข์ ๒ ที่พระ
ผู้มีพระภาคตรัสด้วยอำนาจอุกโตวิภังค์.

บทว่า สุวิกฺคฺคทานิ ได้แก่ ที่ตรัสด้วยอำนาจมาติกาวิภังค์.

บทว่า สุปฺปวตฺตฺตนิ ได้แก่ ที่ตรัสด้วยอำนาจที่คล้องปาก

หลายบทว่า สุวิญฺจิตานิ สุตฺตโส อหฺนุพฺยณฺชนโส ได้แก่
ที่วินิจฉัยดีแล้ว โดยมาติกาและวิภังค์. แม้ในปัญจกะซึ่งมีบททำยว่า
"มีพรหมาย่อน ๑๐" ก็มีนัยเหมือนกันนั้นแล. สามปัญจกะข้างต้น
สามบทในปัญจกะที่ ๔ สองบทในปัญจกะที่ ๕ รวมทั้งหมดเป็น ๔
ปัญจกะ พระผู้มีพระภาคตรัสด้วยอำนาจแห่งภิกษุผู้ไม่สมควร. สอง
บทในปัญจกะที่ ๔ สามบทในปัญจกะที่ ๕ สามปัญจกะ คือ ที่ ๖
ที่ ๗ ที่ ๘ รวมทั้งหมดเป็น ๔ ปัญจกะ พระผู้มีพระภาคตรัสด้วย
อำนาจองค์แห่งอาบัติ ด้วยประการฉะนี้. ในสกุลปักษ์ ไม่มีอาบัติ
เลย ทั้ง ๘ ปัญจกะ ฉะนี้แล.

โสฬสปัญจกวิญฺจย จป.

พึงทราบวินิจฉัยในฉักกะทั้งหลาย ดังนี้ อุทสวัตสบท เป็นข้อพิเศษ. บทนั้นปรับอาบัติในทุก ๆ หมวด. คำที่เหลือพึงทราบตามนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล.

[อัญญตติยวัตตูกถา]

พึงทราบวินิจฉัยในอัญญตติยปุปพวัตตูกต่อไป :-

ปสุรปริพาชกนี้ก่อน ไม่ควรให้อุปสมบท เพราะกลับไปเข้ารีตเดียรถีย์แล้ว. ส่วนเดียรถีย์แม้คนอื่นใดไม่เคยบวชในศาสนานี้มา ก็ไม่ควรทำสำหรับเดียรถีย์คนนั้น เพื่อแสดงกิจนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสคำว่า โย ภิกขเว อญฺโณปี เป็นต้น.

ในคำนั้นมีวินิจฉัยดังนี้ ข้อว่า ตสฺส จตฺตาริ มาเส ปริวาโส ทาทพฺโพ มีความว่า ขึ้นชื่อว่าตติยปริวาสนี้ ท่านเรียกว่า อปฺปฏิจฺฉนฺนปริวาสบ้าง. ก็ตติยปริวาสนี้ ควรให้แก่อาชีวกหรืออเจต ผู้เป็นปริพาชกเปลื้องเท่านั้น. ถ้าแม่เขานุ่งผ้าสาฎกหรือบรรดาผ้าวาพกัมพล เป็นต้นผ้าอันเป็นธง* แห่งเดียรถีย์อย่างใดอย่างหนึ่งมา [๕๔], ไม่ควรให้ประวาสแก่เขา. อนึ่ง นักบวชอื่น มีดาบสและปะขาว เป็นต้น ก็ไม่ควรให้เหมือนกัน. พระผู้มีพระภาคทรงแสดงสามเณรบรรพชาสำหรับเขาก่อนเที่ยว ด้วยคำเป็นต้นว่า ปรมํ เกสมสฺสุ. อันภิกษุทั้งหลาย ผู้จะให้บวชอย่างนั้น ไม่พึงสั่งภิกษุทั้งหลายว่า "ท่านจงให้บวช, ท่านจงเป็นอาจารย์, ท่านจงเป็นอุปัชฌาย์" ในเมื่อกุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์นั้นนั่งในท่ามกลางสงฆ์เสร็จสรรพแล้ว. เพราะภิกษุทั้งหลาย

๑. คือเป็นสัตถุญ์ลักษณะ.

ผู้ถูกสั่งอย่างนั้น ถ้าเกลียดชังด้วยการเป็นอาจารย์อุปัชฌาย์ของเขาจะไม่รับ, ที่นั้นกุลบุตรนั้นจะโกรธว่า "ภิกษุเหล่านี้ไม่เชื่อเรา" แล้วพึงไปเสียก็ได้, เพราะเหตุนั้น ภิกษุทั้งหลายพึงนำเข้าไปไว้ส่วนข้างหนึ่ง แล้วจึงค่อหาอาจารย์และอุปัชฌาย์สำหรับเขา.

เพื่อแสดงปริวาสวัตรแห่งกุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีนัน พระผู้มีพระภาคจึงทรงตั้งมาติกานีว่า "ภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ ย่อมเป็นผู้ยังภิกษุทั้งหลายในอินคืออย่างนี้แล, ย่อมเป็นผู้ไม่ยังภิกษุทั้งหลายให้อินคืออย่างนี้." คำว่า กถญจ ภิกขเว เป็นต้น เป็นวิภังค์แห่งมาติกานั้น. ตติยปริวาสในบาลีนัน พึงให้แก่ อัญญเดียรถีย์ชาตินิครนถ์เท่านั้น, ไม่ควรให้แก่เหล่าอื่น.

ชื่อว่า อติกาเล คามํ ปวิสติ มีความว่า เข้าบ้านเพื่อบิณฑบาต ในเวลาที่พวกภิกษุทำวัตรกันทีเดียว.

ชื่อว่า อติทิวา ปฏิกุภมติ มีความว่า กล่าวเรื่องเนื่องด้วยบ้านเรือนกับชนมีสตรี บุรุษ เด็กหญิงและเด็กชายเป็นต้น ในเรือนแห่งสกุลทั้งหลาย ฉันในที่นั่นเองแล้วจึงมา ในเมื่อภิกษุทั้งหลายเก็บบาตรจีวรแล้วทำกิจมีอุทเทศและปรัจญาเป็นต้น หรือหลีกเร้นอยู่แล้ว, ไม่ทำอุปัชฌายวัตรอารยวัตร, เข้าสู่ที่อยู่แล้วหลับเท่านั้นเอง.

ชื่อว่า เอวมปิ ภิกขเว อญฺญตติตฺถิปุพฺโพ อนาราทโก โหติ มีความว่า กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์ เมื่อกระทำอยู่แม้อย่างนั้น เป็นผู้ไม่เชื่อว่า ยังปริวาสวัตรให้ถึงพร้อม คือให้เต็ม.

ในคำว่า เวลียโจโร วา เป็นต้น มีวินิจฉัยว่า สตรี

ทั้งหลายผู้อาศัยรูปเลียงชีวิต มีอชฌาจารย์อันบุรุษได้ง่าย ด้วยเพิ่ม
ให้สินจ้างเพียงเล็กน้อยเป็นต้น ชื่อหญิงแพศยา. [๕๕] สตรีทั้งหลาย
ซึ่งผัวตายหรือผัวอย่าร้างไป ชื่อว่าหญิงหม้าย. หญิงหม้ายเหล่านั้น
ย่อมปรารถนาความสนิทสนมกับชายคนใดคนหนึ่ง. เหล่าเด็กหญิงที่
เจริญวัยเป็นสาวแล้ว หรือผ่านวัยเป็นสาวไปแล้ว ชื่อว่าหญิงทันทิก
หญิงทันทิกเหล่านั้นมักปองชายเที่ยวไป, ย่อมปรารถนาความสนิท
สนมกับชายคนใดคนหนึ่ง. มนุษยชาติที่มีไซ้ชายหรือหญิงมีกิเลสหนา
มีความกำหนัดคลั่งคลุ้มไม่รู้จักสร้าง ชื่อว่าบัณฑิต. พวกบัณฑิต
นั้นถูกกำลังแห่งความกำหนัดคลั่งคลุ้มครอบงำแล้ว ย่อมปรารถนา
ความสนิทสนมกับชายคนใดคนหนึ่ง. เหล่าสตรีผู้มีบรรพชาเสมอกัน
ชื่อว่าภิกษุณี. ความกุมเคยกับนางภิกษุณีเหล่านั้น ย่อมมิได้เรื้อนัก
เพราะความคุ้นกันนั้น ศิลย่อมทำลาย. กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรถีย์
นั้น เป็นผู้คุ้นในสกุลทั้งหลายแห่งพวกหญิงแพศยา อังเลสมิเที่ยว
บิณฑบาตเป็นต้น เข้าไปยังสำนักหญิงแพศยาเหล่านั้น ด้วยความ
เป็นผู้อยากพบปะและเจรจากันเนื่อง ๆ ด้วยน้ำใจที่มีความชื่นชมด้วย
ความรัก ท่านเรียกว่า เวลียโคจร ในบรรดาโคจรเหล่านั้น. เขา
ย่อมถึงความเป็นผู้อันประชุมชนพึงพูดถึงว่า "ยังมีทันไรเลย ไปกับ
หญิงแพศยาคนโน้นแล้ว." มีนัยดังนี้ทุก ๆ โคจร. ก็ถ้าหญิงแพศยา
เป็นต้น จะถวายภัตมีสลาภภัตเป็นอาทิไซ้, ไปพร้อมกับภิกษุ
ทั้งหลายแล้วฉันหรือรับด้วยกันทีเดียว แล้วกลับมา ควรอยู่. พวก
ภิกษุณีอาพาธ จะไปพร้อมกับภิกษุผู้ไปเพื่อจะสอน หรือแสดงธรรม

หรือให้อุทเทศและปริปูลาเป็นต้น ควรอยู่, ฝ่ายผู้เคยเป็นอัญญ-
เดียรถีย์ใครมิได้ไปอย่างนั้น ไปด้วยอำนาจความชื่นชมด้วยความสนิทสนม
ผู้นี้จัดว่าเป็นผู้ไม่ยังภิกษุทั้งหลายให้ยินดี.

สองบทว่า อัจฉราวจาณี กิรณียาณี ได้แก่ การงานใหญ่
น้อยทั้งหลาย. บรรดาการงานสองอย่างนั้น การงานมีปฏิสัมขรณ์เจดีย์
และมหาปราสาทเป็นต้น ที่สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกัน พึงตีระฆังประชุม
กันทำ จัดเป็นการงานใหญ่. การงานที่นับเนื่องในชั้นชกะ มีสุและ
ย่อมจิวรเป็นต้น และอภิสมาจาริกวัตร มีวัตรที่ภิกษุควรทำในโรง
เพลิงเป็นต้น จัดเป็นการงานน้อย.

[๕๖] ข้อว่า ตตฺถ น ทกุโข โหติ มีความว่า ไม่เป็น
ผู้ฉลาด คือ ฝึกหัดเป็นอันดีในการงานใหญ่น้อยเหล่านั้น.

บทว่า อลฺโส ได้แก่ ไม่เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียร คือ
ความหมั่น คือ ได้ฟังว่า "การงานของภิกษุสงฆ์มี" จึงทำกตกิจแต่เช้าตรู่
แล้วเข้าอยู่ภายในห้อง กลับจนพอประสงค์แล้วออกมาในเวลาเย็น.

ข้อว่า ตตฺรุปายาย มีความว่า ซึ่งเป็นอุบายในการงานเหล่านั้น.

ข้อว่า วิมฺสาย มีความว่า เป็นผู้ไม่ประกอบด้วยปัญญาสำหรับ
พิจารณาซึ่งเกิดขึ้นลับพลัน คือปัญญาที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดว่า "นี่แล
ควรทำ, นี่แลไม่ควรทำ."

ข้อว่า น อลฺ กาคฺตุ น อลฺ สํวิธาตุ มีความว่า ไม่เป็น
ผู้สามารถเพื่อจะทำแม้ด้วยมือตน ทั้งเป็นผู้ไม่สามารถเพื่อจะจัดการ
คือ ขอแรงกันและกันให้ทำด้วยปลุกความอุตสาหะให้เกิดอย่างนี้ว่า

"ลงมือกันเถอะขอรับ ลงมือเถอะพ่อหนุ่ม ลงมือเถอะสามเณร, ถ้าพวกท่านจักไม่ทำ หรือพวกผมจักไม่ทำ ที่นี้ใครเล่าจักทำการนี้." เมื่อพวกภิกษุพูดกันว่า "พวกเราจักทำการ" เขาย่อมอ้างโรคบางอย่าง, เมื่อพวกภิกษุกำลังทำการอยู่จึงเที่ยวไปใกล้ ๆ โพล่แต่ศีรษะให้เห็น แม้ผู้นี้ก็จัดว่า เป็นผู้ไม่ยังภิกษุทั้งหลายให้ยินดี.

ชื่อว่า น ติพพจฺจนุโท มีความว่า ไม่เป็นผู้มีความพอใจรุนแรง.

บทว่า อุกุเทศ ได้แก่ ในการเรียนบาลี.

บทว่า ปริปุจฺฉาย ได้แก่ ในการอธิบายความ [แห่งบาลี].

บทว่า อธิสีเล ได้แก่ คีล คือปาฏิโมกข์.

บทว่า อธิจิตฺเต ได้แก่ ในการอบรมโลกียสมาธิ.

บทว่า อธิปลฺลยาย ได้แก่ ในการเจริญโลกุตตรมรรค.

สองบทว่า สจฺจนุโท โหติ มีความว่า เป็นผู้มาเข้าศาสนาแล้ว.

สองบทว่า ตสฺส สตฺถุโน ได้แก่ ครูผู้เป็นเจ้าของลัทธิดังทำข้านั้น.

สองบทว่า ตลิส ทิฏฺฐิยา ได้แก่ ลัทธินี้ซึ่งเป็นของครูนั้น.

บัดนี้ลัทธินั้นแล ท่านกล่าวว่า "ความถูกใจ ความชอบใจ ความถื ของครูผู้เจ้าของลัทธินั้น" เพราะเหตุว่า เป็นที่ถูกใจ เป็นที่ชอบใจ ของตติถกกรนั้น และอันตติถกกรนั้น ถือย่างมั่นว่า "นี่เท่านั้นเป็นจริง" เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า [๕๗] แห่ง

ความถูกต้องของครุณั้น แห่งความชอบใจของครุณั้น แห่งความถี่ของครุณั้น."

สองบทว่า อวณฺเณ ภณฺณมานเ มีความว่า เมื่อคำติเตียนอันผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวอยู่.

บทว่า อนภฺริทฺโธ ได้แก่ เป็นผู้มีมีความคำริบกระพอง คือมีจิตมิได้ประคองไว้.

บทว่า อุทฺทฺโธ ได้แก่ เป็นผู้มีกายและจิตฟุ้งนุก.

ชื่อว่า อิํ ภิกฺขเว สงฺฆาตนิกั อณฺุตฺตติตฺติยปฺพุทฺทส

อนารชฺณียสฺมี มีความว่า คู่ก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเป็นผู้มีใจไม่แช่มชื่น ซึ่งเกิดแต่กายวิการและวจีวิการว่า "ทำไมชนเหล่านี้จึงติเตียนผู้อื่น?" ดังนี้ ในเมื่อเขากล่าวโทษแห่งครุณั้น และลัทธิแห่งครุณั้นนั่นเอง, และความเป็นผู้มีใจแช่มชื่น ในเมื่อเขากล่าวโทษแห่งรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น, และความเป็นผู้มีใจแช่มชื่นทั้งไม่แช่มชื้อ ในเมื่อเขาสรรเสริญคุณแห่งครุณั้นเองด้วย แห่งรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นด้วย. ๓ ประการนี้ เป็นเครื่องสอบสวนในกรรมที่ไม่ชวนให้ภิกษุทั้งหลายยินดีของกุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญเดียรฉีย์. มีคำอธิบายว่า "อันนี้เป็นเครื่องหมาย อันนี้เป็นลักษณะ อันนี้เป็นความแน่นอน อันนี้เป็นกำลัง อันนี้เป็นประมาณในกรรมซึ่งไม่ทำปรีวาสวัตฺรให้เต็ม ไม่ยังภิกษุทั้งหลายให้ยินดี."

ชื่อว่า เอว อนารชโก โข ภิกฺขเว อณฺุตฺตติตฺติยปฺพุทฺโ

อาคโต น อุปสมฺปาเทตฺพุโ มีความว่า กุลบุตรผู้เคยเป็น

อัญญุเตยรติย ซึ่งประกอบด้วยองค์เหล่านี้ แม้องค์เดียว ก็กษุไม่
ควรให้อุปสมบท. คำทั้งปวงในฝ่ายขาว ฟังทราบโดยความเพี้ยน
จากที่กล่าวแล้ว.

ชื่อว่า เอว อาราธโก โข กิขเว เป็นต้น มีความว่า
กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญุเตยรติย ยังกษุทั้งหลายให้ยินดีให้พอใจด้วย
การบำเพ็ญตติยวัตร ๘ ประการเหล่านี้ คือ เข้าบ้านไม่ผิดเวลา
กลับไม่สายนัก, ความเป็นผู้ใหญ่ไม่มีหญิงแพศยา เป็นต้น เป็นโจจร,
ความเป็นผู้ขยันในกิจทั้งหลายของเพื่อนสหพรหมจารี, ความเป็นผู้มี
ฉันทะแรงกล้าในอุทเทส เป็นต้น, ความเป็นผู้มีใจเข้มแข็ง ในเพราะ
ติโทษพวกเคียรติย ความเป็นผู้มีใจไม่เข้มแข็ง ในเพราะติโทษรัตน-
ตรัยมีพระพุทธเจ้า เป็นต้น, ความเป็นผู้มีใจไม่เข้มแข็ง ในเพราะ
สรรเสริญคุณเคียรติย, ความเป็นผู้มีใจเข้มแข็ง ในเพราะสรรเสริญคุณ
รัตนตรัยมีพระพุทธเจ้า เป็นต้น, อย่างนี้ มาแล้ว ควรให้อุปสมบท
แต่ถ้าวัตรอันหนึ่งทำลายเสีย แม้ในโรงอุปสมบท, ฟังอยู่ปริวาส
ครบ ๔ เดือนอีก. [๕๘] เหมือนอย่างว่า สิกขาบทและสิกขาสมมติ
อันกษุณิสงฆ์ยอมให้อีกแก่นางสิกขมานาผู้เสียสิกขา ฉันใด, วัตร
น้อยหนึ่งซึ่งจะพึงให้อีกแก่กุลบุตรผู้เคยเป็นอัญญุเตยรติยนี้ ย่อมมี
ฉันนั้นหามิได้. ที่แท้ ปริวาสที่เคยให้แล้วนั้นแล เป็นปริวาสของเขา.
เพราะเหตุนั้น เขาฟังอยู่ปริวาสครบ ๔ เดือนอีก. ถ้ากำลังอยู่ปริวาส
ยังอภิสมาบัติให้เกิดได้ในระหว่างไซ้. ธรรมดาผู้ได้โลกียธรรมยัง
กำริบได้เป็นแน่ จึงยังไม่ควรให้อุปสมบทแท้. ต่อบำเพ็ญวัตรครบ ๔

เดือนแล้ว จึงควรให้อุปสมบท. และถ้ากำลังอยู่ปริวาสกำหนด
มหาญตรูป ๔ ได้, กำหนดอุปาทายรูปได้, กำหนดนามรูปได้, เริ่ม
วิปัสสนายกขึ้นสู่ไตรลักษณ์, ธรรมดาผู้ได้โลกียธรรม ยังกำเริบได้
เป็นปกติ จึงยังไม่ควรให้อุปสมบทอยู่นั่นเอง. แต่ถ้าเจริญวิปัสสนา
แล้ว ได้โศคาปัตติมรรค วัตรเป็นอันบริบูรณ์แท้, ทิฏฐิทั้งปวงเป็น
อันเชรื้อแล้ว, ลูกศรคือวิจิกิจฉาเป็นอันเชรื้อถอนขึ้นแล้ว ควร
ให้อุปสมบทในวันนั้นทีเดียว. ถ้าแม้เธอคงอยู่ในเพศเดียรถีย์ แต่เป็น
โศคาบัน กิจที่จะต้องให้ปริวาสยอมไม่มี ควรให้บรรพชาอุปสมบท
ในวันนั้นแท้.

ชื่อว่า **อุปัชฌายมุลกั จิวรั ปริเยลิตพุทฺ** มีความว่า จิวร
สำหรับเขา สงฆ์ควรมอบให้อุปัชฌาย์เป็นใหญ่แสวงหามา. ถึงบาตร
ก็เหมือนกัน. เพราะเหตุนั้น ถ้าบาตรจิวรของอุปัชฌาย์มี ฟังบอก
อุปัชฌาย์ว่า "จงให้แก่ผู้นี้." ถ้าไม่มี ภิกษุเหล่าอื่นเป็นผู้อยาก
จะให้ แม้ภิกษุเหล่าอื่นนั้น ฟังถวายอุปัชฌาย์นั้นแลด้วยคำว่า "จงทำ
บาตรจิวรนี้ให้เป็นของท่านแล้วให้แก่ผู้นี้." ถามว่า "เพราะเหตุไร?"
ตอบว่า เพราะขึ้นชื่อว่าพวกเดียรถีย์ยอมเป็นข้าศึก จะฟังพูดได้ว่า
"บาตรจิวร สงฆ์ได้ให้ผมๆ มีอะไรเกี่ยวเนื่องในพวกท่าน" ดังนี้
แล้วไม่ทำตามคำตักเตือนพราสาทอน. แต่ว่า เพราะเขามีความเห็นอยู่
เนื่องในอุปัชฌาย์ จึงจักเป็นทำตามคำของท่าน. [๕๕] เพราะฉะนั้น
พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า "จิวรของเขา ฟังให้อุปัชฌาย์เป็นใหญ่
แสวงหามา."

บทว่า ภูฏุกกมฺมาย คือ เพื่อปลงผม. ภูฏุกกรรมกถา จัก
มาข้างหน้า.

บทว่า อคฺคิกา ได้แก่ ผู้บำรุงไฟ.

บทว่า ชฎิลกา ได้แก่ คางคก.

หลายบทว่า เอเต ภิกฺขเว กิริยาทีโณ มีความว่า ชฎิล
เหล่านั้น ไม่ค้ำความกระทำ คือ เป็นผู้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า "กรรมมี
วิบากของกรรมมี." อันพระพุทธเจ้าทั้งปวงเมื่อจะทรงบำเพ็ญเนกขัมม-
บารมี ได้ทรงอาศัยบรรพชานั้นนั่นแล แล้วจึงทรงบำเพ็ญพระบารมี.
เนกขัมมบารมีนั้น ถึงเราก็ได้บำเพ็ญแล้วอย่างนั้นเหมือนกัน. การที่
ชฎิลเหล่านี้บวชในศาสนาไม่เป็นข้าศึก เพราะเหตุนั้น จึงควรให้
อุปสมบทได้ ไม่ต้องให้ปริวาสแก่พวกเขา.

ชื่อว่า อิมานฺหิ ภิกฺขเว ฌาตীনํ อเวณิกํ ปรีหารํ ทมฺมิ
มีความว่า เราให้บริหารเป็นส่วนเฉพาะ คือ เป็นส่วนเจาะจงนี้
แก่ญาติเหล่านั้น. เหตุไรจึงตรัสอย่างนั้น? อันพระญาติเหล่านั้น
แม้บวชแล้วในสำนักแห่งเดียรถีย์ แต่ไม่เป็นผู้ฝโทยแก่พระศาสนา.
ยังคงเป็นผู้สรรเสริญคุณว่า "ศาสนาแห่งพระญาติผู้ประเสริฐของพวก
เรา" เพราะเหตุนั้น จึงตรัสอย่างนั้น ฉะนี้แล.

อัญญตติถิตวัตถุกถา จป.

[ปัญญาพาธวัตถุกถา]

ชื่อว่า มคฺเชสุ ปญฺจ อาพาธา อุตฺสนฺนา โหนฺติ มีความ
ว่า โรค ๕ ชนิดเป็นโรคคั้นคาค คือ ลุกลาม แพร่หลายแก่หมู่

มนุษย์และอมมนุษย์ ในชนบทมีชื่อว่ามคธ. เรื่องหมอชีวกโกมารภัจ
จักมีแจ้งในจิวรขันธกะ.

ชื่อว่า น ภิกขเว ปญจหิ อาพาเซหิ สุญฺโง ปพฺพาเซตพุโ
มีความว่า อาพาธ ๕ ชนิดมีโรคเรื้อนเป็นต้นเหล่านั้นได้คืบคาค
แล้ว, กุลบุตรผู้อันอาพาธเหล่านั้นถูกต้องแล้ว ก็ครอบงำแล้ว
ไม่ควรให้บวช. บรรดาอาพาธ ๕ ชนิดนั้น จะเป็นโรคเรื้อนแดง
หรือโรคเรื้อนดำก็ตาม ชื่อว่าโรคเรื้อน.

ในอรรถกถากรุณที่แก้ว่า โรคชนิดใดชนิดหนึ่งแม้มีประเภท
เป็นต้นว่า เรื้อนผง หิดเปื่อย หิดค้ำน กุดทะราด ทุกอย่างท่านเรียกว่า
"โรคเรื้อน" เหมือนกัน. [๖๐] ก็แลโรคเรื้อนนั้น แม้มีขนาดเท่า
หลังเล็บ แต่ตั้งอยู่ในฝ่ายที่จะลามไปได้, กุลบุตรนั้นไม่ควรให้บวช.
แต่ถ้าในที่ซึ่งฝานุงผ้าห่อผิดไว้โดยปกติ เป็นของมีขนาดเท่าหลัง
เล็บ คงอยู่ในฝ่ายที่จะไม่ลามไปได้, จะให้บวชก็ควร ส่วนที่หน้า
หรือที่หลังมือหลังเท้า ถ้าแม้คงอยู่ในฝ่ายที่จะไม่ลามไปได้ แม้ย่อม
กว่าหลังเล็บ, ไม่ควรจะให้บวชเหมือนกัน. คนเป็นโรคเรื้อนนั้น แม้
เมื่อให้เยียวยาแล้วจะให้บวช ต่อเมื่อแผลหายสนิทแล้วนั้นแล จึง
ควรให้บวช. แม้ผู้มีร่างกายพรุนไปด้วยรอยจุด ๆ คล้ายหนังเหี้ยก็
ไม่ควรจะให้บวช. โรคฝีมันชันเป็นต้น ชื่อว่าฝิ. ฝีมันชันหรือ
ฝิอื่นชนิดใดชนิดหนึ่งก็ตาม จงยกไว้. ถ้าฝิแม้มีขนาดเท่าเมล็ด
พุทรา ทั้งอยู่ในฝ่ายที่จะลามไปได้ กุลบุตรนั้นไม่ควรให้บวช. แต่
ในที่ซึ่งปกปิด มีขนาดเท่าเมล็ดพุทรา คงอยู่ในฝ่ายที่จะไม่ลามไปได้

จะให้บวชก็ควร. ในที่ซึ่งมิได้ปกปิดมีหน้าเป็นต้น แม่ตั้งอยู่ในฝ่ายที่ จะไม่ลูกตามไปได้ ก็ไม่ควรจะให้บวช กุลบุตรผู้นั้นเป็นโรคฝืนนั้น แม่ เมื่อให้เี่ยวยาแล้วจะให้บวช ต่อทำร่างกายให้มีผิวเรียบแล้วจึง ควรให้บวช. ที่ชื่อว่าตั้ง คล้ายนมโคหรือคล้ายนิ้วมือ ห้อยอยู่ในที่ นั้น ๆ ก็มี, แม่ตั้งเหล่านี้ก็จัดเป็นฝืนเหมือนกัน เมื่อตั้งเหล่านี้มี ไม่ ควรจะให้บวช. หัวหูด มีในเวลาเป็นเด็ก ที่ชื่อหัวสิว มีที่หน้าใน เวลาเป็นหนุ่ม ในเวลาแก่หายหมดไป หัวหูดและหัวสิวเหล่านี้ ไม่นับเป็นฝืน, เมื่อหัวเหล่านี้มีจะให้บวชก็ควร. ส่วนเม็ดชนิดอื่น ที่ชื่อเม็ดผด มีตามตัว, ชนิดอื่นอีกที่ชื่อเกสรบัวก็มี, ชนิดอื่นที่ ชื่อเมล็ดพันธุ์ผักกาด มีขนาดเท่าเมล็ดผักกาด ฝืนไปทั่วตัว, เม็ด เหล่านี้ทั้งหมด เป็นชาติโรคเรื้อนเหมือนกัน เมื่อเม็ดเหล่านี้มี ไม่ ควรให้บวช. โรคเรื้อนมีสีกลายในบัวแดงและบัวขาว ไม่แตก ไม่เอี่ยม ชื่อโรคกลาก [๖๑] ร่างกายเป็นอวัยวะลายพร้อมเหมือนกระแห่งโค ด้วยโรคเรื้อนชนิดใด, พึงทราบวินิจฉัยในโรคกลากนั้น โดยนัยที่ กล่าวแล้วในโรคเรื้อนชนิดนั้นแล.

ไข่มองคร่อ ชื่อโสสะ. เมื่อไข่มองคร่อนั้นมี ไม่ควรให้บวช.

โรคบ้าเพราะดี หรือโรคบ้าด้วยถูกผีสิง ชื่อโรคลมบ้าหมู.

ในโรคลมบ้าหมู ๒ ชนิด บุคคลผู้ถูกอมมนุษย์ซึ่งเคยเป็นคู่เวรกันสิง แล้ว ย่อมเป็นผู้ที่เี่ยวยาได้ยาก. และเมื่อโรคลมบ้าหมูนั้นมีแม่เพียง เล็กน้อย ก็ไม่ควรให้บวช.

ปัญหาพาธวัตถุกถา จบ.

[ราชกัฏวัตถุ]

ฟังทราบวินิจฉัยในเรื่องราชกัฏต่อไป :-

สองบทว่า **ปจฺจนตํ อจฺจอินต** มีความว่า ท่านทั้งหลาย
จงยังปัจฉินตชนบทให้เจริญ มีคำอธิบายว่า ท่านทั้งหลายจงขับไล่
พวกโจรเสียแล้ว จัดแจงบ้านที่พ้นโจรภัยแล้วให้ราบคาบ จัดการ
รักษาโดยกวาดขัน ให้การกตกรรมเป็นต้นเป็นไป. ฝ่ายพระราช
เพราะพระองค์เป็นพระโสดาบัน จึงไม่ทรงบังคับว่า "จงฆ่า จง
ประหารพวกโจร." พวกอำมาตย์ซึ่งเป็นหมอกฎหมาย คิดว่า "ใน
บรรพชา อุปัชฌาย์เป็นใหญ่ รองไปอาจารย์ รองลงไปคณะ" จึงพากัน
กราบทูลคำทั้งปวงมีอาทิว่า "ขอเดชะ ฟังให้ตัดศีรษะอุปัชฌาย์
เสีย" ด้วยคิดเห็นว่า "นี่มาในข้อวินิจฉัยแห่งกฎหมาย."

ในข้อว่า **น ภิกฺขเว ราชภฺโฏ ปพฺพาเขตพุโ** นี้ มีวินิจฉัยว่า
จะเป็นอำมาตย์ หรือมหาอำมาตย์ หรือเสวกหรือผู้ได้ฐานันดรเล็กน้อย
หรือผู้ไม่ได้ก็ตามที, บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งได้รับเลี้ยงด้วยอาหารหรือ
เบี้ยเลี้ยงของพระราชฯ ถึงความนับว่า "ราชกัฏ" ทั้งหมด,
ราชกัฏนั้นไม่ควรให้บวช. ฝ่ายบุตรพี่น้องชายและหลานชายเป็นต้น
ของราชกัฏนั้น ไม่ได้รับอาหารหรือเบี้ยเลี้ยงจากพระราชฯ จะให้
ชนเหล่านั้นบวช ควรอยู่. ฝ่ายผู้ใดถวายโภคะประจำหรือเงินเดือน
เบี้ยหวัดรายเดือนรายปี ซึ่งตนได้รับพระราชทาน คั้นแต่พระราช,
หรือให้บุตรและพี่น้องชายรับตำแหน่งนั้นแทน แล้วทูลลาพระราชฯว่า
"บัดนี้ ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้ได้รับเลี้ยงของเทวะแล้ว." [๖๒] หรือว่าอาหาร

และเบี้ยเลี้ยง ซึ่งผู้ใดได้รับเพราะเหตุแห่งราชการใด, ราชการนั้น เป็นกิจอันตนทำเสร็จแล้ว, หรือผู้ใดเป็นผู้ได้บรมราชานุญาตว่า "เจ้าจงบวช" จะให้บุคคลเมื่อนั้นบวช ควรอยู่.

[โจรวัตถุ]

พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องโจรทั้งหลาย :-

สองบทว่า มนุสฺสา ปสฺสิตฺวา มีความว่า พระองค์คุณิมาล นั้น อันชนเหล่าใดเคยเห็นในเวลาที่ท่านเป็นคฤหัสถ์, และชนเหล่าใด ได้ฟังต่อชนเหล่าอื่นว่า "ภิกษุนี้ คือ องค์คุณิมาลนั้น" ชนเหล่านั้น ได้เห็นแล้ว ย่อมตกใจบ้าง ย่อมหวาดหวั่นบ้าง ย่อมปิดประตูบ้าง. แต่ท่านย่อมได้ศึกษาในเรือนของเหล่าชนที่ไม่รู้จัก.

บทว่า น ภิกฺขเว มีความว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์เอง เป็นเจ้าของแห่งธรรม เพราะฉะนั้น เมื่อจะทรงบัญญัติสิกขาบทแก่ ภิกษุทั้งหลาย เพื่อต้องการมิให้กระทำต่อไป จึงตรัสอย่างนั้น. วินิจฉัยในค่านั้นว่า โจรชื่อว่าชชพันธะ เพราะอรรถวิเคราะห์ว่า คุณฺภุชฺชเทวฺยไป. มีคำอธิบายว่า "เป็นคนโด่งดังในโลก เหมือน มุลเทพเป็นต้น." เพราะเหตุนี้ ผู้ใดเที่ยวทำการฆ่าชาวบ้านก็ดี รบ

๑. ในพระบาลีวินัยเป็น ชชพฺพุโ. ส่วนคำว่า มุลเทวาทโย โยชนาแก็อรธว่า อาทิภูตเทวาทโย. ชชพฺพุโ หมายความว่าไปในทางมีชื่อเสียงโด่งดังทางเสีย อ้างว่า เหมือนมุลเทพเป็นต้น คำว่า มุลเทโว ทางสันสกฤต เป็นพระนามของท้าวกังสะ กษัตริย์ทรราชแห่งแคว้นมถุรา ทรงฆ่าทารกเสียมากมายก่ายกอง เพราะโหดทรมาณว่า พระองค์จะถูกลูกชายของหญิงนางหนึ่งปลงพระชนม์ ด้วยความร้ายกาจนี้เอง ประชาชนพลเมืองจึงเห็นว่า ท้าวเธอ เป็นอสูร เป็นยักษ์ เป็นมาร มุลเทโว จะมาเป็นตัวอย่างในคำว่า มุลเทวาทโย นี้ หรืออย่างไร ?

กวนคนเดินทางก็ดี. ทำกรรมมีตัดที่ต่อเป็นต้นในเมืองก็ดี, อนึ่ง ผู้ใดอันชนทั้งหลายรู้จักกันแล้วว่า "คนชื่อโน้น ทำกรรมนี้ ๆ" ผู้นั้น ไม่ควรให้บวช. ส่วนผู้ใดเป็นราชบุตร ประารถนาจะเป็นพระราช ะทำกรรมมีฆ่าชาวบ้านเป็นต้น. ผู้นั้น ควรให้บวช. เพราะว่าเมื่อ ราชบุตรนั้นผนวชแล้ว พระราชาทั้งหลายย่อมพอพระหฤทัย, แต่ ถ้าไม่ทรงพอพระหฤทัย, ไม่ควรให้บวช. โจรซึ่งถือชื่อในมหาชนใน กาลก่อน, ภายหลังละโจรกรรมเสียดสมาทานศีล ๕. ถ้าหากชาวบ้าน รู้จักเขาอย่างนั้น, ควรให้บวช. ฝ่ายชนเหล่าใด เป็นผู้ลักขโมยเล็ก น้อยมีมะม่วงและขนุนเป็นต้น หรือเป็นโจรผู้ตัดที่ต่อเป็นต้นทีเดียว แต่แอบแฝงทำการลัก ทั้งภายหลังก็ไม่ปรากฏว่า "กรรมนี้ อันชน ชื่อนี้ทำ" จะให้ชนเหล่านั้นบวช ก็ควร.

สองบทว่า การิ ภินฺทิตฺวา มีความว่า ทำลายเครื่องจำคือ ชื่อเป็นต้น.

ในบทว่า อภฺยวรา นี้ มีวินิจฉัยว่า ชนเหล่าใดย่อมหลบ หลีก เพราะความกลัว เหตุนั้น ชนเหล่านั้น ชื่อ อภฺยวรา ผู้หลบ หลีกเพราะความกลัว, ฝ่ายสมณะเหล่านี้ มิใช่ผู้หลบหลีกเพราะ ความกลัว เพราะเป็นผู้ได้รับอภัย เพราะฉะนั้น จึงชื่อ อภฺยวรา มิใช่ผู้หลบหลีกเพราะความกลัว. [๖๓] ก็แลในบทว่า อภฺยวรา นี้ ฟังทราบวา อาเทศ ป อักษรให้เป็น ว อักษร.

ในคำว่า น ภิกฺขเว การเกทโก นี้ มีวินิจฉัยว่า เรือนจำ เรียกว่า การะ. แต่ในอธิการนี้ เครื่องจำคือชื่อก็ดี เครื่องจำ

คือตรวนก็ดี เครื่องจាំคือเชือกก็ดี ที่จាំคือบ้านก็ดี ที่จាំคือนิคม
ก็ดี ที่จាំคือเมืองก็ดี การควบคุมด้วยบุรุษก็ดี ที่จាំคือชนบทก็ดี
ที่จាំคือทวิปก็ดี จงยกไว้, ผู้ใดทำลาย หรือตัด หรือแก้ หรือเปิด
เครื่องจាំชนิดใดชนิดหนึ่ง ในบรรดาเครื่องจាំที่จាំเหล่านี้ หนีไป
ซึ่งหน้า หรือไม่มีคนเห็น, ผู้นั้นถึงความนับว่า "การเภท ผู้
แหกเรือนจាំ."

เพราะเหตุฉะนั้น การเภทโจรเหล่านี้ ทำลายที่จាំคือทวิป ไปยัง
ทวิปอื่นแล้วก็ดี ไม่ควรให้บวช.

ฝ่ายผู้ใดที่มีใจโจร แต่ไม่ยอมทำหัตถกรรมอย่างเดียว ถูก
อิสรชนทั้งหลายมีขุนส่วยของพระราชมาเป็นต้น จ้องจាំเอาไว้ ด้วย
หมายใจว่า "เมื่อมีการจ้องจាំไว้แบบนี้ ผู้นี้จะหนีไม่ได้ จักทำการ
ของเรา" ดังนี้ก็ดี ผู้นั้นแม้ทำลายเครื่องจាំหนีไป ก็ควรให้บวช.

ฝ่ายผู้ใดรับผูกขาดบ้าน นิคม และท่า เป็นต้น ด้วยส่วย ไม่
ส่งส่วยนั้นให้ครบ ถูกส่งไปยังเรือนจាំ, ผู้นั้นหนีมาแล้ว ไม่ควร
ให้บวช.

แม้ผู้ใดรวมเก็บทรัพย์ไว้ เลี้ยงชีวิตด้วยกสิกรรม เป็นต้น ถูก
ใคร ๆ ส่อเสียดใส่โทษเอาว่า "ผู้นี้ได้ขุมทรัพย์" แล้วถูกจ้องจាំ,
จะให้ผู้นั้นบวชในถิ่นนั้นเอง ไม่ควร. แต่จะให้เขาซึ่งหนีไปแล้วบวช
ในที่ซึ่งไปแล้วทุกตำบล ควรอยู่.

ในชื่อว่า น ภิกขเว ลิจิตโก เป็นต้นนี้ มีวินัยฉัยว่า
บุคคลที่ชื่อว่าผู้ร้ายซึ่งถูกเขียนไว้ จะได้แก่ผู้ร้ายซึ่งถูกเขียนไว้ว่า "พบ

เข้าในทีใด ให้ฆ่าเสียในที่นั้น" ดังนี้ อย่างเดียวหามิได้, โดยที่แท้ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งกระทำโจรกรรมหรือความผิดในพระราชอาอย่างหนักชนิดอื่นแล้วหนีไป, และพระราชารับสั่งให้เขียนผู้นั้นลงในหนังสือหรือใบลานว่า "ผู้มีชื่อนี้ ใครพบเข้าในทีใด พึงจับฆ่าเสียในที่นั้น" หรือว่า "พึงตัดอวัยวะที่มีมือและเท้าเป็นต้นของมันเสีย" หรือว่า "พึงให้นำมาซึ่งสินไหมมีประมาณเท่านี้" [๖๔] ผู้นี้ชื่อผู้ร้ายซึ่งถูกเขียนไว้. ผู้นั้นไม่ควรให้บวช.

ในคำว่า กสาหโต กตทณฺทกมฺโม นี้ มีวินิจฉัยว่า ผู้ใดไม่ยอมทำการมิให้การและยอมรับใช้เป็นต้น จึงถูกลงอาชญา, ผู้นั้นไม่นับว่าผู้ถูกลงทัณฑกรรม. ฝ่ายผู้ใดรับเก็บทรัพย์บางอย่าง โดยเป็นส่วย หรือโดยประการอื่นแล้วกินเสีย เมื่อไม่สามารถจะใช้คืนให้, จึงถูกเขียนด้วยหวายว่า "นี่แล จงเป็นสินไหมของเจ้า" ผู้นี้ชื่อผู้ถูกเขียนด้วยหวาย ถูกลงทัณฑกรรม. ก็แลเขาจะถูกเขียนด้วยหวายหรือถูกด้วยไม้ก่อนเป็นต้นอย่างไรก็ตาม จงยกไว้, แผลยังสคอยู่เพียงใด ไม่ควรให้บวชเพียงนั้น. ต่อกระทำแผลทั้งหลายให้กลับเป็นปกติแล้วจึงควรให้บวช.

อนึ่ง ถ้าผู้ใดถูกเขาทำร้ายด้วยเข่าหรือด้วยศอก หรือด้วยผลมะพร้าวและก้อนหินเป็นต้นแล้วปล่อยไป, และบวมโนในร่างกายของผู้นั้นยังปรากฏอยู่ ไม่ควรให้บวช. ผู้นั้นกระทำให้หายแล้ว เมื่อบวมโนอย่างนั้นยุบราบไปแล้ว ควรให้บวช.

ในคำว่า ลกฺขณาหโต กตทณฺทกมฺโม นี้ มีวินิจฉัยว่า ข้อที่

เป็นผู้ถูกลงทัณฑ์กรรม ฟังทราบโดยนัยก่อนนั้นแล. ก็รอยแผลเป็นซึ่งถูกนาบด้วยเหล็กแดงมีที่หน้าผาก หรือที่อวัยวะทั้งหลาย มีอกเป็นต้นของบุรุษใด, ถ้าบุรุษนั้นเป็นไท, แผลยังสดอยู่เพียงใด, ไม่ควรให้บวชเพียงนั้น. ถ้าแม่แผลของเขาเป็นของงอกขึ้นเรียบเสมอกับผิคนั้นแล้ว แต่รอยแผลเป็นยังปรากฏอยู่, เมื่อเขานุ่งแล้วห่มผ้าเวียงป่าปกปิดเรียบร้อยครบ ๓ ประการ รอยแผลเป็นนั้น อยู่ในโอกาสที่ปกปิดเท่านั้น, จะให้บวชก็ควร. ถ้ารอยแผลเป็นนั้น อยู่ในโอกาสที่มีได้ปกปิด, ไม่สมควรให้บวช.

[อธิบายกัตตฤคคา]

ในคำว่า น ภิกขเว อธิยาโก เป็นต้น มีวินิจฉัยว่า หน้าที่บิดาและปู่ของบุรุษใด กู้เอาไปก็ดี หน้าที่บุรุษใดกู้เองก็ดี, ทรัพย์บางอย่าง ที่มารดาบิดามอบบุตรใดไว้เป็นประกันแล้วยืมเอาไปก็ดี บุรุษนั้นชื่อว่าลูกหนี้, บุรุษนั้นต้องรับหนี้ของชนเหล่านี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าลูกหนี้ [๖๕] แต่ญาติอื่น ๆ มอบบุตรใดไว้เป็นประกัน แล้วยืมทรัพย์บางอย่างไป, บุรุษนั้นไม่จัดว่าเป็นลูกหนี้. เพราะว่าญาติอื่น ๆ นั้น ไม่เป็นใหญ่ที่จะมอบบุรุษนั้นไว้เป็นประกันได้, เพราะเหตุนั้น จะให้บุรุษนั้นบวช สมควรอยู่. จะให้บุรุษนอกจากนี้บวช ไม่ควร. แต่ถ้าญาติสาโลหิตทั้งหลายของเขารับใช้หนี้แทนว่า "พวกข้าพเจ้าจ้กรับใช้, ขอท่านโปรดให้บวชเถิด" หรือว่าชนอื่นบางคนเห็นอาการสมบัติของเขาแล้วกล่าวว่า "ขอท่านจงให้เขาบวชเถิด ข้าพเจ้าใช้หนี้แทน" ดังนี้ สมควรให้บวชได้. เมื่อ

ญาติสาโลหิตเหล่านั้นไม่มี ภิกษุพึงบอกแก่อุปัฏฐากเห็นปานนั้นก็
ได้ว่า "ผู้นี้เป็นบุคคลมีกุศลกรรมเป็นเหตุ แต่บวชไม่ได้เพราะกังวล
ด้วยหนี้." ถ้าเขารับจัดการ พึงให้บวช. ถ้าแม่กับปิตุภคณ์ของ
ตนมี, พึงตั้งใจว่า "เราจักเอากับปิตุภคณ์นั้นมาใช้ให้" แล้วให้
บวช. แต่ถ้าชนทั้งหลายมีญาติเป็นต้นไม่รับจัดการ, ทรัพย์ของตน
ก็ไม่มี ไม่สมควรให้บวช ด้วยทำในใจว่า "เราจักให้บวชแล้วจัก
เที่ยวภิกษาเปลื้องหนี้ให้." ถ้าให้บวช ต้องทุกกฎ. แม้บุรุษนั้นหนี
ไป ภิกษุนั้นก็ต้องนำมาคืนให้. ถ้าไม่คืนให้ หนี้ทั้งหมดย่อมเป็นสินใช้.
เมื่อภิกษุไม่ทราบ ให้บวชไม่เป็นอาบัติ. แต่เมื่อพบปะเข้าต้องนำมา
คืนให้แต่พวกเจ้าหนี้. ไม่เป็นสินใช้แก่ภิกษุผู้ไม่พบปะ. หากบุรุษผู้
เป็นลูกหนีไปประเทศอื่นแล้ว แม่เมื่อภิกษุไต่ถาม ก็ตอบว่า "ผม
ไม่ต้องรับหนี้ไร ๆ ของใคร ๆ" แล้วบวช, ฝ่ายเจ้าหนี้เมื่อสืบเสาะ
หาตัวเขา จึงไปในประเทศนั้น. ภิกษุหนุ่มเห็นเจ้าหนี้นั้นเข้าจึงหนีไป
เสีย. เขาเข้าไปหาพระเถระ ร้องเรียนว่า "ท่านขอรับ ภิกษุรูปนี้
ใครให้บวช? เธอเยี่ยมทรัพย์มีประมาณเท่านี้ของผมแล้วหนีไป" พระ
เถระพึงตอบว่า "อุบาสก เธอบอกว่า 'ผมไม่มีหนี้สิน' ฉะนั้นจึงให้
บวช. บัดนี้ฉันจะทำอย่างไรเล่า? ท่านจงเห็นสิ่งของมาตรฐานว่า บาตร
จีวรของฉันเถอะ" [๖๖] นี้เป็นสามิจกรรมในข้อนั้น. และเมื่อภิกษุ
นั้นหนีไป สินใช้ย่อมไม่มี. แต่ถ้าเจ้าหนี้พบภิกษุนั้น ต่อหน้าพระ
เถระเที่ยว แล้วกล่าวว่า "ภิกษุนี้เป็นลูกหนี้ของผม" พระเถระ
พึงตอบว่า "ท่านจงรู้ลูกหนี้ของท่านเอาเถิด." แม้อย่างนี้ยอม

ไม่เป็นสินใช้ ถ้าแม่เขากล่าวว่า "บัดนี้ ภิกษุนี้บวชแล้วจักไปไหนเสีย," พระเถระจึงตอบว่า "ท่านจงรู้เองเถิด," แม้อย่างนี้ เมื่อภิกษุนั้นหนีไป ย่อมไม่เป็นสินใช้แก่พระเถระนั้น. แต่ถ้าพระเถระกล่าวว่า "บัดนี้ ภิกษุนี้จักไปไหนเสีย เธอจงอยู่ที่นี้แหละ" ถ้าภิกษุนั้นหนีไป ต้องเป็นสินใช้. ถ้าเธอเป็นผู้มีกุศลกรรมเป็นเหตุถึงพร้อมด้วยวัตร. พระเถระพึงกล่าวว่า "ภิกษุนี้ เป็นเช่นนี้." ก็ถ้าเจ้าหนี้ย่อมสละว่า "ดีละ" ข้อนี้เป็นอย่างนี้ได้เป็นการดี. ก็ถ้าเขาตอบว่า "ขอท่านจงใช้ให้เล็กน้อยเถิด" พระเถระพึงใช้ให้. ต่อสมัยอื่น ภิกษุนั้นเป็นผู้ยังพระเถระให้พอใจยิ่งขึ้น, แม้เมื่อเจ้าหนี้ยาทวงว่า "ท่านจงใช้ทั้งหมด" พระเถระควรใช้ให้แท้. และถ้าเธอเป็นผู้ฉลาดในอุทเทสแลปริปุจฉาเป็นต้น มีอุปการะมากแก่ภิกษุทั้งหลาย, พระเถระจะพึงแสวงหาด้วยภิกษาจารวัตรก็ได้ ใช้หนี้เสียเถิด ฉะนี้แล.

อณายิวัตถุกถา จบ.

[ทาสวัตถุกถา]

วินิจฉัยในข้อว่า น ภิกฺขเว ทาสี นี้ว่า ทาสี ๔ จำพวก คือ ทาสเกิดภายในหนึ่ง ทาสที่ช่วยมาด้วยทรัพย์หนึ่ง ทาสที่เขานำมาเป็นเชลยหนึ่ง บุคคลที่ย่อมเป็นทาสเองหนึ่ง ในทาส ๔ จำพวกนั้น ลูกนางทาสีในเรือน เป็นทาสโดยกำเนิด ชื่อว่าทาสเกิดภายใน. บุตรที่เขาช่วยมาจากสำนักมารดาที่ดี ทาสที่เขาช่วยมา

จากสำนักนายเงินก็ดี บุคคลที่เขาใช้ทรัพย์แทนแล้วยกขึ้นสู่จาริตแห่ง
ทาสถ่ายเอาไปก็ดี ชื่อว่าทาสที่ช่วยมาด้วยทรัพย์. ทาสทั้งสองจำพวก
นี้ไม่ควรให้บวช เมื่อจะให้บวช ต้องทำให้เป็นผู้มิใช่ทาสด้วยอำนาจ
จาริตในที่ชนบทนั้น ๆ แล้ว จึงควรให้บวช. ทาสที่ชื่อว่าเขานำมา
เป็นเชลย คือ พระราชาทั้งหลายทรงทำการรบนอกแคว้นแคว้น
[๖๗] หรือรับสั่งให้เกลี้ยกล่อมกวาดต้อนเอาทั้งหม่อมมนุษย์ซึ่งเป็นไท
ทั้งหลาย มาจากภายนอกแคว้นแคว้นก็ดี, พระราชารับสั่งให้รับบ้าน
บางตำบล ซึ่งกระทำผิดภายในแคว้นแคว้นนั่นเอง ราชบุรุษทั้งหลาย
กวาดต้อนทั้งหม่อมมนุษย์มาจากบ้านตำบลนั้นก็ดี, ในหม่อมมนุษย์เหล่านั้น
ผู้ชายทั้งหมดเป็นทาส, ผู้หญิงทั้งหมดเป็นทาสี บุคคลเห็นปานนี้
จัดเป็นทาสซึ่งเขานำมาเป็นเชลย. ทาสนี้ เมื่ออยู่ในสำนักชนทั้ง
หลายผู้นำตนมมา, หรือถูกขังไว้ในเรือนจำ หรืออันบุรุษทั้งหลาย
ควบคุมอยู่, ไม่ควรให้บวช. แต่เขาหนีไปแล้ว ฟังให้บวชในที่ซึ่ง
เขาไปได้. ครั้นเมื่อพระราชาทรงพอพระหฤทัย ทรงทำการปลดจาก
จำโดยตรัสว่า "จงปล่อยพวกทาสที่นำมาเป็นเชลย" หรือโดย
นัยเป็นสรรพสาธาณณ์ ฟังให้บวชเถิด. บุคคลที่ยอมตัวเป็นทาสเอง
ที่เดี๋ยวว่า "ข้าพเจ้าเป็นทาสของท่าน" ดังนี้ เพราะเหตุแห่งชีวิต
ก็ตาม เพราะเหตุแห่งความคุ้มครองก็ตาม ชื่อว่าผู้ยอมเป็นทาสเอง
เหมือนคนเลี้ยงช้าง ม้า โค และกระบือเป็นต้น ของพระราชา
ทั้งหลาย, ทาสเช่นนั้นไม่ควรให้บวช. บุตรทั้งหลายของเหล่านั้นาง
วัณณทาสีของพระราชา เป็นเช่นดั่งบุตรอำมาตย์. ถึงบุตรเหล่านั้นก็

ไม่ควรให้บวชเหมือนกัน. เหล่าหญิงซึ่งเป็นไท แต่ไม่มีใครคุ้มห้าม จึงเที่ยวไปกับพวกนางวัณทาสี, จะให้บุตรทั้งหลายของหญิงเหล่านั้น บวชก็ควร. หากพวกหญิงเหล่านั้นขึ้นทะเบียนเสียเอง, ไม่สมควรให้ บุตรทั้งหลายของหญิงเหล่านั้นบวช ถึงพวกทาสของคณะทั้งหลาย มีคณะภิกษุที่ปุตตะกะเป็นต้น ซึ่งคณะชนเหล่านั้นไม่ยอมให้ก็ไม่ควรให้ บวช. ขึ้นชื่อว่าทาสสำหรับอาราม ซึ่งพระราชพาณิชไว้ ใน วัดทั้งหลาย บรรดามี, จะให้ทาสแม่เหล่านั้นบวช ย่อมไม่สมควร แต่ช่วยให้เป็นไทแล้วให้บวช สมควรอยู่. ในมหาปิยจรีอรรถกถา แก้วว่า "ชนทั้งหลายนำทาสเกิดภายในและทาสที่ช่วยมาด้วยทรัพย์ มาถวายแก่ภิกษุสงฆ์ว่า 'ข้าพเจ้าถวายอารามิกทาส' ทาสเหล่านั้น ย่อมเป็นเช่นกับทาสที่เขาราคเปรียงบนศิระชนันแห่งละ จะให้บวช ก็ควร." ส่วนอรรถกถากรุณีแก้วว่า "เขาถวายด้วยกับปิยโวหารว่า 'ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายอารามิกทาส' ทาสนั้น อันเขาถวายแล้วด้วย โวหารอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามที 'ไม่ควรให้บวชแท้' [๖๘] พวก คนเข็ญใจ คิดว่า "จัดอาศัยพระสงฆ์เลี้ยงชีพ" จึงเป็นกับปิยการก อยู่ในวัดที่อยู่ จะให้คนเข็ญใจเหล่านั้นบวช ควรอยู่. บิคารมารคา ของบุตรใดเป็นทาส, หรือมารดาเท่านั้นเป็นทาสี, บิดาไม่เป็น ทาส, ไม่ควรให้บวชนั้นบวช ญาติหรืออุปฐากของภิกษุถวายทาสว่า "ของท่านจงให้บวชนี้บวช เขาจักทำความชวนชวยแก่ท่าน" หรือ ว่า ทาสส่วนตัวของภิกษุนั้นมีอยู่ ทาสนั้นภิกษุทำให้เป็นไทเสียก่อน แล้วจึงควรให้บวช. ในอรรถกถากรุณีแก้วว่า "พวกนายถวายทาสว่า

ขอท่านจงให้บรุษนี้บวช, ถ้าเขาจักยินดียิ่งในศาสนา. เขจักไม่เป็น
ทาส, ถ้าเขจักสึก เขจักคงเป็นทาสของพวกข้าพเจ้า, ดังนี้ ชื่อว่า
ทาสยัมไม่ควรให้เขบวช." บรุษใดเป็นทาสไม่มีนาย, บรุษเมื่อนั้นอัน
ภิกษุให้เป็นไทก่อนจึงควรให้บวช. ภิกษุไม่ทราบให้บรรพชาหรือ
อุปสมบทแล้ว จึงทราบภายหลัง, ควรทำให้เป็นไทเหมือนกัน. และ
เพื่อประกาศเนื้อความข้อนี้ พระโบราณณาจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าว
เรื่องนี้ว่า :-

ดังได้ยินมา นางกุลทาสีคนหนึ่ง กับบรุษคนหนึ่ง หนีจาก
อนูราชบุรีไปอยู่ในโรหนชนบท มีบุตรคนหนึ่ง. บุตรนั้นในเวลา
ที่บรรพชาอุปสมบทแล้ว เป็นภิกษุชฌิมักรังเกียจ. ภายหลังวัน
หนึ่ง เธอถามมารดาว่า "อุบาสิกา พี่น้องชายหรือพี่น้องหญิง
ของท่านไม่มีหรือหรือ? ฉันจึงไม่เห็นญาติไร ๆ เลย." มารดา
ตอบว่า "พ่อคุณ ฉันเป็นกุลทาสีในอนูราชบุรี หนีมาอยู่ที่นี้กับ
บิดาของคุณ." ภิกษุผู้มีศีล ได้ความสังเวชว่า "ได้ยินว่าบรรพชา
ของเราไม่บริสุทธิ์" จึงถามมารดาถึงชื่อและโคตรของสกุลนั้นแล้ว
มายังอนูราชบุรี ได้ยื่นที่ประตูเรือนของสกุลนั้น. เธอถึงเขาบอกว่า
"นิมนต์โปรดข้างหน้าเถิดเจ้าข้า?" ก็ยังไม่เลยไป. พวกเขาจึงพากัน
มาถามว่า "มีธุระอะไรขอรับ?" เธอจึงถามว่า "นางนาสิชื่อนี้
ของพวกท่านซึ่งหนีไปมีไหม?" [๖๕] "มีขอรับ" "ฉันเป็นบุตร
นางทาสีนั้น, ถ้าพวกท่านอนุญาติให้ฉัน ฉันจะบวช, พวกท่านเป็น
นายของฉัน." พวกเขาเป็นผู้รื่นเริงยินดี ยกเธอเป็นไทว่า "บรรพชา

ของท่านปริศนุทธิขอรับ" แล้วนิมนต์ให้อยู่ในมหาวิหารบำรุงด้วย
ปัจจัย ๔ พระเถระอาศัยสกุลนั้นอยู่เท่านั้น ได้บรรลุพระอรหัต.

ทาสวัตถุกถา จบ.

[กัณฐกกรรมกถา]

บทว่า กมฺมารกณฺฑุได้แก่ลูกช่างทอง ซึ่งมีศิระะโล้นไว้
ແພມ, มีคำอธิบายว่า เด็กรุ่นมีผม ๕ แผลม.

ข้อว่า สงฺฆํ อปฺโลเกตุํ กณฺฑุกมฺมาย มีความว่า เรา
อนุญาตให้ภิกษุบอกเล่าสงฆ์เพื่อประโยชน์แก่กัณฐกรรม. อาปุจฺจนวិธี
ในกัณฐกรรมาธิการนั้น ดังนี้; พึงนิมนต์ภิกษุทั้งหลายผู้นับเนื่องใน
สีมาให้ประชุมกันแล้ว นำบรรพชาเปกจะไปในสีมานั้นแล้ว บอก
๓ ครั้งหรือ ๒ ครั้ง หรือครั้งเดียว ว่า "ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าบอก
กัณฐกรรมของเด็กนี้กะสงฆ์." หนึ่งในอธิการว่าด้วยการปลงผมนี้ จะ
บอกว่า "ข้าพเจ้าบอกกัณฐกรรมของเด็กนี้" ดังนี้ก็ดี ว่า "ข้าพเจ้า
บอกสมณกรรมของทารกนี้" ดังนี้ก็ดี ว่า "ทารกนี้อยากบวช"
ดังนี้ก็ดี ควรทั้งนั้น. ถ้าสถานแห่งภิกษุผู้เป็นสภาคกันมีอยู่, คือ
โอกาสเป็นที่กำหนดปรากฏว่า "ภิกษุ ๑๐ รูปหรือ ๒๐ หรือ ๓๐ รูป
อยู่ (ด้วยกัน)" จะไปสู่โอกาสที่ภิกษุเหล่านั้นยืนแล้ว หรือโอกาส
ที่นั่งแล้วบอกเล่าโดยนัยก่อนนั้นเองก็ได้. แม้จะวานพวกภิกษุหนุ่ม

๑. ตามนัยโยชนา ภาค ๒ หน้า ๒๐๒ ควรจะแปลว่า บทว่า กมฺมารกณฺฑุ ได้แก่ชาย
ศิระะโล้น ลูกนายช่างทอง มีคำอธิบายว่า เด็กรุ่นบุตรนายช่างทอง มีผมอยู่ ๕ แผลม.
(ตุลาธาโร ก็คือ สุวณฺณกาโร). ส่วนปาฐะว่า กมฺมารกณฺฑุ ในพระบาลีนั้น แปล
เอาความว่า บุตรนายช่างทองศิระะโล้น (วินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ หน้า ๑๕๖).

หรือเหล่าสามเณรแต่เว้นบรรพชาเปกขะเสีย ให้บอกโดยนัยเป็นต้น
ว่า "ท่านเจ้าข้า มีบรรพชาเปกขะอยู่คนหนึ่ง, พวกผมบอก
กัณทุกรรมของเขา" ดังนี้ก็ควร, ถ้าภิกษุบางพวกเข้าสู่เสนาสนะ
๗๐ หรือฟุ่มไม่เป็นที่ตั้ง หลับอยู่ที่ดี ทำสมณธรรมอยู่ที่ดี; ฝ่าย
ภิกษุสามเณรผู้บอกเล่า แม้เที่ยวตามหากก็ไม่พบ จึงมีความสำคัญ
ว่า เราบอกหมดทุกรูปแล้ว ขึ้นชื่อว่าบรรพชาเป็นกรรมเบา, เพราะ
เหตุนี้ บรรพชาเปกขะนั้นบวชแล้ว เป็นอันบวชด้วยดีแท้, ไม่เป็น
อาบัติแม้แก่อุปัชฌาย์ผู้ให้บวช. แต่ถ้าวัดที่อยู่ใหญ่เป็นที่อยู่ของภิกษุ
หลายพัน, ถึงจะนิมนต์ภิกษุทั้งหมดให้ประชุมก็ทำได้ยาก ไม่จำ
ต้องกล่าวถึงบอกเล่าตามลำดับ; ต้องอยู่ในขันฑสีมา หรือไปสู่มแม่น้ำ
หรือทะเลเป็นต้นแล้วจึงให้บวช. ฝ่ายผู้ใดเป็นคนโกนผมใหม่ หรือ
สึกออกไป หรือเป็นคนใดคนหนึ่ง ในพวกนักบวชมีนิครนถ์เป็นต้น
มีผมเพียง ๒ องคุลีหรือหย่อนกว่า ๓ องคุลี, กิจที่จะต้องปลงผมของ
ผู้นั้นไม่มี, เพราะเหตุนี้ แม้จะไม่บอกกัณทุกรรม ให้บุคคลเช่น
นั้นบวช ก็ควร. ฝ่ายผู้ใดมีผมยาวเกิน ๒ องคุลี โดยที่สุดแม้ไว้ผม
เพียงแหยมเดียว, ผู้นั้น ภิกษุต้องบอกกัณทุกรรมก่อนจึงให้บวชได้
อุบาลีวัตตุมิณัถ์ดังกล่าวแล้วในมหาวิภังคัณนั้นแล.

[ภาควาจาเทปภักต]

บทว่า อหิวาตโรเคน ได้แก่ มารพยาธิ. จริงอยู่โรคนั้น
เกิดขึ้นในสกุลใด, สกุลนั้นพร้อมทั้งสัตว์ ๒ เท้า ๔ เท้าย่อมวาดวาย

หมด. ผู้ใดทำลาสาเรื้อนหรือหลังคาหนีไป หรือไปอยู่ภายนอก
บ้านเป็นต้น, ผู้นั้นจึงพ้น ฝ่ายบิดากับบุตรในสกุลนี้ ก็พ้นแล้วด้วย
ประการอย่างนั้น เพราะเหตุนี้ พระธรรมสังคากาจารย์จึงกล่าวคำ
ว่า "บิดากับบุตรยังเหลืออยู่" ดังนี้.

บทว่า กากุฑุเทปกั มีความว่า เด็กใดถือก้อนดินด้วยมือ
ช้าย่นแล้ว อาจเพื่อจะไถ่กาทั้งหลายซึ่งพากันมาให้บินหนีไปแล้ว
บริโภคอาหารซึ่งวางไว้ข้างหน้าได้, เด็กนี้จัดว่าผู้ไถ่กาไป, จะให้เด็ก
นั้นบวช ก็ควร.

[เรื่องให้ภิกษุถือนิสสัย]

[๗๑] บทว่า อิตฺตโร มีความว่า การอยู่ประมาณน้อย คือ
๒-๓ วันเท่านั้น จักมี.

บทว่า โอคณน ได้แก่มีพวกลดไป. อธิบายว่า ภิกษุสงฆ์
มีประมาณน้อย.

ในข้อว่า อพฺยตุเตน ยาวชีว นี้ มีวินิจฉัยว่า ถ้าภิกษุผู้ไม่
ฉลาดนี้จะไม่ได้อาจารย์ที่แก่กว่าไซร้, เธอจะเป็นผู้มีพรรษา ๖๐ หรือ
มีพรรษา ๙๐ ด้วยอุปสมบท, เธอจึงนั่งกระโห้งประณมมือกล่าว ๓
ครั้งอย่างนี้ว่า "ผู้มีอายุ ขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า ๆ จัก
อาศัยท่านอยู่" ดังนี้ ถือนิสสัยในสำนักของภิกษุแม้อ่อนกว่า แต่เป็น
ผู้ฉลาด, ภิกษุนั้นแม้เมื่อจะลาเข้าบ้าน พึงจะนั่งกระโห้งประณมมือ
กล่าวว่า "ท่านอาจารย์ ผมลาเข้าบ้าน" ในการอำลาทุกอย่าง
กัณยนี้, ก็ในหมวด ๕ และหมวด ๖ ในอธิการนี้ สูตรเท่าที่ภิกษุผู้พ้น

นิตยแล้วพึงปรารถนา ข้าพเจ้ากล่าวแล้วในวรรณาแห่งภิกขุโนวาทก-
สิกขาบท บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นอัปสฺตบุคคล เพราะข้อที่สูตรนั้นไม่มี
และเป็นพหุสฺตบุคคล เพราะข้อที่สูตรนั้นมี คำที่เหลือมีนัยดังกล่าว
แล้ว นั้นแล.

[ราหุลวัตถุกถา]

ในคำว่า เยน กปิลวตฺถุ เตน จาริกํ ปกฺกามิ นี้ พึง
ทราบอนุปฺพุทฺถิกถา ดังต่อไปนี้ :-

ได้ยินว่า จำเดิมแต่วันที่พระโพธิสัตว์เสด็จออกอภิเนษกรรมณ
พระเจ้าสุทโธทนมหาราชทรงเจียพระโสศกคอยสดับข่าวอยู่เที่ยวว่า "ลูก
เราออกไปด้วยหมายใจว่า จักเป็นพระพุทฺธเจ้า, เป็นพระพุทฺธเจ้าแล้ว
หรือยังหนอ?" ท้าวเธอทรงสดับการบำเพ็ญเพียร ความตรัสรูเองและ
พุทฺธกิจทั้งหลายมียังธรรมจักรให้เป็นไปเป็นต้น ของพระผู้มีพระภาค
ได้ทรงสดับว่า "ได้ยินว่าบัดนี้ลูกเราอาศัยกรุงราชคฤห้อยู่" จึงดำรัส
สั่งอำมาตย์คนหนึ่งว่า "เราแก่เฒ่าแล้วนะพ่อ, ดิละ เจ้าจงแสดงบุตร
แก่เราทั้งที่ยังเป็นอยู่." เขารับสารแล้ว มีบุรุษพันคนเป็นบริวาร ไป
สู่กรุงราชคฤห้ ถวายบังคมพระบาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง. ลำดับ
นั้น พระผู้มีพระภาคตรัสธรรมกถาแก่เขา ๗๒ เขาเลื่อมใสทูลขอ
บรรพชาและอุปสมบทที่นั่น พระผู้มีพระภาคให้เขาอุปสมบทด้วย
เอหิภิกขุอุปสัมปทา, ภิกษุนั้นก็กับทั้งบริษัทบรรลुพระอรหัตแล้ว ได้
อยู่เสวยสุขเกิดแต่ผลสมาบัติในที่นั่นเอง. พระราชาทรงส่งทูตแม่อื่นไป
อีกแปดคนโดยอุบายนั้นแล. แม้ทูตเหล่านั้นทั้งหมดกับทั้งบริษัท ได้

บรรลุประอรหัตต์แล้วอยู่ในที่นั่นเองอย่างนั้นเหมือนกัน. ไม่มีใคร ๆ ที่จะทูลแม่เพียงข่าวแต่พระราชว่า "ทูลเหล่านั้นไม่กลับมา เพราะเหตุชื่อนี้." ครั้งนั้นพระราชามีพระประสงค์จะทรงส่งอำมาตย์ชื่อกาพูทายี ซึ่งเกิดในวันเดียวกับพระโพธิสัตว์ จึงทรงอ้อนวอนโดยนัยก่อนนั้น แล. เขกราบทูลว่า "ถ้าข้าพระเจ้าไปจักได้บวช ข้าพระเจ้าจักแสดง." พระราชาทรงส่งเขาไปว่า "แม่เจ้าบวชแล้วก็จงแสดงบุตรแก่เรา." แม่เขามีบุรุษพันคนเป็นบริวารไปแล้ว พร้อมทั้งบริษัทได้บรรลุประอรหัตต์อย่างนั้นเหมือนกัน. วันหนึ่งกาพูทายีภิกษุ นั้น เมื่อข่าวกล้าทั้งปวงทั้งหลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว มนุษย์ในชนบททั้งหลาย เลิกการงานแล้ว ดอกไม้ที่เกิดบนบกเกิดในน้ำบานแล้ว จึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว พรรณนาคุณแห่งการเสด็จในมรรคาซึ่งสมควรทรงดำเนิน ด้วยคาถาประมาณ ๖๐ โสลก พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า "นี่อะไร?" ท่านกราบทูลว่า "พระเจ้าข้า พระเจ้าสุทโธทนมหาราช พระบิดาของพระองค์ทรงส่งข้าพระองค์มาว่า 'เราแก่แล้ว เจ้าจงแสดงบุตรแก่เราซึ่งยังเป็นอยู่เดียว' ดังนี้, คีละ พระเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคทรงทำความสงเคราะห์พระญาติทั้งหลายเถิด บัดนี้เป็นเวลาที่จะเสด็จหลีกจาริกไปได้." พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ถ้าพระนั้นเธอจงบอกสงฆ์ ภิกษุทั้งหลายจักยกมียวัตรให้เต็ม." พระเถระทูลรับว่า สาธุ อนุเต แล้ว ได้ทำตามรับสั่ง. พระผู้มีพระภาคทรงแวดล้อมด้วยพระชีนาสพหมดทั้งนั้น ๒ หมั้นรูป คือ กุลบุตรชาวอังคะและมคธหมั้นรูป กุลบุตรชาวกบิลพัสดุ์หมั้นรูป

เสด็จออกจากกรุงราชคฤห์หลีกจาริก ไปอย่างไม่รีบเร่ง ด้วยทรง
ทำในพระหฤทัยว่า "เราเมื่อเดินทางวันละโยชน์ ๒ เดือนจักถึง
กรุงกบิลพัสดุ์ ซึ่งมีระยะทาง ๖๐ โยชน์จากกรุงราชคฤห์."

[๗๑] เพราะเหตุนี้ พระธรรมสังคากาจารย์จึงกล่าวว่า **เขน
กปิลวตฺถุ เตน จาริกิ ปกฺกามิ** ดังนี้. ก็แลครั้งเมื่อพระผู้มีพระ
ภาคเสด็จหลีกไปแล้วอย่างนั้น พระอุทายีเถระกระทำกตกิจในพระ
นิเวศน์ของพระเจ้าสุทโธทนมหาราช จำเดิมแต่วันที่พระผู้มีพระภาค
เสด็จออก. พระราชาทรงอังคาสพระเถระแล้วทรงเจิมบาตรด้วยกระแจะ
บรรจุน้ำพระกระยาหารอย่างสูงสุดจนเต็ม มอบถวายในมือพระเถระ
ว่า "ท่านจักถวายแก่พระผู้มีพระภาค." แม้พระเถระยอมทำตาม
รับสิ่งทั้งนั้น. พระผู้มีพระภาคเสวยบิณฑบาตของพระราชาเท่านั้น
ในระหว่างมรรคา ด้วยประการฉะนี้.

ฝ่ายพระเถระในเวลาเสร็จกตกิจทุกวัน ได้ทูลพระราชาว่า
"วันนี้พระผู้มีพระภาคเสด็จมาเท่านี้," และได้ปลุกความเชื่อในพระ
ผู้มีพระภาคให้เกิดขึ้นแก่เจ้าสาकยะทั้งหลาย ด้วยกถาปฏิสังขตด้วย
พุทธคุณ.

เพราะเหตุนี้แล พระผู้มีพระภาคทรงตั้งท่านไว้ในเขตทักษ
สถานที่ "ภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุทั้งหลายผู้ยังสกุลให้เลื่อมใส
ซึ่งเป็นสาวกของเรา กาพุทายีเป็นเยี่ยม." ดังนี้.

ฝ่ายเจ้าสาकยะเล่า เมื่อพระผู้มีพระภาคยังไม่เสด็จถึง จึง

มุ่งพระหฤทัยว่า "เราทั้งหลายจักเฝ้าพระญาติอันประเสริฐของพวกเรา" จึงประชุมกัน เมื่อเลือกหาที่เสด็จอยู่สำหรับพระผู้มีพระภาค ทรงกำหนดว่า "อารามของสักกะชื่อนิโครธ นารีนรมย์" จึงให้ทำปฏิขัคนวิธีทั้งปวงในอารามนั้น มีของหอมและดอกไม้ในมือ เมื่อจะทำการต้อนรับ ได้ส่งเด็กชายและเด็กหญิงชาวพระนครรุ่นหนุ่มรุ่นสาว ประดับด้วยอสังการทุกอย่างไปก่อน, ถัดจากนั้น ส่งราชกุมารและราชกุมารีทั้งหลายไป, แล้วไปเองในลำดับแห่งเหล่าราชกุมารและราชกุมารีเหล่านั้น บูชาด้วยสักการะมีดอกไม้และจุมเป็นต้น ได้เชิญเสด็จพระผู้มีพระภาคไปสู่นิโครธารามทีเดียว.

พระผู้มีพระภาคมีพระจีณาสพ ๒ หมั้นแวดล้อม ประทับบนบวรพุทธอาสน์ที่เขาตั้งเตรียมไว้ในนิโครธารามนั้น. พวกศากยราชเป็นคนเจ้ามานะ ถือตัวจัดนัก. พวกศากยราชเหล่านั้น ทรงดำริว่า "สิทธัตถกุมาร ยังหนุ่มเด็กกว่าพวกเรา เป็นพระกนิษฐา [๗๔] เป็นพระภาคิไนย เป็นพระโอรส เป็นพระนัดดาแห่งพวกเรา" จึงรับสั่งกะราชกุมารหนุ่ม ๆ ว่า "พวกเธอจงบังคม พวกฉันจักนั่งข้างหลังพวกเธอ." ครั้งเมื่อศากยราชเหล่านั้น ประทับนั่งอย่างนั้นแล้ว, พระผู้มีพระภาคทรงเล็งดูอัธยาศัยของพวกเธอ แล้วทรงคำนึงว่า "พวกพระญาติไม่ยอมไหว้เรา, เอาเถิดบัดนี้ เราจักให้พระญาติเหล่านั้นไหว้" ดังนี้แล้ว ทรงเข้าจตุตถฆานเป็นบาทแห่งอภิัญญา ออกแล้วเหาะขึ้นสู่อากาศด้วยพระฤทธิ์ ได้ทรงทำปาฏิหาริย์คล้ายยมกปาฏิหาริย์ที่ควงแห่งคันทามพฤกษ์ ราวกะว่าทรงโปรยธูลี

ที่พระบาทลงบนเศียรแห่งพระญาติเหล่านี้.

พระราชาทรงเห็นอัศจรรย์นั้น จึงตรัสว่า "ข้าแต่พระผู้มีพระภาค เมื่อพระองค์ซึ่งพระพี่เลี้ยงนำเข้าไปเพื่อไหว้พราหมณ์ในวันมงคล หม่อมฉันแม่ได้เห็นพระบาทของพระองค์ ไพล่ไปประดิษฐานบนกระหม่อมของพราหมณ์ จึงบังคมพระองค์ นี่เป็นปฐมวันทนาของหม่อมฉัน. ในวันวัปมงคล เมื่อพระองค์บรรทมบนพระที่อันมีสิริที่เงาไม้หว่า หม่อมฉันเห็นเงาไม้หว่ามิได้เคลื่อนตามไป จึงบังคมพระบาท นี่เป็นทุติยวันทนาของหม่อมฉัน, บัดนี้ หม่อมฉันแม่ได้เห็นปาฏิหาริย์ซึ่งยังไม่เคยเห็นนี้ ขอถวายบังคมพระบาทของพระองค์; นี่เป็นตติยวันทนาของหม่อมฉัน."

ก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคอันพระเจ้าสุทโธทนมหาราช ถวายบังคมแล้ว แม่ศากยะองค์หนึ่ง ซึ่งชื่อไม่ถวายบังคม มิได้มี, ได้ถวายบังคมหมดทั้งนั้น.

พระผู้มีพระภาค ทรงยังพระญาติทั้งหลายให้ถวายบังคมแล้ว เสด็จลงจากอากาศ ประทับบนพระอาสน์ที่เขาแต่งตั้งไว้. ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้ว พระญาติสมาคม ได้เป็นผู้ถึงที่สุด (คือหมดมานะ). พระญาติทั้งปวงมีพระหฤทัยแน่วแน่ นั่งประชุมกันแล้ว.

ลำดับนั้น มหาเมฆหลังฝนโบกขรพรรษให้ตกลงมา. น้ำมีสีแดง หลังไหลไปภายใต้. น้ำแม่หยาดหนึ่งจะตกลงบนศีรษะของใคร ๆ ก็หาไม่. พระญาติทั้งปวงทรงเห็นเหตุนี้แล้ว ได้เป็นผู้เกิด

ความอัศจรรย์หลากใจ.

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ฝนโบกขรพรรษตกในญาติสมาคม
ของเราในกาลนี้เท่านั้นหามิได้, [๗๕] ถึงในอดีตกาล ก็ได้ตกแล้ว"
ดังนี้ แล้วตรัสเวสสันดรชาดก* เพราะเกิดเหตุนี้ขึ้น.

พระญาติทั้งปวง สดับพระธรรมเทศนาแล้ว เสด็จลุกขึ้นถวาย
บังคมทำประทักษิณแล้วหลีกไป. แม้นบุคคลผู้หนึ่ง คือ พระราชา
หรือราชมหาดำมาตย์ที่จะทูลว่า "พรุ่งนี้ ขอพระองค์ทรงรับภิกษาของ
ข้าพเจ้า" แล้วจึงไป มิได้มี.

ในวันที่สอง พระผู้มีพระภาคมีภิกษุ ๒ หมื่นเป็นบริวาร เสด็จ
เข้าไปบิณฑบาตยังกรุงกบิลพัสดุ์. ใคร ๆ จะถูกรับแล้วนิมนต์ หรือ
ได้รับบาตรหามิได้. พระผู้มีพระภาคประทับยืนอยู่ที่เสอาอินทขิล* ทรงนึก
ว่า "พระพุทธเจ้าทั้งหลายในกาลก่อน เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในนคร
แห่งสกุลอย่างไรหนอ ? ได้เสด็จไปสู่เรือนของเหล่าอิสฺรชนโดยผิ
ลาคับหรือ หรือว่าเสด็จเที่ยวจาริกไปตามลำดับตรอก."

ลำดับนั้น ไม่ได้ทรงเห็นการไปผิคลาคับแม่แห่งพระพุทธเจ้าองค์
หนึ่ง จึงทรงรำพึงว่า "บัดนี้ วงศ์นี้และประเพณีนี้ แม้เราก็ควรยก
ย่อง และต่อไปถึงสาวกทั้งหลายของเรา เมื่อสำหนักตามเราจัก
ยังบิณฑจาริยวัตรให้เต็มได้" แล้วเสด็จเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอก
จำเดิมแต่เรือนที่เสด็จเข้าไปครั้งสุดท้าย.

๑. พุ. ชา. มหา. ๓๖๕.

๒. หลักที่ปักไว้กลางประตู สำหรับกันบานประตูทั้งสองข้างในเวลาปิด.

มหาชนได้ฟังข่าวว่า "ได้ยินว่า พระเจ้าสิทธัตถกุมาร เสด็จ
เที่ยวบิณฑบาต" จึงเปิดหน้าต่างในปราสาทสี่ชั้นเป็นต้น ได้เป็นผู้ก่
กุจอเพื่อจะเห็น.

ฝ่ายพระเทวี ผู้มารดาพระราहुล ทรงจินตนาว่า "ได้ย
ินว่า พระลูกเจ้า เสด็จเที่ยวไปด้วยพระยานมีสุวรรณสีวิกาเป็นต้น
ด้วยพระราชนาฎาพใหญ่ ในพระนครนี้แล, บัดนี้ ทรงปลงพระเศ
ษและพระมัสสุเสียบ ทรงผ้ากาสาวพัสตร์ มีกระเบื้องในพระหัตถ์ เสด
็จ
เที่ยวบิณฑบาต. พระองค์จะทรงงดงามไหมหนอ, หรือว่าไม่ทรง
งดงาม." จึงทรงเปิดพระสีหบัญชรทอดพระเนตร, ทรงเห็นพระผู้มีพระ
ภาค ซึ่งงามสง่าด้วยพระพุทธรสิริ ทรงยังนครวิถึทั้งหลายให้โอกาส
ด้วยพระสรีระรัศมีอันรุ่งเรืองด้วยรัศมีนานา จึงทรงชมพระโฉม จำ
เคิม
แต่พระอุณฺหิตจนถึงฝ่าพระบาทด้วย ๘ คาถา อันมีนามว่า นรสีห
คาถา [๗๖] แล้วเสด็จไปเฝ้าพระราชา กราบบังคมทูลแด่พระราชา
ว่า "พระลูกเจ้าของฝ่าพระบาท เสด็จเที่ยวบิณฑบาต." พระ
ราชาทรงสดับข่าวนั้น ทรงสลดพระหฤทัย พลังทรงจัดพระภุช
ษาให้
รัศกุมด้วยพระหัตถ์ รีบด่วนเสด็จออกไปโดยเร็ว ประทับเบื้องพระ
พักตร์พระผู้มีพระภาค ทูลว่า "พระเจ้าข้า ทำไมจึงทรงยังหม่อม
ฉัน
ให้ได้อายุเล่า, พระองค์เสด็จเที่ยวบิณฑบาตเพื่อประโยชน์อะไร ?
พระองค์ได้เป็นผู้มีความสำคัญอย่างนี้ว่า 'ภิกษุมิประมาณเท่านี้ ไม่
อาจได้กัฏหรือ ?'"

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "มหาบพิตร การเที่ยวบิณฑบาตนี้

เป็นจารีตสำหรับวงศ์ของอาตมภาพ."

พระราชาทูลถามว่า "พระเจ้าข้า ขึ้นชื่อว่ามหาสมมติขัตติยวงศ์ เป็นวงศ์ของพวกเรามิใช่หรือ ? ก็แลในขัตติยวงศ์นั้น แม้ กษัตริย์องค์หนึ่ง ชื่อผู้เที่ยวภิกษาย่อมไม่มี."

พระผู้มีพระภาคตรัสสนองว่า "มหาพิตร ชื่อว่าราชวงศ์ เป็นวงศ์ของมหาพิตร แต่ขึ้นชื่อว่าพุทธวงศ์ เป็นวงศ์ของอาตมภาพ พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์เที่ยว ได้เป็นผู้เสด็จเที่ยวบิณฑบาต" ดังนี้ คงประทับยืนในท้องถนนเที่ยว ได้ตรัสพระคาถานี้ว่า :-

"บุคคลไม่พึงประมาทในบิณฑบาตอันคนพึงลูดยืนรับ
พึงประพฤดิธรรมให้เป็นสุจริต, ด้วยว่า ผู้มีปกติประ-
พฤดิธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข ทั้งในโลกนี้และโลกอื่น."

พระราชาก็ทรงทำให้แจ้งซึ่งโศคาปัตติผล ในกาลที่จบแห่งพระคาถา และได้ทรงสดับพระคาถานี้ว่า :-

"บุคคลพึงประพฤดิธรรมให้เป็นสุจริต, ไม่พึงประ-
พฤดิธรรมนั้นให้เป็นทุจริต, ด้วยว่า ผู้ประพฤดิ
ธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข ทั้งในโลกนี้และโลกอื่น."

ดังนี้แล้ว ทรงประดิษฐานในสภากามิผล, ได้ทรงสดับธรรมपालชาดกแล้ว ทรงประดิษฐานในอนาคามิผล, ในมรณสมัย เสด็จบรรทมบนพระที่นั่งมีสิริ ภายใต้แห่งเศวตฉัตรนั้นแล จึงทรงบรรลुพระอรหัต. กิจที่จะต้องหมั่นประกอบความเพียรในอรัญวาส มี

ได้มีแก่พระราชาก็แล้วท้าวเธอทรงทำให้แจ้งซึ่งโศดาปัตติผลนั้นแล จึงทรงรับบาตรของพระผู้มีพระภาคแล้ว เชิญเสด็จพระผู้มีพระภาค กับทั้งบริษัที่ขึ้นสู่พระมหาปราสาท ทรงอังคาสด้วยขาทนียโภชนียะ อันประณีต.

ในเวลาเสร็จกัตกิจ นางสนมกำนัลทั้งปวง เว้นพระมารดา พระราหุล [๗๗] ได้มาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า, ส่วนพระนาง นั้น แม้อันชนบริวารทูลว่า "ขอพระแม่เจ้าจงเสด็จไปถวายบังคม พระลูกเจ้า" ได้รับสั่งว่า "ถ้าความดีของเรามีอยู่ พระลูกเจ้าจัก เสด็จมาเองทีเดียว เราจักถวายบังคมพระองค์ผู้เสด็จมาแล้ว" ดังนี้ มิได้เสด็จไป.

พระผู้มีพระภาค ทรงยังพระราชาก็ถือบาตรแล้ว พร้อมด้วย พระอัครสาวกทั้งสอง เสด็จไปสู่ห้องอันมีสิริของพระราชธิดา ตรัสว่า "พระราชธิดาจงไหว้ตามชอบใจ อย่าพึงว่ากล่าวอย่างไรเลย" แล้ว ประทับบนพระที่นั่งอันเขาแต่งตั้งไว้. พระนางเสด็จมาโดยเร็ว ทรงจับ ที่ข้อพระบาทกลิ้งเกลือกพระเศียรบนหลังพระบาทถวายบังคมตามพระ อธิษาศัย.

พระราชาทูลถึงคุณสมบัติ มีพระสเนหาและความนับถือมาก ในพระผู้มีพระภาค ของพระราชธิดา.

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "มหาบพิตร ยังไม่อัศจรรย์ ข้อที่ พระราชธิดาซึ่งพระบรมบพิตรทรงปกครองอยู่ จึงรักษาพระองค์ไว้ ได้ในเมื่อพระญาณแก่กล้าแล้วในบัดนี้, แต่ก่อน เธอหาผู้ปกครอง

มิได้ เทียวไปแทบเชิงบรรพต รักษาพระองค์ไว้ได้ในเมื่อพระญาณ
ยังไม่แก่กล้า" ดังนี้แล้ว ตรัสจันทกนิริชาดก^๑.

วันนั้นเอง พระนันทราชกุมาร มีมหามงคล ๕ อย่าง คือ แก้ว
พระเกศา^๒ ผูกพระสุพรรณบัฏ^๓ ฆรมงคล^๔ อาวามงคล ฉัตร-
มงคล.

พระผู้มีพระภาค ทรงยังพระนันทกุมารให้ถือบาตรแล้วตรัส
มงคล เสด็จลุกจากพระที่นั่งหลีกไป.

ครั้งนั้น นางชนบทกัลยาณี เห็นพระกุมารกำลังเสด็จไป จึง
ทูลว่า "ข้าแต่พระลูกเจ้า พระองค์รีบเร่งเสด็จกลับมา" แล้ว
ชะเง้อคอแลดู. แม้พระนันทกุมารนั้น เมื่อไม่อาจทูลพระผู้มีพระภาค
ว่า "ขอพระองค์ทรงรับบาตรเถิด" จึงต้องเสด็จไปถึงวัดที่อยู่ทีเดียว.

พระผู้มีพระภาคทรงยังพระนันทกุมารนั้น ผู้ไม่ทรงปรารถนา
เลยให้ผนวช. พระผู้มีพระภาคเสด็จมาสู่กบิลบุรี ยังพระนันทกุมาร
ให้ผนวชในวันที่ ๒ ด้วยประการฉะนี้.

ในวันที่ ๗ พระราหุลมารดา ทรงแต่งพระกุมารส่งไปสู่สำนัก
[๗๘] พระผู้มีพระภาคด้วยทรงสั่งว่า "พ่อเอ๋ย เจ้าจงเห็นสมณะ

๑. ขุ. ขา. ปกิณฺณก. ๒๖๗. ในที่อื่นเรียกว่าจันทกนิริชาดก.

๒. เกสวีสขชนนฺติ กุลมรียาทวเสน เกโสโรปนฺนติ สารตุททีปนี. ราชโมลิตฺพนฺชนตุถิ
กุมารกาเล พนฺธิตฺติขาเวณิโมจฺนํ. ตํ กิร กโรนฺตฺวา มงฺคฺลํ กโรนฺตฺติ วิมตีวินฺทนี.

๓. ปฏฺฐพฺนฺโหติ ยวราชปฏฺฐพฺนฺโหติ สารตุท. อสุกราชาติ นลาญฺเฐ สุวณฺณปฏฺฐพฺนฺชนนฺติ
วิมตี. ๔. อภินวพรปเวสนมโห ฆรมงฺคฺลนฺติ สารตุท. อภินวปาสาทปฺปเวสมงฺคฺลํ
ฆรมงฺคฺลนฺติ วิมตี.

นั่น ผู้มีพรรณดั่งทองคำ มีพระรูปพรรณดั่งพรหม มีสมณะสอง-
หมื่นแควดล้อม, พระสมณะนี้ เป็นพระบิดาของเจ้า, พระสมณะนั้น
ได้มีขุมทรัพย์ใหญ่, จำเดิมแต่เวลาที่ท่านเสด็จออกไปแม่มิได้เห็น,
ไปเกิดเจ้าจึงทูลขอเป็นทนายาทกับท่านว่า 'ข้าแต่พระบิดาเจ้า หม่อม-
ฉันเป็นกุมาร จักยกฉัตรแล้ว เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ. หม่อมฉัน
ต้องการทรัพย์ โปรดประทานทรัพย์แก่หม่อมฉันเถิด, เพราะว่า
บุตรข่อมเป็นเจ้าของทรัพย์ของบิดา."

พระกุมารพอเสด็จไปสู่สำนักพระผู้มีพระภาค ก็กลับได้ความ
รักพระบิดา มีพระหฤทัยรื่นเริงยินดีทูลว่า "พระสมณเจ้า พระ
ฉายาของพระองค์นำสุขมา" แล้วได้ยื่นรับสิ่งถ้อยคำซึ่งสมควรแก่ตน
เป็นอันมาก แม้อื่น.

พระผู้มีพระภาคทรงเสร็จกัตกิจแล้ว กระทำอนุโมทนา เสด็จ
ลุกจากพระที่นั่งหลีกไป.

ฝ่ายพระกุมารได้ทรงติดตามทูลพระผู้มีพระภาคว่า "พระ-
สมณเจ้า ขอพระองค์ประทานทรัพย์มฤคกแก่หม่อมฉันเถิด. พระ-
สมณเจ้า ขอพระองค์ประทานทรัพย์มฤคกแก่หม่อมฉันเถิด."

เพราะเหตุนี้ พระธรรมสังคากาจารย์จึงกล่าวคำว่า อนุ-
ปุพฺพเพน จาริกญฺจรมานโน เยน กปิลวตฺถุ ๆ เป ๆ ทายชฺช เม
สมณ เทหิ ดังนี้.

ชื่อว่า อถฺโข ภควา आयสฺสมนฺตํ สาริปฺพุตฺตํ อามนฺเตติ
มีความว่า พระผู้มีพระภาคไม่ทรงยังพระกุมารให้กลับแล้ว ทั้ง

บริวารชนก็ไม่สามารถเพื่อจะยังพระกุมารผู้เสด็จไปกับพระผู้มีพระภาค ให้เสด็จกลับได้.

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จไปพระอาราม แล้วทรงดำริว่า "ราหูนี้ปรารถนาทรัพย์ของบิดาอันใด, ทรัพย์อันนั้นเนื่องด้วยวิภูษะ เป็นไปกับด้วยความคับแค้น, เอาเถิด เราจะให้อริยทรัพย์ ๘ ประการ ซึ่งเราได้แล้วที่โพธิมณฑลแก่เธอ, จักทำเธอให้เป็นเจ้าของมฤคก อันเป็นโลกุตตระ" ดังนี้แล้ว รับสั่งหาท่านพระสารีบุตรมา.

ก็แลครั้นรับสั่งหาแล้วตรัสว่า "สารีบุตร ถ้ากระนั้น ท่านจงยังราหูกุมารให้บวชเถิด." อธิบายว่า "ราหูกุมารนี้ขอทรัพย์มฤคก, เพราะเหตุนี้ ท่านจงยังราหูกุมารนั้นให้บวช เพื่อได้เฉพาะซึ่งทรัพย์มฤคกอันเป็นโลกุตตระ." บรรพชาและอุปสมบทด้วยไตรสรณคมนั้นใด, อันพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตที่กรุงพาราณสี [๗๕] บรรดาบรรพชาและอุปสมบทด้วยไตรสรณคมนั้น ทรงห้ามอุปสมบท ทรงยกไว้ในความเป็นของหนัก (คือเป็นกิจสลักสำคัญ) แล้วจึงทรงอนุญาตอุปสมบทด้วยฉัตติจตุตถกรรม. ส่วนบรรพชามีได้ทรงห้ามเลย, แต่ก็มีได้ทรงอนุญาตอีก, เพราะเหตุนี้ ความสงสัยจักเกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้งหลายในอนาคตว่า "ชื่อว่าบรรพชานี้ เช่นกับด้วยอุปสมบทในกาลก่อน. แม้ในบัดนี้บรรพชาอันเราทั้งหลายพึงกระทำ ด้วยกรรมวาจาตนเอง เหมือนอุปสมบทหรือหนอแล หรือว่า พึงทำด้วยไตรสรณคมนั้น" ดังนี้. ก็แลพระผู้มีพระภาคทรงทราบความนี้แล้ว ใคร่จะทรงอนุญาตสามเณรบรรพชาด้วยไตรสรณคมนั้นอีก, เพราะเหตุนี้

พระธรรมเสนาบดีทราบพระอัชฌาศัยของพระผู้มีพระภาค ใครจะยัง
พระผู้มีพระภาคให้ทรงอนุญาตบรรพชาอีก จึงทูลว่า "ข้าพระองค์
จะยังพระราหุลกุมารให้ผนวชอย่างไร พระเจ้าข้า?"

ชื่อว่า อลโฆ อายสุมา สารีปุตฺโต ราหุลกุมาร ปพฺพาเชติ
มีความว่า พระมหาโมคคัลลานเถระปลงพระเกศาของพระกุมารแล้ว
ถวายผ้ากาสายะ พระสารีบุตรได้ถวายสรณะ. พระมหากัสสปเถระ
ได้เป็นโอรวาทาจารย์. ก็บรรพชาและอุปสมบทมีอุปัชฌาย์เป็นมูล,
อุปัชฌาย์ท่านนั้นเป็นใหญ่ ในบรรพชาและอุปสมบทนั้น, อาจารย์ไม่
เป็นใหญ่; เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคหอาจารย์จึงกล่าวว่า
"ครั้งนั้นแล พระสารีบุตรผู้มีอายุ ยังพระราหุลกุมารให้ผนวชแล้ว"
ดังนี้ ด้วยประการอย่างนี้ คำทั้งปวงอันผู้ศึกษาพึงกล่าวว่า "ครั้ง
นั้นแล พระเจ้าสุทโธทนะสักกะ ทรงเกิดความสลดพระหฤทัย เพราะ
ทรงสดับว่า "พระกุมารผนวชแล้ว" ในเมื่อเขากล่าวว่า "ข้าพเจ้า
ขอพร" ดังนี้ โดยไม่ระบอบอย่าง คำว่า "จงขอ" เป็นคำไม่สมควร
แก่บรรพชิตผู้เลี้ยงชีวิตด้วยอุฏฺฐาจาริยา, ทั้งพระพุทฺธเจ้าทั้งหลายก็ไม่
ทรงประพฤติ; เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ในพระบาลีนั้น
ว่า "มหาบพิตรผู้โศตมะ พระตถาคตทั้งหลาย ทรงเลิกพรเสีย
แล้วแล."

ชื่อว่า ยญฺจ ฆนฺเต กปฺปติ ยญฺจ อนวชฺชํ มีความว่า
พรใดสมควรที่พระองค์จะประทานได้ด้วย เป็นพรหาโทษมิได้ด้วย [๘๐]
คือเป็นพรอันวิญญชนทั้งหลายไม่พึงครหา เพราะกิริยาที่รับของ

หม่อมฉันเป็นปัจจัยด้วย หม่อมฉันขอพรนั้น.

ชื่อว่า ตถา นนุเท อธิมุตฺตํ ราชูเล มีความว่า ได้ยินว่า โหระทั้งหลายได้ทำนายพระโพธิสัตว์ในวันมงคลว่า "จักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ" ฉนั้นใดเล่า ได้ทำนายทั้งพระนันทะทั้งพระราหุลในวันมงคลว่า "จักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ" ฉนั้นนั่น. ครั้งนั้นพระราชาทรงเกิดพระอุตสาหะว่า "เราจักชมจักรพรรดิสิริของบุตร" ได้ทรงถึงความหมดหวังอย่างใหญ่หลวง เพราะพระผู้มีพระภาคทรงผนวชเสีย. จึงทรงยังพระอุตสาหะให้เกิดว่า "เราจักชมจักรพรรดิสิริของพ่อนันทะ." พระผู้มีพระภาคทรงยังพระนันทะเมื่อนั้นให้ผนวชแล้ว. ท้าวเธอทรงอดกลั้นทุกข์เมื่อนั้นเสียได้ ทรงยังพระอุตสาหะให้เกิดว่า "บัดนี้เราจักได้ชมจักรพรรดิสิริของพ่อราหุล" ด้วยประการฉะนี้ พระผู้มีพระภาคทรงยังพระราหุลนั้นให้ผนวชเสียอีก. เพราะฉะนั้น ความทุกข์จึงได้เกิดแก่ท้าวเธอยิ่งนักกว่า "บัดนี้แม้กุลวงศ์ขาดสายเสียแล้ว, จักพรรดิสิริจักมีมาแต่ไหนเล่า." เพราะเหตุฉนั้น พระเจ้าสุทโธทนะสักกะจึงทูลว่า ตถา นนุเท อธิมุตฺตํ ราชูเล ดังนี้. ส่วนการบรรลุนาคามีผลของพระราชาศึกษาพึงทราบ ว่า ภายหลังแต่กาลที่พระราหุลผนวชนี้. เหตุไร พระราชาจึงตรัสคำนี้ว่า สาธุ ฆนฺเต อยฺยา (เป็นต้น)? ได้ยินว่า ท้าวเธอทรงดำริว่า "แม้ว่าเราเป็นพุทธมามกะ ธรรมมามกะ สังฆมามกะ ก็จริงหรือ แต่เมื่อบุตรซึ่งบิดาของตนให้บวชเสีย ก็ไม่สามารถจะอดกลั้นญาติวิโยคทุกข์ได้. ชนเหล่าอื่น จักอดกลั้นได้อย่างไร ในเมื่อ

บุตรและนั้คดาทั้งหลายของตนบวช" เพราะเหตุนี้ ท้าวเธอจึงตรัส
คำนี้ด้วยทรงทำพระหฤทัยว่า "ทุกข์เป็นปานนี้ก่อน อย่าได้มีแม่แก่ชน
เหล่าอื่นเลย." พระผู้มีพระภาคทรงกระทำธรรมกถาว่า "พระราชาตรัส
เหตุเป็นเครื่องนำออกในศาสนา" แล้วทรงบัญญัติสิกขาบทว่า "ภิกษุ
ทั้งหลาย บุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาต ไม่ควรให้บวช" ดังนี้.

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า มาตาปิตุหิ พระผู้มีพระภาคตรัส
หมายเอาชนนีและชนก. [๘๑] ถ้ามีทั้ง ๒ ต้องลาทั้ง ๒. ถ้าบิดา
หรือมารดาตามเสียแล้ว, ผู้ใดยังเป็นอยู่ ต้องลาผู้นั้น. มารดาบิดา
แม่บวชแล้ว ก็ควรลาแท้. ภิกษุเมื่อจะบอกลา ตนพึงไปบอกลา
เองก็ได้, ส่งคนอื่นไปแทนก็ได้, ส่งกุลบุตรนั้นแหละไปว่า "ท่าน
จงไปลามารดาบิดาแล้ว จงมา" ดังนี้ก็ได้. ถ้ากุลบุตรนั้นบอกว่า
"ผมเป็นผู้อันมารดาบิดาอนุญาตแล้ว" เมื่อเชื่อฟังให้บวช, บิดา
บวชเองแล้ว เป็นผู้ใครจะให้บุตรบวชบ้าง, จงบอกเล่ามารดาแล้ว
จึงให้บวช. หรือว่ามารดาใครจะให้ธิดาบวช จงบอกเล่าบิดาก่อน
แล้วจึงให้บวช. บิดาไม่มีความยึดด้วยบุตรภริยา หนีไปเสีย
มารดาอมอบบุตรแก่ภิกษุทั้งหลายว่า "ขอท่านทั้งหลายให้บุรุษนี้บวช
เถิด" เมื่อภิกษุกล่าววว่า "บิดาของเขาไปไหน?" เขาบอกว่า "หนี
ไปเพื่อเล่นในจิตตเกลี เสียแล้ว" สมควรให้บุรุษนั้นบวชได้ มารดา
หนีไปกับชายบางคนเสีย. ฝ่ายบิดามองให้ว่า "ขอท่านทั้งหลาย
จงให้บวชเถิด." แม้ในบุตรนี้ ก็นัยนั้น. ในอรรถกถาชื่อภุณทิ

๑. การเล่นต่าง ๆ ซึ่งทำให้ใจเพลิดเพลิน (Pastime of mind)

แก้วว่า "บิดาหย่าร้างไปแล้ว มารดาอนุญาตว่า "ท่านจงบวชลูก [ของดิฉัน]เถิด," เมื่อภิกษุกล่าวว่า "บิดาของเขาไปไหน?" เขากล่าวว่า "ท่านจะต้องการอะไรด้วยบิดาเล่า ดิฉันจักทราบ" ดังนี้; ควรให้บวชได้. มารดาบิดาตาม ทารกเจริญในสำนักญาติทั้งหลายมีน้ำหุงเป็นต้น, ครั้นเมื่อทารกนั้นอันภิกษุให้บวช ญาติทั้งหลายอาศัยทารกนั้นแล้ว จะก่อการละละหรือพากันติเตียน; เพราะเหตุ นั้น เพื่อตัดการวิวาทเสีย ภิกษุพึงบอกเล่าเสียก่อน จึงให้บวช. แต่เมื่อไม่บอกเล่าก่อนให้บวช ก็ไม่มีอาบัติ. คนผู้รับมาเลี้ยงในเวลาที่ยังเป็นเด็กย่อม ก็จัดเป็นมารดาบิดาได้. แม้ในมารดาบิดาชนิดนั้น ก็มีนัยเหมือนกัน. บุตรอาศัยตน [คือภิกษุ] เป็นอยู่, ไม่ได้อาศัยมารดาบิดา. ถ้าแม่บุตรนั้นเป็นพระราชอา, ภิกษุก็ต้องบอกเล่ามารดาบิดาก่อน จึงให้บวช. บุตรที่มารดาบิดาอนุญาตบวชแล้วกลับสึก. [๘๒] ถ้าแม่เขาบวชแล้วสึกตั้ง ๗ ครั้ง, ภิกษุควรถามแล้วถามอีกในเวลาที่เขามาแล้ว ๆ จึงให้บวช. ถ้ามารดาบิดากล่าวอย่างนี้ว่า "ลูกคนนี้สึกแล้วมาเรื้อน ไม่ทำการทำงานของเรา, เขาบวชแล้วจะไม่ยังวัตรของท่านทั้งหลายให้เต็ม, กิจที่จะต้องบอกเล่าสำหรับลูกคนนี้ ไม่มี ท่านทั้งหลายพึงยังเขาซึ่งมาแล้วให้บวชเถิด" ดังนี้, แม้จะไม่ลาอีกยังกุลบุตรที่มารดาบิดาทอดทิ้งแล้วอย่างนี้ให้บวช ก็ควร. แม่บุตรใดอันมารดาบิดามอบให้ในเวลาที่ยังเด็กที่เดียวอย่างนี้ว่า "เด็กนี้ข้าพเจ้าถวายท่าน, ท่านพึงให้บวชในเวลาที่ท่านปรารถนาเถิด" ดังนี้, แม่บุตรนั้น มาแล้ว ๆ ภิกษุพึงบอก

เล่าอีกทีข. จึงให้บวช. ส่วนบุตรใดมารดาบิดาอนุญาตในเวลา
ที่ตนยังเด็กอยู่ที่เดียวว่า "ท่านเจ้าข้า ท่านพึงยังเด็กนี้ให้บวชเถิด,"
ภายหลังในเวลาที่เกิดถึงความเจริญ กลับไม่อนุญาต. บุตรนี้นั้น
ภิกษุยังไม่ได้ออกเล่ามารดาบิดาไม่พึงให้บวช. บุตรคนเดียวเที่ยว
ไปกับมารดาบิดามากล่าวว่า "ขอท่านจงให้ข้าพเจ้าบวชเถิด."
และเขาอันภิกษุกล่าวว่า "ท่านจงบอกลาแล้วจึงมา" จึงกล่าวว่า
"ข้าพเจ้าไม่ไป, ถ้าท่านไม่ให้ข้าพเจ้าบวช ข้าพเจ้าจะเผาวิหาร
เสีย; หรือจะประหารพวกท่านด้วยศัสตรา; หรือจะก่อความ
ฉิบหาย ด้วยผลาญสวนเป็นต้น ของญาติของอุปัฏฐากทั้งหลาย
ของพวกท่าน; หรือว่าข้าพเจ้าจะตกต้นไม้ตาย; หรือจะเข้าไป
ยังท่ามกลางโจร; หรือจะไปประเทศอื่น" ดังนี้. สมควรให้เขา
บวช เพื่อต้องการรักษาชีวิตไว้เท่านั้น. และถ้ามารดาบิดาของเขา
มาพูดว่า "เหตุไรจึงให้บุตรของเราบวช?" ภิกษุพึงบอกเนื้อความ
นั้นแก่เขาทั้งหลายแล้วจึงกล่าวว่า "ฉันให้เขาบวชก็เพื่อจะป้องกัน
ไว้, ท่านทั้งหลายจงสอบสวนบุตรดูเถิด." อนึ่งสมควรแท้ที่จะบวช
ให้คนซึ่งคิดว่า "เราจักตกต้นไม้" แล้วขึ้นไปปล่อยมือและเท้า
เสีย [๘๓] บุตรคนเดียวไปต่างประเทศแล้วขอบวช. ถ้าเขาลา
แล้วจึงไปพึงให้บวชได้. ถ้าไม่ได้ลา พึงส่งภิกษุหนุ่มไปให้บอกลา
แล้วจึงให้บวช. ถ้าต่างประเทศนั้นเป็นที่ไกลยิ่งนัก. แม้จะให้บวช
แล้วส่งไปแสดงพร้อมกับภิกษุทั้งหลายก็ควร. แต่ในอรรถกถาชื่อ
กुरुณทีแก้วว่า "ถ้าต่างประเทศเป็นสถานไกลด้วย ทางกันดารมากด้วย

จะให้บวชด้วยผูกใจว่า "เราจักไปบอกเล่า" ดังนี้ ก็ควร. แต่ถ้า
มารดาบิดามีบุตรมาก, และเขากล่าวอย่างนี้ว่า "ท่านเจ้าข้า บรรดา
เด็กเหล่านี้ ท่านปรารถนาจะให้คนใดบวช พึงให้คนนั้นบวชเถิด,
ภิกษุพึงตรวจดูเด็กทั้งหลายแล้วปรารถนาคนใด พึงให้คนนั้นบวช, ถ้า
แม่สกุลหรือบ้านทั้งสิ้นอนุญาตไว้ว่า "ท่านเจ้าข้า ในสกุลหรือใน
บ้านนี้ ท่านปรารถนาจะให้ผู้ใดบวช, พึงให้ผู้นั้นบวชเถิด" ดังนี้.
ภิกษุปรารถนาผู้ใด, พึงให้ผู้นั้นบวชได้.

ราหุลวัตตูกถา จบ.

[นาสนังกัทธกกรรมวัตตु]

หลายบทว่า ยาวตเก วา ปน อุตฺสฺหติ มีความว่า ย่อม
อาจเพื่อจะตัดเดือนปราสาณสามเณรมีประมาณเท่าใด. ในสิกขาบท ๑๐
ความละเมิด ๕ สิกขาบทเบื้องต้น เป็นวัตถุแห่งนาสนา, ความ
ละเมิด ๕ สิกขาบทเบื้องปลาย เป็นวัตถุแห่งกัทธกรรม.

บทว่า อปฺปฏิสุตา มีความว่า ไม่ตั้งภิกษุไว้ในฐานะผู้
เจริญ คือในตำแหน่งแห่งผู้เป็นใหญ่.

บทว่า อสภาควตฺตติกา มีความว่า ไม่เป็นผู้เป็นอยู่เสมอกัน
อธิบายว่า เป็นผู้เป็นอยู่ไม่สมส่วนกัน.

ข้อว่า อลาภาย ปริสฺสฺกฺติ มีความว่า ภิกษุทั้งหลายจะไม่
ได้ลาภด้วยประการใด เธอย่อมพยายามด้วยประการนั้น.

บทว่า อนตฺถาย ได้แก่ เพื่ออุปัทวะ.

บทว่า อนาวาสาชย มีความว่า เธอย่อมพยายามว่า "ทำ

ไฉนหนอ ภิกษุเหล่านี้ไม่พึงอยู่ในอาวาสนี้."

สองบพว่า **อกุโสดิ ปริภาสติ** มีความว่า เธอย่อมด่า และย่อมขู่เชิญด้วยแสดงภัย.

บพว่า **เกเทติ** มีความว่า เธอย่อมหาเรื่องส่อเสียดให้ แยกกัน.

สองบพว่า **อวารณ กาคู** มีความว่า ๘๔ เพื่อทำการ ห้ามว่า "เธออย่าเข้ามาในที่นี้."

หลายบพว่า **ยตุถ วา วสติ ยตุถ วา ปฏิกุมติ** มีความ ว่า เธอยู่ก็ดี เข้าไปก็ดี ในที่ใด. บริเวณของตน และเสนาสนะ ที่ถึงตามลำดับพรรษา พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วแม้ด้วยบททั้ง ๒.

หลายบพว่า **มุขทุวาริกิ อาหาร อวารณ กโรนุติ** มีความ ว่า ภิกษุทั้งหลายย่อมห้ามอย่างนี้ว่า "วันนี้เธอทั้งหลาย อย่าขบ เคี้ยว อย่างนั้น."

พึงทราบวินิจฉัยในข้อนี้ว่า น ภิกษเว **มุขทุวาริกิ อาหาร อวารณ กาคัพุโพ** นี้ ดังนี้:-

เมื่อภิกษุกล่าวว่า "เธออย่าขบเคี้ยว อย่างนั้น" ดังนี้ก็ดี, เก็บบาตรจีวรไว้ข้างใน ด้วยตั้งใจว่า "เราจักห้ามอาหาร" ดังนี้ ก็ดี, ต้องทุกกฏทุก ๆ ประโยค. แต่จะทำทัณฑกรรมแก่สามเณรผู้ ว่ายากไม่มีอาจารย์ จะแสดงยาคุณหรือภัต หรือบาตรและจีวรกล่าว ว่า "ครั้นเมื่อทัณฑกรรมชื่อมีประมาณเท่านี้ อันเธอยอมรับแล้ว

เธอจักได้สิ่งนี้" ดังนี้ สมควรอยู่.

จริงอยู่ ทัณฑกรรมก็คือการห้าม อันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว ฝ่ายพระธรรมสังคากถะทั้งหลายกล่าวว่า "แม้การให้ขมนำซึ่งน้ำ หรือฟืนหรือทรายเป็นต้น พอสมควรแก่ความผิด ภิกษุก็ควรทำได้." เพราะเหตุนี้ แม้การให้ขมนำซึ่งน้ำเป็นต้นนั้นอันภิกษุพึงทำ. ก็ ทัณฑกรรมนั้นแล อันภิกษุพึงลงด้วยความเอ็นดูว่า "เธอจักงด จัก เว้น" ไม่พึงลงด้วยอหฺยาศัยอันลามก ซึ่งเป็นไปโดยนัยเป็นต้นว่า "เธอจักวอดวาย เธอจักสึกไปเสีย." ด้วยคิดว่า "เราจักลงทัณฑกรรม" จะให้เขนอนบนหินที่ร้อนหรือจะให้เขอทุนแผ่นดินและอิฐ เป็นต้นไว้บนศีรษะ หรือจะให้เขอดำน้ำ ย่อมไม่ควร.

พึงทราบวินิจฉัยในคำว่า น ภิกฺขเว อุปฺชฌายํ อนาปุจฺฉา นี้ ดังนี้ :-

ครั้งเมื่อตนบอกเล่าครบ ๓ ครั้งว่า "สามเณรของท่านมีความผิดเช่นนี้, ท่านจงลงทัณฑกรรมแก่เธอ" ถ้าอุปัชฌาย์ไม่ลงทัณฑกรรม จะลงเสียเองก็ควร. ถ้าอุปัชฌาย์บอกไว้แต่แรกทีเดียวว่า "เมื่อพวกสามเณรของข้าพเจ้ามีโทษ ท่านทั้งหลายนั้นแลจงลงทัณฑกรรม" ดังนี้, สมควรแท้ที่จะลง. แลจงลงทัณฑกรรม แม้แก่เหล่าสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิก อย่างสามเณรทั้งหลายก็ควร.

[๘๕] บทว่า อปลาเพนฺติ มีความว่า ย่อมเกลี้ยกล่อม เพื่อทำอุปฐากแก่ตนว่า "พวกฉันจักให้บาตร จักให้จีวรแก่พวกเธอ."

พึงทราบวินิจฉัยในคำว่า น ภิกขเว อญฺญสฺส ปรีธา อปลาเพ-
ตพฺพา นี้ ดังนี้ :-

จะเป็นสามเณรหรืออุปสัมบันก็ตามที่ อันภิกษุจะขอรับเอา
ชนซึ่งเป็นบริษัทของผู้อื่น โดยที่สุด แม้เป็นภิกษุผู้ทุศีล ย่อม
ไม่ควร, แต่สมควรอยู่ที่แสดงโทษว่า "การที่ท่านอาศัยคนทุศีลอยู่
ทำลงไป ก็คล้ายการที่ชนมาเพื่อจะอาบแต่ไฟลไปทาด้วยคูด" ดังนี้.
ถ้าเธอทราบไปเองทีเดียว จึงขออุปัชฌาย์หรือนิสัย ภิกษุจะให้
ก็ควร. บรรณานาสนา ๓ ที่กล่าวไว้ในวรรณนาแห่งกัณฐกติกขาบท
ลิงคานาสนาเท่านั้น ประสงค์ในคำว่า อานุขานิมิ ภิกขเว ทสฺหุเกหิ
สมนฺนาคํ สามเณรํ นาสตุํ นี้; เพราะเหตุนั้น ในกรรม
ทั้งหลายมีปาณาติบาตเป็นต้น สามเณรใด ย่อมทำกรรม แม้
อย่างหนึ่ง, สามเณรนั้น อันภิกษุพึงให้ฉิบหาย ด้วยลิงคานาสนา
เหมือนอย่างว่า ภิกษุทั้งหลายย่อมเป็นอาบัติต่างๆ กัน ในเพราะ
กรรมทั้งหลายมีปาณาติบาตเป็นต้นฉันทิ, สามเณรทั้งหลายจะได้
เป็นฉันทินั้นหาไม่ได้. เพราะว่าสามเณรยังมดค้ำคองให้ตายก็ดี บี
ไขเรือก็ดี ย่อมถึงความเป็นผู้ควรให้ฉิบหายทีเดียว. สรรณคมน์
การถืออุปัชฌาย์ และการถือเสนาสนะของเธอ ย่อมระงับทันที,
เธอย่อมไม่ได้ลาภสงฆ์, คงเหลืออยู่สิ่งเดียว เพียงเพศเท่านั้น, ถ้า
เธอเป็นผู้มีโทษซับซ้อน จะไม่ตั้งอยู่ในสังวรต่อไป พึงกำจัดออก
เสีย, ถ้าเธอผิดพลาดพลั้งไปแล้ว ขอมรับว่า "ความชั่วช้าพเจ้า

“ได้ทำแล้ว” ดังนี้ เป็นผู้ใคร่จะตั้งอยู่ในสังวรอีก, กิจคือถึงคนาสนา
ยอมไม่มี, พึงให้สละทิ้งหลาย พึงให้อุปัชฌาย์แต่เธอ ซึ่งคนุ่มห่ม
อย่างเดิมทีเดียว, ส่วนสิกขาบททั้งหลายยอมสำเร็จด้วยสละกรรม
นั่นเอง, จริงอยู่ สละกรรมของสามเณรทั้งหลายเป็นเช่นกับกรรม-
วาจาในอุปสมบทของภิกษุทั้งหลาย [๘๖] เพราะเหตุนี้ สัตถ์ ๑๐ เป็น
อันสามเณรเมื่อนี้สมาทานแล้วแท้ เหมือนจตุปริสุทธิสัตถ์อันภิกษุ
สมาทานแล้วจะนั้น, แม้เป็นเช่นนี้ สัตถ์ ๑๐ ก็ควรให้อีก เพื่อทำ
ให้มั่นคง คือเพื่อยังเธอให้ตั้งอยู่ในสังวรต่อไป, ถ้าสละทิ้งหลาย
อันเธอรับอีกในวัสสูปนายิกาต้น, เธอก็ได้ผ้าจํานำพรรษาในวัสสูป-
นายิกาหลัง. ถ้าเธอรับสละในวัสสูปนายิกาหลัง, ลากอันสงฆ์พึง
อุปโลกให้.

สามเณรยอมเป็นผู้มิใช่สมณะ คือยอมถึงความเป็นผู้ควรรนาสนา
เสีย ในเพื่ออุทเทสนา ทาน ด้วยวัตถุแม้เพียงหน้าเส้น ๑, ใน
เพราะอพรหมจรรย์ ด้วยปฏิบัติศิลาในมรรคโคมรรคหนึ่งใน ๓ มรรค,
ในเพราะมุสาวาท เมื่อตนกล่าวเท็จ แม้ด้วยความเป็นผู้ประสงค์จะ
หัวเราะเล่น, ส่วนในเพราะคิมนํ้าเมา เป็นอาบัติปาจิตตีย์แก่ภิกษุผู้
แม้ไม่รู้คิมนํ้าเมาจําเดิมแต่สำ. ฝ่ายสามเณร ต้องรู้แล้วคิม จึงต้อง
ศีลเภท, ไม่รู้ไม่ต้อง. ส่วน ๕ สิกขาบทนอกนี้เหล่าใด ของสามเณร
นั้นบรรดามี, ครั้งเมื่อสิกขาบทเหล่านั้นทำลายแล้ว เธออันภิกษุไม่พึง
นาสนา, พึงลงทัณฑกรรม. แลเมื่อสิกขาบทอันภิกษุได้ให้อีกก็ดี ยัง
มิได้ให้ก็ดี จะลงทัณฑกรรม ย่อมควร. แต่ว่าพึงปราบด้วยทัณฑ-

กรรมแล้ว จึงค่อยให้สิกขาบท เพื่อประโยชน์แก่ความตั้งอยู่ในสังวรต่อไป. การค้ำน้ำเมาของเหล่าสามเณร เป็นสัจตกะ จึงเป็นวัตถุแห่งปาราชิก. ความแปลกกันเท่านี้.

ก็แลวินิจนัยในอวัณณภาสนะ พึงทราบดังนี้ :-

ในอรรถกถาชื่อภุรุษที่แก้วว่า "สามเณรผู้กล่าวโทษแห่งพระพุทธรเจ้า ด้วยอำนาจแห่งคำเป็นข้าศึกแก่พุทธรคุณ เป็นต้นว่า อรหุสมุมาสมพุทฺโธ ก็ดี, แห่งพระธรรม ด้วยอำนาจเป็นข้าศึกแก่ธรรมคุณ เป็นต้นว่า สุวากุขาโต ก็ดี, แห่งพระสงฆ์ ด้วยอำนาจแห่งคำเป็นข้าศึกแก่สังฆคุณ เป็นต้นว่า สุปฏิปนุโน ก็ดี, ได้แก่นินทา คือ ตีเตียนพระรัตนตรัย อันภิกษุทั้งหลายมีอาจารย์และอุปัชฌาย์ เป็นต้น พึงแสดงโทษในการกล่าวโทษ ห้ามปรามเสียว่า "เธออย่างใดกล่าวอย่างนั้น" ถ้าเธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ถึงครั้งที่ ๓ ยังไม่งดเว้น, ภิกษุทั้งหลายพึงให้ฉิบหายเสีย ด้วยกัณฐกนาสนา."

[๘๗] ส่วนในมหาอรรถกถาแก้วว่า ถ้าเธออันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนั้น ขอมสละลัทธินั้น, พึงให้ทำทัณตกรรมแล้ว แสดงโทษล่วงเกิน. ถ้ายังไม่ยอมสละ ยังยึดถือยกย่องยืนอยู่อย่างนั้นเอง, พึงให้ฉิบหายเสียด้วยลึงคนาสนา."

คำแห่งมหาอรรถกถานั้นชอบ. เพราะวานาสนานี้เท่านั้น อันพระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ในอธิบายนี้. แม้ในสามเณรผู้เป็นมิชฌาทิฎฐิก็เช่นนี้แล. อันสามเณรผู้มีบรรดาศักดิ์สติฎฐิและอุจเฉททิฎฐิ ชนิดใดชนิดหนึ่ง, ถ้าเธออันภิกษุทั้งหลายมีอาจารย์ เป็นต้น ตักเตือนอยู่

สละเสียได้, พึงให้ทำทัณฑกรรมแล้ว ให้แสดงโทษล่วงเกิน; เมื่อไม่ยอมสละนั้นแล พึงให้ฉิบหายเสีย ดังนี้แล.

ผู้ศึกษาพึงทราบสันนิษฐานว่า องค์กร ๑๐ ต่างแผนก คือ ภิกษุณี-ทุตโก นี้ อันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ เพื่อแสดงเนื้อความนี้ว่า "จริงอยู่ บรรณานาสนังคะ ๑๐ นี้ สามเณรผู้ประทุษร้ายนางภิกษุณี อันพระองค์ทรงถือเอาด้วยพรหมจารีศัพท์โดยแท้. ถึงกระนั้นก็สมควรจะให้สละแล้วให้อุปสมบทพรหมจารีสามเณรผู้ปรารถนาจะตั้งอยู่ในสังวรต่อไป. สามเณรผู้ประทุษร้ายนางภิกษุณีถึงใคร่จะตั้งอยู่ในสังวรต่อไป ย่อมไม่ได้แม้ซึ่งบรรพชา ไม่จำต้องกล่าวถึงอุปสมบท."

[ปัจจนกวัตถุ]

สองบทว่า ทหเร ทหเร ได้แก่ หนุ่ม ๆ.

บทว่า โมลิลลล ได้แก่ ผู้มีร่างกายอวบ.

สองบทว่า หตฺถิภณฺเฑ อุตฺถภณฺเฑ ได้แก่ คนเลี้ยงช้าง และคนเลี้ยงม้า.

ในคำว่า ปญฺทโก ภิกฺขเว เป็นต้นนี้ มีวินิจฉัยว่า บัณเฑาะก์ มี ๕ ชนิด คือ อาสิตตบัณเฑาะก์ ๑ อุตฺถยบัณเฑาะก์ ๑ โอปักกมฺย-บัณเฑาะก์ ๑ ปักขบัณเฑาะก์ ๑ นปฺงสกบัณเฑาะก์ ๑.

ในบัณเฑาะก์ ๕ ชนิดนั้น บัณเฑาะก์ใดเอาปากอมองคชาตของชายเหล่านี้ ถูkn้ำอสุจรดเอาแล้ว ความเร่าร้อนจึงสงบไป, บัณเฑาะก์นี้ ชื่ออาสิตตบัณเฑาะก์.

ฝ่ายบัณฑิตใดเห็นอัจฉาจารย์ของชนเหล่าอื่น เมื่อความ
ริษยาเกิดขึ้นแล้ว ความเร่าร้อนจึงสงบไป, บัณฑิตนี้ ชื่ออุสุย-
บัณฑิต.

บัณฑิตใดมีอวัยวะพิสดารทั้งหลาย ถูกนำไปปราศแล้ว
(คือ ถูกเขาดอนเสียแล้ว) ด้วยความพยายาม บัณฑิตนี้
ชื่อโอปิกกมัยบัณฑิต.

ส่วนบางคนข้างแรมเป็นบัณฑิต ด้วยอานุภาพแห่งอกุศล-
วิบาก, [๘๘] แต่ข้างขึ้น ความเร่าร้อนของเขาย่อมสงบไป, นี้ชื่อ
ว่า ปิกขบัณฑิต.

ส่วนบัณฑิตใด เกิดไม่มีเพศ (ไม่มีภารูป) ในปฏิสนธิทีเดียว
(คือไม่ปรากฏว่าชายหรือหญิงมาแต่กำเนิด), บัณฑิตนี้ ชื่ออุปงสก-
บัณฑิต.

ในอรรถกถาชื่อกรุนทีแก้วว่า ในบัณฑิต ๕ ชนิดนั้น อาสิตต-
บัณฑิต และอุสุยบัณฑิต ไม่ห้ามบรรพชา, ๓ ชนิดนอกนี้ห้าม
แม้ในบัณฑิต ๓ ชนิดนั้น สำหรับปิกขบัณฑิต ห้ามบรรพชาแก่
เขาเฉพาะปิกข์ที่เป็นบัณฑิตเท่านั้น." ก็ในบัณฑิต ๓ ชนิดนี้
บัณฑิตใดทรงห้ามบรรพชา พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาบัณ-
ฑะกัณฐ์นั้น ตรัสคำนี้ว่า **อนุปสมฺปนฺโน นาสตพฺโพ.** บัณฑิตแม้

๑. ทางสันสกฤต อุปกฺรม (อุปกฺม) หมายความว่า จิกิตฺสา (ติกิจฺจา) ก็ได้
ดังนั้น อุปกฺม ในที่นี้จึงน่าจะหมายความว่า วิถีหมอ เช่นการเหยียวยาฆ่าตัดเป็นต้น

นั้น ภิกษุพึงให้ฉิบหายด้วยลิงคณาสนาทีเดียว. เบื้องหน้าแต่นี้ แม้ในคำที่กล่าวไว้ว่า "พึงให้ฉิบหาย" ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.

[ถ้อยสังวาสกถา]

บทว่า **ปุราณกุลปุตโต** ได้แก่ บุตรของสกุลเก่า คือถึงความย่อยยับโดยลำดับ.

บทว่า **จิณโกลลโณ** มีอรรถวิเคราะห์ว่า ญาติทั้งหลายผู้รู้จักกันในสกุล ฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดา ของเขา สิ้นแล้ว สาบสูญแล้ว คือตายแล้ว เหตุนั้น เขาชื่อว่า **จิณโกลลโณ** ผู้มีญาติซึ่งรู้จักกันในสกุลสิ้นไปแล้ว.

บทว่า **อนริคต** ได้แก่ ยังไม่ถึง.

สองบทว่า **ผาติ กาคู** ได้แก่ เพื่อให้เจริญ. ศัพท์ว่า **อิงม** เป็นอุโฆษนัตถนิบาต.

บทว่า **อนุยูลุชชีมาน** มีความว่า กุลบุตรนั้น อันท่านอุบาลีนำไป ณ ส่วนข้างหนึ่งแล้ว ถ้ามถึงการปลงศพและหมวด การรับผ้ากาสาเย การถึงสรณะ การถืออุปัชฌาย์ กรรมวาจาและธรรมเป็นที่อาศัย.

สองบทว่า **เอตมตฺถ อโรเจติ** มีความว่า บอกชื่อที่ตนบวชเอาเองนั้น จำเดิมแต่ต้น.

ในคำว่า **ถ้อยสังวาสโก** ภิกษุเว นี้ มีวินิจฉัยว่า คนถ้อยสังวาสก็มี ๓ ชนิด คือ คนลักเพศหนึ่ง คนลักสังวาสหนึ่ง คนลักทั้ง ๒ อย่างหนึ่ง.

ใน ๓ ชนิดนั้น ผู้ใดบวชเองแล้วไปวัดที่อยู่ ไม่นับพรรษา แห่งภิกษุ, ไม่ยินดีการไหว้ตามลำดับผู้แก่, ไม่ห้ามด้วยอาสนะ. ไม่เข้าไปสังฆกรรมมีอุโบสถและปวารณาเป็นต้น; ผู้นี้ ชื่อคนลักเพศ เพราะเขาลักแต่เพียงเพศเท่านั้น.

[๘๕] ฝ่ายผู้ใด เป็นสามเณรซึ่งบวชแต่ภิกษุทั้งหลายแล้ว ไปต่างประเทศ กล่าวเท็จนับพรรษาแห่งภิกษุว่า "ข้าพเจ้า ๑๐ พรรษา" หรือว่า "ข้าพเจ้า ๒๐ พรรษา," ยินดีการไหว้ตามลำดับผู้แก่, ห้ามด้วยอาสนะ เข้าในสังฆกรรมมีอุโบสถและปวารณาเป็นต้น. ผู้นี้ชื่อคนลักสังวาส เพราะเขาลักแต่เพียงสังวาสเท่านั้น.

อันความต่างแห่งภิกษุแม่ทั้งปวง มีนับพรรษา แห่งภิกษุเป็นต้น ผู้ศึกษาควรทราบ ว่า "สังวาส" ในอรรถนี้. แม้ในบุคคลผู้ลาสิกขาแล้ว ปฏิบัติอยู่อย่างนั้น ด้วยคิดว่า "ใคร ๆ ย่อมไม่รู้การลาของเรา" ก็มีนัยเหมือนกัน.

ส่วนผู้ใดบวชเอาเองแล้วไปวัดที่อยู่ นับพรรษาแห่งภิกษุ, ยินดีในการไหว้ตามลำดับผู้แก่, ห้ามด้วยอาสนะ, เข้าในสังฆกรรมมีอุโบสถและปวารณาเป็นต้น; ผู้นี้ ชื่อคนลักทั้ง ๒ เพราะเหตุที่ตนลักทั้งเพศทั้งสังวาส.

คนเคยสังวาสทั้ง ๓ ชนิดนี้ เป็นอนุปสัมบัน ไม่ควรให้อุปสมบท, เป็นอนุปสัมบัน ควรให้ฉิบหายเสีย. แม้ขอบวชอีก ก็ไม่ควรให้บวช. และเพื่อไม่ม่งมายในเคยสังวาสกาทิการนี้ พึงทราบบทปกิณณะนี้ว่า

ชนใดถือเพศในพระศาสนา^{นี้} เพราะราชภัย ทูพภิกขภัย กัน-
ดารภัย โจรภัย และวรีภัยก็ดี เพื่อจะนำจิ๋วรมาก็ดี ชนนั้น^{มี}ใจ
บริสุทธิ์ยังไม่รับสังวาสเพียงใด ชนนั้น^บัณฑิตยังไม่กล่าวว่าเป็นคน
เถยสังวาส เพียงนั้น.

พึงทราบ^นัยพิสดารในกาลนั้น ดังนี้ :-

พระราชาในโลก^{นี้} ย่อมเป็นผู้กริ้วต่อบุรุษบางคน. บุรุษนั้นคิด
ว่า "ความสวัสดิจักมีแก่เราด้วยอุบายอย่าง^{นี้}" แล้วถือเพศเอาเอง
ทีเดียวหนีไป. ชนทั้งหลายพบเขาแล้ว กราบทูลแต่พระราชา. พระ
ราชาทรงบรรเทาความกริ้วโกรธในเขาเสีย ด้วยทรงพระดำริว่า "ถ้า
บวชแล้ว เราไม่ได้เพื่อจะทำอะไรเขา." [๕๐] แต่เขายังมิได้เข้าสู่
ท่ามกลางสงฆ์ แต่ถือเพศฤหัสถ์แล้วจึงมา ด้วยคิดว่า "ราชภัย
ของเราสงบแล้ว" ภิกษุทั้งหลายควรให้บวช. ถ้าแม้เขาเกิดความ
สังเวชว่า "เราอาศัยพระศาสนาจึงคงชีวิตไว้ได้ เอาเถิด บัด^{นี้}
เราจะบวชละ" ดังนี้ มาด้วยเพศนั้นเอง แต่ไม่ยินดีอากันตุกวัตถ
อันภิกษุทั้งหลายถามแล้วก็ตาม ไม่ถามก็ตาม ได้ชี้แจงตนตามเป็น
จริงแล้ว ขอบรรพชา; ภิกษุทั้งหลายพึงปลดเพศแล้วจึงให้บวช. แต่
ถ้าเขายินดีวัตร, แสดงท่าทางดังบรรพชิต, ปฏิบัติวิธีต่างโดยนับ
พรรษาเป็นต้น ซึ่งกล่าวแล้วในหนหลังทั้งหมด; ผู้^{นี้}ไม่ควรให้
บวช.

อนึ่ง คนบางคนในโลก^{นี้} ไม่สามารถจะเป็นอยู่ได้ในคราว
ทูพภิกขภัย, จึงถือเพศเอาเอง บริโภคอาหารที่เขาจัดไว้เพื่อนักบวช

ผู้เจ้าลัทธิทั้งปวง. ครั้งทูลพิกขภัยผ่านพ้นไปแล้ว ยังมีได้เข้าสู่ท่ามกลางสงฆ์ ต่อถือเพศคฤหัสถ์แล้วจึงมา" คำว่าดังนี้ทั้งหมด เช่นกับด้วยคำซึ่งกล่าวมาก่อนนั้นแล.

"อีกคนหนึ่ง เป็นผู้ใคร่จะข้ามกันดารใหญ่, และพ่อค้าเกวียน ย่อมพาบรรพชิตทั้งหลายไป. เขาคิดว่า "ด้วยอุบายอย่างนี้ พ่อค้าเกวียนจักพาเราไป" จึงถือเพศเอาเอง ร่วมกับพ่อค้าเกวียนข้ามทางกันดารถึงส่วนอันเกษม แต่ยังมีได้เข้าสู่ท่ามกลางสงฆ์ ต่อถือเพศคฤหัสถ์แล้วจึงมา" คำว่าดังนี้ทั้งปวง เช่นกับคำซึ่งว่ามาก่อนนั้นแล.

"อีกคนหนึ่ง เมื่อภัยคือโรคเกิดขึ้น ไม่สามารถจะเป็นอยู่ได้ จึงถือเพศเอาเอง บริโภคอาหารที่เขาจัดไว้เพื่อนักบวชผู้เจ้าลัทธิทั้งปวง. เมื่อภัยคือโรคสงบแล้ว ยังมีได้เข้าสู่ท่ามกลางสงฆ์ก่อน ต่อเมื่อถือเพศคฤหัสถ์แล้วจึงมา" คำว่าดังนี้ทั้งหมด เป็นเช่นกับคำซึ่งว่ามาก่อนนั้นแล.

"คนคู่เวรคนหนึ่งของบุรุษอีกคนหนึ่ง เป็นผู้โกรธปองจะฆ่าเขาเที่ยวไป, เขาคิดว่า 'ด้วยอุบายอย่างนี้ ความสวัสดิจักมีแก่เรา' จึงถือเพศเอาเองแล้วหนีไป, คนผู้คู่เวร [๕๑] สืบหาอยู่ว่า 'เขาไปไหน,' ได้ยินว่า 'เขาบวชแล้วหนีไป' จึงบรรเทาความโกรธในเขาเสีย ด้วยคิดว่า 'เขาบวชแล้ว เราก็อะไรเขาไม่ได้.' เขา ยังมีได้เข้าสู่ท่ามกลางสงฆ์ก่อน ถือเพศคฤหัสถ์แล้วจึงมา ด้วยคิดว่า

'เวรภัยของเราสงบแล้ว' คำว่าดังนี้ทั้งหมด เป็นเช่นกับคำซึ่งว่ามาก่อนนั้นแล.

อีกคนหนึ่งไปสู่สกุลญาติ ลาสิกขาเป็นคฤหัสถ์แล้ว มาทำในใจว่า "จิรวเหล่านี้จักนิบหายเสียที่นี่; ถ้าแม่เราจักถือไปวิหารด้วยเพศคฤหัสถ์นี้ ในระหว่างทาง ชนทั้งหลายจักจับเราว่า 'เป็นโจร' อย่างกระนั้นเลย เราพึงทำให้เป็นของอันกายพึงรักษาไว้ จึงไปเกิด" ดังนี้ เพื่อจะนำจิรวมา จึงนุ่งและห่มแล้วไปวัดที่อยู่ พวกสามเณรและภิกษุหนุ่มทั้งหลายเห็นเธอมาแต่ไกลแล้ว พวกกันตรงเข้าต้อนรับ แสดงวัตร. เธอไม่ยินดี, ชี้แจงตนตามเป็นจริง. ถ้าภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า "ที่นี่พวกเราจักไม่ปล่อยท่านไปละ" เป็นผู้ใคร่จะให้บวชด้วยผลการ, เธออันภิกษุทั้งหลาย พึงเปลื้องผ้ากาสาละแล้วจึงให้บวชอีก. แต่ถ้าเธอคิดว่า "ภิกษุเหล่านี้ไม่รู้ข้อที่เราเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลวแล้ว" ดังนี้ จึงปฎิญาญาความเป็นภิกษุนั้นเอง ปฏิบัติวิธีต่างด้วยนัยพรธมาเป็นต้น ซึ่งกล่าวแล้วในหนหลังทั้งหมด ผู้นี้ไม่ควรให้บวช.

สามเณรโคงอีกรูปหนึ่ง ไปสู่สกุลญาติ สึกแล้ว เป็นผู้เบื่อหน่ายด้วยการทำกรงาน จึงคิดว่า "บัดนี้เราจักเป็นสมณะอีกเที่ยว แม้พระเถระยอมไม่ทราบความที่เราสึกแล้ว" จึงถือเอาบาตรและจิรวนั้นเองไปวิหาร, ไม่บอกเนื้อความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย, ปฎิญาญาความเป็นสามเณร. ผู้นี้เป็นเถยยสังวาสก์เหมือนกัน ย่อมไม่ได้บวช.

ถ้าแม่ในเวลาถือเพศเขามีความรำพึงอย่างนี้ว่า "เราจักไม่บอก
แก่ใคร ๆ" ดังนี้, แต่เขาไปวิหารแล้ว ย่อมบอก. ด้วยการถือ
(เพศ) นั้นเอง เขาเป็นคนเฉยสังวาสก์.

ถ้าแม่ [๕๒] ในเวลาถือ (เพศ) เขามีความคิดเกิดขึ้นว่า
"เราจักบอก" แต่ไปวิหารแล้ว ใคร ๆ ปราศรัยว่า "ผู้มีอายุท่านไป
ไหนมา" คิดว่า "เดี๋ยวนี้ ชนเหล่านี้ไม่รู้เรา" จึงลวง ไม่บอก; แม่
ผู้นี้ชื่อคนเฉยสังวาสก์แท้ พร้อมกับทอดธุระว่า "เราจักไม่บอก."

แต่ถ้าถึงในเวลาถือ (เพศ) เขามีความคิดเกิดขึ้นว่า "เรา
จักบอก" แม่ไปวิหารแล้ว ย่อมบอก; ผู้นี้ย่อมได้บรรพชาอีก.

ก็หรือว่า สามเณรหนุ่มอื่นอีก เป็นคนใหญ่ แต่โง่ไม่ฉลาด,
เธอสึกแล้วโดยนัยก่อนนั้นแล ไม่อยากทำกินมีเฝ้าโคเป็นต้นในเรือน
ญาติทั้งหลาย ให้เขานั้นนุ่งหม้อผ้ากาสาเยเหล่านั่นเอง แล้วให้ภานะ
หรือบาตรในมือจับออกจากเรือนว่า "เจ้าจงไปเป็นสมณะเถอะ."
เขาไปวิหาร. ภิกษุทั้งหลายไม่ทราบเขาเลย ว่า "ผู้นี้สึกแล้วบวชเอา
เองอีก." ทั้งตัวเองก็ไม่ทราบว่า "ผู้ใดบวชอย่างนั้น, ผู้นั้นย่อม
เป็นคนที่ชื่อเฉยสังวาสก์."

ถ้าภิกษุทั้งหลายให้อุปสมบทเขาผู้มีกาลฝนครบ ๒๐, เขาก็เป็นอัน
อุปสมบทดีแล้ว. แต่ถ้าในเวลาที่ดินยังเป็นอนุปสัมบันนั้นเอง เมื่อ
การวินิจฉัยวินัยเป็นไปอยู่เขาได้ฟังว่า "ผู้ใดบวชอย่างนั้น, ผู้นั้นย่อม
เป็นคนที่ชื่อเฉยสังวาสก์" เขาพึงบอกแก่ภิกษุทั้งหลายว่า "ข้าพเจ้า
ได้ทำอย่างนั้น" ด้วยประการอย่างนี้ เขาย่อมได้บรรพชาอีก. ถ้า

ไม่บอกด้วยคิดว่า "บัดนี้ใคร ๆ ไม่รู้เลย," พอทอดธุระเขายอมเป็นคนเฉยสังวาสก์.

ภิกษุลาสิกขาละเพศแล้วทำทุศีลกรรมก็ตาม ไม่ทำก็ตาม ปฏิบัติวิธีต่างด้วยนัยพรรษาเป็นต้น ซึ่งกล่าวไว้ในหนหลังทั้งหมด; ย่อมเป็นคนเฉยสังวาสก์.

ไม่ได้ลาสิกขา คงตั้งอยู่ในเพศของตน, เสพเมถุน ใช้วิธีต่างด้วยนัยพรรษาเป็นต้น [๕๓] ไม่เป็นคนเฉยสังวาสก์. ย่อมได้เพียงบรรพชา. แต่ในอันธกถอรรถกถาแก้วว่า "ผู้นี้เป็นคนเฉยสังวาสก์" คำนั้น ไม่ควรถือเอา.

ภิกษุรูปหนึ่ง ยังมีอุตสาหะ ในผ้ากาสายะ นุ่งผ้าขาว เสพเมถุนแล้ว กลับนุ่งผ้ากาสายะอีก ใช้วิธีทั้งปวงต่างด้วยนัยพรรษาเป็นต้น, แม้ภิกษุนี้ ย่อมไม่เป็นคนเฉยสังวาสก์, ย่อมได้เพียงบรรพชา.

แต่ถ้าทอดธุระในผ้ากาสายะแล้ว นุ่งขาว เสพเมถุน กลับนุ่งผ้ากาสายะอีก ใช้วิธีทั้งปวงต่างด้วยนัยพรรษาเป็นต้น; เขายอมเป็นคนเฉยสังวาสก์

สามเณรคงตั้งอยู่ในเพศของตน แม้ล่วงกรรมทำให้เป็นผู้มิใช่สมณะ มีเมถุนเป็นต้นแล้ว ย่อมไม่เป็นคนเฉยสังวาสก์. ถึงหากว่ายังมีอุตสาหะในผ้ากาสายะ แต่เปลื้องออกเสียดเสพเมถุนแล้ว กลับนุ่งผ้ากาสายะอีก; ไม่เป็นคนเฉยสังวาสก์เหมือนกัน.

แต่ถ้าทอดธุระในผ้ากาสายะแล้วเป็นผู้เปลือย หรือนุ่งขาวเป็น

ผู้มีใช้สมณะด้วยการเสพเมถุนเป็นต้น แล้วกลับนุ่งผ้ากาสาเย เขา
เป็นคนเถยสังวาสก์.

ถ้าสามเณรปรารถนาความเป็นคฤหัสถ์ จึงนุ่งผ้าอย่างคฤหัสถ์
ทำผ้ากาสาเยโจงกระเบนก็ดี ด้วยอาการอย่างอื่นก็ดี เพื่อลองดูว่า
"เพศคฤหัสถ์ของเราสวยหรือไม่สวย," ยังรักษาอยู่ก่อน; แต่
ยอมรับว่าสวยแล้วกลับยินดีเพศอีก ย่อมเป็นคนเถยสังวาสก์. แม้
ในการนุ่งขาวลองดูและยอมรับ ก็มีนัยเหมือนกันนั่นแล.

และถ้าผู้นุ่งขาวทับผ้ากาสาเยที่นุ่งอยู่แล้ว ลองดูก็ตาม ยอมรับ
ก็ตาม, ยังรักษาอยู่แท้. แม้แห่งภิกษุณี ก็นัยนี้แล.

แม้นางภิกษุณีนั้น ปรารถนาจะเป็นคฤหัสถ์, ถ้าผู้นุ่งผ้ากาสาเย
[๕๔] อย่างคฤหัสถ์ เพื่อลองดูว่า "เพศคฤหัสถ์ของเราจะสวยหรือไม่สวย" ยังรักษาอยู่ก่อน; ถ้ายอมรับว่า สวย รักษาไว้ไม่ได้. ในการ
นุ่งขาวลองดูและยอมรับก็นัยนี้แล.

ส่วนผู้นุ่งขาวทับผ้ากาสาเยที่นุ่งอยู่แล้ว จะลองดูก็ตาม ยอมรับ
ก็ตาม ยังรักษาอยู่แท้. ถ้าสามเณรบางรูปบวชภายหลัง ไม่นับพรรษา
ไม่ต้องอยู่แม่ในแถว มาทางข้างหนึ่ง เมื่อก่อนข้าวในลู่ใหญ่เป็นต้น
ซึ่งเขาเอาทัพพีตักขึ้น สอดบาตรเข้าไปรับเอาไปเหมือนเหยี่ยวฉิว
ขึ้นเนื้อไปจะนั้น, ยังไม่เป็นคนเถยสังวาสก์. แต่เมื่อนับพรรษา
ภิกษุรับเอา จัดว่าเป็นคนเถยสังวาสก์.

สามเณรเองแล เมื่อนับพรรษาโงงด้วยลำดับของสามเณรรับ
เอาไป ยังไม่จัดเป็นเถยสังวาสก์.

ภิกษุเมื่อนับพรรษาโกงด้วยลำดับของภิกษุรับเอาไป ฟังปรับตามราคาแห่งภณฑะ.

เถยยสังวาสกถา จบ.

[ตติยปักกันตกถา]

ก็ฟังทราบวินิจฉัยในคำว่า **ตติยปักกนุโต ภิกษเว** เป็นต้นนี้ ดังนี้ :-

กุลบุตรที่ชื่อว่าเข้ารีตเดียรถีย์ เพราะอรรถวิเคราะห์ว่าหลีกไป คือ ไปเข้าพวกเดียรถีย์. กุลบุตรนั้นไม่ควรให้อุปสมบทอย่างเดียว แต่ที่แท้ไม่ควรให้บรรพชาด้วยละนี้แล.

วินิจฉัยในคำนี้ ฟังทราบดังต่อไปนี้ :-

อุปสัมบันภิกษุคิดว่า "เราจักเป็นเดียรถีย์" แล้วไปสู่สำนักแห่งเดียรถีย์เหล่านั้น ทั้งเพศทีเดียวก, เป็นอาบัติทุกกฏทุก ๆ อย่างเท่า, เมื่อเพศแห่งเดียรถีย์นั้น สักว่าอันตนถือเอาแล้ว ย่อมจัดว่าเป็นผู้เข้ารีตเดียรถีย์

แม้ภิกษุใดคิดว่า "เราจักเป็นเดียรถีย์เอาเอง" จึงมุ่งคารอง เป็นต้น, ภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้เข้ารีตเดียรถีย์เหมือนกัน.

ฝ่ายภิกษุใดเมื่อเปลี่ยกายอาบน้ำแลดูตนว่า "การที่เราเป็นอาชีวกจะงามหรือ เราจะเป็นอาชีวกละ" ดังนี้แล้ว [๕๕] ไม่ถือเอาผ้ากาสาชะ คงเปลี่ยกายไปสู่สำนักพวกอาชีวก, ภิกษุนั้นต้องอาบัติทุกกฏทุก ๆ อย่างเท่า. แต่ถ้าในระหว่างทาง หิริโอดตัมปะเกิดขึ้นแก่เธอ เธอแสดงอาบัติทุกกฏแล้ว ย่อมพ้น.

แม้ไปถึงสำนักพวกอาชีวกเหล่านั้นแล้ว ญกพวกเขาคัดค้าน หรือแม่เห็นว่า "บรรพชาของชนพวกนี้ เป็นทุกขยิ่งนัก" แล้วกลับ ด้วยตนเอง ย่อมพ้นได้เหมือนกัน.

อนึ่ง ถ้าเธอถามว่า "อะไรเป็นสูงสุดแห่งบรรพชาของพวก ท่าน?" อันเขาตอบว่า "การถอนผมและหนวดเป็นต้น" แล้วให้ ถอนผมเส้นเดียว, ถี้อวัตรมีความเพียรด้วยความกระโหย่งเท่า เป็น ต้นก็ดี, นุ่งผ้าแหวหางนคยุงเป็นต้นก็ดี, ชื่อว่า ถี้อเพศแห่งอาชีวก เหล่านั้น, ชื่อว่ายอมรับความเป็นลัทธิประเสริฐว่า "บรรพชา นี้ ประเสริฐ," เธอยอมไม่พ้น, จักว่าเป็นผู้เข้าริตเดียรถีย์.

อนึ่ง ถ้าเธอเพื่อจะลองคว้า "การบวชเป็นเดียรถีย์สำหรับเรา จะงามหรือไม่งาม" จึงนุ่งคากรองเป็นต้น หรือว่า ผูกชฎา หรือว่า ฉวยหาบบริหาร, ยังไม่ยอมรับเพียงใด, ลัทธิยอมคุ้มเธอไว้เพียงนั้น ครั้นเมื่อเพศสักว่าเธอยอมรับแล้ว ย่อมจักว่า เป็นผู้เข้าริตเดียรถีย์.

ส่วนภิกษุผู้มีจิรวรอันโจรชิงเอาไป จึงนุ่งคากรองเป็นต้นก็ดี ถี้อเพศเดียรถีย์ เพราะภักมีราชภักเป็นต้นก็ดี หาจักว่าเป็นผู้เข้าริต เดียรถีย์ไม่เลย เพราะไม่มีลัทธิ.

แต่ในอรรถกถากรุณทีแก้วว่า "ขึ้นชื่อว่า บุคคลผู้เข้าริตเดียรถีย์นี้ ท่านกล่าวด้วยอุปสัมบันภิกษุ. เพราะเหตุ นั้น สามเณรแม้ไปสู่ติดตายณะ แล้วพร้อมทั้งเพศ, ย่อมได้บรรพชาและอุปสมบทอีก."

ส่วนคนเคยยสังวาสกข้างต้น ท่านว่าด้วยอุปสัมบัน, เพราะ เหตุ นั้น อุปสัมบันแม้บัพพรษาโกง จะจักว่าเป็นผู้มีใช้สมณะหามิได้

ภิกษุยังมีอุตสาหะในเพศ แม้ต้องปาราชิกแล้ว นับพรรษาแห่งภิกษุ
เป็นต้น ก็ยังไม่จัดว่าเป็นคนเฉยสังวาสก์.

ติตถียปักกันตกถา จบ.

[ไตรจฉานคตวัตถุกถา]

[๘๖] พึงทราบวินิจฉัยในคำว่า **นาคโยนียา อภุญญติ** นี้
ดังนี้ :-

นาคนั้น ในประวัติกาล ย่อมได้เสวยอิสริยสมบัติเช่นกับเทพ-
สมบัติ ด้วยกุศลวิบากแม่โดยแท้. ถึงกระนั้น สรีระแห่งนาค ผู้
ปฏิสนธิด้วยอกุศลวิบาก มีปกติเที่ยวไปในน้ำ มีกบเป็นอาหาร
ย่อมมีปรากฏ ด้วยการเสพเมถุนกับนางนาคชาติของตน (มีชาติเสมอ
กัน) และด้วยการวางใจยังลงสู่ความหลับ; เพราะเหตุนั้น นาคนั้น
จึงระอาด้วยกำเนิดนาคนั้น.

บทว่า **หรายติ** ได้แก่ย่อมละอาย.

บทว่า **ชिक्षุณฺติ** คือ ย่อมเกลียดชังอัตภาพ.

หลายบทว่า **ตสฺส ภิกฺขุโน นิกฺขนฺเต** มีความว่า เมื่อภิกษุนั้น
ออกไปแล้ว. อีกอย่างหนึ่ง ความว่า ในเวลาที่ภิกษุนั้นออกไป

ชื่อว่า **วิสฺสสุจโ** **นิทฺถํ โอกฺกมิ** มีความว่า เมื่อภิกษุนั้นยัง
ไม่ออก นาคนั้น ไม่ปล่อยสติหลับอยู่ด้วยอำนาจแห่งความหลับ
อย่างถึงนั้นแล เพราะกลัวแต่เสียงร้อง, ครึ่งภิกษุนั้นออกไปแล้ว
จึงปล่อยสติ วางใจ คือ หมดความระแวง ดำเนินไปสู่ความหลับ
อย่างเต็มที่.

สองบทว่า **วิสุตฺตมกาลี** มีความว่า ภิกษุ นั้น ด้วยอำนาจ
ความกลัว ละสมณสัญญาเสีย ได้กระทำเสียดังผิดรูป.

สองบทว่า **ตุเมเห ขวตฺต** ตักบทว่า **ตุเมห โข อตฺต**
บทนั้นท่านมิได้ทำการลบ อ อักษรกล่าวไว้. ความสังเขปในคำนี้ ผู้
ศึกษาพึงทราบดังนี้ว่า "ท่านทั้งหลายแล เป็นนาค ชื่อเป็นผู้มีกรรม
ไม่ออกงาม คือ ไม่เป็นผู้มีกรรมอันออกงามในธรรมวินัยนี้ เพราะ
เป็นผู้ไม่ควรแก่ฉนวนวิปัสสนาและมรรคผล."

บทว่า **สชาติยา** ได้แก่ นางนาคนั่นเอง. แต่ว่า เมื่อใด
นาคนั้น เสพเมถุนด้วยชาติอื่น ต่างโดยชนิดมีหญิงมนุษย์เป็นต้น,
เมื่อนั้นย่อมเป็นเหมือนเทพบุตร ส่วนคำว่า ปัจจัยสองอย่างในพระ
บาลีนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว ด้วยอำนาจแห่งการชี้กรรมซึ่งปรากฏ
ตามสภาพเนื่อง ๆ ในประวัติกาล. และกรรมซึ่งปรากฏตามสภาพ
ย่อมมีแก่นาคใน ๕ กาล คือ เวลาปฏิสนธิหนึ่ง เวลาที่ลอกคราบหนึ่ง
เวลาที่เสพเมถุนด้วยนางนาคชาติของตน (มีชาติเสมอกัน) หนึ่ง เวลา
ที่วางใจยังลงสู่ความหลับหนึ่ง เวลาจืดหนึ่ง.

ในคำว่า **ติริจฺฉานคโต ภิกฺขเว** เป็นต้นนี้ มีวินิจฉัยว่า
จะเป็นนาค หรือจะเป็นสัตว์พิเศษผู้ใดผู้หนึ่งมีสุบรรณมาณพเป็นต้นก็
ตามที. ผู้ใดผู้หนึ่ง [๕๗] ซึ่งมีโฉมมนุษย์ชาติโดยที่สุดแม้ท้าวสักกเทวราช
บรรดามี ทั้งหมดเที่ยว พึงทราบว่า เป็นติริจฺฉาน ในอรรถนี้
ผู้นั้นอันภิกษุทั้งหลายไม่ควรให้อุปสมบท, ไม่ควรให้บรรพชา, แม้
อุปสมบทแล้ว ก็ควรให้นิบหยาเสีย.

ติริจฺฉานคตวัตตถฺกถา จบ.

[มาตุฆาตกาทีวัตถุ]

พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องบุคคลผู้ฆามาตราเป็นต้นต่อไป :-

สองบทว่า **นิกฺขนฺตี** **กเรยฺย** มีความว่า เราพึงกระทำความ
ออก คือ ความหลีกเลี่ยงไป ความชำระสะสาง.

ในคำว่า **มาตุฆาตโก** **ภิกฺขเว** นี้ มีวินิจฉัยว่า มาตราผู้ให้
เกิดซึ่งเป็นหญิงมนุษย์ อันบุคคลใดแม้ตนเองก็เป็นชาติมนุษย์เหมือน
กันแก่งปลงเสียจากชีวิต, บุคคลนี้เป็นผู้ฆามาตราด้วยอนันตริย-
มาตุฆาตกรรม. บรรพชาและอุปสมบทแห่งบุคคลนั้นอันพระผู้มีพระ-
ภาคทรงห้ามแล้ว.

ส่วนมาตราผู้เลี้ยงดูก็ดี ป้าก็ดี น้าก็ดี ซึ่งมีไขผู้ให้เกิด แม้
เป็นหญิงมนุษย์ หรือมาตราแม่ผู้ให้เกิด แต่มีไขหญิงมนุษย์ อันบุคคลใด
ฆาแล้ว, บรรพชาของบุคคลนั้น พระผู้มีพระภาคไม่ทรงห้าม และ
เขาไม่เป็นผู้มีอนันตริยกรรม.

มาตราผู้เป็นหญิงมนุษย์ อันบุคคลใดซึ่งตนเองเป็นสัตว์ดิรัจฉาน
ฆาแล้ว, แม้บุคคลนั้นยอมไม่เป็นผู้มีอนันตริยกรรม. ส่วนบรรพชา
ของเขาเป็นอันทรงห้ามด้วย เพราะข้อที่เขาเป็นสัตว์ดิรัจฉาน. คำที่
เหลือเป็นคำตั้งทั้งนั้น. แม้ในบุคคลผู้ฆาบิดา ก็นัยนี้แล.

ก็ถ้าแม่บวชเป็นลูกหญิงแพศยา, ไม่ทราบว่าเป็นบิดา
ของเรา" เขาเกิดด้วยน้ำสมภพของชายใด, และชายนั้นอันเขาฆาแล้ว
ยอมถึงความนับว่าเป็นผู้ฆาบิดาเหมือนกัน, ย่อมถูกอนันตริยกรรมด้วย.
แม้บุคคลผู้ฆาพระอรหันต์ พึงทราบด้วยอำนาจพระอรหันต์ผู้เป็น

มนุษย์เหมือนกัน.

วินิจฉัยในอรรถนตมาตกัตถุณี ฟังทราบดังนี้ว่า อันบุคคลเมื่อ
แก่งปลงพระฉิณาสพผู้เป็นชาติมนุษย์ โดยที่สุดแม้ไม่ใช่บรรพชิต
เป็นทารกก็ตาม เป็นทาริกก็ตาม จากชีวิต, ย่อมเป็นผู้ชื่อว่าฆ่าพระ
อรหันต์แท้; ย่อมถูกอนันตริยกรรมด้วย, และบรรพชาของผู้นั้น อัน
พระผู้มีพระภาคทรงห้าม. [๕๘] ส่วนบุคคลฆ่าพระอรหันต์ ซึ่งมีใจ
ชาติมนุษย์ หรือพระอริยบุคคลที่เลื้อซึ่งเป็นชาติมนุษย์ ยังไม่เป็นผู้มี
อนันตริยกรรม, แม้บรรพชาของเขา ก็ไม่ทรงห้าม. แต่ว่า กรรมเป็น
ของรุนแรง. ศิรจมานแม้ฆ่าพระอรหันต์ซึ่งเป็นชาติมนุษย์ ก็ไม่เป็นผู้
มีอนันตริยกรรม แต่ว่า เป็นกรรมอันหนัก.

หลายบทว่า เต วธาย โอนิยนฺติ มีความว่า โจรเหล่านั้น
อันพวกราชบุรุษย้อมนำไป เพื่อประโยชน์แก่การฆ่า. อธิบายว่า
นำไปเพื่อประหารชีวิต.

ก็คำใด ที่พระธรรมสังคากาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ในบาลีว่า
สจจ มยฺ ความแห่งคำนั้นเท่านี้เองว่า สจจ มยฺ. จริงอยู่ ในพระ
บาลีนี้ ท่านกล่าวนิบาตนี้ว่า สจจ จ ในเมื่อนิบาตว่า สจจ อัน
ท่านฟังกล่าว. อีกอย่างหนึ่งปาฐะว่า สจจ จ ก็มี. ใน ๒ ศัพท์นั้น
ศัพท์ว่า สจจ เป็นสัมภวานัตถนิบาต. ศัพท์ว่า จ เป็นนิบาตใช้ใน
อรรถมาตรว่าเป็นเครื่องทำบทำให้เต็ม. ปาฐะว่า สจจช มยฺ บ้าง
ความแห่งปาฐะนั้นว่า สจจ อชช มยฺ.

[ภิกขุณีทุสกาทีวัตถุ]

พึงทราบวินิจฉัยในค่านีว่า ภิกขุณีทุสโก ภิกขเว เป็นต้นนี้
ดังนี้ :-

บุรุษใดประทุษร้ายนางภิกษุณีผู้มีตนเป็นปกติ ในบรรดามรรค ๓
มรรคใดมรรคหนึ่ง, บุรุษนี้ชื่อภิกขุณีทุสกะ. บรรพชาและอุปสมบท
ของบุรุษนั้นพระผู้มีพระภาคทรงห้ามแล้ว. ฝ่ายบุรุษใดยังนางภิกษุณี
ให้ถึงศีลพินาศด้วยกายตั้งสักกะ, บรรพชาและอุปสมบทแห่งบุรุษนั้น
ไม่ทรงห้าม. แม้บุรุษผู้ทำนางภิกษุณีให้นุ่งผ้าขาวแล้ว ประทุษร้ายนาง
ผู้ไม่ยินยอมเลยทีเดียวด้วยพลการ ชื่อภิกขุณีทุสกะแท้.

ฝ่ายบุรุษผู้ทำนางภิกษุณีให้นุ่งผ้าขาวด้วยพลการแล้ว ประทุษร้าย
นางผู้ยินยอมอยู่ ไม่เป็นผู้ชื่อภิกขุณีทุสกะ.

ถามว่า เพราะเหตุไร ?

แก้วว่า เพราะนางภิกษุณีนั้น ย่อมเป็นผู้มิใช่นางภิกษุณี ใน
เมื่อความเป็นภคฤหัสถ์มาตรว่าอันตนยอมรับทีเดียว.

ส่วนบุรุษผู้ประทุษร้ายนางภิกษุณีผู้เสียศีลแล้วคราวเดียว ใน
ภายหลัง และปฏิบัติผิดในนางสิกขมานาและสามเณรีทั้งหลาย ไม่จัด
ว่าภิกขุณีทุสกะเหมือนกัน; ย่อมได้ทั้งบรรพชา ทั้งอุปสมบท.

ในคำว่า สงฆเภทโก ภิกขเว เป็นต้นนี้ มีวินิจฉัยว่า ผู้ใด
ทำพระศาสนาให้เป็นของนอกธรรมนอกวินัย [๕๕] ทำลายสงฆ์ด้วย
อำนาจแห่งกรรม ๔ อย่างใดอย่างหนึ่ง เหมือนพระเทวทัต, ผู้นี้ชื่อ
สังฆเภทกะ ผู้ทำลายสงฆ์ บรรพชาและอุปสมบทแห่งบุคคลนั้น

ทรงห้าม.

พึงทราบวินิจฉัยแม้ในคำนี้ว่า โโลหิตุปปาตโก ภิกขเว เป็นต้น
ดังนี้ :-

ผู้ใดมีจิตประทุษร้ายคิดฆ่า ยังพระโลหิตในพระสรีระซึ่งยังเป็นอยู่ของพระตถาคตเจ้า แม้พอที่แมลงวันเล็ก ๆ จะดื่มได้ให้หือขึ้นเหมือนพระเทวทัต, ผู้นี้ชื่อผู้ทำโลหิตุปปาต. บรรพชาและอุปสมบทแห่งบุคคลนั้นทรงห้าม.

ส่วนผู้ใดใช้มีดฆ่าตัดเอาเนื้อเสียดและโลหิตออกทำให้ทรงสำราญเหมือนหมอชีวกได้ทำเพื่อให้พระโรคสงบไป ผู้นั้นย่อมประสพบุญมากดังนี้.

[อุกโตพยัญชนกวัตถุ]

บทว่า **อุกโตพยัญชนโก** มีอรรถวิเคราะห์ว่า นิमितเครื่องปรากฏ (ที่ตั้งขึ้น) โดยกรรม ๒ อย่าง คือ โดยกรรมเป็นเหตุยังอิตถินิมิตให้เกิดขึ้น ๑ โดยกรรมเป็นเหตุยังปฐิมิตให้เกิดขึ้น ๑ ของบุคคลนั้นมีอยู่ เหตุนี้ เขาชื่ออุกโตพยัญชนก.

บทว่า **กโรติ** มีความว่า ย่อมทำตนเองด้วยความละเมียดด้วยอำนาจเมถุนในสตรีทั้งหลาย ด้วยปฐิมิต.

บทว่า **การาเปติ** มีความว่า ย่อมชวนบุรุษอื่นให้ทำความละเมียดด้วยอำนาจเมถุน ในอิตถินิมิตของตน.

อุกโตพยัญชนกนั้น มี ๒ ชนิด คือ สตรีอุกโตพยัญชนก ๑ บุรุษอุกโตพยัญชนก ๑.

ใน ๒ ชนิดนั้น อิตถินิมิตของสตรีอุกโตพัญชนกปรากฏ
ปฐมนิมิตเป็นของลี้ลับ; ปฐมนิมิตของบุรุษอุกโตพัญชนกปรากฏ
อิตถินิมิตเป็นของลี้ลับ. เมื่อสตรีอุกโตพัญชนกทำหน้าที่ของบุรุษ
ในสตรีทั้งหลาย อิตถินิมิตย่อมเป็นของลี้ลับ, ปฐมนิมิตปรากฏ;
เมื่อบุรุษอุกโตพัญชนกเข้าถึงความเป็นสตรีสำหรับพวกบุรุษ ปฐมนิมิต
เป็นของลี้ลับ, อิตถินิมิตปรากฏ.

เหตุซึ่งทำให้ต่างกันแห่งอุกโตพัญชนก ๒ ชนิดนี้ดังนี้ คือ
สตรีอุกโตพัญชนกมีกรรมเองด้วย, ให้สตรีอื่นมีกรรมได้ด้วย; ส่วน
บุรุษอุกโตพัญชนกมีกรรมเอาไม่ได้, แต่ให้สตรีอื่นมีกรรมได้.

[๑๐๐] แต่ในอรรถกถากรุณที่ท่านแก้วว่า "ถ้าเพศชายเกิดใน
กำเนิด (ปฏิสนธิกาล), เพศหญิงย่อมเกิดต่อเมื่อความกำหนดในบุรุษ
เป็นไป, ถ้าเพศหญิงเกิดในกำเนิด (ปฏิสนธิกาล), เพศชายย่อมเกิด
ต่อเมื่อความกำหนดในสตรีเป็นไป"

ลำดับแห่งวิจารณ์ในความเกิดแห่ง ๒ เพศนั้น บัณฑิตพึงทราบ
พิสดารในอรรถกถาธรรมสังคหะชื่ออฏฐสาลินี^๑.

ส่วนในบรรพชาธิการนี้ พึงทราบสันนิษฐานแม้เห็นว่า บรรพชา
อุปสมบทแห่งอุกโตพัญชนกทั้ง ๒ ชนิดนี้ ไม่มีเลย.

[อนุปรัชฌายกาทิวัดถุ]

หลายบทว่า เตน โข ปน สมเยน มีความว่า โดยสมัยใด
สักขาบทอันพระผู้มีพระภาคยังมีได้ทรงบัญญัติแล้ว โดยสมัยนั้น.

๑, ๒. ปวดเต น่าจะหมายความว่า ในปวัตติกาล.

๓. อฏฐสาลินี. ๔๖๗-๔๗๐.

บทว่า **อนุปชฌายกั** มีความว่า เว้นจากอุปชฌาย์ทุก ๆ อย่าง เพราะไม่ให้ถืออุปชฌาย์.

กถบุตรทั้งหลาย ผู้อุปสมบทแล้วอย่างนั้น ย่อมไม่ได้ความ สงเคราะห์ โดยธรรม โดยอามิส เขาย่อมเสื่อมเท่านั้น ย่อมไม่เจริญ.

หลายบทว่า **น ภิกขเว อนุปชฌายโก** เป็นต้น มีความว่า กถบุตรชื่อผู้ไม่มีอุปชฌาย์ เพราะไม่ให้ถืออุปชฌาย์ ไม่พึงให้อุปสมบท. เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ให้อุปสมบทด้วยอาการอย่างนั้น จำเดิมแต่ทรง บัญญัติสิกขาบทว่า "ภิกษุใดพึงให้อุปสมบท ภิกษุนั้นต้องทุกกฎ." ส่วนกรรมหากำริบไม่. พระอาจารย์บางพวกกล่าวว่า "กำริบ" คำของอาจารย์บางพวกนั้น ไม่ควรถือเอา.

แม้ในคำทั้งหลาย มีคำว่า **สงฺฆเณ อุปชฌายเณ** เป็นต้น มีอุกโตพหฺยชนกเป็นอุปชฌาย์เป็นที่สุด ก็นัยนี้แล.

ชื่อว่า **อปตฺตกา หตฺเตสุ ปิณฺฑาทาย จรฺนฺติ** มีความว่า ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่มีบาตรย่อมเที่ยวไป เพื่อประโยชน์แก่บิณฑะอันตนจะได้ ในมือทั้ง ๒.

ชื่อว่า **เสยฺยถาปี ติตฺติยา** มีความว่า เหมือนพวกเดียรถีย์มี ชื่ออาชีวก. จริงอยู่ เดียรถีย์เหล่านั้น ย่อมฉันบิณฑะอันตนคลุกด้วย แองและกับใส่ไว้ในมือทั้ง ๒ นั้นเอง.

สองบทว่า **อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส** มีความว่า เป็นอาบัติแก่ ภิกษุผู้ให้อุปสมบทด้วยอาการอย่างนั้นเท่านั้น. ส่วนกรรมไม่กำริบ แม้ในวัตถุว่าอจิวรกา (เป็นต้น) ก็นัยนี้แล.

บทว่า ยาจิตเคน มีความว่า ด้วยบาตรเป็นของยืมซึ่ง
อุปสัมปทาเปกจะอ่อนนอนยืมมาว่า "ขอท่านจงให้เพียงที่ข้าพเจ้า
กระทำการอุปสมบทเถิด."

[๑๐๑] จริงอยู่ ย่อมเป็นอาบัติเฉพาะแก่ภิกษุผู้ให้อุปสมบท
ด้วยบาตร หรือจีวร หรือทั้งบาตรทั้งจีวร เช่นนี้ แต่กรรมไม่กำเริบ.

เพราะเหตุนั้น กุลบุตรผู้มีบาตรจีวรครบเท่านั้น จึงควรให้
อุปสมบท. ถ้าของเขาไม่มี, และอาจารย์อุปัชฌาย์อยากจะให้เขา,
หรือภิกษุเหล่าอื่นปรารถนาจะให้อาจารย์และอุปัชฌาย์ หรือภิกษุ
เหล่าอื่นผู้ไม่เสียดาย พึงสละให้บาตรและจีวรที่ควรอธิษฐานได้. แก่
จะให้บรรพชาเปกจะผู้ตั้งใจไม่เลื่องบวช ด้วยบาตรและจีวรแม้ที่ยืม
มาสมควรอยู่. แม้ถือเอาด้วยวิสาสะในที่แห่งภิกษุผู้เป็นสภาคันแล้ว
ให้บวชก็ควร.

แต่ถ้าปิ่นทุปลาสนั้น เป็นผู้ถือบาตรที่ยังมิได้ระบมและผ้าที่ควร
แก่จีวรมา, บาตรยังระบมอยู่และจีวรยังกระทำอยู่เพียงใด, ควรจะ
ให้อนามัญญุทวิณฑาทแก่เขาผู้พักอยู่ในวิหารเพียงนั้น. ปิ่นทุปลาสนั้น
จะบริโภคนบาตรก็ควร.

ในเวลาก่อนฉันอาหาร ส่วนแห่งอามิสเท่ากับส่วนของสามเณร
อันภิกษุผู้เป็นกัตตุเทศก์สมควรจะให้.

ส่วนการถือเสนาสนะและกัตต่างๆ มีสลาภกัต อุทเทศกัตและ
มิมันตนกัต เป็นต้น ไม่สมควรให้.

แม้ในเวลาภายหลังอาหาร ส่วนแห่งเภสัชมีน้ำมัน น้ำผึ้ง และ

น้ำอ้อย เป็นต้น เท่ากับส่วนของสามเณร อันภิกษุผู้เป็นภคตทุพเทศก์
สมควรจะให้.

ถ้าเขาเป็นไข้ ภิกษุทั้งหลายควรจะทำยาให้เขา และควรทำ
การปรนนิบัติทั้งปวงแก่เขา เหมือนทำแก่สามเณร ฉะนั้นแล.

[หัตถัจฉินนาทิวตถุกถา]

พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องคนมือด้วนเป็นต้นต่อไป :-

มือข้างเดียวหรือทั้ง ๒ ข้าง ของผู้ใด เป็นอวัยวะขาดไปที่
ฝ่ามือก็ดี ที่ข้อมือก็ดี ที่ศอกก็ดี ส่วนใดส่วนหนึ่ง ผู้นั้นชื่อว่า
ผู้มีมือขาด.

เท้าข้างเดียวหรือทั้ง ๒ ข้าง ของผู้ใด เป็นอวัยวะขาดไปที่
ปลายเท้าก็ดี ที่ข้อเท้าก็ดี ที่แข้งก็ดี ส่วนใดส่วนหนึ่ง ผู้นั้นชื่อว่า
ผู้มีเท้าขาด.

ในมือและเท้าทั้ง ๔ โดยประการดังกล่าวแล้วนั้นแล มือและเท้า
ของผู้ใด ๒ หรือ ๓ หรือทั้งหมด เป็นอวัยวะขาดไป ผู้นั้นชื่อว่า
ผู้มีมือและเท้าขาด.

[๑๐๒] หูของผู้ใด ข้างเดียวหรือทั้ง ๒ ข้าง เป็นอวัยวะขาด
ไปที่เง่าหูก็ดี ที่ใบหูก็ดี ผู้นั้นชื่อว่าผู้มีหูขาด. แต่หูของผู้ใด ย่อม
ฉีกที่ตุ้มแห่งหู, แต่เป็นอวัยวะที่อาจต่อให้ติดกันได้, ผู้นั้นพึงให้ต่อหู
ให้ติดแล้ว จึงให้บวช.

จมูกของผู้ใด เป็นอวัยวะแหงวันไปที่ตั้งจมูกก็ดี ที่ช่องจมูก
ข้างเดียวก็ดี ช่องจมูกทั้ง ๒ ก็ดี ส่วนใดส่วนหนึ่ง ผู้นั้นชื่อว่า

ผู้มีจุมกแหวง. แต่จุมกของผู้ใด เป็นอวัยวะที่อาจประสานให้ติดกันได้.

ผู้นั้นพึงทำจุมกนั้นให้หายแล้ว จึงให้บวช.

บุคคลที่ชื่อว่า ผู้มีหูและจุมกแหวง พึงทราบด้วยอำนาจแห่ง
อวัยวะทั้ง ๒.

นิ้วของผู้ใด นิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว เป็นอวัยวะขาดไป ไม่
เห็นมีเล็บเหลือ ผู้นั้นชื่อว่าผู้มีเล็บด้วน แต่เล็บที่เหลือของผู้ใด แม้
ประมาณเท่าเส้นด้าย ยังปรากฏ, จะให้ผู้นั้นบวชควรอยู่.

ในหัวแม่มือแม่เท้าทั้ง ๔ นิ้ว หัวแม่มือและแม่เท้าของผู้ใด นิ้ว
เดียวหรือหลายนิ้ว เป็นอวัยวะขาดไป ตามนัยที่กล่าวแล้วในนิ้วผู้นั้น
ชื่อว่าผู้มีง่ามมือง่ามเท้าขาด.

เอ็นใหญ่ที่ชื่อว่ากัณฐะของผู้ใด เป็นอวัยวะขาดไป ข้างหน้า
กัณฐะ ข้างหลังกัณฐะ ผู้นั้นชื่อว่าผู้มีเอ็นขาด. บุคคลย่อมก้าวเดินด้วย
ปลายเท้าบ้าง ด้วยสันเท้าบ้าง หรือไม่อาจยันเท้าลงตรง ๆ ได้ ก็เพราะ
ในเอ็นใหญ่เหล่านั้น แมเอ็นหนึ่งขาดไป.

นิ้วมือของผู้ใด เป็นของติดกันเหมือนปีกค้างคาว ผู้นั้นชื่อว่า
ผู้มีชื่อเป็นแผ่น. ภิกษุผู้ใคร่จะให้บุคคลนั้นบวช พึงผ่านหนังสือซึ่งมีใน
ระหว่างนิ้ว เอาหนังสือระหว่างออกทั้งหมด รักษาหายแล้วจึงให้บวช.
แม้ผู้ใดมี ๖ นิ้ว ภิกษุผู้ใคร่จะให้ผู้นั้นบวชพึงตัดนิ้วที่เกินเสีย รักษา
หายแล้วจึงให้บวช.

ผู้ใดจักว่ามีร่างกายค่อม เพราะอกหรือหลัง หรือสี่ข้างโกง
ผู้นั้นชื่อว่าคนค่อม. แต่อวัยวะน้อยใหญ่บางส่วนของผู้ใด โกงไป

นิกนอย, [๑๐๓] จะให้ผู้นั้นบวชสมควรอยู่, เพราะว่าพระมหา-
บุรุษเท่านั้น มีพระกายตรงดั่งกายพรหม, สัตว์ที่เหลือชื่อว่าผู้ไม่ยอม
ยอมไม่มี.

คนมีขาสั้นก็ดี มีบั้นเองสั้นก็ดี สั้นทั้ง ๒ ก็ดี ชื่อว่าคนเดียว.
กายท่อนล่างตั้งแต่บั้นเองลงมา แห่งคนขาสั้น เป็นของสั้น
กายท่อนบนสมบูรณ์.

กายท่อนบนตั้งแต่บั้นเอวขึ้นไป แห่งคนบั้นเอวสั้น เป็นของสั้น
กายท่อนล่างบริบูรณ์.

กายทั้ง ๒ ท่อน แห่งคนสั้นทั้ง ๒ เป็นของสั้น. ร่างกายย่อม
กลมรอบคล้ายหม้อมีกระพุ้งใหญ่เหมือนร่างกายแห่งภูตทั้งหลาย เพราะ
กายทั้ง ๒ ท่อนเหล่าใดเล่าเป็นของสั้น, จะให้ชนนั้นแม้ทั้ง ๓ ชนิด
บวช ย่อมไม่ควร.

ที่คอแห่งผู้ใด มีพอกดังลูกฟัก ผู้นั้นชื่อว่าคนคอพอก. และคำนี้
สักว่าแสดง แต่เมื่อมีพอกที่ประเทศอันใดอันหนึ่ง ก็ไม่ควรให้บวช.

วินิจฉัยในคำว่า คลคณฺฐิ นั้น พึงทราบตามนัยที่กล่าวแล้ว
ในคำนี้ว่า น ภิกฺขเว ปญฺจหิ อาพาเซหิ สุญฺโฆ ปพฺพาเซตพฺโพ
นั้นแล.

คำใดที่จะพึงกล่าวในคนที่รอยแผลเป็น คนถูกเขียนด้วยหวาย
และคนถูกเขียนไว้, คำนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวแล้ว ในข้อทั้งหลายมีข้อ
ว่า น ภิกฺขเว ลกฺขณาหโต เป็นต้นนั้นแล.

คนมีเท้าเป็นตุ่ม ท่านเรียกว่าคนตีนปุก. เท้าของผู้ใดอุมเกิดเป็น

ดุ่มแข็ง ผู้นั้นไม่ควรให้บวช แต่เท้าของผู้ใด ยังไม่ทันจับแข็ง เป็นของที่อาจผูกเครื่องรัดเข้าไว้ในหลุมน้ำ กลบด้วยทรายเปียกน้ำให้เต็ม ให้เหยี่ยวยุบลงจนเส้นเอ็นปรากฏ และแข็งเป็นเหมือนกระบอกน้ำมัน, จำทำเท้าของผู้นั้นให้เป็นเช่นนี้ แล้วให้เขาบวชควรรอยู่.

ถ้าดุ่มนั้นแข็งขึ้นอีก แม้เมื่อจะให้อุปสมบท พึงทำอย่างนั้น จึงให้อุปสมบท.

คนน่าเกลียด ไม่น่าชอบใจ มีความเดือดร้อนเป็นนิตย์ มีโรคที่รักษาไม่หายด้วยโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง ในบรรดาโรคริดสีดวงออก ริดสีดวงดำไส้ โรคคิ โรคเสมหะ โรคไอ โรคหืด เป็นต้น ชื่อว่าคนมีโรคเป็นผลแห่งบาป [๑๐๔] แม้บุคคลนี้ไม่ควรให้บวช.

ผู้ใดยอมประทุษร้ายบริษัท เพราะความที่ตนมีรูปแปลก ผู้นั้นชื่อปริสตุสกะ คือเป็นคนสูงเกินไป มีนาภีประเทศแก่ศีรษะของชนเหล่าอื่นบ้าง, เตี้ยเกินไปดังรูปแห่งภูต เตี้ยทั้ง ๒ ท่อนบ้าง, ดำเกินไป คล้ายตอไม้ที่นาถูกไฟไหม้บ้าง, ขาวเกินไป มีสีคล้ายบาตรทองแดงที่ขัดด้วยนมส้มและเปรียงเป็นต้นบ้าง, ผอมเกินไป มีเนื้อและเลือดน้อย ประหนึ่งร่างกายซึ่งมีแต่กระดูก เอ็น และหนังบ้าง, อ้วนเกินไป มีเนื้อตั้งหยาบ มีพุงพลุ้ยเช่นกับมหาภูตบ้าง, มีศีรษะใหญ่เกินไป เหมือนวางกระเข้าไว้บนศีรษะบ้าง, มีศีรษะหลิมเกินไป คือประกอบด้วยศีรษะเล็กนักไม่สมตัวบ้าง, มีศีรษะเป็นลอน ๆ คือประกอบด้วยศีรษะเช่นกับทะเลายแห่งผลตาลบ้าง, มีศีรษะเรียวแหลม คือประกอบด้วยศีรษะอันสอบขึ้นไปโดยลำดับบ้าง, มีศีรษะ

ดั่งลำไผ่ (เป็นกระบอก) คือประกอบด้วยศิระเช่นกับปล้องไม้ไผ่
อย่างเชิงบ้าง, มีศิระเป็นง่ามบ้าง, มีศิระเป็นเงื่อม คือประกอบ
ด้วยศิระอันจุ่มลงในข้างทั้ง ๔ ข้างใดข้างหนึ่งบ้าง, มีศิระเป็น
แผลบ้าง, มีศิระเนาบ้าง.

มีผมเป็นหย่อม ๆ คือมาตามพร้อมด้วยผมที่ขึ้นในที่นั้น ๆ
เช่นกับข้าวกล้าในกระถางที่สัตว์กัดกินบ้าง, มีศิระลุ่มไม่มีผมบ้าง,
มีผมหยาบแข็ง คือ มาตามพร้อมด้วยผมเช่นกับแปรงตาลบ้าง, มีผม
ขาวด้วยผมอันหงอกแต่กำเนิดบ้าง, มีผลเป็นปกติ คือมาตามพร้อม
ด้วยผมเหมือนเปลวเพลิงจับบ้าง, มีผมบนศิระเวียน คือมาตาม
พร้อมด้วยผมขวัญทั้งหลายมีปลายชันขึ้นเบื้องบน เช่นกับขวัญในตัวโค
บ้าง.

มีขนคิ้วเนื่องเป็นอันเดียวกับผมบนศิระ คือมาตามพร้อมด้วย
หน้าผากดั่งหุ้มด้วยร่างแหบ้าง, มีคิ้วติดกันบ้าง, ไม่มีขนคิ้วบ้าง, มี
คิ้วคล้ายลิงบ้าง.

[๑๐๕] มีตาใหญ่เกินไปบ้าง, มีตาเล็กเกินไป คือมาตามพร้อม
ด้วยตาทั้ง ๒ เช่นกับช่องในหนังกระบือที่เขาแทงด้วยปลายมีดบ้าง,
มีตาส่อง คือมาตามพร้อมด้วยตาใหญ่ข้างหนึ่ง เล็กข้างหนึ่งบ้าง,
มีวงตาดำไม่เสมอ คือมาตามพร้อมด้วยวงตาดำไม่เสมอกันอย่างนี้
คือข้างหนึ่งสูง ข้างหนึ่งต่ำบ้าง, คนตาเหล่บ้าง, คนมีตาลึก คือมี
หน่วยตารากฎเหมือนโป่งน้ำในบ่อน้ำอันลึกบ้าง, คนมีตาทะเล้นออก
คือมีหน่วยตายื่นออกเหมือนตาแห่งปูบ้าง.

มีหูเหมือนช้าง คือมาตามพร้อมด้วยใบหูอันใหญ่ข้าง, มีหูเหมือนหนูหรือมีหูเหมือนค่างควา คือมาตามพร้อมด้วยใบหูอันเล็กข้าง, คนมีแต่ช่องหู คือปราศจากใบหู มีแต่ช่องหูเท่านั้นข้าง, คนมีหูเจาะกว้างข้าง, แต่ชนชาติโยนก ไม่จัดเป็นคนประทุษร้ายบริษัท, เพราะว่าการเจาะหูกว้างนั้น เป็นประเพณีของเขาโดยเฉพาะ. คนเป็นโรคริดสีดวงในหู คือมาตามพร้อมด้วยหูอันเน่าเป็นนิศย์ข้าง, คนมีหูเป็นน้ำหนวก คือมาตามพร้อมด้วยหูมีน้ำเหลืองไหลออกทุกเมื่อข้าง, คนมีใบหูตรง คือมาตามพร้อมด้วยใบหูเช่นกับปลายกะพ้อสำหรับกรอกอาหารโคข้าง.

คนมีตาเหลืองเกินไปข้าง. แต่จะให้คนมีตาเหลืองดั่งน้ำผึ้งบวชสมควรรอยู่, คนไม่มีขนตาข้าง, คนมีตามีน้ำตาไหลข้าง, คนมีตาแตกข้าง, คนมีตาประกอบด้วยโรคยังตาให้สุก (คือคนตาแฉะ มีจี้ตากรัง) ข้าง.

คนมีจมูกใหญ่เกินไปข้าง, มีจมูกเล็กเกินไปข้าง, คนมีจมูกบี้ข้าง, คนมีจมูกคดเบี้ยวไปข้างหนึ่งไม่ตั้งอยู่ตรงกลางข้าง, คนมีจมูกยาว คือมาตามพร้อมด้วยจมูกดั่งสุกร ซึ่งอาจเลียด้วยลิ้นได้ข้าง, คนมีจมูกมีน้ำมูกไหลออกเป็นนิศย์ข้าง.

คนมีปากใหญ่ [๑๐๖] คือมีเค้าแห่งปากเท่านั้นใหญ่เหมือนปากแห่งกบปากกว้าง ส่วนหน้าเล็กนัย เช่นกับน้ำเต้าข้าง, คนมีปากอ้าข้าง, คนมีปากคดข้าง.

๑. ตามนัยโยชนา แปลว่า จริงอยู่ หูเช่นนั้นเป็นสภาพโดยเฉพาะของชนชาติโยนกนั้น.

๒. โลกุตตนาพิกาย.

คนมีริมฝีปากใหญ่ คือมาตามพร้อมด้วยริมฝีปากเช่นกับเกลียวปากหม้อข้าวบ้าง, คนมีริมฝีปากสั้น คือมาตามพร้อมด้วยริมฝีปากอันไม่สามารถจะปิดฟันมิด เช่นกับหนังหุ้มกลองบ้าง, คนมีริมฝีปากล่างหนาบ้าง, คนมีริมฝีปากบนบางบ้าง, คนมีริมฝีปากล่างบางบ้าง, คนมีริมฝีปากบนหนาบ้าง, คนมีริมฝีปากแห้วบ้าง.

คนมีปากมีน้ำลายไหลเสมอบ้าง, คนมีปากสูกแดงนัยบ้าง, คนมีปากดั่งสังข์ คือมาตามพร้อมด้วยริมฝีปากข้างนอกขาว ข้างในแดงจัดบ้าง, คนมีปากเหมีนดั่งซากศพบ้าง.

คนมีฟันใหญ่ คือมาตามพร้อมด้วยฟันเช่นกับสัตว์มี ๘ ซี่บ้าง, คนมีฟันดั่งอสุร คือมีฟันล่างหรือฟันบนออกนอกปากบ้าง, ส่วนฟันของผู้นั้นเป็นของอาจปิดด้วยริมฝีปาก เมื่อพูดเท่านั้นจึงปรากฏ เมื่อไม่พูดไม่ปรากฏ, จะให้ผู้นั้นบวชสมควรอยู่. คนมีฟันเฒ่าบ้าง, คนไม่มีฟันบ้าง, แต่ในระหว่างฟันของผู้นั้น มีฟันซี่เล็กดั่งฟันกระแต จะให้ผู้นั้นบวชสมควรอยู่.

คนมีคางใหญ่ คือมาตามพร้อมด้วยคางดั่งคางแห่งโคบ้าง. คนมีคางยาวบ้าง, คนมีคางเฟิด คือมาตามพร้อมด้วยคางอันสั้นนัยดั่งหูดหายเข้าไปบ้าง, คนมีคางหักบ้าง, คนมีคางคดบ้าง.

คนไม่มีหนวดและเครา คือมีหน้าคล้ายนางภิกษุณีบ้าง.

คนมีคอดยาว คือประกอบด้วยคอดเช่นกับคอนกยาบบ้าง, คนมีคอดสั้น คือประกอบด้วยคอดดั่งหูดหายเข้าไปบ้าง, คนมีคอดง่าลงบ้าง.

คนมีจะงอยไหล่อันลูบข้าง, คนไม่มีมือข้างเดียว
ข้าง, คนมีมือสั้นเกินข้าง, คนมีมือยาวเกินข้าง, คนมีอกหักข้าง,
คนมีหลังหักข้าง, คนมีตัวเป็นคุดทะราดข้าง, มีตัวเป็นลำลาบข้าง,
มีตัวเป็นหิดข้าง, มีตัวเหมือนเหี้ย คือมีผมร่วงจากตัว ดังเหี้ยข้าง,
[๑๐๗] ก็แลคำว่า มีตัวเป็นคุดทะราดเป็นต้นทั้งหมด ข้าพเจ้า
หมายเอาโรคที่ทำให้กายให้มีรูปร่างแปลก กล่าวแล้วด้วยอำนาจแห่งปริส-
ทศกัณฑ์อันมีความกว้าง.

ส่วนวินิจฉัยในคำนี้ ผู้ศึกษาพึงทราบโดยนัยที่กล่าวแล้วในคำนี้
ว่า น ภิกขเว ปญฺจหิ อาพาเซหิ ผุฏฺโฐ นันนแล.

คนมีบั้นเอวหักข้าง คนมีตะโพกใหญ่ คือประกอบด้วยเนื้อ
ตะโพกอันสูงเกินไป เช่นกับกระพุงแห่งเตาข้าง, คนมีขาใหญ่ข้าง,
คนมีอ้นทะเลใหญ่ข้าง, คนมีเข่าใหญ่ข้าง, คนมีเข่าเบียดกันข้าง, คนมี
แข้งยาว คือมีแข้งเช่นกับไม้เท้าข้าง, คนมีเท้าผิดกฎ (คือไปตาม
ขวาง) ข้าง, คนมีเท้าบิดไปข้างหลังข้าง, คนมีปลีน้องเป็นปื้นสูง
ข้าง, คนมีปลีน้องเป็นปื้นสูงนั้นมี ๒ ชนิด คือประกอบด้วยปลีแข้ง
ใหญ่งอกย่อยลงภายใต้ก็มี อวบขึ้นเบื้องบนก็มี คนมีแข้งใหญ่
ข้าง, คนมีก้อนเนื้อที่แข้งหนาข้าง, คนมีเท้าใหญ่ข้าง, คนมีสั้นใหญ่
ข้าง, คนมีปลายเท้ากับสั้นเท้าเท่ากัน คือมีแข้งตั้งขึ้นจากกลางเท้า
ข้าง, คนมีเท้าเกข้าง, คนมีเท้าแก่นนั้นมี ๒ ชนิด คือมีเท้าบิดเข้าใน
ก็มี บิดออกนอกก็มี คนมีนิ้วหงิก คือประกอบด้วยนิ้วเช่นกับแงงขิง

๑,๒,๓. คนมีเท้ากางออกข้าง คนมีเท้ากลมเข้าข้าง คนมีปลีแข้งไปข้าง ก็ว่า.

บ้ำง, คนมีเล็บดำ คือประกอบด้วยเล็บเน่ามีสีดำบ้ำง, คนแม่ทั้งหมคนี้เป็นคนประทุษร้ายบริษัท, คนประทุษร้ายบริษัทเห็นปานนี้ ไม่ควรให้บวช.

บทว่า กาโณ มีความว่า คนตาบอดตาใส หรือคนมีจักขุ-
ประสาทอันต่อมเลือดเป็นต้นขจัดเสียดก็ตามที ผู้ใดมองไม่เห็นด้วยตา
ทั้ง ๒ หรือข้างเดียว ผู้นั้นไม่ควรให้บวช.

แต่ในมหาปัจจุจริอรรถกถาแก้ว่า คนตาบอดข้างเดียวเรียกว่า
กานะ คนตาบอด ๒ ข้าง สงเคราะห์ด้วยอันธะ คนมืด.

ในมหาอรรถกถาแก้ว่า "คนบอดแต่กำเนิด เรียกว่า อันธะ"
เพราะเหตุฉะนั้น คำแม่ทั้ง ๒ ย่อมถูกโดยปริยาย.

คนมือง่อยก็ดี คนเท้าง่อยก็ดี คนนิ้วง่อยก็ดี ชื่อว่าคนง่อย.
บรรดาอวัยวะทั้งหลายมีมือเป็นต้นเหล่านั้น ส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้ใด
งอปรากฏ ผู้นั้นชื่อคนง่อย.

คนเข้าพับก็ดี [๑๐๘] คนแข็งหักก็ดี คนมีอุ้งเท้าคด เพราะ
มีเท้าหักตรงกลาง คือเดินด้วยท่ามกลางแห่งหลังเท้าก็ดี คนมีปลาย
เท้าพับ เพราะมีเท้าหักปลาย คือเดินด้วยหลังเท้าก่อนปลายก็ดี คน
เดินเขย่งเฉพาะด้วยปลายเท้าก็ดี คนเดินเขย่งด้วยสันเท้าก็ดี คนเดิน
เขย่งด้วยส่วนนอกแห่งเท้าก็ดี คนเดินเขย่งด้วยส่วนในแห่งเท้าก็ดี
คนเดินเขย่งด้วยหลังเท้าทั้งหมด เพราะมีข้อเท้าทั้ง ๒ หักตอนบนก็ดี
ชื่อว่าคนกระจอก, คนชนิดนี้แม่ทั้งหมด เป็นคนกระจอกแท้ ไม่ควร
ให้บวช.

มือข้างหนึ่งก็ดี เท้าข้างหนึ่งก็ดี ตัวซีกหนึ่งก็ดี ของผู้ใดไม่
นำความสุขมาให้ ผู้นั้นชื่อว่าชาไปแถบหนึ่ง.

คนเปลี้ย เรียกว่าคนมีอิริยาบถขาด.

คนทรพลเพราะความเป็นผู้ชรา ไม่สามารถจะทำแม่ซึ่งกรรม มี
ย่อมจิ๋วของตนเป็นต้น ชื่อว่าคนชราทรพล. ส่วนผู้ใดเป็นคนแก่แต่
ยังมีกำลัง อาจประคับประคองตน ผู้นั้นควรให้บวช.

คนตาบอดแต่กำเนิด เรียกว่า คนบอด.

ความเปล่งวาจาของผู้ใด เป็นไปไม่ได้ ผู้นั้น ชื่อว่า คนใบ้.
แม่ของผู้ใดเป็นไปไม่ได้ แต่ไม่สามารถจะกล่าวสรรณคมน์ให้บริบูรณ์,
จะให้ผู้พูดไม่ซัดแม่เช่นนั้นบวช ย่อมไม่ควร. ส่วนผู้ใดสามารถจะว่า
เพียงสรรณคมน์ให้บริบูรณ์ได้, จะให้ผู้นั้นบวช ย่อมควร.

ผู้ใด ฟังไม่ได้ยินด้วยประการทั้งปวง ผู้นั้นชื่อคนหนวก. ส่วน
ผู้ใดฟังเสียงดังได้ยิน, จะให้ผู้นั้นบวชย่อมควร. คนพิการมีคนที่งับอด
ทั้งใบ้เป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัสด้วยอำนาจแห่งโทษสองชั้น.

กับรรพชาของชนเหล่าใด อันพระผู้มีพระภาคทรงห้าม, แม้
อุปสมบท ของชนเหล่านั้น ก็เป็นอันทรงห้ามด้วย แต่ถ้าสงฆ์ให้คน
ประทุษร้ายบริษัทเหล่านั้นอุปสมบท, คนมีอวัยวะบกพร่องแม้ทั้งหมด
มีคนมือขาดเป็นต้น ก็เป็นอันอุปสมบทด้วยดี, แต่การสงฆ์และ
อาจารย์กับอุปัชฌาย์ ไม่พ้นอาบัติ.

จริงอยู่ ดังข้าพเจ้าจักอ้างบาลีว่า [๑๐๕] "ภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผู้ไม่ควรเรียกเข้าห่ม มีอยู่, ถ้าสงฆ์เรียกบุคคลนั้นเข้าห่ม

๑. ผู้พูดติดอ่าง. โบราณว่า มีถ้อยคำเป็นอ่างกระอักกระอืดถ้อย.

บางคนเรียกเข้าหมู่แล้วก็เป็นอันแล้วไป บางคนเป็นอันเรียกเข้าหมู่แล้ว
ใช้ไม่ได้."

เนื้อความแห่งพระบาลีนั้น จักมีแจ้งในอากตสถานนั้นแล ด้วย
ประการดังนี้.

หัตถัจฉินนาทีวัตถุกถา จบ.

[นิสสยคหณกถา]

ในคำว่า อลขุชีนํ นิสฺสาย วสนฺติ นี้ :-

บทว่า อลขุชีนํ เป็นลัทธิกัตติ ใช้ในอรรถแห่งทุกติยกัตติ.

ความว่า ภิกษุทั้งหลายพึงบุคคลผู้ลัทธิทั้งหลายอยู่.

คำว่า ยาว ภิกษุสภาคติ ชานามิ มีความว่า เราจะทราบ
ความที่ภิกษุผู้ให้นิสัยเป็นผู้ถูกส่วนกับภิกษุทั้งหลาย คือ ความเป็น
ผู้มีละอายเพียงไร. เพราะเหตุนี้ ภิกษุผู้ถึงฐานะใหม่ แม้อันภิกษุ
ไร ๆ กล่าวว่า "ภิกษุ เธอจงมาถือนิสัย" ดังนี้ พึงพิจารณาข้อ
ที่ภิกษุผู้ให้นิสัยเป็นผู้มีความละอาย ๔-๕ วันแล้ว จึงค่อยถือนิสัย.
ถ้าได้ฟังในสำนักแห่งภิกษุทั้งหลายว่า "พระเถระเป็นลัทธิ" เป็นผู้
ปรารถนาจะถือนั้นในวันทีตนมาทีเดียว, ฝ่ายพระเถระกล่าวว่า "คุณจง
รอก่อน คุณอยู่จักรู้" ดังนี้ แล้วตรวจดูอาจารย์เสีย ๒-๓ วันแล้ว
จึงให้นิสัย, การทำอย่างนี้ ย่อมควร.

โดยปกติ ภิกษุผู้ไปสู่สถานที่เป็นที่ถือนิสัย ต้องถือนิสัยในวัน
นั้นทีเดียว, แม่วันเดียว ก็คุ้มไม่ได้. ถ้าในปฐมยาม อาจารย์ไม่มี

โอกาส, เมื่อไม่ได้โอกาส จะนอนด้วยผูกใจไว้ว่า "เราจักถือใน เวลาใกล้รุ่ง" ถ้าอรุณขึ้นแล้วไม่รู้, ไม่เป็นอาบัติ. แต่ถ้าไม่ทำ ความผูกใจว่า "เราจักถือ" แล้วนอน, เป็นทุกกฎในเวลาอรุณขึ้น.

ภิกษุไปสู่สถานที่ไม่เคยไป ปรารธนาจะค้าง ๒-๓ วันแล้วไป ไม่ต้องถือนิสสัยก็ได้. แต่เมื่อทำอาลัยว่า "เราจักค้าง ๓ วัน" ต้องถือนิสสัย. ถ้าพระเถระพูดว่า "จะมีประโยชน์อะไรด้วยนิสสัย สำหรับผู้ค้าง ๓ วัน." เธอเป็นอันได้บริหารจำเดิมแต่กาลที่พระเถระ ห้ามไป.

บทว่า นิสฺสยกรณียโ มีคำว่า เราเป็นผู้มีการถือนิสสัย เป็นกิจควรทำ, [๑๑๐] อธิบายว่า นิสสัยอันเราพึงทำ คือ พึงถือ

สองบทว่า นิสฺสยํ อลฺภมาเนน มีความว่า เมื่อไม่มีภิกษุ ผู้ให้นิสสัยซึ่งเดินทางไปกับตน, เธอชื่อย่อมไม่ได้นิสสัย; อันภิกษุ ผู้ไม่ได้เช่นนั้น ไม่ต้องถือนิสสัยไปได้สิ้นวันแม้มาก ถ้าเข้าไปสู่อาวาสบางตำบลซึ่งตนเคยถือนิสสัยอยู่แม้ในกาลก่อน, แม้จะค้างคืนเดียว ก็ต้องถือนิสสัย. พักอยู่ในระหว่างทางหรือหาพวกอยู่ ๒-๓ วัน, ไม่เป็นอาบัติ. แต่ภายในพรรษาต้องอยู่ประจำที่, และต้องถือนิสสัย. แต่ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ไปในเรือ แต่ไม่ได้นิสสัยในเมื่อฤดูฝนมาแล้ว.

บทว่า ยาจิยมาเนน มีความว่า ผู้อันภิกษุใช้นั้นออกปากขอ. ถ้าภิกษุใช้แม้เธอบอกว่า "ท่านจงออกปากขอของเรา" ดังนี้ แต่ไม่ยอมออกปากขอเพราะมานะ, เธอพึงไป.

สองบทว่า **ผาสฺว โหติ** มีความว่า ความสำราญ มีด้วยอำนาจแห่งการได้เฉพาะซึ่งสมณะและวิปัสสนา. อันที่จริง พระโศดาบัน ย่อมไม่ได้เลยซึ่งบริหารนี้ พระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ ก็ไม่ได้, บุคคลผู้มีปกติได้สมาธิหรือวิปัสสนาอันแก่กล้าแล้ว ย่อมไม่ได้บริหารนี้. อันคำที่จะพึงกล่าวว่าย่อมไม่มีในพาลปุณฺณผู้ละเลยกัมมัญฐานเสียแท้. แต่ว่าสมณะก็ดี วิปัสสนาก็ดี ของภิกษุใดแล ยังเป็นคุณชาติอ่อน, ภิกษุนี้อย่อมได้บริหารนี้. แม้ปวารณาสงเคราะห์ พระผู้มีพระภาคได้ทรงอนุญาตแก่ภิกษุผู้มีสมณะและวิปัสสนายังอ่อนนี้เท่านั้น. เพราะเหตุนั้น บุคคลนี้ แม้เมื่ออาจารย์ปวารณาแล้วไปแล้ว ด้วยล่วง ๓ เดือน จะทำความผูกใจว่า "เมื่อใด ภิกษุผู้ให้นิสัยซึ่งสมควรจักมา, เมื่อนั้น เราจักอาศัยภิกษุนั้นอยู่" แล้วไม่ถือนิสัยอยู่จนถึงวันอาสาฬหปุณฺณมี ดิถีเพ็ญเดือน ๘ อีกก็ควร. แต่ถ้าในอาสาฬหมาส อาจารย์ไม่มา ควรไปในที่ซึ่งตนจะได้นิสัย.

[เอกานุสสาวนกถา]

[๑๑๑] สองบทว่า **โคตฺเตนปี อนุสฺสเวตฺถุ** มีความว่า เราอนุญาตให้ภิกษุระบุนโคตรสวดประกาศอย่างนี้ว่า "ผู้มีชื่ออย่างนี้พึงอุปสมบทแก่พระมหากัสสปะ"

สองบทว่า **เทว เอกานุสฺสวเน** มีความว่า เราอนุญาตให้ภิกษุทำการสวดประกาศอุปสมบทาเปกชะ ๒ คนรวมกันได้. อธิบาย

๑. คือทรงอนุญาตให้เลอนปวารณาไปทำในวันเพ็ญเดือนกัตติกาหลัง.

ว่า เรานุญาตให้อาจารย์ ๒ รูปอย่างนี้ คือ อาจารย์รูปหนึ่งสำหรับอุปสัมปทาเปกขะคนหนึ่ง อาจารย์อื่นสำหรับอุปสัมปทาเปกขะอีกคนหนึ่ง หรืออาจารย์รูปเดียวสวดกรรมวาจาประกาศให้อุปสมบทในขณะเดียวกันได้.

คำว่า เทว เทว ตโย เอกานุสสาวเน กาคู ตถจ โข

เอเคน อุปชฌายเณ มีความว่า เรานุญาตให้ภิกษุทำการสวดประกาศชน ๒ คน หรือ ๓ คนรวมกัน โดยนัยก่อนนั้นแล. และเรานุญาตอนุสสาวนิกิริยานั้นแลด้วยอุปัชฌาย์รูปเดียว. เพราะเหตุนี้อุปสัมปทาเปกขะ ๒ คน หรือ ๓ คน อันอาจารย์รูปเดียว ฟังสวดประกาศ, กรรมวาจา ๒ หรือ ๓ อันอาจารย์ ๒ รูป หรือ ๓ รูป ฟังสวดด้วยลงมือพร้อมกันทีเดียวอย่างนี้ คือ อาจารย์รูปหนึ่งฟังสวดแก่อุปสัมปทาเปกขะรูปหนึ่ง แยก ๆ กันไป. แต่ถ้าอาจารย์ก็ต่างรูป อุปัชฌาย์ก็ต่างรูปกัน, คือ พระติสสเถระสวดประกาศสักทิวินทริกของพระสุมนเถระ, พระสุมนเถระสวดประกาศสักทิวินทริกของพระติสสเถระ และต่างเป็นคณปุระกะของกันและกัน, อย่างนี้ไม่ควร. และถ้าอุปัชฌาย์ต่างรูปกัน อาจารย์รูปเดียว อย่างนี้ชื่อว่าไม่ควร เพราะพระผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้ว่า "แต่เราไม่อนุญาตด้วยอุปัชฌาย์ต่างรูปกันเลย" ดังนี้ จึงอยู่การห้ามนี้หมายเอาคำบาลีนี้.

[อุปสัมปทายัตตวิธี]

ฟังทราบวินิจฉัยในคำว่า ปจัมม อุปชฌมฺ คากาเปตพุโท นี้ต่อไป ภิกษุใดยอมสอดส่องโทษและมีโทษ เหตุนั้น ภิกษุนั้นชื่อ

อุปัชฌาย์, อุปสัมปทาเปกขะนั้น อันภิกษุพึงให้ว่าคืออุปัชฌาย์นั้น
อย่างนี้ว่า "ขอท่านเป็นอุปัชฌาย์ของข้าพเจ้าเถิดเจ้าข้า."

บทว่า **วิตถายนุติ** มีความว่า อุปสัมปทาเปกขะทั้งหลาย
ย่อมเป็นผู้มีตัวแข็งทื่อ.

สองบทว่า **อุตุลุมฺปตุ มํ** มีความว่า ขอสงฆ์ยกข้าพเจ้าขึ้นเถิด.

ศัพท์ **ตาเวท** มีความว่า ในเวลาติดต่อกับเวลาที่อุป-
สัมปทาเปกขะอุปสมบทแล้วทีเดียว.

[๑๑๒] ชื่อว่า **ฉายา เมตพฺพา** มีความว่า พึงวัดเงว่า
"ชั่วบุรุษหนึ่ง" หรือว่า "๒ ชั่วบุรุษ."

ชื่อว่า **อุตุปฺปมาณํ อัจฺจกฺขิตพฺพํ** มีความว่า พึงบอก
ประมาณฤดูอย่างนี้ว่า "ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน." และฤดูนั่นเอง
ชื่อประมาณแห่งฤดูในคำนี้ ถ้าฤดูทั้งหลายมีฤดูฝนเป็นต้น ยังไม่เต็ม,
ฤดูใดของอุปสัมบันใด ยังไม่เต็ม ด้วยวันมีประมาณเท่าใด, พึง
กำหนดวันเหล่านั้น แห่งฤดูนั้น แล้วบอกส่วนแห่งวัน แก่อุปสัมบัน
นั้น. อีกประการหนึ่ง พึงบอกประมาณฤดูอย่างนี้ว่า "ฤดูชื่อนี้
ทั้งฤดูนั้นแลเต็มหรือยังไม่เต็ม." พึงบอกส่วนแห่งวันอย่างนี้ว่า "เช้า
หรือเย็น."

บทว่า **สงฺคีติ** เป็นต้น มีความว่า พึงประมาณการบอก
ทั้งหมดมีบอกกำหนดเงาเป็นต้นนี้แลเข้าด้วยกันบอกอย่างนี้ว่า "เธอ
อันใคร ๆ ถามว่า 'ท่านได้ฤดูอะไร ?, เงาของท่านเท่าไร ?, ประมาณ
ฤดูของท่านอย่างไร ?, ส่วนแห่งวันของท่านเท่าไร ?' ดังนี้ พึงกล่าว

ว่า 'ข้าพเจ้าได้ฤกษ์ขึ้นนี้ คือ ฤกษ์ฝนก็ตาม ฤกษ์หนาวก็ตาม ฤกษ์ร้อนก็ตาม, เงามของข้าพเจ้าเท่านั้น, ประมาณฤกษ์เท่านั้น, ส่วนแห่งวันเท่านั้น."

บทว่า โหหาย ได้แก่ ทิ้ง.

สองบทว่า ทุติย ทาตุ มีความว่า เรานุญาตให้ภิกษุให้เป็นเพื่อนแก่ภิกษุผู้อุปสมบทใหม่ ซึ่งจะไปสู่บริเวณจากโรงที่อุปสมบท, และให้บอกอภิกษุ ๔.

บทว่า ปญฺฑุปลาโส ได้แก่ ไปไม่มีสีเหลือง.

สองบทว่า พนฺธนา ปมฺตุโต ได้แก่ หล่นแล้วจากขี้.

สองบทว่า อภพฺโพ หริตฺตตาย มีความว่า ไม่อาจเป็นของเขี้ยวสดอีก.

สองบทว่า ปุณฺณสิลา ได้แก่ ศิลาใหญ่.

ข้อว่า อลพฺภมานาย สามคฺคิยา อนาปฺตติ สมฺโภเค ถฺวาเส มีความว่า ความพร้อมเพรียงเพื่อประโยชน์แก่การทำอุปเจปนียกรรมแก่ภิกษุนั้น อันภิกษุยังไม่ได้เพียงใด, ไม่เป็นอาบัติในเพราะกินร่วมและอยู่ร่วมต่างโดยทำอุโบสถ และพิจารณาเป็นต้นกับภิกษุนั้น เพียงนั้น.

คำที่เหลือทุกแห่งนับว่าปรากฏแล้วแท้ เพราะเป็นคำที่จะฟังทราบได้ง่าย โดยทำนองที่กล่าวไว้แล้วในมหาวิภังค์ ด้วยประการฉะนี้.

จบคำอธิบายความแห่งมหาขันธกะ

อันประดับด้วย ๑๗๒ เรื่องในอรรถกถาแห่งพระวินัย

ชื่อสมันตปาสาทิกา.

[๑๑๔] อุโปสถักขันธก วรรณนา

วินิจฉัยในอุโปสถขันธก

ในบทว่า อญฺญตฺตฺถิยา นี้ มีวิเคราะห์ว่า ลัทธิ ท่านเรียกให้ชื่อว่า ติตถะ แปลว่าทำ ทำอื่น ชื่ออัญญติตถะ, ท่านอื่นของชนเหล่านั้น มีอยู่ เหตุนั้น ชนเหล่านั้น จึงชื่อว่า อัญญเดียรถีย์, มีคำอธิบายว่า ผู้มีลัทธิอื่นจากลัทธิในศาสนา."

สองบทว่า ฆมฺมํ ภาสฺนฺติ มีความว่า ย่อมชี้แจงถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำของเหล่าอัญญเดียรถีย์นั้น.

สองบทว่า เต ลภฺนฺติ คือ มนุษย์เหล่านั้นย่อมได้.

บทว่า มุคฺคสุกรา คือ (เหมือน) สุกรตัวอ้วน.

ในข้อว่า อนชฺฌาปนฺโน वा โหติ อาปฺชชิตฺวา वा วุฏฺฐิโต นี้ พึงทราบเนื้อความอย่างนี้ว่า ภิกษุไม่ต้องอาบัติใด หรือต้องแล้วแต่ออกแล้ว, อาบัตินี้ชื่อว่า อาบัติไม่มี.

ข้อว่า สมฺปชานมุสฺสาวาทิ ก็ โหติ มีความว่า สัมปชานมุสสาวาทที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "สัมปชานมุสสาวาทย่อมมีแก่ภิกษุนั้น" นี้ว่าโดยอาบัติ เป็นอาบัติอะไร ? คือ เป็นอาบัติชนิดไหน ?

ข้อว่า ทกฺกํ โหติ คือเป็นอาบัติทุกกฏ ก็อาบัติทุกกฏนั้นแล ผู้ศึกษาอย่าพึงเข้าใจว่า "เป็นอาบัติตามลักษณะแห่งมุสสาวาท, แต่ควรทราบว่าเป็นอาบัติมิใช่ทำในวิทวารเป็นสมุฏฐาน ตามพระ

วาจาของพระผู้มีพระภาค." อันที่จริงพระอุบาลีเถระก็ได้กล่าวว่า

"ภิกษุไม่บอกด้วยวาจา กับมนุษย์ใด ๆ (ผู้อยู่ใกล้) และ
ไม่เฝ้าบอกกะชนเหล่าอื่น (ผู้อยู่ห่าง), แต่ต้องอาบัติมีวาจาเป็น
สมุฏฐาน หากต้องอาบัติมีกายเป็นสมุฏฐานไม่; ปัญหาข้อนี้ผู้ฉลาด
ทั้งหลายคิดกันนัก."

[๑๑๕] บทว่า อนุตฺตรายิโก คือ ทำอันตราย.

ชื่อว่า กิสุต ผาสฺว โหติ มีความว่า ความสำราญย่อมมี
เพื่อประโยชน์อะไร ?

ชื่อว่า ปรมสฺส ฌานสฺส อธิคมาย มีความว่า ความ
สำราญย่อมมี คือ ความสุขย่อมมี แก่ภิกษุนั้น เพื่อประโยชน์แก่
ความบรรลุปฐมฌาน. นัยในคุณวิเศษทั้งปวง มีทุกขฌานเป็นต้น ก็
เหมือนกัน. พระผู้มีพระภาคทรงแสดงปาฏิโมคคฺยเทศครั้งแรก ทั้ง
อุทฺตเทศทั้งนิตฺตเทศ ด้วยประการฉะนี้.

บทว่า เทวสิกฺกิ ได้แก่ ทุก ๆ วัน.

หลายบทว่า จาคฺคฺยทฺตเส วา ปณฺณเรเส วา มีความว่า ใน
วันจาคฺยทฺตเส ๒ ครั้ง คือ ในปิกฺษที่ ๓ และที่ ๗ แห่งฤดูอันหนึ่ง.
ในวันปณฺณเรสิ ๖ ครั้ง ในปิกฺษที่เหลือ (จากนั้น) อันนี้เป็นอรรถ
อันหนึ่งก่อน. และอรรถนี้ กล่าวด้วยมุ่งเอาจิตตามปกติ. แต่
เมื่อปัจจัยเห็นปานนั้นมี ก็สมควรจะสวดในวันจาคฺยทฺตเส หรือวัน
ปณฺณเรสิ วันใดวันหนึ่ง ก็ได้ ตามพระบาลีว่า สกฺกิ ปกฺขสฺส
จาคฺคฺยทฺตเส วา ปณฺณเรเส วา. ก็เนื้อความนี้ บัณฑิตพึงทราบ

แม้โดยพระบาลีว่า "อุโบสถของภิกษุทั้งหลายผู้เจ้าถิ่นเป็นวันจาตุททสี, อุโบสถของภิกษุทั้งหลายผู้อาศัยตุกะเป็นวันปัจฉิมวารส, ถ้าภิกษุผู้เจ้าถิ่นมากกว่าภิกษุผู้อาศัยตุกะ ต้องคล้อยตามภิกษุผู้เจ้าถิ่น."

[สี่มากถา]

ชื่อว่า "พึงกำหนดคณินิมิตก่อน" นั้น มีความว่า พระวินัยธร พึงทักว่า "ในทิสบูรพา อะไรเป็นนิมิต?" เมื่อผู้ใดผู้หนึ่ง ตอบว่า "ภูเขาน้ำ เจ้าข้า" พระวินัยธรพึงระบุอีกว่า "ภูเขานั้น เป็นนิมิต." พึงกำหนดคณินิมิตก่อนอย่างนี้. แต่จะกำหนดอย่างนี้ว่า "เราทั้งหลาย จะทำภูเขานั้นเป็นนิมิต, จักทำภูเขานั้นเป็นนิมิต, ทำภูเขานั้นเป็นนิมิตแล้ว, ภูเขานั้นจงเป็นนิมิต, เป็นนิมิตแล้ว, จักเป็นนิมิต"^๑ ดังนี้ ใช้ไม่ได้. แม้นิมิตทั้งหลายมีศิลาเป็นต้น มีนัยเหมือนกัน ก็พระวินัยธรทักนิมิตไปโดยลำดับอย่างนี้ว่า "ในทิสน้อยแห่งทิสบูรพา ในทิสทักษิณ ในทิสน้อยแห่งทิสทักษิณ ในทิสปัจจิม ในทิสน้อยแห่งทิสปัจจิม ในทิสอุดร ในทิสน้อยแห่งทิสอุดร อะไรเป็นนิมิต?" [๑๑๖] เมื่อผู้ใดผู้หนึ่ง ตอบว่า "น้ำ เจ้าข้า" เมื่อตนระบุว่ "น้ำนั้นเป็นนิมิต" แล้ว, อย่าหยุดในทิสนี้ พึงทักซ้ำอีกว่า "ในทิสบูรพา อะไรเป็นนิมิต?" เมื่อผู้ใดผู้หนึ่ง ตอบว่า "ภูเขาน้ำ

๑. มหาวคฺค. ปจฺม. ๒๖๑.

๒. โหหิติ ภวิสุตฺติ ทั้ง ๒ คำนี้ คล้าย ๆ กันว่าใช้คำใดก็ได้ ท่านใช้ตามภาษาของท่าน โดยสะดวก ครั้งมาแปลเป็นภาษาไทยเข้าก็ลำบาก นอกจากจะแปลขอไปทีพอได้ความหรือมิฉะนั้น ก็ยกคำบาลีนั้นมาให้เห็นในคำแปลว่า... นิมิตฺตํ โหหิติ, นิมิตฺตํ ภวิสุตฺติ เพราะต่างก็เป็นกิริยาในความว่ามีว่าเป็น รูปอนาคตด้วยกัน.

เจ้าข้า" พึงระบุว่า ภูเขานั้น เป็นนิमित; พึงกำหนดนิमितที่ได้ กำหนดไว้ทีแรกอย่างนี้แล้ว จึงค่อยหยุด. จริงอยู่ ด้วยการกำหนด อย่างนี้ นิमितกับนิमितจึงจัดว่าเชื่อมถึงกัน. ครั้งกำหนดนิमितอย่าง นี้แล้ว ลำดับนั้น พึงสมมติสีมาด้วยกรรมวาจาที่พระผู้มีพระภาคตรัส ไว้เป็นลำดับไป. ในที่สุดแห่งกรรมวาจาพื้นที่ภายในนิमितทั้งหลาย ย่อมเป็นสีมา. ตัวนิमितทั้งหลายเป็นภายนอกสีมา. นิमितทั้งหลายใน สีมานั้น แม้กำหนดครั้งเดียว ก็เป็นอันกำหนดไว้ดีแล้วแท้. แต่ใน อันชกอรรถกถา แก้วว่า "เมื่อจะผูกมณฑลสีมา ต้องกำหนดนิमित ๓ ครั้ง." และอุปสัมบันก็ได้ อนุสัมบันก็ได้ จงตอบอย่างนี้ว่า "ภูเขา เจ้าข้า" ฯลฯ "น้ำ เจ้าข้า" ควรทั้งนั้น.

[นิमितวินิจฉัย]

บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในนิमितทั้งหลาย มีบัญญัติเป็นต้น อย่างนี้ :-

ภูเขามี ๓ ชนิด คือ ภูเขาดินล้วน ๑ ภูเขาศิลาล้วน ๑ ภูเขา ศิลาปนดิน ๑. ภูเขานั้น ใช้ได้ทั้ง ๓ ชนิด. แต่กองทรายใช้ไม่ได้. และตั้งแต่ขนาดเท่าช้างถึงเท่าภูเขาสิเนรุ ก็ใช้ไม่ได้. ถ้ามีภูเขา ๔ เทือก ใน ๔ ทิศ หรือมี ๓ เทือก ใน ๓ ทิศ, แม้จะสมมติสีมาด้วยบัญญัติ- นิमितทั้งนั้น ทั้ง ๔ หรือ ๓ ก็ควร. แต่จะสมมติด้วยนิमितเพียง ๒ หรือ เพียง ๑ ไม่ควร. แม้ในปาสาณนิमितเป็นต้นนอกจากนี้ก็มีนัยเหมือน

๑. เอกิสสาเอว ปน ทิสาย จิตเทหิ ตโต พหูหิปี สมมนุนิตุ น วภูฏติ. ทวีหิ ปน ทวีสุ ทิสาสู จิตเทหิปี วภูฏติ วิมติวินอนนินิ.

กัน. เพราะเหตุนี้ เมื่อจะทำภูเขาให้เป็นนิมิต ควรถามว่า "เนื่องเป็นอันเดียวกัน หรือไม่เนื่องเป็นอันเดียวกัน." ถ้าเนื่องเป็นอันเดียวกัน, ไม่ควรใช้. ด้วยว่า แม้กำหนดภูเขานั้น เป็นนิมิต ๔ ทิศ หรือทั้ง ๘ ทิศ ย่อมเป็นอันกำหนดแล้วเพียงนิมิตเดียวเท่านั้น. ๑๑๗ เพราะเหตุนี้ ภูเขาที่ตั้งโอบรอบวัดที่อยู่โดยสังฆานคังกจักร อย่างนั้น ควรกำหนดในทิศเดียว ในทิศอื่น ๆ พึงกันภูเขานั้นไว้ภายนอก กำหนดนิมิตชนิดอื่นภายใน (แต่ภูเขานั้นเข้ามา). หากว่าประสงค์จะทำภูเขาเดียวหนึ่งหรือถึงหนึ่งไว้ภายในสีมา, อย่ากำหนดภูเขาประสงค์จะทำประเทศเท่าใดไว้ภายใน, พึงกำหนดนิมิตชนิดใดชนิดหนึ่ง มีต้นไม้และจอมปลวกเป็นต้น ที่เกิด ณ ภูเขานั้นเองข้างนอกแห่งประเทศเท่านั้น. หาประสงค์จะกันเอาภูเขาทั้งหมด ประมาณโยชน์ ๑ หรือ ๒ โยชน์ไว้ภายใน, พึงกำหนดต้นไม้หรือจอมปลวกเป็นต้น ซึ่งเกิด ณ ภาคพื้นข้างนอกภูเขาเป็นนิมิต.

วินิจฉัยในปาสาณนิมิต :-

แม้ก้อนเหล็ก ก็นับว่าศิลาได้เหมือนกัน. เพราะฉะนั้น ศิลาชนิดใดชนิดหนึ่ง ก็ควร. แต่เมื่อว่าโดยขนาด ขนาดเท่าข้างนับเป็นภูเขา, เพราะฉะนั้น ศิลาขนาดเท่าข้างนั้น จึงไม่ควร. ส่วนศิลาขนาดเท่าโคเชื่อง และกระบือเชื่อง ๆ ใช้ได้. โดยกำหนดอย่างต่ำ ขนาดเท่าก้อนน้ำอ้อยหนัก ๓๒ ปะละ* ก็ใช้ได้. ย่อมกว่านั้นหรือแม้อิฐขนาดใหญ่ ก็ใช้ไม่ได้. แม้กองศิลาที่ไม่นับเข้าในนิมิต

๑. ประมาณหนักราว ๕ ชั่ง.

ก็ใช้ไม่ได้, ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงกองดินกองทราย. ศิลาาดซึ่งราบ
เสมอพื้นดิน คล้ายวงลานก็ดี ศิลาาดที่ตั้งสูงพื้นพื้นดินคล้ายตอ
ก็ดี บรรดามี, ศิลาแหม่น ถ้าได้ขนาด ใช้ได้. ศิลาาดแม่ใหญ่เกิน
ไป ย่อมนับว่าเป็นศิลาด้วย. เพราะฉะนั้น ถ้าประสงค์จะกันประเทศ
อันหนึ่ง แห่งศิลาาดขนาดใหญ่ไว้ภายในสีมา, อย่ากำหนดศิลาาด
นั้นเป็นนิमित พึงกำหนดศิลาอื่นเหนือศิลาาดนั้น, หากทำวัดที่อยู่บน
ศิลาาด, [๑๑๘] หรือศิลาาดยื่นไปทางท่ามกลางวัดที่อยู่; ศิลา
าดเห็นปานนี้ ใช้ไม่ได้. เพราะถ้ากำหนดศิลาาดนั้นเป็นนิमित,
วัดที่อยู่ย่อมอยู่บนนิमित; และธรรมดานิमितต้องอยู่ภายนอกสีมา
แม้วัดที่อยู่ก็ถึงภายนอกสีมา. ศิลาาดตั้งโอบรอบวัดที่อยู่ควรกำหนด
เป็นนิमितในทิศเดียว อย่ากำหนดในทิศอื่น.

วินิจฉัยในวนนิमित :-

คงหญ้า หรือป่าไม่มีตาลและมะพร้าวเป็นต้นที่มีเปลือกแข็ง ใช้
ไม่ได้, แต่หญ้าไม่มีแก่นข้างในเป็นต้นว่าไม่สาทะและไม้สาละ หรือหญ้า
ไม้ปนไม่มีแก่น ก็ใช้ได้, ก็ป่าไม้นั้นแล โดยกำหนดอย่างต่ำ แม้เพียง
๔-๕ ต้น ก็ใช้ได้ หย่อนกว่านั้น ใช้ไม่ได้ มากกว่านั้นแม้ตั้ง ๑๐๐
โยชน์ ก็ใช้ได้. ถ้าทำวัดที่อยู่ไว้กลางป่า, ไม่ควรกำหนดป่าเป็น
นิमित. แม้ประสงค์จะกันเอาป่าส่วนหนึ่งไว้ภายในสีมา อย่ากำหนด
ป่าเป็นนิमित พึงกำหนดต้นไม้หรือศิลาเป็นต้นในป่านั้น เป็นนิमित.
ป่าที่ตั้งล้อมวัดที่อยู่ พึงกำหนดเป็นนิमितในทิศเดียว อย่ากำหนดใน
ทิศอื่น.

วินิจฉัยในรุกขนิมิต :-

ต้นไม้มีเปลือกแข็ง เช่นต้นตาลต้นมะพร้าวเป็นต้น ใ้
ไม่ได้. ต้นไม้มีแก่นข้างใน ยังเป็นอยู่ โดยที่สุด สูงเพียง ๘ นิ้ว.
วัดโดยรอบแม่ลำต้นเท่าเล่มเข็ม ก็ใ้ได้, ย่อมกว่านั้น ใ้ไม่ได้
โตกว่านั้นขึ้นไป แม้ต้นไทรที่ขึ้นงามไพศาลตั้ง ๑๒ โยชน์ ก็ควร.
ต้นไม้ที่เขาเพราะพืชให้งอกงามในภษณะทั้งหลาย มีกระบอกและ
กระดางเป็นต้น แม้ได้ขนาด ก็ใ้ไม่ได้ แต่เอาออกจากกระบอกและ
กระดางเป็นต้นนั้นปลุกลงในพื้นดิน แม้ในขณะนั้น แล้วทำชุ่ม รดน้ำ
กำหนดเป็นนิมิต ก็ควร. การแตกรากและกิ่งใหม่ไม่ใช่เหตุ แต่
การแตกรากและกิ่งนั้น ย่อมเหมาะสำหรับต้นไม้ที่เขาตัดลำต้นเพาะ
อันพระวินัยธร เมื่อกำหนดระบุว่า "ต้นไม้" หรือว่า "ต้น
สาละ" หรือว่า "ต้นสาละ" ดังนี้ ก็ใ้ได้. [๑๑๕] แต่กำหนดต้นไม้
ไม้ที่เนื่องเป็นอันเดียวกัน เช่นต้นไทรที่ขึ้นงามไพศาลเป็นนิมิตในทิศ
หนึ่งแล้ว จะกำหนดในทิศอื่นอีก ไม่ควร.

วินิจฉัยในมรรคานิมิต :-

ทางทั้งหลาย มีทางป่า ทางนา ทางแม่น้ำ ทางเหมืองเป็นต้น
ใ้ไม่ได้. ทางเดินเท้า หรือทางเกวียน ซึ่งผ่านไป ๒-๓ ระยะเวลา

๑. ในวินัยมุขเล่ม ๓ หน้า ๑๖ ว่าลำต้นเท่าลำเข็ม. ในฎีกาสารตฤททีปนี ภาค ๔ หน้า
๒๑๓ ว่า สูจิตตชกปฺปมาโณติ สีหลทีเป เลขนตตชกปฺปมาโณติ วทนฺติ. โส จ กนิฏ-
จฺจกฺขลิปริมาโณติ ทฎฺจพฺพิ: โดยนัยฎีกานี้ ก็คือด้ามเหล็กจาร. ศัพท์ว่า สูจิตตชก นี้ยัง
มิใช่ในเสนาสนกษณฺรชวณฺณนา หน้า ๑๘๗,๑๘๘ อีกว่า อฏฺจจกฺขลิสูจิตตชกตฺโตปี
เวพุ... อฏฺจจกฺขลิสูจิตตชกตฺโตปี ทารุกณฺชโก... ซึ่งหมายความว่า ด้ามเหล็กจาร
ทั้งนั้น.

บ้าน จึงใช้ได้. ส่วนทางเดินเท้าใด แยกออกจากทางเกวียนแล้ว, กลับลงสู่ทางเกวียนนั่นเองอีกก็ดี, ทางเดินเท้าและทางเกวียนเหล่าใด ใช้ไม่ได้ก็ดี, ทางเหล่านั้น ใช้ไม่ได้ ทางทั้งหลายที่พ่อค้าเดินเท้า และพ่อค้าเกวียน ยังใช้เดินอยู่เสมอ จึงใช้ได้. ถ้าทาง ๒ แพร่ง แยกจากกันไปแล้ว ภายหลังบรรจบเป็นทางเดียวกัน เช่นทิวเกวียน ไชรี, ทางนั้นพึงกำหนดตรงที่แยกเป็น ๒ แพร่ง หรือที่บรรจบ เป็นนิมิตครั้งเดียวแล้ว อย่ากำหนดอีก. เพราะนิมิตนั้น เป็น นิมิตเนื่องเป็นอันเดียวกัน. ถ้าทาง ๔ แพร่งล้อมรอบวัดอยู่แล้วแยก ไปในทิศทั้ง ๔, กำหนดทางหนึ่งตรงท่ามกลางแล้ว จะกำหนดอีกทาง หนึ่ง ไม่ควร. เพราะนิมิตนั้น เป็นนิมิตเนื่องเป็นอันเดียวกัน. แต่จะกำหนดทางที่ผ่านทะแยงมุมไปเป็นนิมิตในด้านอื่น ควรอยู่. ส่วนทางที่ลัดผ่านท่ามกลางวัดที่อยู่ไป ไม่ควรกำหนด. เมื่อกำหนด แล้ว วัดที่อยู่ย่อมอยู่บนนิมิต. ถ้าภิกษุทั้งหลายจำทำทางลัดด้าน ในแห่งทางเกวียนเป็นนิมิต, ทางย่อมอยู่ภายนอกสีมา, ถ้าจะทำ ทางลัดด้านนอกเป็นนิมิต, ทางลัดด้านนอกเที่ยว ย่อมอยู่ภายนอก สีมา. ทางที่เหลือนับเข้าภายในสีมา. อันพระวินัยธรผู้จะกำหนด ทางเป็นนิมิต สมควรกำหนดโดยชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งในชื่อว่า **มกุโค, ปนุโธ, ปโธ, ปชุโข** เป็นอาทิ. ทางที่ไปได้รอบวัดที่ อยู่ โดยสังฆานดังคุ กำหนดเป็นนิมิตในทิศหนึ่งแล้ว จะกำหนดใน ทิศอื่นไม่ควร.

วินิจฉัยในวัมมิกนิมิต:-

จอมปลวก โดยกำหนดอย่างเล็กที่สุด แม่เกิดในวันนั้น สูง ๘ นิ้ว ขนาดเท่าเขาโค ก็ใช้ได้. [๑๒๐] ย่อมกว่านั้น ใช้ไม่ได้ เชื่อกว่านั้นขึ้นไป แม่เท่ากับภูเขาคิณคินท์ ใช้ได้. แต่กำหนดจอมปลวกที่ติดกันเป็นพีคเดียวตั้งล้อมรอบวัดอยู่ เป็นนิมิตในทิศหนึ่งแล้ว จะกำหนดในทิศอื่นอีก ไม่ควร.

วินิจฉัยในทินิมิต :-

ในสมัยแห่งพระราชผู้ทรงธรรม เมื่อฝนตกตติ ๓ กัณอย่างนี้ คือ "ทุกกิ่งเดือน ทุก ๑๐ วัน ทุก ๕ วัน" พอฝนหายแล้ว กระแสน้ำแห่งแม่น้ำใด ขาดแห้ง, แม่น้ำนี้ ไม่นับเป็นแม่น้ำ. แต่ในคราวฝนเช่นนี้ กระแสน้ำแห่งแม่น้ำใด ไหลไม่ขาด ตลอดฤดูฝน ๔ เดือน, ลึกพอจะเปียกอันตราวาสกของนางภิกษุณี ผู้นุ่งห่มได้ปริมาตร ๓ ลูขี้เฒ่า ณ เอกเทศแห่งใดแห่งหนึ่ง, แม่น้ำนี้นับว่าเป็นแม่น้ำ, เมื่อผูกนทิสรมา เป็นนิมิตได้. ในการไปสู่ฝั่งแม่น้ำของนางภิกษุณีก็ดี ในการทำสังกรรมมิอุโบสถเป็นต้นก็ดี ในการสมมติที่ปารสีมาก็ดี ประสงค์แม่น้ำชนิดนี้แล, ก็แม่น้ำใด โอบรอบวัดที่อยู่ โดยสังฆานดังทูปเกวียนก็ดี โดยสังฆานดังคูก็ดี คล้ายทาง, กำหนด แม่น้ำนั้นเป็นนิมิตในทิศหนึ่งแล้ว จะกำหนดในทิศอื่น ไม่ควร. แม่น้ำ ๔ สาย ซึ่งผ่านตัดกันและกันไป ใน ๔ ทิศแห่งวัดที่อยู่ ก็มีนัยเหมือนกัน. แต่จะกำหนดแม่น้ำทั้ง ๔ สาย ซึ่งไม่เชื่อมต่อกันเป็นนิมิต ใช้ได้ ถ้าชนทั้งหลายปักหลักเรียงกันเหมือนทำรั้วกัน กระแสน้ำด้วยเถาวัลย์และใบไม้เป็นต้น, และน้ำล้นท่วมทำนบไหลไป

ได้, จะทำให้เป็นนิमित ควรอยู่, เมื่อเขาทำท่านบไม่ให้น้ำไหล
แม่น้ำที่ไม่ไหล ไม่ควรทำให้เป็นนิमित. ในที่ซึ่งน้ำไหล ทำให้เป็น
นทีนิमित ในที่ซึ่งน้ำไม่ไหล ทำให้เป็นอุทกนิमित ควรอยู่. แต่แม่น้ำ
ที่ไม่ไหล เพราะขาดน้ำ ในคราวฝนแล้ง หรือในฤดูร้อน [๑๒๑]
ใช้ได้. คนทั้งหลายชักลารางไข่น้ำมาแต่แม่น้ำใหญ่, ลารางน้ำเป็น
เช่นกับแม่น้ำเงิน ไหลอยู่เป็นนิตย์ ให้สำเร็จข้างกล้า ๓ คราว, ถึง
น้ำไหลไปได้ก็จริง แต่ก็ไม่ควรทำให้เป็นนิमित. ส่วนลารางอันใดในชั้น
เดิม แม้เขาซุดชักมาจากแม่น้ำใหญ่ ในกาลอื่นเขาจะพึงกายเป็น
แม่น้ำ ไหลไปได้เอง ตามทางที่เขาซุดชักมานั้นแหละ โดยกาลต่อ
ไป เกื่อนกลาดไปด้วยสัตว์น้ำ มีจระเข้เป็นอาทิ เป็นแม่น้ำที่จะพึง
สัญจรไปได้ด้วยเรือเป็นต้น, จำทำลารางนั้น (ที่กลายเป็นแม่น้ำแล้ว)
ให้เป็นนิमित สมควรอยู่.

วินิจฉัยในอุทกนิमित :-

ในที่ซึ่งไม่มีน้ำ จะตักน้ำใส่ให้เต็มในเรือก็ดี ในหม้อก็ดี ใน
ภาชนะมีอ่างเป็นต้นก็ดี แล้วกำหนดให้เป็นอุทกนิमित ไม่ควร. น้ำ
ที่ถึงแผ่นดินเท่านั้น จึงใช้ได้. ถ้าน้ำถึงแผ่นดินนั้นแล เป็นน้ำไม่
ไหล ชังอยู่ในที่ทั้งหลายมีบ่อ สระโบกขรณี บึง สระเกิดเอง
และทะเลสาปเป็นต้น. ส่วนน้ำในแม่น้ำลึกและคลองไข่น้ำเป็นต้น
ซึ่งไหลใช้ไม่ได้. แต่ในอันธกอรรรถกถาแก้วว่า "น้ำที่ต้องโพงขึ้น ใน
ชลาลัยทั้งหลายมีบ่อเป็นต้น ซึ่งลึก ไม่ควรทำให้เป็นนิमित." คำนั้น
ท่านกล่าวไม่ชอบ เป็นแต่เพียงความเห็นส่วนตัวเท่านั้น. อันน้ำที่

ขังอยู่ โดยที่สุด แม้ในแ่งที่สุกรขุดไว้ก็ดี ในหลุมสำหรับเล่น
ของเด็กชาวบ้านก็ดี นำมีเขาขุดหลุมในแผ่นดินแล้วเอาหม้อตักมาใส่
ให้เต็มในขณะนั้นเองก็ดี ถ้าขังอยู่จนถึงสวดกรรมวาจาจบได้, จะ
น้อยหรือมากก็ตามที, ย่อมใช้ได้. และควรทำกองศิลาและกองทราย
เป็นต้น หรือเสาศิลาหรือเสาไม้ไว้ในที่นั้น เพื่อทำความหมายนามิต.
ภิกษุจะทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทำกองศิลาเป็นต้นนั้นก็ควร. แต่ในลาภ-
สีมา ไม่ควรทำ. ส่วนสมานสังวาสกสีมา ย่อมไม่ทำความเบียดเบียน
ใคร ๆ, ย่อมให้สำเร็จ เฉพาะวินัยกรรมของภิกษุทั้งหลายอย่าง
เดียว: เพราะฉะนั้น ในสมานสังวาสกสีมานี้ จึงควรทำเอง หรือให้
ผู้อื่นทำกองศิลาเป็นต้นได้.

[วิธีผูกมหาสีมา]

[๑๒๒] ก็แลสงฆ์จะสมมติสีมา ด้วยนิมิตแปดอย่างนี้ ไม่
คละกัณฑ์ดี คละสลับกัณฑ์ดี ควรทั้งนั้น. สีมานั้นที่สมมติผูกอย่าง
นั้น ไม่เป็นอันผูก ด้วยนิมิตเดียว หรือสองนิมิต. ส่วนสีมาที่
ผูกด้วยนิมิตมีประการดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่สามขึ้นไปถึงร้อยนิมิต
ย่อมเป็นอันผูก, สีมานั้น ที่ผูกด้วยนิมิต ๓ มีสังฆานดังกระจับ,
ที่ผูกด้วยนิมิต ๔ เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสบ้าง มีสังฆานดังกระจับ,
พระจันทร์ครึ่งดวง และตะโพนเป็นต้นบ้าง, ที่ผูกด้วยนิมิตมากกว่านั้น
มีสังฆานต่าง ๆ กันบ้าง.

พระมหาสุมัตถะระกล่าวว่ "อันภิกษุทั้งหลายผู้ประสงค์จะผูก
สีมานั้น พึงถามภิกษุทั้งหลายในวัดที่อยู่ใกล้เคียงกันทั้งหลาย ถึง

เขตกำหนดสีมาแห่งวัดที่อยู่นั้น ๆ เว้นสิมณตริกแห่งสีมาของวัดที่อยู่ทั้งหลายที่ผูกสีมา เว้นอุปัชฌารแห่งสีมาของวัดที่อยู่ทั้งหลายที่ไม่ได้ผูกสีมาเสีย จวบสมัยไม่เป็นที่ท่องเที่ยวของภิกษุทั้งหลายผู้จาริกไปในทิศ, ถ้าประสงค์จะผูกสีมาในคามเขตตำบลหนึ่ง, วัดที่อยู่เหล่าใด ในคามเขตนั้น ผูกสีมาแล้ว พึงส่งข่าวแก่ภิกษุทั้งหลายในวัดที่อยู่เหล่านั้นว่า เราทั้งหลายจักผูกสีมา ในวันนี้, ท่านทั้งหลายอย่าออกจากเขตกำหนดสีมาของตน ๆ.

วัดที่อยู่เหล่าใดในคามเขตนั้น ไม่ได้ผูกสีมา พึงนิมนต์ภิกษุทั้งหลายในวัดที่อยู่เหล่านั้นให้ประชุมรวมเป็นหมู่เดียวกัน, พึงให้นำฉันทะของภิกษุทั้งหลายผู้ควรแก่ฉันทะมา. ถ้าปรารถนาจะกันคามเขตแม้เหล่าอื่นไว้ภายในสีมาไซ้ ฤกษ์เหล่าใดอยู่ในคามเขตเหล่านั้น, แม้ภิกษุเหล่านั้นต้องมา, เมื่อไม่มา ต้องนำฉันทะมา."

ฝ่ายพระมหาปทุมเถระกล่าวว่า "ขึ้นชื่อว่าคามเขตต่าง ๆ ย่อมเป็นเช่นกับสีมาที่ผูกต่างแผนกกัน, ฉันทะและปาริสุทธิย่อมไม่มาจากคามเขตนั้น ๆ, แต่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ภายในนิมิตต้องมา" ดังนี้ แล้วกล่าวเสริมอีกว่า "ในเวลาสมมติสมานสังวาสกสีมา การมาก็ตาม ไม่มาก็ตาม ของภิกษุเหล่านั้น ย่อมควร; แต่ในเวลาสมมติวิปวาสนสีมา ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ภายในนิมิต ต้องมา, เมื่อไม่มา ต้องนำฉันทะมา." [๑๒๓] ก็แลเมื่อภิกษุทั้งหลายประชุมกันแล้ว ฉันทะของภิกษุผู้ควรแก่ฉันทะได้นำมาแล้ว อย่าง

๑. นิสุตฺตจารสมเย เป็นกาลสัตตมีใน พนฺธิตุ.

นั้น พึงวางอารามิบุรุษ และสามเณรเชิง ๆ ไว้ในทางเหล่านั้น
และในที่ทั้งหลายมีทำน้ำและประตูบ้านเป็นต้น เพื่อนำภิกษุอาคันตุกะ
มาเข้าหัดตบาสเร็ว ๆ และเพื่อกันไว้ภายนอกสีมา แล้วพึงตีกลอง
สัญญา หรือเป่าสังข์สัญญา แล้วผูกสีมาด้วยกรรมวาจาว่า **สุณาคู เม
ภนุเต สจฺโฆ** เป็นต้น ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในลำดับแห่งการ
กำหนดนิमित. ในเวลาที่จบกรรมวาจานั้นเอง กั้นนิमितทั้งหลายไว้
ภายนอก สีมาย่อมหยั่งลงไปในเบื้องล่างลึกถึงน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุด

[วิธีผูกขันตสีมา]

ภิกษุทั้งหลายผู้จะสมมติสังฆาตสีมานี้ ควรผูกขันตสีมา
ก่อน เพื่อทำสังฆกรรมทั้งหลายมีบรรพชาและอุปสมบทเป็นต้นได้
สะดวก, ก็แลเมื่อจะผูกขันตสีมานั้น ต้องรู้จักวัด. ก็ถ้าจะผูก
ในวัดที่อยู่ที่ยากสร้างให้ประดิษฐานวัตถุทั้งปวง มีต้นโพธิ์ เจดีย์
และหอฉันเป็นต้นเสร็จแล้ว; อย่าผูกตรงกลางวัดที่อยู่อันเป็นสถานที่
ประชุมของชนมาก พึงผูกในโอกาสอันสงัด ที่สุดท้ายวัดที่อยู่. เมื่อ
จะผูกในวัดที่อยู่ที่ยากไม่ได้สร้าง พึงกะที่ไว้สำหรับวัตถุทั้งปวง มี
ต้นโพธิ์และเจดีย์เป็นต้นไว้แล้ว, เมื่อประดิษฐานวัตถุทั้งหลายเสร็จ
แล้ว ขันตสีมาจะอยู่ในโอกาสอันสงัดสุดท้ายวัดที่อยู่ด้วยประการใด
พึงผูกด้วยประการนั้นเถิด. ขันตสีมานั้นโดยกำหนดอย่างต่ำที่สุด
ถ้าจุภิกษุได้ ๒๑ รูป ใช้ได้. ย่อมกว่านั้น ใช้ไม่ได้ ที่ใหญ่แม้จุ
ภิกษุจำนวนพัน ก็ใช้ได้. เมื่อจะผูกขันตสีมานั้น พึงวางศิลาที่ควร
เป็นนิमितได้ไว้โดยรอบโรงที่จะผูกสีมา. อย่ายืนอยู่ในขันตสีมา ผูก

มหาสีมา, ย้ายยืนอยู่ในมหาสีมา ผูกขัณฑสีมา. แต่ต้องยืนอยู่ เฉพาะในขัณฑสีมา ผูกขัณฑสีมา, ต้องยืนอยู่เฉพาะในมหาสีมา ผูกมหาสีมา.

[วิธีผูกสีมาสองชั้น]

[๑๒๔] ในสีมา ๓ ชนิดนั้น มีวิธีผูก ดังต่อไปนี้ :-

พึงกำหนดคณิมิตทั้งหลายโดยรอบอย่างนี้ว่า "ศิลานั้น เป็น นิमित" แล้วผูกสีมาด้วยกรรมวาจา. ลำดับนั้น พึงทำวิปวาสกรรม- วาจาซ้ำลง เพื่อทำขัณฑสีมานั้นแลให้มั่นคง. จริงอยู่ เมื่อทำ อย่างนั้นแล้ว ภิกษุทั้งหลายผู้มาด้วยคิดว่า "เราทั้งหลาย จักถอน สีมา" จักไม่อาจถอน. ครั้นสมมติสีมาแล้ว พึงวางศิลาหมาย สิ้นมณฑริกไว้ภายนอก. สิ้นมณฑริก ว่าโดยส่วนแคบที่สุด ประมาณศอก หนึ่งจิงควร. ในกรุนทีแก้วว่า "แม้ประมาณศอกหนึ่ง ก็ควร" ในมหา ปัจจรีแก้วว่า "แม้ประมาณสี่นิ้วก็ควร." ก็ถ้าวัดที่อยู่ใหญ่ ควรผูก ขัณฑสีมาไว้สองแห่งก็ได้ สามแห่งก็ได้ เกินกว่านั้นก็ได้. ครั้น สมมติขัณฑสีมาอย่างนั้นแล้ว ในเวลาจะสมมติมหาสีมา พึงออก จากขัณฑสีมา ยืนอยู่ในมหาสีมา กำหนดศิลาหมายสิ้นมณฑริก เดิน วนไปโดยรอบ, ลำดับนั้น พึงกำหนดคณิมิตทั้งหลายที่เหลือแล้ว อย่าละหัดตบาสกัน พึงสมมติสมานสังวาสกสีมาด้วยกรรมวาจาแล้ว ทำวิปวาสกรรมวาจาด้วย เพื่อทำสมานสังวาสกสีมานั้นให้มั่นคง.

จริงอยู่ เมื่อทำอย่างนั้นแล้ว ภิกษุทั้งหลายผู้มีด้วยคิดว่า "เราทั้งหลาย จักถอนสีมา" จักไม่สามารถถอนได้. แต่ถ้ากำหนด

นิมิตแห่งขันธสีมาแล้ว ลำดับนั้น จึงกำหนดนิมิตที่สีมันตริก แล้วกำหนดนิมิตแห่งมหาสีมา; ครั้นกำหนดนิมิตในสามสถานอย่างนี้แล้ว, प्रारธनाจะผูกสีมาใด, จะผูกสีมานั้นก่อนก็ควร. แม้เมื่อเป็นเช่นนั้น. ก็ควรผูกตั้งตั้งแต่ขันธสีมาไป โดยนัยตามที่กล่าวแล้ว.

ก็บรรดาสีมาทั้งหลายที่สงฆ์ผูกอย่างนั้น ภิษุทั้งหลาย ผู้สถิตอยู่ในขันธสีมา ย่อมไม่ทำให้เสียกรรมของเหล่าภิษุผู้ทำกรรมในมหาสีมา, หรือผู้สถิตอยู่ในมหาสีมา ย่อมไม่ทำให้เสียกรรมของเหล่าภิษุผู้ทำกรรมในขันธสีมา, อนึ่งภิษุผู้สถิตอยู่ในสีมันตริก ย่อมไม่ทำให้เสียกรรมของเหล่าภิษุทั้งสองพวก, [๑๒๕] แต่ภิษุผู้สถิตในสีมันตริก ย่อมทำให้เสียกรรมของเหล่าภิษุผู้สถิตในคาม-เขตกระทำการกรรม; จริงอยู่สีมันตริกย่อมควบถึงคามเขต.

[วิธีผูกสีมาบนศิลาดาดเป็นต้น]

อันที่จริง ธรรมดาสีมานั้น ซึ่งภิษุสงฆ์ผูกแล้วบนพื้นแผ่นดินอย่างเดียวกันนั้น จึงจัดว่าเป็นอันผูก หามิได้. โดยที่แท้ สีมาที่ภิษุสงฆ์ผูกไว้บนศิลาดาดก็ดี ในเรือนคือกุฎีก็ดี ในกุฎีที่เร็นก็ดี ในปราสาทก็ดี บนยอดเขาก็ดี จัดว่าเป็นอันผูกแล้วเหมือนกันทั้งนั้น.

สถานที่เหล่านั้น เมื่อภิษุทั้งหลายจะผูกบนศิลาดาด อย่าสักครอย หรือชูดหลุมดั่งครก บนหลังศิลาทำให้เป็นนิมิต. ควรวางศิลาที่ได้ขนาดเป็นนิมิตแล้วกำหนดให้เป็นนิมิต, สมมติด้วยกรรมวาจา. ในเวลาจบกรรมวาจา สีมาย่อมหยั่งลงไปถึงนํ้ารองแผ่นดิน

๑. ตามนัยโยชณาแปลว่า---ย่อมถึงความเป็นคามเขต.

เป็นที่สุด. ศิลาที่เป็นนิมิตจะไม่คงอยู่ในที่เดิม, เพราะฉะนั้น ควรทำรอยให้ปรากฏโดยรอบ, หรือสกัดเจาะศิลาที่มุมทั้งสี่, หรือจารึกอักษรไว้ว่า "ตรงนี้เป็นแดนกำหนดสีมา" ก็ได้. ภิกษุบางพวก วิชา จุกไฟขึ้น ด้วยคิดว่า "จักเผาสีมาเสีย" ย่อมไหม้แต่ศิลา, สีมาหาไหม้ไม่.

เมื่อจะผูกในเรือนคือกุฏิเล่า อย่ากำหนดฝาเป็นนิมิต ควรวางศิลาเป็นนิมิต กะสถานที่ว่างพอจุกิกษุ ๒๑ รูปไว้ข้างในแล้ว สมมติสีมาเถิด. ร่วมในฝาท่านั้น ย่อมเป็นสีมา. ถ้าในร่วมในฝาไม่มีที่ว่างพอจุกิกษุได้ ๒๑ รูป, ควรวางศิลานิมิตที่หน้ามุขก็ได้ แล้วสมมติสีมา. ถ้าแม้หน้ามุขนั้นไม่พอ, ควรวางนิมิตทั้งหลายในที่ซึ่งน้ำตกจากชายคาภายนอก แล้วจึงสมมติสีมา, ก็เมื่อสมมติสีมาอย่างนั้น เรือนคือกุฏิทั้งหมด เป็นอันตั้งอยู่ในสีมาแท้.

เมื่อจะผูกในกุฏิที่เรือน ซึ่งมีฝาสีดานเล่า, อย่ากำหนดฝาเป็นนิมิต ควรกำหนดแต่ศิลา. เมื่อข้างในไม่มีที่ว่าง [๑๒๖] ควรวางนิมิตทั้งหลายไว้ที่หน้ามุขก็ได้. ถ้าหน้ามุขยังไม่พอ ควรวางศิลานิมิตทั้งหลายไว้ในที่ซึ่งน้ำตกจากชายคาในภายนอก แล้วกำหนดนิมิตสมมติสีมา. เมื่อผูกอย่างนี้ ย่อมเป็นสีมาทั้งภายในทั้งภายนอก กุฏิที่เรือน.

เมื่อจะผูกบนปราสาทเล่า, อย่ากำหนดฝาเป็นนิมิต พึงวางศิลาทั้งหลายไว้ภายในแล้วสมมติสีมาเถิด. ถ้าภายในปราสาทไม่พอ, พึงวางศิลาทั้งหลายที่หน้ามุขแล้วสมมติเถิด. สีมาที่สมมติอย่างนี้

ย่อมอยู่เฉพาะบนปราสาทเท่านั้น, ไม่ห้อยลงไปข้างล่าง, แต่ ถ้าปราสาทที่ทำบนรอดที่ร้อยในเสามากต้น ฝาชั้นล่างสูงขึ้นไปเนื่อง เป็นอันเดียวกับไม้รอดทั้งหลาย โดยประการที่มีร่วมในแห่งนิมิต ทั้งหลาย, สีมาย่อมห้อยถึงภายใต้. ส่วนสีมาที่ผูกบนพื้นปราสาท เสาเดียว, ถ้านบนปลายเสา มีโอกาสพอกุญชได้ ๒๑ รูป, ย่อม ห้อยถึงภายใต้. ถ้าวางศิลาทั้งหลายในที่ป็นต้นว่า กระดานเรียบอัน ขึ้นออกไปจากฝาปราสาทแล้วผูกสีมา, ฝาปราสาทย่อมอยู่ภายใน สีมา, ส่วนมาที่สีมานั้นจะห้อยถึงภายใต้หรือไม่ห้อยลงไป พึงทราบ ตามนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล. เมื่อจะกำหนดนิมิตภายใต้ปราสาทเล่า อย่างกำหนดฝาและเสาไม้เป็นนิมิต, แต่จะกำหนดเสาศิลาซึ่งยึดฝาไว้ ควรอยู่. สีมาที่กำหนดอย่างนี้ ย่อมมีเฉพาะร่วมในแห่งเสาริมโดย รอบของภายใต้ปราสาท. แต่ถ้าฝายภายใต้ปราสาทเป็นของเนื่องถึง พื้นชั้นบน, สีมาย่อมขึ้นไปถึงชั้นบนปราสาทด้วย, ถ้าทำนิมิตในที่ ซึ่งน้ำตกจากชายคานอกปราสาท, ปราสาททั้งหมดตั้งอยู่ในสีมา.

ถ้าพื้นบนยอดเขาเป็นที่ควรแก่โอกาส พอกุญชได้ ๒๑ รูป, [๑๒๗] ผูกสีมาบนพื้นนั้น อย่างที่ผูกบนศิลาดาด; แม้ภายใต้ภูเขา สีมาย่อมห้อยลงไปถึง โดยกำหนดนั้นเหมือนกัน. แม้นบนภูเขา ที่มีสัณฐานดังโคนต้นตาลเล่า, สีมาที่ผูกไว้ข้างบน ย่อมห้อยลงไป ถึงข้างล่างเหมือนกัน. ส่วนภูเขาใดมีสัณฐานดังดอกเห็ด, ข้างบน มีโอกาสพอกุญชได้ ๒๑ รูป, ข้างล่างไม่มี, สีมาที่ผูกบนภูเขานั้น ไม่ห้อยลงไปข้างล่าง. ด้วยประการอย่างนี้ ภูเขาที่มีสัณฐานดัง

ตะโพนหรือมีสัณฐานดั่งบัณเฑาะว์ก็ตามที, ข้างล่างหรือตรงกลาง
แห่งภูเขาใด ไม่มีพื้นที่เท่าตัวสีมา สีมาที่ผูกบนภูเขานั้น ไม่หยั่งลง
ข้างล่าง. ส่วนภูเขาใดมีสองยอดตั้งอยู่ใกล้กัน บนยอดแม้อันหนึ่ง
ไม่พอเป็นประมาณแห่งสีมา, ควรก่อหรือถมตรงระหว่างยอดแห่ง
ภูเขานั้นให้เต็ม ทำให้เนื้อเป็นพื้นเดียวกันแล้วจึงสมมติสีมาข้างบน,
ภูเขาลูกหนึ่งคล้ายพังพานงู, เบื้องบนภูเขานั้นผูกสีมาได้ เพราะมี
โอกาสได้ประมาณเป็นสีมา; ถ้าภายใต้ภูเขานั้น มีเงื่อมอากาศ
สีมาไม่หยั่งลงไป. แต่ถ้าตรงกลางเงื่อมอากาศนั้น มีศิลาโพรงเท่า
ขนาดสีมา, สีมาย่อมหยั่งลงไปถึง. และศิลานั้นเป็นของตั้งอยู่ใน
สีมาแท้. ถ้าแม่ฝาแห่งที่เร้นภายใต้ภูเขานั้นตั้งจดถึงส่วนยอด, สีมา
ย่อมหยั่งถึง, ทั้งข้างล่าง ทั้งข้างบน ย่อมเป็นสีมาหมด. แต่ถ้าด้าน
ในที่เร้นในภายใต้ อยู่ข้างนอกแนวแห่งแดนเป็นที่กำหนดสีมาที่อยู่
ข้างบน, สีมาไม่หยั่งไปถึงภายนอก (แห่งที่เร้น), ถ้าแม่ด้านนอก
ที่เร้น อยู่ข้างในแนวแห่งแดนเป็นที่กำหนดสีมาที่อยู่ข้างบนนั้น สีมา
ไม่หยั่งไปถึงในภายใน (แห่งที่เร้น), ถ้าแม่ข้างบนภูเขานั้น มีโอกาส
เป็นที่กำหนดสีมาเล็ก, ข้างใต้มีที่เร้นใหญ่เกินโอกาสกำหนดสีมา
สีมาย่อมมีเฉพาะข้างบนเท่านั้น, ไม่หยั่งลงไปถึงภายใต้ [๑๒๘] แต่
ถ้าที่เร้นเล็กขนาดเท่าสีมาขนาดเล็กที่สุด สีมาข้างบนใหญ่. สีมาที่
ตั้งครอบที่เร้นไว้นั้น ย่อมหยั่งลงไปถึง. ถ้าที่เร้นเล็กเกินไป ไม่ได้
ขนาดกับสีมา, สีมาย่อมมีเฉพาะข้างบนเท่านั้น, ไม่หยั่งลงในภาย
ใต้, ถ้าภูเขามีสัณฐานดั่งพังพานงูนั้น, พันดกลงไปเองครั้งหนึ่ง, แม่

ถ้าได้ประมาณสีมา, ส่วนที่ตกลงไปภายนอก ไม่เป็นสีมา. ส่วนที่ไม่ตกลงไป ถ้าได้ประมาณสีมา ยังคงเป็นสีมา.

ขัณฑสีมาเป็นพื้นที่ลุ่ม, พูนถมขัณฑสีมานั้น ทำให้มีพื้นที่สูงขึ้น, คงเป็นสีมาตามเดิม. ชนทั้งหลายทำเรือนในสีมา, เรือนนั้นเป็นอันตั้งอยู่ในสีมาด้วย. บุคสระโบกขรณีในสีมา, สีมานั้น ก็คงเป็นสีมาอยู่นั่นเอง. หัวน้ำไหลท่วมมณฑลสีมาไป, จะผูกแครงทำสังฆกรรมในย่านสีมา ก็ควร. แม่น้ำ มีอุโมงค์อยู่ภายใต้สีมา. ภิกษุผู้มีฤทธิ์นั่งอยู่ในแม่น้ำมีอุโมงค์นั้น ถ้าแม่น้ำนั้นผ่านไปก่อน, สีมาผูกที่หลัง; ไม่ยังกรรมให้เสีย. ถ้าผูกสีมาก่อน. แม่น้ำผ่านไปทีหลัง; ภิกษุนั้นยังกรรมให้เสีย. อนึ่ง ภิกษุผู้สถิตอยู่ ณ ภายใต้พื้นแผ่นดินย่อมยังกรรมให้เสียเหมือนกัน. ก็ดันไทรมีอยู่ในลานขัณฑสีมา. กิ่งแห่งดันไทรนั้น หรือย่านไทรที่ยื่นออกจากดันไทรนั้น จดพื้นแผ่นดินแห่งมหาสีมาก็ดี จดต้นไม้เป็นต้นที่เกิดในมหาสีมานั้นก็ดี; พึงชำระมหาสีมาให้หมดจดแล้วจึงทำกรรม, หรือตัดกิ่งและย่านไทรเหล่านั้นเสีย กระทำให้ตั้งอยู่ภายนอกก็ได้. ภิกษุผู้ขึ้นไปบนกิ่งไม้เป็นต้นที่ไม่จดกัน ควรนำมาเข้าหัตถุบาท. ด้วยประการอย่างนั้น กิ่งแห่งต้นไม้ที่เกิดในมหาสีมาก็ดี ย่างไทรก็ดี ย่อมตั้งอยู่ในลานแห่งขัณฑสีมา ตามนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล. พึงชำระสีมาให้หมดจดแล้วจึงทำกรรม, หรือตัดกิ่งและย่านไทรเหล่านั้นเสีย กระทำให้ตั้งอยู่ภายนอกก็ได้ ตามนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล. [๑๒๕] หากว่าเมื่อสงฆ์กำลังทำกรรมในย่านขัณฑสีมา ภิกษุบางรูปนั่งอยู่บนกิ่งไม้ที่ทอดอยู่บนอากาศ

ยื่นเข้าไปในย่านสีมา, เท้าของเธอถึงภาคพื้นก็ดี, สบงจีวรของเธอ ถูกภาคพื้นก็ดี; ไม่สมควรทำกรรม. แต่ให้เธอยกเท้าทั้ง ๒ และสบง จีวรขึ้นเสียแล้วทำกรรม ควรอยู่. อันลักษณะนี้ บัณฑิตพึงทราบแม้ ตามนัยก่อน. ส่วนเนื้อความที่แปลกกัน มีดังต่อไปนี้ :-

ให้เธอยกขึ้นแล้วทำกรรมในขันฑสีมา นั้น ไม่ควร, ต้องนำมา เข้าหัตถบาสเท. ถ้าภูเขาซึ่งต้องอยู่ภายในสีมาสูงตรงขึ้นไป, ภิกษุ ผู้สถิตอยู่บนภูเขานั้น ต้องนำมาเข้าหัตถบาส. แม้ในภิกษุผู้เข้าไป ข้างในภูเขาด้วยฤทธิ์ ก็มีนัยเหมือนกัน. แท้จริง สีมาที่สงฆ์ผูกเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงประเทศที่ไม่ได้ประมาณ, วัตถุไม่เล็กว่าชนิดใด ที่เกิดในพัทธสีมา ถึงกันเข้าด้วยความเกี่ยวพันเป็นอันเดียวกัน ใน ที่ใดที่หนึ่งย่อมนับว่าเป็นสีมาทั้งนั้น.

วินิจฉัยในบทว่า ตโยชนปรหม์ นี้ว่า สีมาชื่อว่ามี ๓ โยชน เป็นอย่างยิ่ง เพราะมี ๓ โยชนเป็นประมาณอย่างสูง. ซึ่งสีมามี ๓ โยชนเป็นอย่างยิ่งนั้น. สีมานั้น ภิกษุผู้จะสมมติต้องสถิตอยู่ตรงกลาง สมมติให้มีระยะโยชนกึ่งในทิศทั้ง ๔ (วัดจากที่ซึ่งตนสถิตนั้นออกไป). แต่ถ้าสถิตอยู่ตรงกลางแล้ว วัดออกไปทิศละ ๓ โยชน. ย่อมรวม เป็น ๖ โยชน. เช่นนี้ ใช้ไม่ได้. ภิกษุจะสมมติสีมา ๔ เหลี่ยมเท่า กัน หรือ ๓ เหลี่ยม พึงสมมติให้วัดจากมุมหนึ่งไปหามุมหนึ่ง ได้ ระยะ ๓ โยชน. ก็ถ้าให้ที่สุครอบแห่งใดแห่งหนึ่งเกิน ๓ โยชนไป แม้เพียงปลายเส้นผมเดียว, ต้องอาบัติด้วย ทั้งสีมาไม่เป็นสีมาด้วย.

[นทีปารสีมา]

วินิจฉัยในบทว่า นทีปารี นี้ต่อไป :-

ที่ว่า ฝั่ง เพราะเหตุว่า กั้นไว้, ถามว่า กั้นอะไร? ตอบว่า กั้นแม่น้ำ; ฝั่งแห่งแม่น้ำ ชื่อนทีปารา, ความว่า ซึ่งสีมาครอบฝั่งแม่น้ำนั้น. [๑๓๐] ก็ลักษณะแห่งแม่น้ำ ในบทว่า นทีปารี นี้ มีนัยดังกล่าวแล้วในนทีนิมิตนั่นเอง.

ชื่อว่า ยตฺตสฺส ชฺวณาวา วา มีความว่า ในแม่น้ำใด มีเรือสัญจรไปมาเป็นนิตย์ ที่ทำทั้งหลายอันยังเป็นสถานที่ผูกสีมา, เรือใด โดยกำหนดอย่างเล็กที่สุด พอพาคนไปได้ ๓ คนทั้งคนพาย, ก็ถ้าเรือนั้น เขานำไปข้างเหนือหรือข้างใต้ ด้วยกรรมกิจเฉพาะบางอย่างเพื่อต้องการจะกลับมาอีกก็ดี ถูกพวกรบโมยลักไป แต่พึงได้คืนเป็นแน่ก็ดี, อนึ่ง เรือใด ถูกพายุเชือกขาด คลื่นซัดออกไปกลางแม่น้ำ พึงนำกลับคืนมาได้แน่นอนก็ดี, เรือนั้น ย่อมเป็นชฺวณาวาอีกเทียว. เรือเขาเงินขึ้นบกไว้ในเมื่อน้ำลงงวดก็ดี เรือคที่เขาเอาสิ่งของเป็นต้นว่า ปูนขาวและน้ำเชื้อบรรทุกเต็มจอดไว้ก็ดี จัดเป็นชฺวณาวาได้. ถ้าเป็นเรือแตก หรือมีแนวกระดานครากออก ย่อมไม่ควร. แต่พระมหาปทุมัตเถระกล่าวว่า "แม้หากว่า ภิกษุทั้งหลาย

๑. ภิกษุและโยชนา แก่ปารยติว่า อชฺโฆตฺตฺรติ และว่าเป็นปารา (มิใช่ปารี ที่หมายเอาฝั่งโน้น) ก็เพราะเพ่งเอาสีมาศัพท์ ดังนั้นน่าจะแปลว่า สีมาชื่อว่า ครอบ ก็เพราะย่อมครอบ, ถามว่า ย่อมครอบอะไร? ตอบว่า ย่อมครอบแม่น้ำ. สีมาครอบแม่น้ำชื่อนทีปารสีมา. ซึ่งนทีปารสีมานั้น. อธิบายว่า ซึ่งสีมาอันครอบแม่น้ำอยู่. อนึ่งบาลีตรงนี้เป็น นทีปารสีมึ แต่ ยุ. และสี. เป็น นทีปารี สิมึ อย่างในอรรถกถา.

ยืมเรือมาชั่วคราว จอดไว้ในที่ผูกสีมาแล้ว กำหนดนิมิต, เรือนั้น
จัดเป็นฐวนาวาเหมือนกัน."

ในบทว่า ฐวนาวา นั้น พระมหาสุมัตถะเถระแก้ว่า "นิมิตที่ดี
สีมาก็ดี ย่อมไปด้วยกรรมวาจา, หาได้ไปด้วยเรือไม่; แต่พระผู้มีพระ
ภาคทรงอนุญาตฐวนาวาไว้, เพราะฉะนั้น ต้องเป็นเรือประจำแท้ ๆ
จึงจะสมควร."

ข้อว่า ฐวเสตุ วา มีความว่า แม่น้ำใด มีสะพานสำหรับ
พวกคนเดินเท้า ซึ่งทำเสร็จด้วยไม้ขนานกัน หรือเรียบด้วยแผ่น
กระดานก็ดี มีสะพานใหญ่ควรแก่การสัญจรแห่งสัตว์พาหนะ มีช้าง
และม้าเป็นต้นก็ดี ชั้นที่สุด แม้สะพานที่พอเดินไปได้คนเดียว ซึ่งเขา
ตัดไม้ประกอบพอเป็นทางสัญจรของมนุษย์ทั้งหลาย ในขณะนั้นเอง
ย่อมนับว่า "สะพานถาวร" เหมือนกัน. แต่ถ้าแม่เอามือยึดห้วยและ
เถาว์ลัยเป็นต้น ที่ผูกไว้ข้างบนแล้ว ยังไม่อาจไต่ข้ามไปโดยสะพาน
นั้นได้, ไม่ควร.

ข้อว่า เอวรูปุ นทีปารสิมฺ สมนุนิตุ มีความว่า ในแม่น้ำใด
มีเรือประจำหรือสะพานถาวรมีประการดังกล่าวแล้วนี้ ที่ทำตรงกัน
นั่นเอง, เราอนุญาตให้สมมตินทีปารสิมาเห็นปานนั้นในแม่น้ำนั้นได้.
[๑๓๑] ถ้าเรือประจำก็ดี สะพานถาวรก็ดี ไม่มีที่ทำตรงกัน, ขึ้นไป
ข้างบนหรือลงไปข้างล่างน้อยหนึ่ง จึงมี, แม้อย่างนี้ ก็ควร. แต่
พระกรวิคิตฺตเถระกล่าวว่า "แม้ในระยะเพียงคาบหนึ่ง มีเรือประจำ
หรือสะพานถาวร ก็ควร."

ก็แล เมื่อภิกษุจะสมมติที่ปารสีมานี้ ฟังยี่นที่ฝั่งหนึ่ง กำหนด
นิมิตที่ฝั่งแม่น้ำทางเหนือแล้ววนไปรอบตัวตั้งแต่นิมิตนั้น ฟัง
กำหนดนิมิตที่ฝั่งแม่น้ำทางใต้ ในที่สุดแห่งแดนกำหนดเท่าที่ต้อง
การแล้ว กำหนดนิมิตที่ฝั่งแม่น้ำ ในที่ซึ่งตรงข้ามกับฝั่งโน้น. ตั้ง
แต่นั้นไป ฟังกำหนดเรื่อยไปจนถึงนิมิตที่ฝั่งแม่น้ำ ซึ่งตรงกับนิมิต
ที่กำหนดไว้เป็นที่หนึ่งทางเหนือ ด้วยอำนาจแดนกำหนดเท่าที่ต้อง
การ แล้วกลับมาเชื่อมกับนิมิตที่กำหนดไว้เป็นที่หนึ่ง. ลำดับนั้น
ฟังให้ภิกษุทั้งหลายซึ่งสถิตอยู่ในนิมิตทั้งปวงเข้าหัดตบาส แล้ว
สมมติสีมาด้วยกรรมวาจา, ภิกษุผู้สถิตอยู่ในแม่น้ำ แม้ไม่มา ก็ไม่
ทำให้เสียกรรม. ในขณะที่สมมติเสร็จ เว้นแม่น้ำเสีย ร่วมในแห่ง
นิมิตทั้งหลาย ย่อมเป็นสีมาอันเดียวกัน ทั้งฝั่งนอกและฝั่งใน. ส่วน
แม่น้ำ ไม่นับว่าเป็นพัทธสีมา, เพราะว่ามีแม่น้ำนั้น เป็นนทีสีมา
แยกหนึ่งแล้ว. หากว่า ภายในแม่น้ำ มีเกาะ ปรารธนาจะทำ
เกาะนั้นไว้ภายในสีมา ฟังกำหนดนิมิตทั้งหลายที่ฝั่งซึ่งตนสถิตอยู่
ตามนัยก่อนนั้นแล แล้วกำหนดนิมิตที่ท้ายเกาะทั้งฝั่งนี้และฝั่งโน้น;
ลำดับนั้น ฟังกำหนดนิมิตที่ฝั่งโน้น ในที่ซึ่งตรงกันข้ามกับนิมิต
ที่ฝั่งนี้แห่งแม่น้ำ ตั้งแต่นั้นไป ฟังกำหนดเรื่อยไปจนถึงนิมิตซึ่ง
ตรงกับนิมิตที่กำหนดไว้เป็นที่หนึ่งทางเหนือ ตามนัยก่อนนั้นแล
ลำดับนั้น ฟังกำหนดนิมิตที่ท้ายเกาะทั้งฝั่งโน้นและฝั่งนี้ แล้วกลับ
มาเชื่อมกับนิมิตที่กำหนดไว้เป็นที่หนึ่ง; [๑๓๒] ลำดับนั้น ฟังให้
ภิกษุทั้งหลายที่ฝั่งทั้ง ๒ และที่เกาะเข้าหัดตบาสกันทั้งหมด แล้วสมมติ

สีมาด้วยกรรมวาจา.

ภิกษุผู้สถิตอยู่ในแม่น้ำ แม้ไม่มา ก็ไม่ทำให้เสียกรรม. ใน
ขณะที่สมมติเสร็จ เว้นแม่น้ำเสียร่วมในแห่งนิมิตทั้งหลาย ทั้ง ๒ ฟัง
แม่น้ำ ทั้งเกาะ ย่อมเป็นสีมาอันเดียวกัน. ส่วนแม่น้ำคงเป็นนทีสีมา.
ก็แล ถ้าเกาะยาวเกินกว่าแดนกำหนดสีมาแห่งวัดที่อยู่ไปทางเหนือ
หรือทางใต้น้ำ, เมื่อเป็นเช่นนั้น ฟังกำหนดนิมิตท้ายเกาะฝั่ง
ใน ซึ่งทางกันกับนิมิตแห่งแดนกำหนดสีมา ตั้งแต่นั้นไป เมื่อจะ
โอบรอบหัวเกาะ ต้องกำหนดนิมิตท้ายเกาะฝั่งนอก ซึ่งตรงกัน
ข้ามกับนิมิตท้ายเกาะฝั่งในอีก. ต่อจากนั้นไป ฟังเริ่มต้นแต่นิมิต
ที่ตรงกันข้ามที่ฝั่งโน้น กำหนดนิมิตที่ฝั่งโน้น และนิมิตท้ายเกาะ
ทั้งฝั่งนอกและฝั่งในเสร็จ ตามนัยก่อนนั้นแล แล้วจึงทำการเชื่อม
กับนิมิตที่กำหนดไว้เป็นที่หนึ่ง. สีมาที่กำหนดนิมิตสมมติอย่างนี้
ย่อมมีสังฆฐานดังภูเขา. แต่ถ้าเกาะยาวเกินกว่าแดนกำหนดสีมาแห่ง
วิหาร ทั้งเหนือ น้ำ ทั้งใต้น้ำไชร้, เมื่อกำหนดนิมิตโอบรอบหัว
เกาะทั้ง ๒ ตามนัยก่อนนั้นแล แล้วจึงทำการเชื่อมนิมิต. สีมาที่
กำหนดสมมติอย่างนี้ ย่อมมีสังฆฐานดังตะโพน. ถ้าเป็นเกาะเล็ก
อยู่ภายในแห่งแดนกำหนดสีมาวิหาร, ฟังกำหนดนิมิตทั้งหลายตาม
นัยแรกแห่งนัยทั้งปวง. สีมาที่กำหนดสมมติอย่างนั้น ย่อมมีสังฆฐาน
ดังบัณเฑาะว์.

บทว่า **อนุปริเวณีย** ได้แก่ บริเวณนั้น ๆ ในวัดที่อยู่แห่งหนึ่ง

[๑๓๓] บทว่า **อสงเกตน** ได้แก่ ไม่ทำที่สังเกตไว้.

สองบทว่า **เอกํ สมุหนิตฺวา** ได้แก่ ถอนเสียด้วยกรรมวาจา.

ชื่อว่า **ยโต ปาฏิโมกฺขํ สุณฺทิติ** มีความว่า ภิกษุหนึ่งใน
หัตถบาธของภิกษุทั้งหลายฟังปาฏิโมกข์อยู่ เพราะเหตุใด เพราะเหตุนี้
อุโบสถเป็นอันเธอกระทำแล้วแท้.

ก็คำว่า **ยโต ปาฏิโมกฺขํ สุณฺทิติ** นี้ พระผู้มีพระภาคตรัส
ไว้ เนื่องกับเรื่อง. ถึงเมื่อภิกษุหนึ่งแล้วในหัตถบาธ แม้ไม่ฟังอุโบสถ
ก็เป็นอันทำแล้ว.

ชื่อว่า **นิมิตฺตา กิตฺเตตฺตพฺพา** มีความว่า จะกำหนดนิमित
ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีศีลา อัฐ ท่อนไม้และหลักเป็นต้น เล็กก็ดี
ใหญ่ก็ดี ทำให้เป็นเครื่องหมายแห่งหน้ามุขอุโบสถ ไว้กลางแจ้งหรือ
ในที่ใดที่หนึ่ง มีโรงกลมเป็นต้น ย่อมควร.

อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า **นิมิตฺตา กิตฺเตตฺตพฺพา** มีความว่า ฟัง
กำหนดวัตถุทั้งหลายที่ใช้เป็นนิमितได้ก็คดตาม ที่ใช้เป็นนิमितไม่ได้
ก็ตาม เป็นนิमितเพื่อรู้แดนกำหนด.

ในชื่อว่า **เอเรหิ ภิกฺขุหิ ปรมตฺรํ สหฺนฺนิปตฺตํ** นี้ มีวินิจฉัย
ว่า หากว่า พระมหาเถระไม่มาก่อน ท่านก็ต้องทุกกฎ.

ในชื่อว่า **สพฺเพหฺเว เอกชฺฌํ สหฺนฺนิปตฺติวํ อุโปสฺสโต**
กาทพฺโพ นี้ มีวินิจฉัยว่า ถ้าอาวาสเก่า มีอยู่ท่ามกลางวัดที่อยู่.
และในอาวาสเก่านี้ มีที่นั่งพอแก่ภิกษุทั้งหลาย; ฟังประชุมกันทำ
อุโบสถในอาวาสนั้น. ถ้าอาวาสเก่า ทั้งทรุดโทรมทั้งคับแคบ, อาวาส
อื่นที่สร้างทีหลังไม่คับแคบ; ฟังทำอุโบสถในอาวาสนั้น.

แม้ในชื่อว่า ยุตถ วาปน เถโร ภิกขุ วิหริติ นี้ มีวินิจฉัยว่า ถ้าวัดที่อยู่ของพระเถระพอแก่ภิกษุทั้งปวงเป็นที่สำราญ (สะดวก), พึงทำอุโบสถในวันที่อยู่นั้น. แต่ถ้าวัดที่อยู่นั้นอยู่ในประเทศอันไม่ราบเรียบปลายแดน, พึงบอกแก่พระเถระว่า "ท่านผู้เจริญ วัดที่อยู่ของท่านเป็นถิ่นที่ไม่สำราญ (ไม่สะดวก). ที่นี้ไม่มีโอกาสสำหรับภิกษุทั้งหมด, ที่อวาสโน้นมีโอกาส, ท่านสมควรจะไปใช้อวาสนั้น." ๑๓๔ หากว่า พระเถระไม่มา, พึงนำฉันท์และปาริสุทธิของท่านมา แล้วทำอุโบสถในสถานที่ผาสุกเพียงพอแก่ภิกษุทั้งปวง.

บทว่า อนุชกวินุทา มีความว่า วัด ชื่ออันชกวินุทา ห่างจากกรุงราชคฤห์ประมาณคาวุตหนึ่งเท่านั้น, พระเถระอาศัยวัดนั้นอยู่มาจากอันชกวินุทวิหารนั้น สู่กรุงราชคฤห์ เพื่อทำอุโบสถ. อธิบายว่า "จริงอยู่ มหาวิหาร ๑๘ ตำบล รอบกรุงราชคฤห์มีสีมาอันเดียวกันทั้งหมด, สีมาแห่งมหาวิหารเหล่านั้น พระธรรมเสนาบดีผู้; เพราะเหตุฉะนั้น พระมหากัสสปเถระจึงต้องมา เพื่อให้สามัคคีแก่สงฆ์ในเวฬุวัน."

สองบทว่า นที ตรณูโต ได้แก่ ช้ำแม่่น้ำ ชื่อสิปปินิยะ.

ชื่อว่า มนั วุพฺโห อโหสิ มีความว่า ได้เป็นผู้มีภาวะอันน้ำพัดไปไม่ถึงนิดหน่อย.

ได้ยินว่า แม่น้ำนั้นไหลลงจากภูเขาชิมณุกุญ พัดไปด้วยกระแสอันเชี่ยว, พระเถระไม่ทันใส่ใจถึงน้ำในแม่น้ำนั้น ซึ่งกำลังไหลเชี่ยว จึงได้เป็นผู้ถูกน้ำพัดไปหน่อยหนึ่ง, แต่ไม่ถึงกับลอย, จีวรทั้งหลาย

ของท่านถูกน้ำซัด จึงเปียก.

กรรมวาทก่อน ย่อมไม่ควรแก้ภิกษุทั้งหลาย จำเดิมแต่กาลที่
เกิดกรรมวาทนี้ว่า สมุมตา สีมา สงฺเขน ติจิวเรน อวิปฺวาโส
ธเปตฺวา คามลฺยจ คามฺปจารลฺยจ. กรรมวาทหลังนี้เท่านั้น ย่อม
เป็นของถาวร. แต่กรรมวาทหลังนี้ หากควรแก่นางภิกษุณีทั้งหลาย
ไม่ กรรมวาทก่อนเท่านั้น จึงควร. เพราะเหตุไร? เพราะว่า
ภิกษุณีสงฆ์ย่อมอยู่ภายในบ้าน. หากว่าพึงเป็นเช่นนั้นไซ้, ภิกษุณี
สงฆ์นั้น ไม่พึงได้ความบริหารไตรจีวร ด้วยกรรมวาทหลังนั้น, แต่
การบริหารของภิกษุสงฆ์นั้นมีอยู่, เพราะเหตุนั้น กรรมวาทก่อน
นั้นแล ย่อมควร. จริงอยู่ สีมาทั้ง ๒ ย่อมได้แก้ภิกษุณีสงฆ์. ใน
สีมาแห่งภิกษุณีสงฆ์นั้น นางภิกษุณีทั้งหลายจะสมมติสีมาครอบสีมา
แห่งภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ดี จะสมมติไว้ภายในสีมาของภิกษุทั้งหลาย
นั้นก็ดี ย่อมควร. แม้ในการที่ภิกษุทั้งหลาย สมมติสีมาครอบสีมา
แห่งนางภิกษุณีก็มีนัยเหมือนกัน. เพราะว่า ภิกษุและภิกษุณี ๒ ฝ่าย
นั้น เป็นคณปุรกะ ในกรรมของกันและกันไม่ได้ ไม่ทำกรรมวาทให้
เป็นวรรค. [๑๓๕] ก็ในคำว่า ธเปตฺวา คามลฺยจ คามฺปจารลฺยจ นี้
บัณฑิตพึงทราบว่าสงเคราะห์แม่ซึ่งนิคมและนครด้วยคัมภีร์นั้นแล.

อุปจารบ้านนั้น ได้แก่เครื่องล้อมแห่งบ้านที่ล้อม โอกาส
แห่งเครื่องล้อมของบ้านที่ไม่ได้ล้อม. ภิกษุผู้ทรงไตรจีวรอธิษฐาน
ย่อมไม่ได้บริหารในอุปจารบ้านเหล่านั้น. อวิปฺวาโสสีมาของภิกษุ
ทั้งหลาย ย่อมไม่ครอบบ้านและอุปจารบ้าน ด้วยประการฉะนี้.

สมานสังวาสกสีมาเท่านั้น ย่อมครอบถึง. ก็บรรดาศีมา ๒ อย่างนี้ สมานสังวาสกสีมาย่อมไปตามธรรมดาของตน. ส่วนอวิปวาต- สีมา ย่อมไปเฉพาะในที่ซึ่งสมานสังวาสกสีมาไปถึง. ทั้งการ กำหนดนิมิตของอวิปวาตสีมานั้น จะมีแผนกหนึ่งก็หามิได้. ใน สีมา ๒ ชนิดนั้น ถ้าในเวลาสมมติอวิปวาตสีมามีบ้านอยู่, อวิป- วาสสีมานั้น ย่อมไม่ครอบถึงบ้านนั้น. อนึ่ง ถ้าสมมติสีมาแล้ว บ้าน จึงตั้งลงภายหลัง, แม้บ้านนั้นย่อมนับเป็นสีมาด้วย. เหมือนอย่างว่า บ้านที่ตั้งลงภายหลัง ย่อมนับเป็นสีมาด้วยฉันใด, แม้ประเทศแห่ง บ้านที่ตั้งลงก่อน ขยายกว้างออกไปในภายหลัง ย่อมนับเป็นสีมา ด้วย ก็ฉันนั้น. แม้ถ้าในเวลาสมมติสีมา เรือนทั้งหลายเขาทำไว้ เสร็จแล้ว, ทั้งความผูกใจว่า "เราทั้งหลายจักเข้าไป" ก็มี, แต่ มนุษย์ทั้งหลาย ไม่เข้าไปก็ดี ทั้งบ้านเก่าพร้อมทั้งเรือนด้วย ไปใน ที่อื่นเสียก็ดี. บ้านนั้นไม่จัดเป็นบ้านเลย, สีมาย่อมครอบถึง. แต่ ถ้าแม่สกุลหนึ่ง ที่เข้าไปแล้วก็ดี ที่มาแล้วก็ดี มีอยู่ บ้านนั้นคง เป็นบ้าน, สีมาย่อมไม่ครอบถึง.

[วิธีถอนสีมา]

วินิจฉัยในข้อว่า เอวณฺจ ปน ภิกฺขเว ติจีวเรณ อวิปฺวาโส สฺมฺหฺนฺตพฺโพ นีตํไป:-

อันภิกษุผู้จะถอนพึงรู้จักวัตร. วัตรในการถอนนั้นดังนี้ อัน ภิกษุผู้ยืนอยู่ในขันฑศีมา ไม่พึงถอนอวิปวาตสีมา, ยืนอยู่ใน

อวิปวาสสีมา ไม่พึงถอนแม้ซึ่งขันทสีมาเหมือนกัน. แต่ต้องยืนอยู่ในขันทสีมา ถอนขันทสีมาเทียว, ต้องยืนอยู่ในสีมานอกจากนี้ ถอนสีมานอกจากนี้เหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลายย่อมถอนสีมาด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ [๑๓๖] เพื่อจะทำสีมาที่เล็กตามปกติให้ใหญ่ขึ้นอีก เพื่อประโยชน์แก่การขยายอาวาสออกไปบ้าง. เพื่อจะร่มสีมาที่ใหญ่โดยปกติให้เล็กลงอีก เพื่อประโยชน์แก่การให้โอกาสแห่งวิหารแก่ภิกษุเหล่าอื่นบ้าง.

บรรดาสีมา ๒ ชนิดนั้น ถ้าภิกษุทั้งหลายรู้จักทั้งขันทสีมาและอวิปวาสสีมาไซ้, เธอจักอาจเพื่อจะถอน และเพื่อจะผูก. อนึ่ง รู้จักขันทสีมา แม้ไม่รู้จักอวิปวาสสีมา, จักอาจเพื่อจะถอน และเพื่อจะผูก. ไม่รู้จักขันทสีมา รู้จักแต่อวิปวาสสีมาเท่านั้น, จักยืนอยู่ในที่ซึ่งปราศจากความรังเกียจ มีลานเจดีย์ ลานโพธิ์ และโรงอุโบสถเป็นต้นแล้ว บางทีก็อาจเพื่อจะถอนได้. แต่จักไม่อาจเพื่อจะผูกคืนได้เลย. หากจะพึงผูกไซ้, จะพึงกระทำความคาบเกี่ยวแห่งสีมา กระทำวัดที่อยู่ให้ใช้ไม่ได้ เพราะเหตุนั้น ภิกษุผู้ไม่รู้จัก ไม่พึงถอน. ฝ่ายภิกษุเหล่าใดไม่รู้จักทั้ง ๒ สีมา, ภิกษุเหล่านั้น จักไม่อาจเพื่อจะถอน จักไม่อาจเพื่อจะผูกเป็นแท้. จริงอยู่ ขึ้นชื่อว่าสีมานี้ ย่อมไม่เป็นสีมาด้วยกรรมวาจาบ้าง ด้วยความสาบสูญแห่งศาสนาบ้าง และภิกษุทั้งหลายผู้ไม่รู้จักสีมา. ไม่สามารถทำกรรมวาจา, เพราะฉะนั้น ภิกษุผู้ไม่รู้จักสีมา ไม่พึงถอนสีมา. อันสีมานั้น อันภิกษุผู้รู้จักดีเท่านั้น พึงถอนด้วย พึงผูกด้วย.

[อพัทฐสีมา]

พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงแสดงสมานสังวาสและความเป็นผู้มีอุโบสถอันเดียวกัน เนื่องด้วยพัทฐสีมาอย่างนี้แล้ว บัดนี้จะทรงแสดงสมานสังวาส และความเป็นผู้มีอุโบสถอันเดียวกันนั้นในโอกาสทั้งหลาย แม้ที่มีได้ผู้กสีมา จึงตรัสคำว่า **อสมมุตยา ภิกฺขเว สีมา อฏฺฐปิทาย** เป็นอาทิ.

วินิจฉัยในคํานั้น บทว่า **อฏฺฐปิทาย** "ได้แก่ไม่ได้กำหนด. ก็แม้นคร ย่อมเป็นอันทรงถือเอาแล้วทีเดียว ด้วย คาม ศัพท์ ในคำว่า **คาม วา นิคม วา นี้**.

บรรดาคามสีมาและนิคมสีมานั้น ท่านผู้ครองบ้านนั้น ย่อมได้พลีในประเทศเท่าใด, ประเทศเท่านั้น จะเล็กหรือใหญ่ก็ตามที ย่อมถึงความนับว่า "คามสีมา ทั้งนั้น. [๑๓๗] แม้ในนครสีมาและนิคมสีมา ก็นัยนี้แล.

พระราชทรงกำหนดประเทศอันหนึ่งแม้ใด ในคามเขตอันหนึ่งเท่านั้นว่า "นี่จึงเป็นวิสุงคาม" พระราชทานแก่บุคคลบางคน, ประเทศเมื่อนั้น ย่อมเป็นวิสุงคามสีมาแท้. เพราะเหตุนี้ วิสุงคามสีมานั้นด้วย คามสีมา นครสีมา และนิคมสีมาตามปกติออกนี้ด้วย ย่อมเป็นเช่นกับพัทฐสีมาเหมือนกัน. แต่สีมาเหล่านี้ไม่ได้ความคุ้มครองการอยู่ปราศจากไตรจีวรอย่างเดียว.

[สัตตัพภันตรสีมา]

พระผู้มีพระภาค ครั้นทรงแสดงกำหนดสีมาแก่ภิกษุผู้มักอยู่ใน

ละแวกบ้านอย่างนี้แล้ว บัดนี้จะทรงแสดงแม่แก่ภิกษุผู้มักอยู่ป่า จึง
ตรัสคำว่า **อคามเก เจ** เป็นอาทิ.

วินิจฉัยในคำนั้น บทว่า **อคามเก เจ** ได้แก่ประเทศแห่งดง
ที่ไม่ได้กำหนดด้วยคามสีมา นิคมสีมา และนครสีมา.

อีกประการหนึ่ง บทว่า **อคามเก เจ** มีความว่า "ภิกษุ
ย่อมอยู่ในป่าเช่นดังดงชื่อวิฆณาฎวี, ครั้งนั้น ๗ อัพกันตรโดยรอบจาก
โอกาสที่ภิกษุนั้นยืน เป็นสมานวังवासกสีมา." สีมานี้ย่อมได้ความ
คุ้มครองอยู่ปราศจากไตรจีวรด้วย.

บรรดา ๗ สัตตัพกันตรนั้น อัพกันตร ๑ ประมาณ ๒๘ ศอก.
๗ อัพกันตรโดยรอบ แห่งสงฆ์ผู้ตั้งอยู่ตรงกลาง ย่อมเป็น ๑๔
อัพกันตรโดยทะแยง. ถ้าสงฆ์ ๒ หมู่แยกกันทำวินัยกรรม, ต้องเว้น ๗
อัพกันตรอีกระยะหนึ่ง ไว้ในระหว่างแห่ง ๗ อัพกันตรทั้ง ๒ เพื่อ
ประโยชน์แก่อุปัชฌาย.

สัตตัพกันตรสีมากลาที่เหลือ ฟังถือเอาตามนัยที่กล่าวแล้ว ใน
วรรณนาแห่งอุทโทสิตสิกขาบท ในมหาวิภังค์.

[อุทกุกเขปสีมา]

ชื่อว่า **สพฺพทา ภิกฺขเว นที อสีมา** มีความว่า แม่น้ำ
ชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่ได้ลักษณะแห่งแม่น้ำ แม้ภิกษุกำหนดนิมิต
กระทำแล้วด้วยตั้งใจว่า "เราทั้งหลายทำแม่น้ำนี้ให้เป็นพัทธสีมา"
ดังนี้ ย่อมไม่เป็นสีมาเลย. แต่แม่น้ำนั้นย่อมเป็นเช่นกับพัทธสีมา

โดยสภาพของคนเท่านั้น, จะทำสังฆกรรมทั้งปวงในแม่น้ำนี้ ย่อมควร
แม้ในทะเลและชาตสระ ก็มีน้ำเหมือนกัน.

ก็บรรดาทะเลและชาตสระนี้ ที่ชื่อ ชาตสระ เป็นชลาสัย ที่ผู้ใด
ผู้หนึ่งมิได้ขุดทำไว้ เป็นบึงที่เกิดเอง เต็มด้วยน้ำซึ่งมาได้รอบด้าน.

[๑๓๘] พระผู้มีพระภาคครั้งทรงห้ามข้อที่แม่น้ำทะเลและชาต-
สระเป็นพัทธสีมา อย่างนั้นแล้ว เมื่อจะทรงแสดงกำหนดแห่งพัทธ-
สีมาในแม่น้ำทะเลและชาตสระเหล่านั้นอีก จึงตรัสคำว่า นทียา วา
ภิกฺขเว เป็นอาทิ.

วินิจฉัยในคำนั้น. ชื่อว่า ยัม มชฌิมสุตฺต ปุริสสุตฺต สมนฺตา
อุทฺทกฺกเขปํ มีความว่า สถานที่ใดกำหนดด้วยวงน้ำสาตโดยรอบ
แห่งมัชฌิมบุรุษ (คือบุรุษขนาดกลาง). ก็น้ำอันภิกษุจะพึงวงสาต
อย่างไร? นักเลงสบ้าซัดลูกสบ้าไม้ฉนใด มัชฌิมบุรุษผู้มีแรง^๑
พึงเอามือวงน้ำหรือกำทรายซัดไป ด้วยแรงทั้งหมด ฉนนัน. น้ำ
หรือทรายที่ซัดไปอย่างนั้น ตกลงในโอกาสใด, โอกาสนี้ เป็นอุทฺทกฺกเขป
หนึ่ง. ภิกษุผู้ละหัดลบาตตั้งอยู่ในอุทฺทกฺกเขปนั้น ย่อมทำกรรม
ให้เสีย. บริษัทขยายออกเพียงใด. แม้สีมาย่อมขยายออกไปเพียงนั้น.
เฉพาะอุทฺทกฺกเขปหนึ่ง จากที่สุดโดยรอบแห่งบริษัทเป็นประมาณ.

แม้ในชาตสระและทะเล ก็นัยนี้แล ก็แลบรรดาแม่น้ำ
ชาตสระ และทะเลเหล่านี้ ถ้าแม่น้ำไม่ยาวเกินไป, สงมน์ั่งอยู่
ในที่ทั้งปวง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปากน้ำ, ขึ้นชื่อว่าการทำสีมาด้วย

๑. น่าจะว่าบุรุษผู้มีแรงขนาดกลาง.

อุทกุกเขป ย่อมไม่มี; แม่น้ำแม่ทั้งสิ้น ย่อมพอดีแก่ภิกษุเหล่านั้น เสียแล้ว.

ก็คำใดที่พระมหาสุมัตถะระกล่าวว่ "แม่น้ำเฉพาะที่ไหลเพียง โยชน์หนึ่ง. ในแม่น้ำนั้น ต้องละทิ้งโยชน์ตอนบนเสีย ทำกรรม ในกึ่งโยชน์ตอนล่าง จึงควร;" ดังนี้. คำนั้นพระมหาปทุมัตถะระค้าน เสียแล้ว.

ในมหาอรรถกถากล่าวว่ "อันประมาณแห่งแม่น้ำ พระผู้มี พระภาคตรัสไว้จะนี้ว่ 'ภิกษุณีนุ่งห่มได้มณฑล ๓ ข้ามอยู่ ณ เอกเทศแห่งใดแห่งหนึ่ง อันตราสกเปือก,' แต่โยชน์หนึ่งหรือกึ่ง โยชน์ หาได้ตรัสไว้ไม่, เพราะเหตุนั้น แม่น้ำใด มีลักษณะดัง กล่าวแล้วในหนหลัง ด้วยอำนาจแห่งสูตรนี้, จะทำสังฆกรรมตั้งแต่ ต้นน้ำแห่งแม่น้ำนั้น ย่อมควร. แต่ถ้าภิกษุมากหลายจะแยก ๆ กัน ทำกรรมในแม่น้ำนี้ไซ้. [๑๑๕] เธอทั้งปวงพึงเว้นอุทกุกเขปอื่นไว้ใน ระหว่างแดนกำหนดแห่งอุทกุกเขปของตน และของภิกษุพวกอื่น เพื่อประโยชน์แก่สันตริก. เว้นไว้เกินกว่าอุทกุกเขปหนึ่งนั้น ควร แท้. แต่หย่อนกว่านั้น ไม่ควร."

ในชาตสระและทะเล ก็นัยนี้แล ก็แลภิกษุทั้งหลายพากันไป ด้วยคิดว่า "เราจักทำสังฆกรรมในแม่น้ำ," ถ้าแม่น้ำเต็มเสมอ ฝั่ง, จะต้องนุ่งผ้าอาบน้ำก็ได้ พึงทำกรรมในแม่น้ำนั้นแล ถ้า ไม่อาจ. เพียงสถิตอยู่ในเรือก็ได้ กระทำเถิด แต่ไม่ควรทำในเรือ ซึ่งกำลังเดิน. เพราะเหตุไร? เพราะว่ ชั่วอุทกุกเขปหนึ่งเท่านั้น

เป็นประมาณแห่งสีมา, เรื่อยอมพาสงฆ์นั้นแลให้ล่วงเลยสีมานั้นไป; เมื่อเป็นเช่นนั้น ผู้ตติจะอยู่ในสีมาหนึ่ง อนุสาวนาจะอยู่ในอีกสีมาหนึ่ง, เพราะเหตุนี้ ฟังจอดเรือไว้กับหลัก หรือทอดสมอ หรือผูกที่ต้นไม้ที่เกิดภายในแม่น้ำกระทำกรรม. สถิตอยู่บนร้านที่ผูกขึ้นในภายในแม่น้ำก็ดี บนต้นไม้ที่เกิดในภายในแม่น้ำก็ดี กระทำกรรมก็ควร. แต่ถ้ากึ่งแห่งต้นไม้ก็ดี ย่านที่ออกจากต้นไม้ก็ดี จดอยู่ที่วิหารสีมา หรือที่คามสีมา นอกฝั่งแม่น้ำ, ต้องชำระสีมาให้เรียบร้อย หรือตัดกิ่งไม้เสีย แล้วจึงทำกรรม. จะผูกเรือที่กึ่งแห่งต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนตลิ่ง ซึ่งยื่นลงไปในแม่น้ำ หรือที่ย่านไทรแล้วกระทำกรรมไม่ควร. เมื่อจะทำ ต้องชำระสีมาให้เรียบร้อย หรือต้องตัดเสีย ให้การที่กึ่งไม้หรือย่านไทรนั้น ซึ่งจดในภายนอกขาดจากกัน. อนึ่งจะปักหลักที่ฝั่งแม่น้ำแล้ว ทำกรรมในเรือซึ่งผูกที่หลักนั้น ก็ไม่ควรเหมือนกัน. ขนทั้งหลายทำสะพานไว้ในแม่น้ำ, ถ้าตัวสะพาน หรือเชิงสะพาน อยู่ในภายในแม่น้ำเท่านั้น, จะสถิตอยู่บนสะพานทำกรรมก็ควร. แต่ถ้าตัวสะพาน หรือเชิงสะพานตั้งอยู่บนฝั่ง, จะสถิตอยู่บนสะพานนั้นทำกรรม ไม่ควร. [๑๔๐] ต้องชำระสีมาให้เรียบร้อยแล้ว จึงทำกรรม. ถ้าเชิงสะพานตั้งอยู่ในแม่น้ำ ส่วนตัวสะพานเชิดอยู่ในอากาศ บนฝั่งทั้ง ๒ ย่อมควร. แก่งศิลาหรือเกาะ มีอยู่ภายในแม่น้ำ, ใน ๔ เดือนแห่งฤดูฝน เฉพาะกาลฝนตามปกติมีประการดังกล่าวแล้วในหนหลัง น้ำท่วมประเทศเท่าใด แห่งแก่งศิลาหรือเกาะนั้น; ประเทศเท่านั้น นับเป็นแม่น้ำเหมือนกัน. แต่ไม่ควรถือเอาโอกาสที่ห้วงน้ำ

ท่วม ในคราวฝนชุกเกินไป. เพราะว่าโอกาสนั้น ย่อมถึงความนับว่า เป็นคามสีมาด้วย.

ชนทั้งหลายเมื่อจะไข่น้ำจากแม่น้ำเข้าลำราง ย่อมทำทำนบใน แม่น้ำ, และน้ำท่วมหรือเซาะแทงทำนบนั้นไหลไป จะทำกรรมในที่ ซึ่งน้ำไหลทุกแห่ง ย่อมควร; แต่ถ้ากระแสน้ำขาดสายด้วยทำนบกั้นก็ดี ด้วยอุกถมทำสะพานก็ดี น้ำย่อมไม่ไหล; จำทำกรรมในที่ซึ่งน้ำไม่ไหล ไม่ควร. จะทำแม่บันยอดทำนบ ก็ไม่ควร. ถ้าประเทศแห่งทำนบ บางแห่ง น้ำท่วมถึง เหมือนประเทศแห่งแก่งศิลาและเกาะ ซึ่ง กล่าวแล้วในหนหลัง, จะทำกรรม ณ ประเทศแห่งทำนบที่น้ำท่วมถึง นั้น ย่อมควร. เพราะว่าประเทศแห่งทำนบนั้นย่อมถึงความนับว่า แม่น้ำเหมือนกัน. ชนทั้งหลายจะกั้นแม่น้ำเสีย ทำให้เป็นบึง, ก่อคันไว้ที่ปลายน้ำ, น้ำไหลมาซึ่งอยู่เต็มบึง; จะทำกรรมในบึงนี้ ไม่ ควร. น้ำที่เขาทิ้งเสียในที่ซึ่งไหลตอนบนและตอนล่าง (แห่งบึงนั้น) ย่อมควร จำเดิมแต่ที่ซึ่งล้นแล้วไหลบ่าลงสู่แม่น้ำ. ในเมื่อฝนไม่ตก (ในคราวฝนแล้ง) หรือในฤดูร้อนและในฤดูหนาว จะทำกรรมแม่ ในแม่น้ำที่แห่ง ย่อมควร. ในลำรางที่เขาชักออกจากแม่น้ำ ไม่ควร. ถ้าลำรางนั้นพังกลายเป็นแม่น้ำในกาลอื่น ย่อมควร. แม่น้ำบางสาย

๑. ปาฐะในอรรถกถาว่า อวารณน วา โกฎจกพนฺชเนน วา. โยชนาหน้า ๒๔๖ แก้ว ว่า อวารณน วาติ ทารุอาที นิคุชนิตฺวา อุทกนีวารณน. โกฎจกสมฺพทุชน วาติ มตฺตกาทีหิ ปุเรตฺวา กตเสตฺพุทฺเทน แม้อักษรจะเขียนไปบ้างก็ตาม เสตฺพุทฺช หมายถึง ความว่าทำสะพานตามความนิยมของภาษา เช่นในมงคลสูตรที่ปิณี ภาค ๒ ตอน อวชฺชกมฺมกถา หน้า ๑๒๔ มีกล่าวถึงอุบาสกคนหนึ่ง... อุทกกาเล มาติกาสุ เสตฺ พฺนุติ. ดังนั้นอาศัยนัยโยชนา จึงได้แปลเช่นนี้ให้ได้รับความชัดเจนไป

ขึ้นท่วมคามสีมาและนิคมสีมาไหลไปตามฤดูกาล, แม่น้ำนั้น ย่อม
เป็นแม่น้ำเหมือนกัน; สมควรทำกรรมได้. [๑๔๑] แต่ถ้าท่วมวิหาร-
สีมา, ย่อมถึงความนับว่า "วิหารสีมา" ด้วย. อันภิกษุทั้งหลาย
ผู้จะทำกรรมแม้ในทะเลแล้ว, น้ำที่ขึ้นอย่างสูง ย่อมท่วมประเทศใดหรือ
คลื่นตามปกติมาด้วยกำลังลม ย่อมท่วมประเทศใด, ไม่ควรทำกรรม
ในประเทศนั้น. แต่คลื่นตามปกติเกิดขึ้นแล้ว หยุดอยู่แค่ประเทศใด,
ประเทศนั้น จำเดิมแต่ชายน้ำลงไป จัดเป็นภายในทะเล, ภิกษุทั้งหลาย
พึงตั้งอยู่ในประเทศนั้น ทำกรรมเถิด, ถ้ากำลังคลื่นรบกวน, พึงสติด
อยู่บนเรือ หรือร้านกระทำกรรม.

วินิจฉัยในเรื่องและร้านเหล่านั้น พึงทราบตามนัยที่กล่าวแล้วใน
แม่น้ำนั้นแล. ศิลาาดมีอยู่ในทะเล. บางคราว คลื่นมาท่วมศิลาาด
นั้น, บางคราวไม่ท่วม; ไม่ควรทำกรรมบนศิลาาดนั้น. เพราะ
ว่าศิลาาดนั้น ย่อมนับเป็นคามสีมาด้วย. แต่ถ้า เมื่อคลื่นมาก็ดี ไม่มา
ก็ดี ศิลาาดนั้น อันน้ำตามปกติตนเองท่วมอยู่ ย่อมควร.

เกาะหรือภูเขา มีอยู่, ถ้าเกาะหรือภูเขานั้น อยู่ในย่านไกล
ไม่เป็นทางไปของพวกชาวประมง, เกาะหรือภูเขานั้น ย่อมนับเข้า
เป็นอรัญญูสีมานั้นแล. ส่วนร่วมในแห่งปลายทางเป็นที่ไปของพวก
ชาวประมงเหล่านั้น นับเป็นคามสีมา. ไม่ชำระคามสีมาให้เรียบร้อย
แล้ว ทำกรรมที่เกาะภูเขานั้น ไม่ควร. ทะเลท่วมคามสีมาหรือ
นิคมสีมาตั้งอยู่ คงเป็นทะเล; จำทำกรรมในทะเลนั้น ย่อมควร. แต่ถ้า
ท่วมวิหารสีมา ย่อมถึงความนับว่า "วิหารสีมา" ด้วย.

อันภิกษุทั้งหลายผู้จะทำการในชาติสระเกล้า, ในพรรษกาลมี
ประการดังกล่าวแล้วในหนหลัง, พอฝนขาด น้ำในสระใดไม่พอ
เพื่อจะดื่ม หรืออาบ หรือล้างมือและเท้า แห่งหมด; สระนี้ไม่จัด
เป็นชาติสระ, ถึงความนับว่าเป็นคามเขตนั่นเอง; ไม่ควรทำการ
ในสระนั้น. [๑๔๒] แต่ในพรรษกาลมีประการดังกล่าวแล้ว น้ำ
ซึ่งอยู่ในสระใด, สระนี้แลจัดเป็นชาติสระ. ตลอด ๔ เดือนฤดูฝน
น้ำซึ่งอยู่ในประเทศเท่าใดแห่งชาตสระนั้น, สมควรทำการในประเทศ
เท่านั้นได้. ถ้าน้ำลึก, จะผูกเรือนแล้วตั้งอยู่บนร้านนั้นก็ดี ตั้ง
อยู่บนร้านที่ผูกไว้บนต้นไม้ที่เกิดภายในชาติสระก็ดี กระทำการ
ย่อมควร.

ส่วนวินิจฉัยในศิลาาดและเกาะ ในชาติสระนี้ เป็นเช่นกับที่
กล่าวแล้วในแม่น้ำนั่นเอง. อนึ่ง ชาติสระที่มีน้ำพอใช้ ในกาลที่ฝน
ตกเสมอ, แม้หากว่า ในคราวฝนแล้งหรือฤดูร้อนและฤดูหนาวจะ
แห้ง ไม่มีน้ำ; จะทำสังฆกรรมในชาติสระนั้น ก็ควร.

ไม่ควรเชื่อถือคำที่ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาว่า "ชาติสระ
ทั้งปวง ที่แห้งไม่มีน้ำ ย่อมจัดเข้าเป็นคามเขตไป," แต่ถ้าชน
ทั้งหลาย ขุดบ่อหรือสระ โบกขรณีเป็นต้นเพื่อต้องการน้ำ ในชาติสระ
นี้ สถานนั้น ไม่เป็นชาติสระ. นับเป็นคามสีมา, แม้ในการปลูก
น้ำเต้าและแดงโมเป็นต้นที่เขาทำ (ในชาติสระนั้น) ก็มีนัยเหมือนกัน.

อนึ่ง ถ้าชนทั้งหลายถมชาติสระนั้นให้เต็ม ทำให้เป็นบกกที่ดี
ก่อนันในทิสากาอันหนึ่ง ทำชาติสระนั้นทั้งหมดทีเดียวให้เป็นบึงใหญ่

ก็ดี, ไม่เป็นชาติสระแม่ทั้งหมด; นับเป็นคามสีมานั่นเอง. ถึงทะเล
สาบ ก็จัดเป็นชาติสระเหมือนกัน. จะทำกรรมในโอกาสเป็นที่ขังน้ำ
ตลอด ๔ เดือนฤดูฝน ควรอยู่ ฉะนี้แล.

[สีมาสัมภเว]

ชื่อว่า สีมาย สีมั สมุภินุทนต์ มีความว่า พวกภิกษุ
ฉัพพัคคีย์ผู้ศูภสีมาของตนคาบเกี่ยวพัทธสีมาของภิกษุเหล่าอื่น. ก็ถ้าว่า
ในทิศตะวันออกแห่งวัดที่อยู่เก่า มีต้นไม้ ๒ ต้น คือ มะม่วงต้น
หนึ่ง หัวต้นหนึ่ง มีลำคบพาดเกี่ยวกัน, ในต้นมะม่วงและต้นหัว
นั้น ต้นหัวอยู่ทางทิศตะวันตกของต้นมะม่วง. และวัดที่อยู่มีสีมา
เป็นแดนที่ภิกษุกันเอาต้นหัวไว้ข้างใน กำหนดต้นมะม่วงเป็นนิมิต
ผูกไว้ [๑๔๓] หากว่าภายหลังภิกษุทั้งหลายจะผูกสีมาทำวัดที่อยู่ใน
ทิศตะวันออกแห่งวัดที่อยู่นั้น จึงกันเอาต้นมะม่วงไว้ภายในกำหนด
ต้นหัวเป็นนิมิตผูกไขว้ สีมากับสีมา ข่อมคาบเกี่ยวกัน. พวกภิกษุ
ฉัพพัคคีย์ ได้กระทำอย่างนี้.

เพราะเหตุนี้ พระอุบาลีเถระจึงกล่าวว่า สีมาย สีมั สมุภินุทนต์
แปลว่า "เจือสีมาด้วยสีมา."

ชื่อว่า สีมาย สีมั อชฺโฆตฺถรนต์ มีความว่า พวกภิกษุ
ฉัพพัคคีย์ ทับพัทธสีมาของภิกษุเหล่าอื่น ด้วยสีมาของตน คือผู้
สีมาของตน เอาพัทธสีมาของภิกษุเหล่าอื่น ทั้งหมด หรือบางตอน
แห่งพัทธสีมานั้นไว้ภายใน (สีมาของตน).

ในชื่อว่า สีมานุตริกั ฐเปตฺวา สีมั สมฺมนฺนิตฺตุ นี้ มีวินิจฉัยว่า

หากสีมาแห่งวิหารที่ทำได้ก่อนเป็นแดนที่มีได้สมมติ ฟังเว้นอุچار
แห่งสีมาไว้. หากเป็นแดนที่สมมติ ฟังเว้นสีมนตริกไว้ประมาณศอก
หนึ่ง โดยกำหนดอย่างต่ำมีสุด.

ในกรุนที่แก้วว่า "แม่เพียงคืบเดียวก็ควร." ในมหาปัจจรีแก้วว่า
"แม่เพียง ๔ นิ้วก็ควร."

อนึ่ง แม่ต้นไม้ต้นเดียวเป็นนิมิตแห่งสองสีมา และต้นไม้
เมื่อโตขึ้น ย่อมทำสีมาให้สังกระกัน; เพราะเหตุนี้ ไม่ควรทำ.

สีมากถา จบ.

[อุโบสถ และ อุโบสถกรรม]

ในอุโบสถสองนี้ คือ อุโบสถวันที่ ๑๔ และอุโบสถวันที่ ๑๕
เมื่อทำบุพพกิจแห่งอุโบสถวันที่ ๑๔ แล้วฟังบอกว่า อชฺชุปุสโธ
จาตุทฺทโส แปลว่า "อุโบสถวันนี้ที่ ๑๔."

วินิจฉัยในอุโบสถกรรม ๔ มีชื่อว่า อชฺชเมเน วคฺคํ เป็นอาทิ.
หากว่าในวัดที่อยู่เดียวกัน เมื่อภิกษุอยู่ด้วยกัน ๔ รูป ๓ รูปนำฉันทะ
และปาริสุทธิของรูปหนึ่งมาแล้ว ทำปาริสุทธิอุโบสถ, หรือเมื่ออยู่
ด้วยกัน ๓ รูป ๒ รูปนำฉันทะและปาริสุทธิของรูปหนึ่งมา แล้วสวด
ปาฏิโมกข์, อุโบสถกรรมย่อมเป็นวรรคโดยอกรรม, แต่ถ้าทั้ง ๔ รูป
ประชุมกันทำปาริสุทธิอุโบสถ, ๓ รูปหรือ ๒ รูป [๑๔๔] สวดปาฏิโมกข์;
อุโบสถกรรมชื่อพร้อมเพียงโดยอกรรม. ถ้าอยู่ด้วยกัน ๔ รูป ๓ รูปนำ
ปาริสุทธิของรูปหนึ่งมาแล้วทำปาริสุทธิอุโบสถ, หรืออยู่ด้วยกัน ๓ รูป

๑. แต่ในโยชนา เอตถ โยค วเจเน และเป็นอาหารในวคฺคทพฺพ

๒ รูปนำปาริสุทธิของรูปหนึ่งมาแล้ว ทำปาริสุทธิอุโบสถ; อุโบสถกรรมชื่อเป็นวรรคโดยธรรม. แต่ถ้าภิกษุ ๔ รูปอยู่ในวัดที่อยู่เดียวกัน ประชุมกันทั้งหมด สวดปาฏิโมกข์, ๓ รูปทำปาริสุทธิอุโบสถ, ๒ รูปทำปาริสุทธิกะกันและกัน, อุโบสถกรรมชื่อพร้อมเพรียงโดยธรรม.

[ปาฏิโมกขุทเทส]

ชื่อว่า นิทาน์ อุทฺทิสิตฺวา อวเสถ สฺวเตน สวเวตพฺพํ
มีความว่า ครั้นสวดนิทาน์นี้ว่า สฺวมาตุ เม ภนฺต สงฺโฆ ๗ เป ๗
อาวิกตา หิสฺส ผาสฺว โหติ แล้ว ฟังกล่าววว่า อุทฺทิสฺสํ โข
อายุสมฺมุเต นิทาน์. ตถายสมฺมุเต ปุจฺฉามิ. กจฺจิตฺถ ปริ-
สุทฺธา? ทฺวติยมฺปิ ปุจฺฉามิ ๗ เป ๗ เอวเมตํ ฆารยามิ แล้วฟัง
สวด ๔ อุทเทสที่เหลือด้วยสุตบท อย่างนี้ว่า สฺวตา โข ปนาสุ
มฺมุเตหิ จตฺตารอ ปาราชิกา ฆมฺมา ๗ เป ๗ อวิวิทฺมานะหิ
ลิกฺขิตพฺพํ. ปาฏิโมกขุทเทส ๔ ที่เหลือ ฟังทราบตามนัยนี้.

สังฆกรรมนั้น ได้แก่กัณฑ์เกิดแก่มนุชย์ผู้ท่องเที่ยวไปในดง.

วินิจฉัยในอันตราย ๑๐ คือ ราชันตรายเป็นอาทิ. ถ้าเมื่อภิกษุ
ทั้งหลายคิดว่า "เราจัดทำอุโบสถ" นั่งประชุมกันแล้ว พระราชา
เสด็จมา, นี้ชื่อราชันตราย. พวกโจรพากันมา, นี้ชื่อโจรันตราย.
ไฟป่าลามมา หรือไฟเกิดขึ้นในอาวาส, นี้ชื่ออัคคยันตราย. ฝนตก
หรือน้ำหลากมา, นี้ชื่ออุทกันตราย. มนุชย์มากันมาก, นี้ชื่อมนุส-
สันตราย. ฝนเข้าภิกษุ, นี้ชื่ออมนุสสันตราย. สัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้น

๑. นิทานุทเทส ไม่น่าจะต้องถาม ดูอธิบายในวินัยมุขเล่ม ๒ กัณฑ์ที่ ๑๗.

เข้ามา, นี้ชื่อว่าพันทราย. [๑๔๕] สัตว์พิษมีงูเป็นต้นกัดภิกษุ, นี้ชื่อ
สิริสปีนทราย. ภิกษุอาพาธ, หรือทำกาลกิริยา, หรือพวกคนมีเวร
กัน ปองจะฆ่า จับภิกษุนั้น, นี้ชื่อชีวิตันทราย. มนุษย์ประสงค์ให้
ภิกษุรูปเดียวหรือหลายรูปเคลื่อนจากพรหมจรรย์ จับเอาไป, นี้ชื่อ
พรหมจรรย์นทราย.

ในอันทรายเห็นปานนี้ ฟังสวดปาฏิโมกข์ย่อได้. จะฟังสวด
อุทเทสที่หนึ่ง หรือสวด ๒ อุทเทส ๓ อุทเทส ๔ อุทเทส เบื้องต้น
ก็ตาม. ในอุทเทสเหล่านี้ มีอุทเทสที่ ๒ เป็นต้น เมื่ออุทเทสใดยังสวด
ไม่จบ มีอันทราย, อุทเทสเมื่อนั้น ฟังสวดด้วยสุตบทยี่เดียว.

[อชฌटना]

บทว่า **อนชฌณา** ได้แก่ ไม่ได้รับบัญชา หรือไม่ได้รับเชิญ.

ก็ในอชฌณาธิการนี้ การเชิญ เนื่องด้วยภิกษุผู้เชิญแสดงธรรม
ซึ่งสงฆ์สมมติก็มี เนื่องด้วยพระสังฆเถระก็มี. เมื่อภิกษุผู้เชิญแสดง
ธรรมนั้นไม่มี ภิกษุเรียนพระสังฆเถระแล้ว หรืออันพระสังฆเถระอัน
เชิญแล้ว ย่อมได้เพื่อกถาธรรม.

พระสังฆเถระเล่า ถ้าในวัดที่อยู่มีพระธรรมถึกมาก. ฟังสั่งตาม
ลำดับวาระ. ภิกษุผู้ซึ่งท่านสั่งว่า "จงสวดธรรม" ก็ดี, ว่า "ขอ
จงแสดงธรรม" ก็ดี, ว่า "จงให้ธรรมทาน" ก็ดี, ฟังกล่าวธรรม
ได้ทั้ง ๓ วิธี, แต่ภิกษุผู้ได้รับคำสั่งว่า "จงสวด" ย่อมได้เพื่อสวด
เท่านั้น, ผู้ได้รับคำสั่งว่า "จงแสดง" ย่อมได้เพื่อแสดงเท่านั้น, ผู้
ได้รับคำสั่งว่า "จงสวดสรกัญญะ" ย่อมได้เพื่อสวดสรกัญญะเท่านั้น.

ฝ่ายพระเถระเล่า ผู้นั่งบนอาสนะสูงกว่า ย่อมไม่ได้เพื่อ
อัญเชิญ. ถ้าพระสังฆเถระเป็นอุปัชฌาย์ และพระธรรมกถึกเป็นสัทธ-
วิหาริก, และพระอุปัชฌาย์นั่งบนอาสนะสูง สักสัทธวิหาริกนั้นว่า
"เธอจงสวด." พึงตั้งใจสาธยายแล้วสวดเถิด. แต่ถ้าในสำนักอุปัชฌาย์นี้
มีภิกษุหนุ่มมาก, พึงตั้งใจว่า "เราสวดแก่ภิกษุเหล่านั้น" แล้วสวดเถิด.

[๑๔๖] ถ้าพระสังฆเถระในวัดที่อยู่ให้สวดแต่นิสิตของตนเท่านั้น,
ไม่อัญเชิญภิกษุเหล่าอื่นที่สวดไพบราษ้าง, ภิกษุเหล่าอื่นพึงเรียนท่าน
ว่า "ท่านผู้เจริญ พวกผมขอให้ภิกษุชื่อนั้นสวด." ถ้าท่าน
ตอบว่า "สวดเถิด" หรือท่านนิ่งเสีย, สมควรให้สวดได้ แต่
ถ้าท่านห้าม, ไม่ควรให้สวด.

หากว่า เริ่ม ธรรมสวณะ แต่เมื่อพระสังฆเถระยังมีได้มา, เมื่อ
ท่านมากลางคัน กิจที่จะต้องหยุดขอโอกาส ไม่มี.

อนึ่ง เมื่อสวดแล้วจะอธิบายเนื้อความ พึงขอโอกาสท่านแล้ว
จึงอธิบายก็ได้. ไม่หยุดเลยอธิบายทีเดียวก็ได้ แม้ในพระสังฆเถระ
ผู้มากลางคัน เมื่อกำลังอธิบายก็มีนัยเหมือนกัน. ถึงในอุปนิสินนกลา
พระสังฆเถระก็เป็นเจ้าของ, เพราะฉะนั้น พระสังฆเถระนั้นพึงกล่าว
เอง, หรือสั่งภิกษุอื่นว่า "เธอจงกล่าว," ก็แลพระเถระนั่งสูงกว่า
ไม่ควรสั่ง. แต่ว่าจะสั่งแก่นุชย์ทั้งหลายว่า "ท่านจงกล่าว" ควรอยู่
ชนทั้งหลายตามภิกษุผู้รู้จักตน, ภิกษุนั้นพึงขอโอกาสพระเถระก่อนจึง
ค่อยตอบ. ถ้าพระเถระได้รับตอบว่า "ท่านผู้เจริญ ชนเหล่านี้ถามปัญหา
กะผม" ดังนี้แล้ว สั่งว่า "ตอบเถิด" ก็ดี, นิ่งเสียก็ดี, จะตอบก็ควร.

แม้ในการอนุโมทนาเป็นต้นในละแวกบ้าน ก็นัยนี้แล, ถ้าว่า พระสังฆเถระอนุญาตว่า "เธอพึงกล่าวในวัดที่อยู่หรือในละแวกบ้าน เด็ด ไม่ต้องบอกเล่าฉันละ," เป็นอันได้ข้ออ้าง, สมควรกล่าวได้ใน ที่ทั้งปวง. แม้เมื่อจะทำการสาธยายเล่า ก็ต้องขอโอกาสพระเถระ เหมือนกัน. เมื่อขอโอกาสองค์หนึ่งแล้วกำลังสาธยาย องค์อื่นมา อีก, กิจที่จะต้องขอโอกาสอีก ย่อมไม่มี. หากว่า เมื่อผูกใจว่า "เราจักพัก" แล้วหยุดอยู่ พระเถระมา, เมื่อเริ่มอีกต้องขอโอกาส แม้เมื่อกำลังสาธยายธรรมที่ตนเริ่มไว้แล้ว แต่เมื่อพระสังฆเถระยังมีได้ มา ก็นัยนี้แล. [๑๔๗] พระสังฆเถระองค์หนึ่งอนุญาตแล้วว่า "ไม่ต้องขอโอกาสฉันละ ท่องตามสบายเถิด" ดังนี้ สมควรสาธยายตาม สบาย แต่เมื่อพระสังฆเถระองค์อื่นมา ต้องขอโอกาสท่านก่อนจึงสาธยาย.

ชื่อว่า **อตุตนา วา อตุตานิ สมุมนุนิตพุพิ** มีความว่า พึง สมมติตนด้วยตนเองก็ได้. แต่เมื่อจะถาม ต้องแลดูบริษั, ถ้า อุปัทวะไม่มีแก่ตน; พึงถามวินัย.

ชื่อว่า **กเตปิ โอกาเส ปุคฺคัลลํ ตฺลยิตฺวา** มีความว่า (เรา ตถาคตอนุญาตให้ภิกษุ) แม้เมื่อตนขอโอกาสแล้ว ต้องพิจารณา อย่างนี้ว่า "อุปัทวะจากบุคคลนี้ จะมีแก่เรา, หรือไม่มีหนอ?" ดังนี้ (แล้วจึงโจทด้วยอาบัติ).

ชื่อว่า **ปุคฺคัลลํ ตฺลยิตฺวา โอกาธํ กาคู** มีความว่า เราตถาคต อนุญาตให้ภิกษุพิจารณาอย่างนี้ว่า "ผู้นี้จะกล่าวอาบัติเฉพาะที่เป็นจริง

๑. พระบาลีวินัยเป็น อตุตนา ว. แต่อตุตนา วา น่าจะถูกกว่า.

เท่านั้น หรือจะกล่าวที่ไม่เป็นจริงหนอ" ดังนี้แล้ว จึงค่อยให้โอกาส.

บทว่า ปุรุหมากั ได้แก่เราทั้งหลาย...ก่อน.

บทว่า ปฏิภุจเจว ได้แก่ ก่อนกว่าที่เดียว. กรรมไม่เป็นธรรม มีนัยดังกล่าวแล้วนั้นแล.

บทว่า ปฏิภุโกสิตุ ได้แก่ เพื่อห้าม.

ข้อว่า ทิฏฐิมุปี อวิกาทู มีความว่า เราตถาคตอนุญาต ให้ภิกษุประกาศความเห็นของตน ในสำนักภิกษุอื่นอย่างนี้ว่า "กรรม นี้ ไม่เป็นธรรม นั้นไม่ชอบใจข้าพเจ้า."

คำว่า ๔ รูป ๕ รูป เป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัส เพื่อต้องการ มิให้มีอันตรายแก่ภิกษุเหล่านั้น.

ข้อว่า สลฺลจฺจ น สวณฺฺติ มีความว่า แกล้งสวดค่อย ๆ ด้วยตั้งใจว่า "ภิกษุเหล่านั้นจะไม่ได้ยินด้วยประการใด, เราจักสวด ด้วยประการนั้น."

บทว่า เถราชิกิ มีความว่า (เราตถาคตอนุญาตปาฏิโมกข์) ให้มี พระเถระเป็นใหญ่ อธิบายว่า เพื่อเป็นกิจ เนื่องด้วยพระเถระ.

บาลีว่า เถราเธยฺย ก็มี แปลว่า "ให้มีพระเถระเป็นเจ้าหน้าที่." เพราะเหตุนั้น พระเถระฟังสวดเองก็ได้ ฟังเชษฐภิกษุอื่นก็ได้.

ในอธิการว่าด้วยการอัญเชิญปาฏิโมกข์นี้ วิธิเชฎฐ มินัยดังกล่าว แล้วในการอัญเชิญธรรมนั้นแล.

วินิจฉัยในข้อว่า โส น ชานาติ อูโปสถํ วา เป็นอาทิดังนี้ :-
พระเถระนั้น ไม่รู้จักอุโปสถ ๓ อย่าง โดยต่างด้วยจากอุททสิกอุโปสถ

ปณณสิกอุโบสถ และสามัคคีอุโบสถ และไม่รู้จักอุโบสถ ๕ อย่าง โดยต่างด้วยสังฆอุโบสถเป็นต้น, ไม่รู้อุโบสถกรรม ๔ อย่าง, ไม่รู้ ปาฏิโมกข์ ๒ อย่าง ไม่รู้ปาฏิโมกข์เทศ ๕ อย่าง.

[๑๔๘] ในชื่อว่า โย ตตฺถ ภิกขุ พุยฺตุโต ปฎิพโล นี้ มี วิวินิจฉัยว่า ปาฏิโมกข์พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตแก่ภิกษุผู้ฉลาดแม้ยัง หม่อมก็จริงแล. ถึงกระนั้น ในข้อนี้ ควรทราบอธิบายดังนี้ :-

ถ้าปาฏิโมกข์เทศ ๕ หรือ ๔ หรือ ๓ ของพระเถระ ยังจำ ไม่ได้ ส่วน ๒ อุทเทศเป็นของไม่บกพร่อง ชำนาญดี คล่องปาก, ปาฏิโมกข์คงเนื่องด้วยพระเถระ. แต่ถ้าแม่เพียงเท่านั้น ท่านย่อมไม่อาจ เพื่อให้ชำนาญได้, ย่อมเป็นหน้าที่ของพระภิกษุผู้ฉลาดเทียว.

สองบทว่า สามนฺตา อาวาสา ได้แก่ อาวาสใกล้เคียงกัน.

บทว่า สขุหุํ มีความว่า เพื่อประโยชน์แก่การมาในวันนั่นเอง.

วินิจฉัยในชื่อว่า นวกํ ภิกขุ อาณาเปตุํ นี้ว่า ภิกษุใดสามารถ จะเรียนได้, พึงบังคับภิกษุเห็นปานนั้น, อย่างบังคับภิกษุที่โง่.

ในบทว่า กตฺมิ ฆนฺเต นี้ มีอธิบายว่า คติเป็นที่เต็มแห่งคติ ทั้งหลายเท่าไร ชื่อว่า คติที่เท่าไร, คือก็ค่า. มนุษย์ทั้งหลายหมายเอา กุศลกรรมที่เนื่องด้วยพระผู้เป็นเจ้า ถามว่า "ภิกษุมีประมาณเท่าไร ขอรับ?"

ชื่อว่า สลากํ วา คาเหตุํ มีความว่า เราตถาคตอนุญาตให้ ภิกษุถือเอา คือ รวมสลากแล้วนับ.

๑. พระบาลีวินัยเป็น กตฺมิ. ฎีกาวิมตฺวิโนทนีก็เป็น กตฺมิ.

บทว่า กาลวโต ได้แก่ ต่อกาลทีเดียว, ความว่า แต่เช้าทีเดียว.

ในข้อว่า ยัม กาลิ สรติ นี้ มีความว่า แม้ในเวลาเย็น จะบอก
ว่า "วันนี้อุโบสถ ท่านทั้งหลายจงมาประชุม" ก็ควร.

แม้ในข้อว่า เถเรน ภิกขุณา นว ภิกขุ อานาเปตุ นี้ มี
วินิจฉัยว่า ภิกษุผู้ทำกรรมบางอย่างก็ดี ภิกษุผู้ช่วยภาระอย่างหนึ่ง
ตลอดกาลในกาลทุกเมื่อทีเดียวก็ดี ภิกษุผู้สรวาทกะและธรรมกถึก
เป็นต้นรูปใดรูปหนึ่งก็ดี พระเถระไม่ควรสั่งบังคับ เพื่อกวาดโรง
อุโบสถ, ส่วนภิกษุที่หลีกเลี่ยงสั่งบังคับตามวาระ (คือผลัดเปลี่ยนกัน)
หากว่า ภิกษุผู้ได้รับคำสั่งแล้ว จะไม่ได้ไม้กวาดแม้เป็นของยืมไซ้
พึงวานกับปิยการกหักกิ่งไม้ทำให้ควรแล้วกวาด, เมื่อเธอไม่ได้แม้ซึ่ง
กับปิยการกนั้น เป็นอันได้ข้ออ้าง. ถึงในการสั่งบังคับเพื่อให้ปลาต
อาสนะ ก็พึงสั่งบังคับตามนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล.

[๑๔๕] ฝ่ายภิกษุผู้รับคำสั่งแล้ว, ถ้าอาสนะในโรงอุโบสถไม่มี,
พึงขนมาจากสังฆิกาวาส ปลาตแล้ว ต้องขนไปคืน. เมื่ออาสนะไม่มี
จะปูเสื่อลำแพนก็ดี เสื่ออ่อนก็ดี ย่อมควร, ถึงเมื่อเสื่ออ่อนไม่มี
ก็พึงวานกับปิยการกให้ช่วยหักกิ่งไม้ทำให้ควรแล้วปลาตเถิด, เมื่อเธอ
ไม่ได้กับปิยการก เป็นอันได้ข้ออ้าง.

ในการตามประทีปเล่า พระเถระก็พึงสั่งบังคับตามนัยที่กล่าว
แล้วนั้นแล. และเมื่อจะสั่งบังคับ ต้องบอกว่า "น้ำมัน หรือไส้
หรือตะเกียง มีอยู่ในโอกาสโน้น, เธอจงถือเอาสิ่งนั้น ๆ มาตาม
ประทีป." หากน้ำมันเป็นต้น ไม่มี, ภิกษุผู้รับคำสั่งต้องแสวงหามา,

เมื่อแสวงหาแล้วไม่ได้ เป็นอันได้ข้ออ้าง. อีกอย่างหนึ่ง จะพึงติดไฟให้โพลงบนกระเบื้องก็ได้.

ชื่อว่า **ตถุคเหตุพุโท** มีความว่า ภิกษุผู้เป็นพหูสูตนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงสงเคราะห์ ด้วยถ้อยคำอันไพเราะอย่างนี้ว่า "ท่านมาแล้วก็ดีแหละขอรับ, ที่นี้ภิกษาหาได้ง่าย แกงและกับข้าวก็มี อย่างต้องเป็นกังวลเลย นิมนต์อยู่เถิด," พึงอนุเคราะห์เนื่องด้วยการพูดจากันบ่อย ๆ, พึงเกลี้ยกล่อมด้วยให้เธอให้คำตอบว่า "ขอรับ, ผมจักอยู่."

อีกประการหนึ่ง พึงสงเคราะห์และอนุเคราะห์ด้วยปัจจัย ๔ พึงเกลี้ยกล่อมด้วยถ้อยคำอันไพเราะ, อธิบายว่า พึงเจรจาให้เสนาะหู พึงให้บำรุงด้วยสิ่งของต่าง ๆ มีจุดเป็นต้น.

ชื่อว่า **อาปตติ ทุกกฏสุต** มีความว่า ถ้าสงฆ์แม่ทั้งมวลไม่ทำไชร์, ต้องทุกกฏทั้งหมด. ในอธิการนี้ พระเถระทั้งหลายก็ไม่พัวพวกภิกษุหนุ่มก็ไม่พัว. ภิกษุทั้งปวงพึงให้เปลี่ยนวาระกันบำรุง เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ไม่บำรุง ในวาระของตน. แต่ภิกษุผู้เป็นพหูสูตนั้นอย่าพึงยินดีวัตรมีการกวาดบริเวณและให้ไม้สีฟันเป็นต้น ของพระมหาเถระทั้งหลาย. แม้เมื่อข้อที่เธอไม่ยินดีมีอยู่ พระมหาเถระทั้งหลายก็ควรมาสู่ที่บำรุงทั้งเย็นเช้า. แต่ภิกษุผู้พหูสูตนั้นรู้ความมาของพวกท่านแล้ว พึงไปสู่ที่บำรุงของพระมหาเถระทั้งหลายเสียก่อน. [๑๕๐] ถ้าภิกษุผู้สทจร ซึ่งเป็นอุปฐากของเธอมีอยู่, เธอพึงห้ามเสียว่า "อุปฐากของผมมี, ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ชวนชวนน้อยอยู่เถิด."

แม้ถ้าว่า ภิกษุผู้สวดของเธอไม่มี. แต่ภิกษุรูปหนึ่งหรือ ๒ รูป ผู้ถึงพร้อมด้วยวัตรในวัดที่อยู่ตนเอง กล่าวว่า "ผมจักทำกิจที่ควรทำแก่พระเถระเอง, ภิกษุทั้งหลายจงอยู่เป็นผาสุกเถิด;" ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุทั้งปวง.

ชื่อว่า โส อาวาโส คนุตพุโธ มีความว่า อาวาสนั้น อันภิกษุทั้งหลายผู้เขลาไม่ฉลาด พึงไปทุกกึ่งเดือน เพื่อประโยชน์แก่การทำอุโบสถ, ก็อาวาสนั้นแล ควรไปทั้งหมั่นตฤดู และกิมหฤดูทีเดียว; แต่พระผู้มีพระภาคตรัสคำเป็นต้นว่า "ผู้เขลาไม่ฉลาดจำพรรษา" ดังนี้ ก็เพื่อแสดงกิจที่ควรทำในฤดูฝน.

ในพระบาลี ชื่อว่า น ภิกฺขเว เตหิ ภิกฺขุหิ ตสฺมี อาวาเส วสุตฺถิ วสิตพุพฺพิ มีความว่า ในการเข้าพรรษาแรก อย่าจำพรรษาปราศจากภิกษุผู้สวดปาฏิโมกข์. หากว่าภิกษุผู้สวดปาฏิโมกข์นั้นหลีกไปเสีย หรือลี้กเสีย หรือทำกาลกิริยาเสีย ต่อเมื่อภิกษุทั้งหลายจำพรรษาแล้ว, เมื่อภิกษุอื่น (ที่สวดได้) มีอยู่นั้นแล จึงควรจำพรรษาในกาลเข้าพรรษาหลัง, เมื่อไม่มี ต้องไปในอาวาสอื่นเมื่อไม่ไป ต้องทุกกฏ. แต่ถ้าภิกษุผู้สวดปาฏิโมกข์นั้น หลีกไปเสีย หรือลี้กเสีย หรือทำกาลกิริยาเสีย ในการเข้าพรรษาหลัง, พึงอยู่ (ในที่นั้น) ตลอด ๒ เดือน.

[ปารีสุทธิ และ ฉันทะ]

ชื่อว่า กาเยน วิญญาเปติ มีความว่า ภิกษุผู้อาพาธยอมให้รู้ คือ ยอมให้ทราบการให้ปารีสุทธิ ด้วยอวัยวะใหญ่หรืออันใดอันหนึ่ง

ก็แลเมื่ออาจเปล่งวาจา ย่อมให้รู้ด้วยวาจา, เมื่ออาจทั้ง ๒ ประการ
ย่อมให้รู้ทั้งกายวาจา.

ชื่อว่า **สงฺฆเนน ตตฺถ คนฺตุวา อุโปสถ กตพฺโพ** มีความว่า
ถ้าภิกษุผู้อาพาธเช่นนั้นมีมาก, สงฆ์พึงตั้งอยู่ตามลำดับกระทำภิกษุ
ผู้อาพาธทั้งปวงไว้ในหัตถบาธ. ถ้าภิกษุผู้อาพาธมีในระยะไกล, สงฆ์
ไม่พอ; วันนั้น ไม่ต้องทำอุโบสถ, [๑๕๑] อันสงฆ์ผู้เป็นวรรค
ไม่พึงทำอุโบสถแท้.

ชื่อว่า **ตตฺถเอว ปกฺกมฺติ** มีความว่า ภิกษุผู้นำปารีสฺฐติ ไม่
มาสู่ท่ามกลางสงฆ์ จะไปในที่บางแห่งจากที่นั่นทีเดียว.

ชื่อว่า **สามเณโร ปฏฺิขานาติ** มีความว่า ภิกษุผู้นำปารีสฺฐติ
ปฏฺิขฺยานอย่างนี้ว่า "ข้าพเจ้าเป็นสามเณร" หรือบอกชื่อที่ตนเป็น
สามเณรจริง ๆ หรือตั้งอยู่ในภูมิแห่งสามเณรในภายหลัง. ในบท
ทั้งปวง ก็นัยนี้.

ชื่อว่า **สงฺฆนฺุปฺตฺโต ปกฺกมฺติ** มีความว่า ภิกษุผู้นำปารีสฺฐติ
ถึงหัตถบาธของภิกษุ ๔ รูปโดยกำหนดอย่างต่ำที่สุด ผู้ประชุมกัน
เพื่อประโยชน์แก่อุโบสถแล้ว หลีกไปเสีย. ในบททั้งปวงก็นัยนี้.

ก็แลวินิจฉัยในการนำปารีสฺฐตินี้ พึงทราบดังนี้ :-

ปารีสฺฐติของภิกษุผู้มากรูป อันภิกษุรูปหนึ่งนำมาแล้ว, เป็น
อันนำมาแล้วแท้. แต่ถ้าภิกษุผู้หน้านั้น พบภิกษุอื่นในกลางทาง จึงให้
ปารีสฺฐติของภิกษุทั้งหลายที่ตนรับมาด้วย, ปารีสฺฐติของตนด้วย
ปารีสฺฐติของภิกษุผู้หน้านั้นเท่านั้นย่อมมา, ส่วนปารีสฺฐตินอกจากนี้จัด

เป็นปาริสุทธิตั้งโซ่ล่ามแมว, ปาริสุทธินั้น ย่อมไม่มา.

ชื่อว่า **สุตฺโต น อโรเจติ** มีความว่า ภิกษุผู้นำปาริสุทธิ นั้นมาแล้ว หลับเสีย ไม่บอกว่า "ปาริสุทธิ อันภิกษุโน้นให้แล้ว เจ้าข้า."

วินิจฉัยในชื่อว่า **ปาริสุทธิหารกสฺส อนาปคฺติ** นี้ พึงทราบ ดังนี้ :-

ถ้าภิกษุผู้นำปาริสุทธิ แกล้งไม่บอก, เธอต้องทุกกฏ; ส่วน ปาริสุทธิเป็นอันนำมาแล้วแท้, แต่ไม่เป็นอาบัติแก่เธอ เพราะมิได้ แกล้งไม่บอก, และอุโบสถของเธอทั้ง ๒ รูป เป็นอันทำแล้วเหมือนกัน.

วินิจฉัยในการให้ฉันทะเล่า ย่อมเป็นเช่นกับวินิจฉัยที่กล่าว แล้วในการให้ปาริสุทธินั้นแล.

วินิจฉัยในชื่อว่า **ปาริสุทธิ เทนฺเตน จนฺตมฺปิ ทาทู** นี้ พึงทราบดังนี้ :-

หากว่า ภิกษุผู้อาพาธให้ปาริสุทธิเท่านั้น ไม่ให้ฉันทะ, อุโบสถ ย่อมเป็นอันสงฆ์ทำแล้ว; แต่สงฆ์ทำกรรมอันใด, กรรมอื่นนั้นไม่เป็น อันสงฆ์ได้ทำ. ภิกษุผู้อาพาธให้แต่ฉันทะเท่านั้น ไม่ให้ปาริสุทธิ; ทั้งอุโบสถทั้งกรรมของภิกษุสงฆ์ เป็นอันสงฆ์ทำแล้วแท้, แต่อุโบสถ ของภิกษุผู้ให้ฉันทะ ไม่จัดว่าอันเธอได้ทำเลย. [๑๕๒] ถ้าแม้ภิกษุ บางรูป อธิษฐานอุโบสถในแม่น้ำ หรือในสีมาแล้ว จึงมา, เธอ ย่อมไม่ได้เพื่อจะอยู่เฉยด้วยคิดว่า "เราทำอุโบสถแล้ว;" ต้องให้ สามัคคีหรือฉันทะ.

ชื่อว่า สรติปี อุโปสถ์ นปี สรติ มีความว่า บางคราว
ก็ระลึกได้, บางคราวก็ระลึกไม่ได้.

ชื่อว่า อตฺถิ เนว สรติ มีความว่า ภิกษุบ้ำรูปใด ระลึก
ไม่ได้เสียเลยโดยส่วนเดียว, กิจที่จะต้องให้สมมติแก่ภิกษุบ้ำรูปนั้น
ย่อมไม่มี.

หลายบทว่า โส เทโส สมมุขชิตฺวา ได้แก่พึงกวาดประเทศนั้น.
สองบทว่า โส เทโส เป็นปฐมมวาริภคฺติ ใช้ในอรรถแห่ง
ทุคฺติยาริภคฺติ.

คำว่า ปาณีย ปรีโฆชนีย เป็นอาทิ มีเนื้อความชัดแล้ว.
ก็เพื่อเหตุไรเล่า พระผู้มีพระภาคจึงตรัสค้ำนั้นไว้? เพื่อแสดงกิจมี
บุพพกรรมเป็นต้นแห่งอุโบสถ. เพราะเหตุนี้ พระอรรถกถาจารย์
ทั้งหลายจึงกล่าวว่ :-

"การปิดกวาด ตามประทีป ตั้งน้ำฉันน้ำใช้ พร้อมทั้งปูลาด
อาสนะเหล่านี้ เรียกว่า บุพพกรรมของอุโบสถ."

กรรม ๔ อย่างนี้ ท่านเรียกว่า "บุพพกรรม" ด้วยประการฉะนี้.
นำฉันทะ ปาโรสุทฺธิ บอกรุคฺตุ นับภิกษุ สอนนางภิกษุณี เหล่า
นี้ เรียกว่า บุพพกิจแห่งอุโบสถ;

กรรม ๕ อย่างนี้ ท่านกล่าวว่า "บุพพกิจ" เพราะจะต้องทำ
ภายหลังบุพพกรรม.

วันอุโบสถ ๑ ภิกษุผู้เข้ากรรมมีจำนวนเท่าไร ๑ สภาคาบัตติ
ไม่มี ๑ [๑๕๓] บุคคลควรเว้นไม่มีในหัตถบาธสงฆ์นั้น ๑ รวม

เรียกว่า "ปัตตกัลละ" แปลว่า "ความพรั่งพร้อมถึงที่."

ลักษณะ ๔ ประการนี้ ท่านเรียกว่า "ปัตตกัลละ."

ชื่อว่า **เตหิ สทุธิ** มีความว่า ฟังทำบุพพกรรมเป็นต้นเหล่านี้แล้ว ทำอุโบสถกับภิกษุทั้งหลายผู้มาแล้วเหล่านั้น.

วินิจฉัยในชื่อว่า **อชฺช เม อุโปสถ** นี้ ฟังทราบดังนี้ :-

ถ้าเป็นวัน ๑๕ คำ, จะอธิบายว่า **อชฺช เม อุโปสถ ปณฺณโร** แปลว่า วันนี้อุโบสถวัน ๑๕ คำของเรา ดังนี้บ้าง ก็ควร. แม้ในอุโบสถวัน ๑๔ คำ ก็นัยนี้แล.

คำว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติว่า "ภิกษุผู้มีอาบัติติดตัวไม่ฟังทำอุโบสถ" นี้ บัณฑิตฟังทราบสันนิษฐานว่า ข้อนี้เป็นอันพระองค์ทรงบัญญัติแล้ว ด้วยคำว่า **ยสฺส สฺยา อาปตฺติ** เป็นอาทิ ๑ ด้วยบัญญัติการให้ปาริสุทธิ ๑ ด้วยบัญญัติปาริสุทธิอุโบสถ ๑

[วิธีแสดงอาบัติ]

คำว่า **อิตฺถนฺนํ อาปตฺติ** มีความว่า บรรดาอาบัติมีอาบัติถูกล้างจยเป็นต้น ฟังระบุชื่ออาบัติตัวหนึ่ง กล่าวอย่างนี้ว่า **ถูกล้างจย อาปตฺติ, ปาจิตฺติย อาปตฺติ.**

คำว่า **ตํ ปฏฺิเทสฺมิ** นี้ แม้กล่าวว่า **ตํ ตุมฺหฺมุเล ปฏฺิเทสฺมิ** ข้าพเจ้าแสดงคืน ซึ่งอาบัตินั้น ในสำนักท่าน ดังนี้ ย่อมเป็นอันกล่าวชอบเหมือนกัน.

ส่วนคำว่า **ปสฺสฺสิ** นี้ ฟังกล่าวอย่างนี้ว่า **ปสฺสฺสิ อาวุโส** **ตํ อาปตฺติ,** เธอเห็นอาบัตินั้นหรือ? **ปสฺสฺส ฆนฺเต ตํ อาปตฺติ,**

ท่านเห็นอาบัตินั้นหรือ ?

ก็คำว่า อาม ปสฺสามิ นี้ แม้กล่าวอย่างนี้ว่า อาม ฆนฺเต ปสฺสามิ, ขอรับ เออ ข้าพเจ้าเห็น อาม อาวุโส ปสฺสามิ, เออ ข้าพเจ้าเห็น, ย่อมเป็นอันกล่าวชอบแล้วเหมือนกัน.

ส่วนวินิจฉัยในคำว่า आयत्ति ลัวยะยาถิ นี้ ฟังทราบดังนี้ :-

ถ้าภิกษุผู้แสดงแก่กว่า, ภิกษุผู้รับอาบัติฟังกล่าวว่า आयत्ติ ลัวยะยาถ ท่านพึงระวังต่อไป.

ฝ่ายผู้แสดงได้รับตอบอย่างนั้นแล้ว ฟังกล่าวว่า สาธุ สุญฺจ ลัวยะยาถ, ดีละ ข้าพเจ้าจักสำรวมด้วยดี ดังนี้ทีเดียว.

วินิจฉัยในชื่อว่า ยथा นิพฺพเมตฺติโก นี้ ฟังทราบดังนี้ :-

ในอันชกอรรถกถา ท่านแก้ว่า "ถ้าเป็นผู้ไม่หมดความสงสัยทีเดียว, แม้จะแสดงระบุมัตถุ ก็ควร" วิธีแสดงในอาบัติที่สงสัยนั้น ดังนี้ :-

[๑๕๔] เมื่อพระอาทิตย์ถูกเมฆบัง ภิกษุฉันพลาดมีความสงสัยว่า "นี่จะเป็นกาลหรือวิกาลหนอ?" ภิกษุนั้นพึงระบุมัตถุอย่างนี้ว่า "ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้ามีความสงสัย ฉันทแล้ว, ถ้ามีกาล, ข้าพเจ้าต้องทุกกฎมากมาย, ถ้าไม่มีกาล, ข้าพเจ้าต้องปาจิตติย์มากมาย." ดังนี้แล้ว ฟังกล่าวว่า "ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าต้องอาบัติเหล่าใด เป็นทุกกฎมากมายก็ดี เป็นปาจิตติย์มากมายก็ดี เพื่อวัตถุนั้น, ข้าพเจ้าแสดงอาบัติเหล่านั้นในสำนักท่าน." ในอาบัติทั้งปวงก็เช่นนี้.

วินิจฉัยในข้อว่า น ภิกขเว สภาคาปตฺติ นี้ พึงทราบดังนี้ :-

ภิกษุทั้ง ๒ รูปต้องอาบัติใดด้วยวัตถุรวมกัน มีวิกาลโภชนเป็นต้น, อาบัติเห็นปานนั้น ท่านเรียกว่า วัตถุสภาค ฝ่ายภิกษุผู้ต้อง เพราะวิกาลโภชนเป็นปัจจัย ย่อมควรเพื่อแสดงในสำนัก ของภิกษุผู้ต้องเพราะอนตริตตโภชนเป็นปัจจัย.

อันอาบัติที่มีวัตถุรวมกันนี้เล่า ซึ่งภิกษุแสดงแล้ว เป็นอันแสดงแล้วด้วยคติเดียว, แต่เซอทั้ง ๒ ย่อมต้องอาบัติทุกกฏอื่น คือ ผู้แสดงต้องเพราะเหตุที่แสดง และผู้รับต้องเพราะเหตุที่รับ, อาบัติทุกกฏที่ต้องเพราะแสดงและรับนั้น เป็นอาบัติมีวัตถุต่างกัน, เพราะฉะนั้น สมควรแสดงกะกันและกันได้.

วินิจฉัยในข้อว่า สามนฺโต ภิกขุ เอวมสฺส วจนีโย นี้ พึงทราบดังนี้ :-

ในอันธกธรรกถาแก้วว่า "พึงบอกภิกษุผู้เป็นสภาคกันเท่านั้น. จริงอยู่ เมื่อบอกแก่ภิกษุผู้เป็นวิสภาคกัน ความบาดหมาง ความทะเลาะและความแตกแห่งสงฆ์เป็นต้น ย่อมมิได้ เพราะเหตุนั้น จึงไม่ควรบอกแก่เซอ แต่พึงทำความผูกใจว่า 'เราออกจากที่นี่แล้วจักทำคืน' ดังนี้แล้ว ทำอุโบสถเถิด."

วินิจฉัยในอนาปัตติปัจฉนรสกะ พึงทราบดังนี้ :-

ข้อว่า เต น ชานีสฺสุ มีความว่า ภิกษุผู้เจ้าถิ่นเหล่านั้น ไม่รู้ว่า ภิกษุทั้งหลายเข้าสีมาแล้ว หรือไม่รู้ว่า กำลังเข้า.

ข้อว่า อตฺถญฺเ อวาติกา ภิกขุ อากฺขณฺติ มีความว่า

ภิกษุเจ้าถิ่นพวกอื่น ไปสู่บ้านหรือป่าด้วยกรณีกิจบางอย่างแล้ว มาสู่สถานที่ภิกษุเหล่านั้นนั่งแล้ว.

[๑๕๕] ชื่อว่า วคฺคา สมคฺคตฺตญฺญิโน มีความว่า พวกภิกษุเจ้าถิ่น ชื่อว่า เป็นวรรค เพราะภิกษุเหล่าอื่นนั้นล่องลำสีมาเข้ามา, แต่พวกเธอ ชื่อว่า เป็นผู้มีความสำคัญว่า พร้อมเพรียงเพราะไม่ทราบข้อที่ภิกษุเหล่าอื่นนั้นล่องลำสีมาเข้ามา.

วินิจฉัยในวัคคาสมคคตัญญิโนป็นฉนรศกะ พึงทราบดังนี้ :-

ชื่อว่า เต ชานนฺติ มีความว่า พวกภิกษุเจ้าถิ่น สถิตอยู่บนภูเขาหรือบนบก เห็นภิกษุเหล่าอื่นล่องลำสีมาเข้ามาแล้ว หรือกำลังล่องลำสีเข้ามา, แต่พวกเธอผู้มีความสำคัญว่า พร้อมเพรียงเพราะไม่รู้ หรือเพราะสำคัญว่า จักเป็นผู้มากันแล้ว. เวมตักป็นฉนรศกะมีอรรตื้นทั้งนั้น.

วินิจฉัยในกุกฺกจปคตป็นฉนรศกะ พึงทราบดังนี้ :-

บุคคลผู้ถูกความอยากครอบงำแล้ว ท่านกล่าวว่า "ผู้อันความอยากตรึงไว้แล้ว" ฉนฺใด, ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น แม้ทำความสันนิษฐานในขั้นต้นแล้ว ยังถูกความรับเกียจกล่าวคือ ความเป็นผู้มีความสำคัญในการไม่ควรว่าเป็นการควร ครอบงำ ในขณะที่กระทำพึงทราบว่า "ผู้อันความรับเกียจตรึงไว้แล้ว" ฉนฺนั้น.

ในเตพฺปุเรกขารป็นฉนรศกะ ท่านปรับตุลลัจจย เพราะเหตุที่อกุศลจิตแรงกล้า.

ใน อวาสิเกน อากันตฺกเปยฺยาละ พึงทราบคำเป็นต้นว่า

เต น ชานนฺติ อตุลฺลฺเย อคฺคฺคฺคา เหมือนคำที่ได้กล่าวไว้ใน
อวาสิเกน อวาสิกเปยฺยาละ อันมีมาก่อนว่า เต น ชานนฺติ
อตุลฺลฺเย อวาสิกา เป็นอาทิ.

ส่วนใน อากันตฺตฺเกน อวาสิกเปยฺยาละ พึงเติมคำว่า
อคฺคฺคฺคา ภิกฺขุ สฺนฺนิปฺตฺนฺติ, เหมือนคำที่มาใน ปุริมเปยฺยาละ
ว่า อวาสิกา ภิกฺขุ สฺนฺนิปฺตฺนฺติ. แต่ใน อากันตฺตฺเกน อากันตฺตฺก-
เปยฺยาละ พึงประกอบด้วยอำนาจภิกฺขุอากันตฺตฺกะ ในบททั้ง ๒ ฉะนั้นแล.

วินิจฉัยในข้อว่า อวาสิกาณํ ภิกฺขุณํ จาตุทฺทโส โหติ,
อคฺคฺคฺคาณํ ปญฺณโรโส นี้ พึงทราบดังนี้ :-

อุโบสถของอากันตฺตฺกะเหล่าใด เป็นวัน ๑๕ ค่ำ, พึงทราบว่า
อากันตฺตฺกะเหล่านั้น มาแล้วจากนอกแคว้นแคว้น หรือได้ทำอุโบสถ
ที่ล่วงไปแล้วเป็นวัน ๑๔ ค่ำ.

ข้อว่า อวาสิกาณํ อนุวตฺตติตฺตฺพํ มีความว่า เมื่อพวกภิกฺขุ
ผู้เจ้าถิ่น ทำบุพเพกิจอยู่ว่า อหฺมุโปสโส จาตุทฺทโส, อุโบสถ
วันนี้ ๑๔ ค่ำ พวกภิกฺขุอากันตฺตฺกะพึงคล้อยตาม คือ ไม่พึงคัดค้าน.

[๑๕๖] ข้อว่า นากามา ทาตฺตฺพฺพา มีความว่า สามัคคี อัน
พวกภิกฺขุผู้เจ้าถิ่น ไม่พึงให้แก่พวกภิกฺขุอากันตฺตฺกะ ด้วยความไม่
เต็มใจ.

บทว่า อวาสิกาการ์ ได้แก่ อาการ อธิบายว่า อาจารย์ของภิกฺขุ
ผู้เจ้าถิ่น. ในบททั้งปวงก็ฉนนี้.

สภาพเป็นเครื่องจับอาจารย์ชั้นฐาน ของภิกฺขุผู้เจ้าถิ่นเหล่านั้นว่า

"ภิกษุเหล่านี้ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวัตรหรือไม่?" ชื่อว่า อาการ.

ธรรมชาติซึ่งต่อภิกษุผู้เจ้าถิ่นเหล่านั้น ผู้เร้นอยู่ในที่นั้น ๆ อธิบายว่า ซึ่งให้รู้ได้ แม้มองไม่เห็น. ชื่อว่า ลิงค์.

ธรรมชาติเป็นที่เห็นแล้วรู้ซึ่งภิกษุผู้เจ้าถิ่นเหล่านั้นว่า "มี" ชื่อว่า นิमित.

สภาพเป็นเครื่องชี้ ภิกษุผู้เจ้าถิ่นเหล่านั้นว่า "เป็นผู้มีบริวาร เช่นนี้" อธิบายว่า เป็นเหตุได้ข้ออ้าง (เช่นนั้น). ชื่อว่า อุทเทศ.

คำว่าอาการนั้นเป็นต้นทั้งหมด เป็นชื่อของเสนาสนบริวารต่างๆ มีเตียงและตั่งที่จัดตั้งไว้เป็นอันดีเป็นต้น และเป็นชื่อของเสียงฝีเท้าเป็นต้น, ก็และคำว่า อาการเป็นต้นนั้น พึงประกอบตามสมควรประกอบ, แม้อในอาการของภิกษุอาคันตุกะเป็นต้น ก็นัยนี้แล.

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อัญญาตัก ได้แก่ เป็นของ ๆ ภิกษุเหล่าอื่น.

สามบทว่า ปาทาน โธต อุกกนิสเสก ได้แก่ สถานที่รดน้ำ แห่งเท้าทั้งหลายที่ล้างแล้ว. เอกพจน์ในบทว่า โธต พึงทราบใน อรรถแห่งพหูพจน์.

อีกอย่างหนึ่ง ปาฐะว่า ปาทาน โธตอุกกนิสเสก. ความว่า สถานที่รดน้ำสำหรับล้างเท้าทั้งหลาย.

วินิจฉัยในนानาสังวาสกาทีวัตถุ พึงทราบดังนี้ :-

บทว่า สมานล่ำวาสกทีฎฐิ ได้แก่ ความเห็นว่า "ภิกษุผู้

๑. ฎีกาและโยชนา แก่ คมยติ วา โปเชติ โดยนัยนี้ก็แปลว่า ธรรมชาติซึ่งให้รู้---

เจ้าถิ่นเหล่านี้ มีสังวาสเสมอกัน."

บทว่า น ปุจฺจนฺติ ได้แก่ ไม่ถามถึงลัทธิของภิกษุผู้เจ้าถิ่น
เหล่านั้น คือ ไม่ถามก่อน ทำวัตรแล้ววัตรอาศั (คือวัตรใหญ่น้อย)
แล้ว ทำอุโบสถร่วมกัน.

บทว่า นาภิวิตฺตฺติ ได้แก่ ไม่สามารถจะย้าย คือ ปราบปราม
ข้อที่เป็นนานาสังวาสกันได้, อธิบายว่า ให้ภิกษุผู้เจ้าถิ่นเหล่านั้นสละ
ทิฏฐินั้นไม่ได้.

ข้อว่า สภิกฺขุกา อาวาสา มีความว่า ภิกษุทั้งหลายผู้ทำอุโบสถ
มีอยู่ในอาวาสใด, ภิกษุไม่อาจ (ออก) จากอาวาสนั้นไปสู่อาวาสใด
ในวันนั้นเทียว, อาวาสนั้น ยังไม่ได้ทำอุโบสถ ไม่ควรไป.

สองบทว่า อณฺตุรฺ สงฺฆเณ ได้แก่ เว้นจากภิกษุทั้งหลาย
ซึ่งครบจำนวนเป็นสงฆ์.

สองบทว่า อณฺตุรฺ อนุตฺตรายา [๑๕๗] ได้แก่ เว้นอันตรราย
๑๐ อย่าง ที่กล่าวแล้วในหนหลังเสีย. แต่ว่า เมื่อมีอันตรราย ก็ควรจะ
ไปกับสงฆ์. มีตนเป็นที่ ๔ หรือมีตนเป็นที่ ๕ โดยกำหนดอย่างต่ำที่สุด.

ประเทศแห่งใดแห่งหนึ่ง มีศาลานวกรรมเป็นต้น ชื่ออนาวาส.
เหมือนอย่างว่า อาวาสเป็นต้นภิกษุไม่ควรไป ฉนั้นใด, ถ้าภิกษุทั้ง
หลายทำอุโบสถกันในวัด, สีมาก็ดี แม่น้ำก็ดี อันภิกษุไม่ควรไปเพื่อ
อธิษฐานอุโบสถ ก็ฉนั้นนั้น. แต่ถ้ามีภิกษุบางรูปอยู่ที่สีมาและแม่น้ำนี้
ไซ้, จะไปสู่สำนักภิกษุนั้น ควรอยู่. จะไปเสียจากอาวาส แม้ที่
เลิกอุโบสถเสียแล้ว ควรอยู่. ภิกษุผู้ใดไปแล้วอย่างนั้น ย่อมได้แม่เพื่อ

อธิษฐาน อันภิกษุแม่ผู้อยู่ป่า ในวันอุโบสถ เทียวบิณฑบาตในบ้านแล้ว ต้องกลับไปวัดของตนเท่านั้น. ถ้าเขาไปสู่วัดอื่น, ต้องทำอุโบสถในวัดนั้นก่อน จึงค่อยไป ไม่ทำก่อนแล้วไปเสีย ไม่ควร.

ชื่อว่า ยี่ ชลฺลนา 'สกุโกมิ อชฺเชว คนฺตุ' มีความว่า ภิกษุพึงทราบซึ่งอวาสนใดว่า "เราสามารถไปที่นั่นได้ในวันนี้ทีเดียว" อวาสนเห็นปานนั้น ควรไป. จริงอยู่ ภิกษุนี้แม่เมื่อทำอุโบสถกับภิกษุทั้งหลายในอวาสนนั้น จักเป็นผู้ไม่ทำอันตรายแก่อุโบสถเลยทีเดียว ฉะนั้นแล.

การเข้าสู่หัตถบาตเท่านั้น เป็นประมาณ ในชื่อว่า ภิกษุขุณิยานิสินฺนปริสาย เป็นอาทิ.

ชื่อว่า อญฺจตุร อฏฺฐจิตาย ปริสาย มีความว่า จริงอยู่ขึ้นชื่อว่า การให้ปาริวาสยปาริสุทธิ (ปาริสุทธิที่แรมวัน) นี้ย่อมไม่ควร จำเดิมแต่การที่บริษัทลูกออกไป, แต่เมื่อบริษัทยังไม่ลูกออกไป ย่อมควร, เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า "เว้นแต่บริษัทยังไม่ลูกออกไป." ลักษณะแห่งปาริวาสยปาริสุทธินี้ พึงถือเอาจากวรรณนาแห่งปาริวาสยฉันททานสิกขาบทในภิกษุณีวิภังค์.

วันที่ไม่ใช่วันอุโบสถนั้น ได้แก่วันอื่น นอกจากวันอุโบสถ ๒ วันนี้ คือ วันอุโบสถ ๑๔ คำหนึ่ง วันอุโบสถ ๑๕ คำหนึ่ง.

ชื่อว่า อญฺจตุร สงฺฆสามคฺคิยา มีความว่า เมื่อสงฆ์แตกกันแล้ว สังฆสามัคคีอันใด อันสงฆ์กลับทำได้อีก เหมือนสังฆสามัคคี

ของภิกษุชาวโกสัมพี, [๑๕๘] เว้นสังฆสามัคคีเห็นปานนั้นเสีย. ก็แล
ในกาลนั้น สงฆ์พึงทำอุโบสถ สวดว่า **สุณาตุ เม ภนุเต สงฺโฆ
อชฺชุปฺสโต สามคฺคี**

อนึ่ง ภิกษุเหล่าใด เมื่อมีภิกษุผู้ทำการทะเลาะวิวาทกันเล็กน้อย
ไม่สู้สำคัญ จึงงดอุโบสถไว้แล้ว กลับเป็นผู้พร้อมเพรียงกันอีก, อันภิกษุ
เหล่านั้น ต้องทำอุโบสถแท้ ฉะนี้แล.

อุโบสถักขันธก วรรณนา จบ.